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คํานํา 

 
 เอกสารรายงานความก้าวหน้าชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์

และการค้าที่เป็นธรรม” น้ี เป็นการรายงานความก้าวหน้าในห้วงเวลา 6 เดือน (1 กรกฎาคม – 31 

สิงหาคม 2553) ในการขับเคล่ือนกระบวนการวิจัยภายใต้วัตถุประสงค์ ซึ่งประกอบด้วย การเป็น

แกนนําในการคิดค้นนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาในทิศทางเชิงคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม การ

ประสานงานและสนับสนุนการขับเคล่ือนการดําเนินงานพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 

ในกลุ่มภาคีท่ีสนใจเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การตั้งรับนโยบายเปิดเสรีอาเซียนและพัฒนาท่ี

ย่ังยืน การสร้างเครื่องมือและระบบสนับสนุนท่ีจําเป็นในการขับเคล่ือนพัฒนา การติดตามหนุนเสริม

ภาคีเครือข่ายท่ีเป็นผลผลิตของชุดโครงการ 
 

 ในห้วงเวลาของการดําเนินการชุดโครงการในระยะที่ 4 นี้ ได้มุ่งเน้นในการนําชุดความรู้

ภายใต้กรอบ พัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม หรือท่ีรู้จักกันในนามของ VN&F Platform ไป

ใช้ในการเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาร่วมกับภาคีนักวิจัย ขบวนการสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร และ

ผู้นําเกษตรกร ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมและสนใจ โดยการดําเนินการเป็นไปตามแผนงานวิจัยท่ีวางไว้ และ

คาดว่าการดําเนินการวิจัยใน 6 เดือนข้างหน้า จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และได้ผลงานวิจัยตาม

ความคาดหวัง 
 

 ใคร่ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสําหรับท่านรองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย) ท่ีให้คําแนะนําและสนับสนุนในทุกด้าน ตลอดจนนักวิจัยท่ีได้ให้ความ

ร่วมมือเป็นอย่างดี 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์  ภัทราวาท) 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 เอกสารรายงานความก้าวหน้าชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์

และการค้าที่เป็นธรรม” ฉบับน้ี เป็นการรายงานความก้าวหน้าของชุดโครงการวิจัย ซึ่งเป็นไปภายใต้

แผนงานวิจัย ซึ่งได้ถูกออกแบบให้ดําเนินการใน 3 ส่วน ส่วนแรก เป็นการสนับสนุนการดําเนินการ

โครงการวิจัยย่อย ส่วนที่สอง เป็นการขับเคล่ือนกรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็น

ธรรม (VN&F Platform) แก่ภาคีท่ีสนใจในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสังคมฐานความรู ้

เพื่อแก้ปัญหาความยากจน และต้ังรับนโยบายเปิดเสรีอาเซียนของประเทศ ส่วนที่สาม เป็นการ

ถ่ายทอดความรู้ ภายใต้กลไกของหลักสูตรเรียนรู้แก่ผู้นํา ชุมชน ท่ีสนใจ 

 ผลการดําเนินการของชุดโครงการฯ ภายในระยะเวลา 6 เดือนนั้น ส่วนแรก ได้

สนับสนุนให้มีการดําเนินการวิจัย 5 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ 

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 

โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน และโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ 

Farmer Shop ในส่วนที่สอง กรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม การขับเคล่ือน 

VN&F Platform นั้น ได้ริเร่ิมดําเนินการร่วมกับเกษตรกรกลุ่มกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรกลุ่ม

องค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ จังหวัดชัยนาท สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด จังหวัดระยอง 

ภาคีสหกรณ์การเกษตรภายใต้เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ภาคีเครือข่ายคุณค่าข้าว

คุณธรรม ภาคีกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ภาคีโครงการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer 

Shop ตลอดจนการใช้กลไกของเวทีเรียนรู้และสัมมนาแก่ผู้นําและผู้สนใจ โดยมีการดําเนินกิจกรรม

ท้ังส้ิน 53 ครั้ง ผู้เข้ามีส่วนร่วม จํานวนท้ังส้ิน 2,121 คน ส่วนที่สาม การถ่ายทอดความรู้ภายใต้

กลไกหลักสูตรเรียนรู้แก่ผู้นําชุมชนท่ีสนใจนั้น ในรอบ 6 เดือน ได้ดําเนินการร่วมกับชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด และสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด แก่ผู้นํา จํานวน 170 คน 

และขณะน้ีได้พัฒนาหลักสูตร “เส้นทางสู่การเป็นผู้จัดการมืออาชีพ” โดยได้นําชุดความรู้ VN&F 

Platform และการพัฒนาผู้นําเชิงคุณค่า 4 มิติ ไปใช้ในการยกร่างหลักสูตร โดยมีแผนการจัด

หลักสูตรร่วมกับภาคีเครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดระยอง 

จํากัด และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํากัด 

 ผลการขับเคลื่อนโครงการวิจัยชุดย่อย จํานวน 5 โครงการนั้น มุ่งท่ีกระบวนการบริหาร

จัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการในพืชยุทธศาสตร์ (ข้าว ยางพารา ผลไม้ สินค้าชุมชน) ท้ังในเรื่อง

การสร้างจิตสํานึกการผลิตที่มีคุณภาพแก่เกษตรกร การเช่ือมโยงพันธมิตรธุรกิจเพ่ือพัฒนาช่องทาง

การตลาดใหม่ ตลอดจนการพัฒนารูปแบบตลาดชุมชนท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน (กรณี

ตลาดสุขใจ จังหวัดนครปฐม) และการพัฒนารูปแบบร้านค้าปลีกที่มุ่งสู่ระบบการค้าที่เป็นธรรม (ร้าน 

Farmer Shop) และการขยายผลไปสู่คนในสังคม ด้วยกลไกของศูนย์เรียนรู้ชุมชน เครือข่ายสังคมผ่าน

ระบบอินเตอร์เน็ต วารสารฅนสหกรณ์ ตลอดจนภาคีนักวิจัย 
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รายงานความก้าวหน้า 

ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 การดําเนินการชุดโครงการวิจัย “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่

เป็นธรรม” ระยะท่ี 3 ภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ท่ีเสร็จสิ้น

ไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2553 ท่ีผ่านมา ซึ่งมุ่งไปท่ีการขับเคล่ือนโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ ซึ่งมี 

3 กลุ่มงานวิจัย ได้แก่ กลุ่มงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี กลุ่มงานวิจัยเช่ือมโยงเครือข่ายภายใต้โซ่อุปทานและ

กลุ่มโครงการพัฒนาระบบสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญในการสร้างนวัตกรรมสําหรับรูปแบบ

สหกรณ์และการบริหารจัดการสหกรณ์แนวใหม่ การพัฒนาระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐาน

จําเป็นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบสหกรณ์ท่ีมีคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม ตลอดจนการ

หนุนเสริมเครือข่ายท่ีเป็นผลผลิตของชุดโครงการให้มีบทบาทในฐานะภาคีในการขับเคล่ือนการ

พัฒนา 

 กระบวนการวิจัยในช่วงเวลา 1 ปี (มิถุนายน 2552-พฤษภาคม 2553) ได้มีการจัดเวที

เรียนรู้และนิทรรศการงานวิจัย ท้ังส้ิน 12 ครัง้ มีคนเข้าร่วม 1,368 คน มีการดําเนินการโครงการวิจัย 8 

โครงการ ได้แก่ โครงการวิจัยพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า: กรณีสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย 

จํากัด โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า โครงการเครือข่ายคุณค่าผลไม้ โครงการวิจัย

เครือข่ายคุณค่ามันสําปะหลัง โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า

กาแฟชุมพร โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจสวนสามพราน และโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

สหกรณ์ 

 ทีมประสานงานกลางได้ให้การหนุนเสริมติดตามงานในพ้ืนที่ การเช่ือมโยงและประสาน

ความร่วมมือกับหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท้ังสิ้น 122 กิจกรรม ได้นําเสนอบทความในที่ประชุม

วิชาการระหว่างประเทศ 1 บทความ ได้มีการจัดทําเอกสารเผยแพร่ ท้ังส้ิน 27 รายการ การจัดทํา

และเผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์ จํานวน 4 ฉบับ มีสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ 486 ราย นําไป

เผยแพร่ในห้องสมุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 90 แห่ง การจัดทําเว็บไซต์ (www.cai.ku.ac.th) 

ประกอบด้วย เมนูหลัก 14 เมนู มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เฉลี่ยเดือนละ 500 ราย 

 ผลผลิตงานวิจัยในส่วนของโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ มีผลผลิตงานวิจัย ดัง

รายละเอียดต่อไปนี้ 

   โครงการวิจัยการพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า กรณีสหกรณ์การเกษตรบ้าน

ค่าย จํากัด ซึ่งดําเนินการได้ 9 เดือน มีผลผลิตงานวิจัยเป็นฐานข้อมูลการผลิตของสมาชิกเพื่อ

พัฒนาไปสู่ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ และการยกระดับการทํางานของสหกรณ์ในเชิง

คุณค่า การเชื่อมโยงเครือข่ายสมาชิกภายใต้กลไกประธานกลุ่ม จํานวน 28 กลุ่ม เพื่อพัฒนาไปสู่
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โครงการสายเลือดใหม่ และการยกระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ การจัดทําแผนท่ีกลยุทธ์

สู่การเปล่ียนแปลง การดําเนินการสวนต้นแบบยางพาราและผลไม้ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ภายใต้

ทีมพ่ีเล้ียงจากวิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า ซึ่งเสร็จส้ินโครงการในระยะ 1 ปี ได้

ผลผลิตงานวิจัย เป็นตัวแบบกระจายสินค้าสหกรณ์ผ่านเครือข่ายบริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด ของ

สินค้าสหกรณ์และชุมชน จํานวน 39 รายการ ตัวแบบแคตตาล็อกสินค้าสหกรณ์ เพื่อการส่งเสริม

การขายในรูปแบบใหม่ผ่านเครือข่ายบริษัท สหพัฒน์ และเครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์ การติดตาม

แบรนด์ผลิตภัณฑ์กาแฟชุมพร เพื่อปรับปรุงรสชาดกาแฟ 3 in 1 การพัฒนารูปแบบสินค้าเพื่อเพิ่ม

คุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จํากัด การจัดทําทําเนียบสินค้าชุมชน / สินค้า OTOP / 

สินค้ากลุ่มวิสาหกิจ จํานวน 1,168 รายการ และข้อเสนอสําหรับแนวทางการเพิ่มช่องทางการตลาด

ใหม่สําหรับสินค้าสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันได้ต่อยอดไปสู่การดําเนินการโครงการวิจัยร่วมกับธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ภายใต้โครงการ Farmer Shop  
 

   โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ (ระยะท่ี 1) ซึ่งเสร็จสิ้นโครงการในระยะ 1 ปี ได้

ผลผลิตงานวิจัยเป็นตัวแบบเครือข่ายสวนผลไม้คุณภาพ 4 กลุ่ม ซึ่งปัจจุบันได้ต่อยอดและขยายผล 

นําเอาชุดความรู้การผลิตผลไม้คุณภาพด้วยจิตวิญญาณไปสู่การพัฒนาในกลุ่มเกษตรกรและ

สหกรณ์การเกษตรอย่างกว้างขวางทั้งในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดอื่นๆ ตัวแบบการเชื่อมโยง

เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจภายใต้โซ่อุปทานของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จํากัด เพื่อนําผลไม้

ของสมาชิกสหกรณ์จําหน่ายยังตลาดต่างประเทศ ได้ข้อเสนอแนะสําหรับแนวทางการส่งเสริมของรัฐ

ท่ีมีต่อการส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพเกษตรกร และการขยายผลไปสู่การสร้างเครือข่ายสหกรณ์

การเกษตรผู้ผลิตผลไม้ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

   โครงการวิจัยเครอืข่ายคุณค่ามันสําปะหลัง ซึ่งเสร็จส้ินโครงการในระยะ 1 ปีได้ผลผลิต

งานวิจัยเป็นแผนท่ีกลยุทธ์ และแผนธุรกิจในทิศทางของการยกระดับการดําเนินงานของสหกรณ์

การเกษตรที่ให้ความสําคัญแก่สมาชิกและชุมชนมากข้ึน ได้ตัวแบบการทําไร่มันสําปะหลังของสมาชิก

ภายใต้เครือข่ายสหกรณ์ เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ซึ่งได้ขยายผลไปสู่สมาชิกสหกรณ์

รายอื่นๆ ได้ตัวแบบเครือข่ายธุรกิจมันสําปะหลังภายใตโ้ซ่อุปทาน ซึ่งสามารถพัฒนาช่องทางการตลาด

ใหม่ ในรูปพันธมิตรรวบรวมผลผลิตและผู้ประกอบธุรกิจลานตากมันสําปะหลัง การจัดตั้งและ

ดําเนินงานศูนย์เรียนรู้การผลิตมันสําปะหลัง เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ซึ่งได้ขยายผลสู่การ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดและข้อเสนอแนะสําหรับแนวทางการส่งเสริมของ

ภาครัฐ และแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจมันสําปะหลังของสหกรณ์การเกษตร 
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   โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา (ระยะท่ี 1) ซึ่งเสร็จสิ้นโครงการในระยะที่ 1 

ได้ผลผลิตงานวิจัยเป็นรายงานสรุปสถานการณ์การผลิตและการตลาดยางพารา ซึ่งได้นําไปใช้

ประโยชน์ในการจัดเวทีเรียนรู้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และจะขยายผลไปสู่การเป็นฐานข้อมูลสําหรับศูนย์

ข้อมูลยางพาราของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด ในระยะต่อไป ได้สวนตัวแบบยางพาราเพื่อ

พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ในส่วนของการจดบันทึกบัญชีฟาร์ม การวางระบบการทําสวนยางแบบ 

Diversification ได้ตัวแบบการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจภายใต้โซ่อุปทาน 

เพื่อการสร้างอํานาจการแข่งขัน ได้จัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรทําสวนธารน้ําทิพย์ 

อําเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อการวางแผนธุรกิจยางพาราร่วมกัน ได้จัดทําฐานข้อมูลสมาชิกเพื่อ

การนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจสหกรณ์ในการให้บริการแก่สมาชิก และโครงการความ

ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ การจัดทําแผนที่กลยุทธ์ ท่ีนําไปสู่การปรับโครงสร้างการบริหารงานของ

สหกรณ์ และการดําเนินการโครงการศูนย์ข้อมูลยางพาราโดยการจัดสรรเงินทุนจากกําไรประจําปี 

ได้จัดทําโครงการวิเคราะห์การลงทุนโรงงานผลิตยางลูกขุน ซึ่งได้นําไปเสนอขอสนับสนุนเงินทุน 

จํานวน 10 ล้านบาทจากรัฐบาลและได้รับการอนุมตัิ ได้ชุดความรู้การผลิตยางคอมปาวน์จากยางก้น

ถ้วยจากพันธมิตร บริษัทยูโรม่า รับเบอร์ จํากัด ประเทศมาเลเซีย และมีโครงการทําธุรกิจร่วมกันใน

อนาคต ได้ศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจด้านยางพารากับ Coop China ประเทศจีน โดยมีโอกาส

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสําหรับแนวทางท่ีจะร่วมมือกันสําหรับงานวิจัยและธุรกิจ Coop to Coop ใน

อนาคต 
 

   โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร ได้ดําเนินการเสร็จส้ินในระยะที่ 1 ได้

ผลผลิตงานวิจัยเป็นสวนต้นแบบ 3 สวน ท่ีมุ่งในการปรับปรุงสภาพดิน การบันทึกบัญชีฟาร์มและ

การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิต ได้จัดทําฐานข้อมูลการผลิตของสมาชิก จํานวน 815 ราย ท่ี

จะนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาธุรกิจเพื่อให้บริการสมาชิก ได้จัดทําแผนที่กลยุทธ์ภายใต้

กระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อปรับกระบวนทัศน์ด้านการจัดการธุรกิจสหกรณ์ ภายใต้ภาวะแข่งขันและ

การเปิดเสรีการค้า การจัดทําคู่มือเซียนกาแฟเพื่อใช้เป็นตัวแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการปลูกกาแฟ

ของสมาชิกสหกรณ์ การพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ผ่านเครือข่ายบริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด ซึ่งมี

ยอดจําหน่ายท้ังส้ิน 1.2 ล้านบาท ได้จัดทําแค็ตตาล็อกสินค้าเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย

สหกรณ์ ได้ข้อสรุปแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชุมพร จํากัด 
 

   โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจสวนสามพราน ซึ่งได้ดําเนินการมา 9 เดือน ได้ผลผลิต

งานวิจัยเป็น เครือข่ายพันธมิตรท่ีโรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซต์ อําเภอสวนสามพราน จังหวัด

นครปฐม เป็นแกนนํา จํานวน 5 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายสวัสดิการพนักงานโรงแรม เครือข่ายกลุ่ม

ผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย โรงเรียนในอําเภอสวนสามพราน โดยมี

ปณิธานร่วมกัน  “ภาคีทุกคนต้องเข้าใจและเข้าถึงเกษตรอินทรีย์ โดยมีสวนสามพรานเป็นเสาหลัก 
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ในการให้ความรู้และปัญญา ไปสู่การกินดีอยู่ดี มีความสุขถ้วนหน้า” มุ่งท่ีจะให้โรงแรมโรสการ์เด้นท์ 

ริเวอร์ไซต์ เป็นแกนนําในการพัฒนากลุ่มธุรกิจสวนสามพราน เพื่อความสําเร็จในทิศทางการพัฒนา

ท่ีย่ังยืนร่วมกัน 
 

 ในส่วนของการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ อาจจําแนกเป็น 4 ส่วน ได้แก่  
 

   การนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย ได้แก่ แผนขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สําหรับ

แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์

แห่งชาติ การนําไปใช้เป็นประเด็นสาระสําคัญสําหรับแนวคิดการกําหนดสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ 

ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมาธิการสหกรณ์ และองค์กรเกษตรในคณะกรรมาธิการ

การเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา การปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์(ใหม่) พ.ศ. 2553 การนํารูปแบบ

ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมไปใช้ในการส่งเสริมสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ

การนําไปเป็นนโยบายในการดําเนินงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

   การนําไปใช้ประโยชน์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในขบวนการสหกรณ์ท่ี

สําคัญได้แก่ การนําไปพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร Mini Master Degree on Credit Union Management 

เพื่อใช้ฝึกอบรมผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จัดโดย ACCU1 ปีละ 1 ครั้ง 

โครงการหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ผ่าน

หลักสูตร ท้ังสิ้น 250 คน และได้ขยายผลไปใช้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ

ของ 2 หน่วยงานรัฐ 5 ชุมนุมเครือข่าย หลักสูตรผู้นําการเปล่ียนแปลงของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยู

เนี่ยน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํากัด และ

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ซึ่งมีแผนงานจัดฝึกอบรมในปี 2553 จํานวน 4 รุ่น 160 คน หลักสูตร

ผู้นําการเปล่ียนของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว 1 รุ่น มี

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจํานวน 25 คน การสร้างตัวแบบเครือข่ายคุณค่า และตัวแบบธุรกิจเชิงคุณค่า 

ภายใต้ชุดโครงการซึ่งมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมในการวิจัยท้ังส้ิน 332 สหกรณ์ 61 กลุ่ม 
 

   การนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ผู้ประสานงานได้นําชุดความรู้การบริหาร

จัดการโซ่อุปทานและการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่าไปใช้ในการยกร่างเนื้อหารายวิชา การจัดการโซ่

อุปทานสําหรับธุรกิจสหกรณ์ ของหลักสูตรปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาควิชา

สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการรออนุมัติหลักสูตร เพ่ือ

                                                            
1 ACCU หมายถึงสหพันธ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งเอเชีย (Asian Confederation of Credit Union) ซึ่งเป็นองค์กรกลางของเครดิตยูเนี่ยนในแถบ

เอเชีย ที่ทําหนา้ที่เป็นแม่ข่ายและให้การศึกษาอบรม และข้อมูลข่าวสารแก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สําหรับสมาชิกและผู้สนใจในภูมิภาค 
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ใช้ในปีการศึกษา 2554 การขยายผลนําทุนทางสังคมท่ีเป็นเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 

ไปเป็นภาคีเครือข่ายในโครงการนําร่องการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการตลาดข้าวหอมมะลิของ

ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

   ทุนทางสังคมในการสนับสนุนการพัฒนาการสหกรณ์ ผลผลิตท่ีเป็นเครือข่าย

ทุนทรัพยากรมนุษย์ ท่ีเห็นชอบในการขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ์ไปในทิศทางของการพัฒนา

ระบบสหกรณ์ท่ีมีคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม ได้แก่ เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 118 คน 

เครือข่ายนักสหกรณ์เชิงคุณค่า จํานวน 55 คน เครือข่ายเปาบุ้นจ้ิน 294 คน เครือข่ายนักวิจัย 

จํานวน 417 คน เครือข่ายสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ จํานวน 486 คน เครือข่ายเว็บไซต์ที่จะเข้ามา

สนับสนุนการพัฒนาคลังข้อมูลด้านสหกรณ์ 

 การประเมินเครือข่ายซึ่งเป็นผลผลิตจากการวิจัยสําหรับโครงการวิจัยท่ีดําเนินการเสร็จ

ส้ินแล้ว ซึ่งมีจํานวนท้ังส้ิน 5 เครือข่าย โดยพิจารณาใน 2 มิติ ได้แก่ มิติด้านระดับความเข้มข้นของ

การก่อตัวเป็นเครือข่ายและมิติด้านผลลัพธ์จากการทํางานของเครือข่าย พบว่า เครือข่ายคุณค่า

ผลไม้ และเครือข่ายคุณค่ายางพารา มีผลการประเมินทั้ง 2 มิติ อยู่ในระดับมาก ส่วนเครือข่าย

คุณค่ากาแฟชุมพร เครือข่ายคุณค่ามันสําปะหลัง และเครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า มีผลการ

ประเมินท้ัง 2 มิติ อยู่ในระดับปานกลาง 

 ข้อค้นพบจากการวิจัยสําหรับข้อจํากัดในการขับเคล่ือนการพัฒนาไปสู่ระบบสหกรณ์ท่ี

มีคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม ภายใต้การดําเนินงานของชุดโครงการ ได้แก่ คนในสังคมไม่เชื่อมั่น

และวางใจ (Trust) ในสหกรณ์ กลุ่มคนวงใน (Boundary Partner) ขาดจิตวิญญาณสหกรณ์ ขาดการ

บริหารจัดการแบบองค์รวม (Holistic Management) และขาดฐานข้อมูลท่ีจําเป็นต่อการตัดสินใจใน

การบริหารจัดการอย่างมีแบบแผน มุมมองในประเด็น “สหกรณ์เป็นเครื่องมือของรัฐ” สวนทาง

กับอัตลักษณ์ของสหกรณ์ในฐานะการเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง (Self Help Organization) ระบบการ

ให้การศึกษาอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มักเน้นเรื่องการให้ “ความรู้” แต่ขาด “วิธีคิด” ท่ีจะ

นําไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังองค์ความรู้ท่ีนํามาให้ ส่วนใหญ่เป็นแนวคิดขององค์กร

ธุรกิจเอกชน พันธะความรับผิดชอบ (Accountability) ของสหกรณ์ที่มีต่อสมาชิกและชุมชนย่อหย่อน 

ข้อจํากัดต่างๆ เหล่าน้ีอยู่บนความพยายามของทีมวิจัยท่ีจะค้นหาคําตอบสําหรับข้อเสนอแนว

ทางการพัฒนา ภายใต้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุดโครงการ ซึ่งมีกรอบคิด

และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมท่ีดําเนินงานอยู่ 

อาจกล่าวได้ว่า เป็นเรื่องของกระบวนการขับเคล่ือนการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มองค์กรท่ีมีแนวคิดใน

บริบทของการเป็นองค์กรด้านเศรษฐกิจฐานสังคม (Social economy enterprise) ภายใต้การมีส่วน

ร่วมของจตุรมิตร ได้แก่ ภาคขบวนการสหกรณ์ ภาควิชาการ ภาครัฐ และภาคเอกชนเข้ามามีส่วน

ร่วม 
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 การกําหนดวิสัยทัศน์ร่วม (Share Vision) และการออกแบบกระบวนการขับเคล่ือน

เครือข่ายความร่วมมือ (Cooperative Network) ของภาคีพันธมิตร (Strategic Partners) ท่ีเข้ามามีส่วน

ร่วมโดยมีค่านิยมร่วม (Shared Value) อันได้แก่ คุณค่าสหกรณ์ (Cooperative Value) แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development) นั้น ได้

ก่อเกิดเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ ในการขับเคล่ือนระบบธุรกิจในทิศทางของ

การนําคุณค่าสู่การปฏิบัติ และการนําประโยชน์ไปสู่สมาชิกและชุมชน ไม่เฉพาะในกลุ่มของสหกรณ์

เท่านั้น แต่ครอบคลุมท้ังระบบเศรษฐกจิและสังคมโดยรวม 

 รูปแบบของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบ (System Approach) ภายใต้ชุด

โครงการซึ่งได้ออกแบบกระบวนการทํางานท่ีเคลื่อนตัว ภายใต้ Platform เสาหลักการเรียนรู้และ

พัฒนา 3 กลุ่ม ได้แก่  
 

 กลุ่มแรก  การสร้างผู้นําการเปล่ียนแปลง (ผู้นําเชิงคุณค่า) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ

เพิ่มศักยภาพและความสามารถในกลุ่มผู้นําและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้เป็นผู้นําความคิด ท่ีสามารถ

บูรณาการการทํางาน เพ่ือนําคุณค่าสหกรณ์ ผ่านกระบวนการบริหารจัดการท่ีมององค์รวมในการ

สร้างสรรค์ ผลผลิตและบริการอย่างเหมาะสม 
 

 กลุ่มที่สอง การยกระดับความสามารถของสหกรณ์ในทิศทางเชิงคุณค่า มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อยกระดับการดําเนินงานของสหกรณ์ ภายใต้กระบวนการบริหารจัดการแบบองค์รวม (Holistic 

Management) ในทิศทางของการเป็นองค์กรธุรกิจฐานสังคม ท่ีมีจุดมุ่งหมายสําคัญ ดังนี้ 

  เป็นช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและตลาดของสมาชิกและชุมชน 

 เป็นวิธีการแก้ปัญหาความยากจน บนหลักการพึ่งพาตนเองของภาคประชาชน โดยมี 

 ภาคีพันธมิตรภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน ให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสม 

 การสะสมทุนทางเศรษฐกิจ โดยกลไกการบริหารจัดการภายใต้การมีส่วนร่วม 

 การสร้างทุนทางสังคม ท้ังท่ีเป็นองค์ความรู้การบริหารจัดการธุรกิจและทรัพยากร 

 มนุษย์ที่มีคุณค่า โดยกลไกการเรียนรู้และพัฒนาบนฐานงานสหกรณ์ 

 การสร้างวัฒนธรรมการทํางาน บนความเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกัน เพ่ือไปสู่การแก้ปัญหา 

 ความยากจนและการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิก และการเอ้ืออาทรต่อ 

 ชุมชน 
 

 กลุ่มท่ีสาม การบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ มีวัตถุประสงค์สําคัญในการ

ยกระดับความสามารถในการทําธุรกิจของสหกรณ์ โดยใช้กลยุทธ์ความร่วมมือ (Cooperative 

Strategy) ท่ีมีฐานคิดเรื่อง คุณค่าสหกรณ์ (Cooperative Value) เป็นตัวขับเคล่ือนการสร้างเครือข่าย

พันธมิตรภายใต้โซ่อุปทานท่ีจะสร้างสรรค์นวัตกรรม รูปแบบและวิธีการทํางานร่วมกันระหว่าง
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สหกรณ์และพันธมิตรธุรกิจเพื่อนําไปสู่ความอยู่รอดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นพลวัต และการนํา

ประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชนอย่างย่ังยืน 

 จากท่ีกล่าวมาท้ังหมดจะเห็นได้ว่า กรอบคิดและแนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนา

สหกรณ์ที่มีคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรมน้ัน มิได้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสหกรณ์เท่านั้น แต่ยังมี

ความสอดคล้องกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในปัจจุบัน (แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาการสหกรณ์ และแผนแม่บทการเงินฐานราก)2 โดยจะเห็นได้ว่าการ

ขับเคล่ือนของชุดโครงการได้วางกลไกสําหรับการเช่ือมต่อยุทธศาสตร์ในระดับชาติ และการเคล่ือนตัว

ของงานวิจัยภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องไว้แล้ว ทีมวิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ท่ีจะช่วย

หนุนเสริมการขับเคล่ือนการพัฒนาสู่ระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม ได้แก่  

 1.  การผลักดันให้ชุมชนหรือองค์กรแม่ข่ายต่างๆ กําหนด Agenda ในการขับเคล่ือน

ระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม เพื่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสังคมฐานความรู้

ในการแก้ปัญหาความยากจน และการตั้งรับนโยบายเปิดเสรีอาเซียน 

 2.  การใช้ Platform ของ 3 เสาหลักการเรียนรู้และพัฒนาในการขับเคล่ือนระบบคุณค่า

และการค้าท่ีเป็นธรรม (VN & F Platform) ร่วมกับภาคีต่างๆ โดยมีเป้าหมายท่ีการสร้างระบบเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ และการยกระดับการทํางานของกลุ่ม / องค์กร ไปสู่เครือข่ายและกลุ่มธุรกิจเพื่อการบรรลุ

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (รูปท่ี 1) 

 3.  การขับเคล่ือน VN & F Platform นั้น ควรเป็นไปภายใต้เงื่อนไขสําหรับปัจจัยแห่ง

ความสําเร็จ บนหลักการ 3C ได้แก่ 

      3.1 Clear : ภาคีท่ีเข้าร่วมดําเนินการตาม Platform ต้องมีความชัดเจนในปณิธาน

ร่วม 

      3.2 Consistency of Theme : ความสม่ําเสมอของเนื้อหาสาระ ในกระบวนการสื่อสารทํา

ความเข้าใจ 

      3.3 Creative ต้องมีแนวคดิสร้างสรรค์ที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ และก่อให้เกิดคุณค่า

และมูลค่าเพิ่มท่ีเห็นเชิงประจักษ์ 

 

 

 

 
 

 

                                                            
2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาตภิายใตค้วามรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา

การสหกรณ์ ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ แผนแม่บทการเงินฐานรากภายใต้ความรับผิดชอบของ

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 



8 
 

 

 
 
 

รูปท่ี 1  Platform การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 

 

 ข้อเสนอสําหรับการวิจัยในระยะต่อไป ควรดําเนินการเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การขับเคล่ือน

ชุดโครงการ ซึ่งควรประกอบด้วย 3 กลุ่มงานวิจัยเช่นเดิม เพื่อให้ได้มาซึ่งชุดความรู้สําหรับนวัตกรรม

และรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจเชิงคุณค่าตาม Platform ของเสาหลักการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับ

การขยายผลการนําไปใช้บ่มเพาะวิสาหกิจเชิงคุณค่าร่วมกับภาคีพันธมิตรท่ีสนใจเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) และการสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based 

Society) เพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนและการตั้งรับนโยบายการเปิดเสรีอาเซียน ตลอดจน

การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดผ่านสถาบันฯ ไปสู่ประชาคมท่ีสนใจในการเป็นภาคีใน

การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรมให้กว้างขวางข้ึน 
 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เป็นแกนนําในการคิดค้นนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาในทิศทางเชิงคุณค่าและ

การค้าท่ีเป็นธรรม 

 2.2 ประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานของชุดโครงการวิจัยในการ

พัฒนาระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรมในกลุ่มภาคีท่ีสนใจ เพื่อการแก้ไขความยากจน การตั้งรับ

นโยบายการเปิดเสรีอาเซียน และการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 2.3 เป็นแกนนําในการขับเคล่ือน VN & F Platform เพ่ือพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็น

ธรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง 
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2.4 เป็นแกนนําในการพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้แก่ผู้นําและผู้สนใจ ภายใต้ VN & F 

Platform และการสานสัมพันธ์เครือข่ายผู้นําท่ีพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ 

2.5 การพัฒนาเครื่องมือระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นในการขับเคลื่อน

การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 

2.6 การติดตามหนุนเสริมเครือข่ายที่เป็นผลผลิตของชุดโครงการ ให้มีบทบาทในฐานะ

ภาคีการขับเคลื่อนระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
 

3. กรอบคิดการดําเนินการชุดโครงการ 

 การดําเนินการชุดโครงการในที่น้ีจะเป็นไปภายใต้กรอบคิดในรูปท่ี 2 ซึ่งถูกออกแบบใน

การขับเคล่ือนชุดโครงการออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก การขับเคล่ือนการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ ด้วย

การนําองค์ความรู้/ตัวแบบ/นวัตกรรม/คลังความรู้ ท่ีเป็นผลผลิตงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการและท่ี

เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยโครงการวิจัย 3 กลุ่ม เช่นเดิม ได้แก่ กลุ่มงานวิจัยเชิงพื้นที่ กลุ่มงานวิจัย

เช่ือมโยงโซ่อุปทาน และกลุ่มโครงการพัฒนาระบบสนับสนุน เพื่อการเช่ือมโยงเครือข่าย สร้างองค์

ความรู้ ตัวแบบ นวัตกรรม คลังความรู้ และเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่าเพื่อสนับสนุนการ

พัฒนา ส่วนท่ีสอง เป็นการขยายผลการขับเคล่ือน Platform การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็น

ธรรม (VN & F Platform) กับภาคีพันธมิตรที่สนใจ เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 

Economy System) และสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) เพ่ือการแก้ปัญหาความยากจน 

การตั้งรับนโยบายการเปิดเสรีอาเซียน และการพัฒนาที่ย่ังยืน ส่วนที่สาม การถ่ายทอดความรู้ผ่าน

สถาบันฯเพื่อสร้างบุคลากรในการสนับสนุนการขับเคล่ือนการพัฒนาภายใต้กลไกของหลักสูตรเรียนรู้

แก่ผู้นํา ชุมชน และผู้สนใจ 
 

 
 

รูปท่ี 2 กรอบคิดการขับเคลื่อนการวิจัยของชุดโครงการ ระยะท่ี 4 
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4. กระบวนการทํางาน 

 กระบวนการทํางานของชุดโครงการจะเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการในรูปท่ี 3

 ข้ันท่ี 1 : การจัดเวทีเรียนรู้ การประสานงาน การให้การสนับสนุน และการคิดค้น

นวัตกรรมของทีมประสานงานกลางเพื่อสนับสนุนนักวิจัยภายใต้ชุดโครงการและภาคีพันธมิตรที่สนใจ 

ตลอดจนการเผยแพร่/เสนอความรู้แก่ประชาคมต่าง ๆ   

 ข้ันท่ี 2 : การขับเคล่ือนการวิจัยของชุดโครงการวิจัยต่าง ๆ ภายใต้ Platform  VN & F 

โดยมีทีมพี่เล้ียงจากทีมประสานงานกลาง 

 ข้ันท่ี 3 : การจัดหลักสูตรเรียนรู้ภายใต้ Platform VN & F แก่ภาคีพันธมิตรท่ีสนใจเข้าร่วม

โครงการ และการขยายผลการขับเคล่ือนระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม ร่วมกับภาคีพันธมิตร 

 ข้ันท่ี 4 : การติดตามงานวิจัยในพ้ืนท่ี เพ่ือรวบรวมข้อมูล สังเกตการณ์ เพื่อนํามา

สังเคราะห์และถอดบทเรียนสําหรับข้อเสนอเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนการวิจัยในระยะต่อไป 

การจัดเวทีเรียนรู/
การประสานงาน/
การใหการสนับสนุน/
การคิดคนนวัตกรรม/
การเผยแพรประชาสัมพันธ

การขับเคล่ือนการวิจัย
ของโครงการวิจัย 3 กลุม
ตาม Platform VN & F
โดยมีทีมพี่เล้ียง
จากทีมประสานงานกลาง

การจัดหลักสูตร
เรียนรูภายใต

                       Platform VN & F
การขยายผลการพัฒนา

ระบบคุณคา
การคาท่ีเปนธรรม
รวมกับภาคีภายใต

                       Platform VN & F

การติดตาม / 
ประเมินผล

สังเคราะห /
สรุปผล โดยทีม
ประสานงานกลาง

ชุดความรู / นวัตกรรม
ตัวแบบผูนํา
ตัวแบบสหกรณ
ตัวแบบเครือขาย
ตัวแบบกลุมธุรกิจ
คลังความรู
หลักสูตรฝกอบรม
สังคมฐานความรู
ขอเสนอเชิงนโยบาย

ผลงานที่คาดหวัง

ทีมประสานงานกลาง ทีมวิจัย
ทีมประสานงานกลาง
ทีมผูทรงคุณวุฒิ

ทีมประสานงานกลาง
ทีมผูทรงคุณวุฒิ
ภาคีพันธมิตร

ทีมประสานงานกลาง
ทีมผูทรงคุณวุฒิ

VN & F Platform

เร่ิมตน

 

รูปท่ี 3 กระบวนการทํางานของชุดโครงการ 
 

5. ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ 

 5.1 ชุดความรู้ใหม่/นวัตกรรมสําหรับรูปแบบการบริหารจัดการเชิงคุณค่า 

5.2 ตัวแบบผู้นํา สหกรณ์ เครือข่าย กลุ่มธุรกิจท่ีเป็นผลผลิตจากการขับเคล่ือน

กระบวนการบริหารจัดการตาม Platform VN & F 

 5.3 ระบบสนับสนุนการพัฒนา ได้แก่ เว็บไซต์และวารสารฅนสหกรณ์ที่ทําหน้าที่เป็น

คลังความรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม ให้แก่คนในสังคมท่ีเข้ามามี

ส่วนร่วมภายใต้ชุดโครงการ ซึ่งจะพัฒนาไปสู่สังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ใน

อนาคต 
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 5.4 หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทขององค์กร/

กลุ่ม/ชุมชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 

 5.5 ข้อเสนอเชิงนโยบายสําหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

6. ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 6.1 เกิดการเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ ใน

ทิศทางของการเป็นองค์กรพึ่งพาตนเอง และการทําหน้าที่ในฐานะองค์กรเศรษฐกิจฐานสังคม เพ่ือ

เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ 

 6.2 เกิดนวัตกรรมใหม่ รูปแบบการบริหารจัดการวิธีใหม่ การจัดการฐานข้อมูลแบบมี

ส่วนร่วม ท่ีจะนําไปสู่การตัดสินใจอย่างมีธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสนอง

ความต้องการของสมาชิกได้อย่างแท้จริง 

 6.3 คนในสังคมท่ีเข้ามามีส่วนร่วมได้มีการปรับจิตสํานึกและกระบวนทัศน์ในทิศทาง

ของการนําคุณค่ามาใช้พัฒนาตนเองและชุมชน 
 

7.  ผลการดําเนินงานโครงการวิจัย ในระยะ 6 เดือนแรก 
 

 การนําเสนอผลการดําเนินการวิ จัยใน 6 เดือนแรกของชุดโครงการในที่นี้ จะ

ประกอบด้วยสาระสําคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก การขับเคลื่อนโครงการวิจัยชุดย่อยภายใต้ชุด

โครงการ จํานวน 5 โครงการ ส่วนที่สอง การขับเคล่ือน VN&F Platform ส่วนที่สาม การถ่ายทอด

ความรู้ ภายใต้กลไกหลักสูตรเรียนรู้แก่ผู้นําและชุมชน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 7.1  ตารางกิจกรรมของชุดประสานงานโครงการ  ในช่วงระยะเวลา  6 เดือน                    

(1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2553) 

   ทีมประสานงานมีกิจกรรมในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ท้ังสิ้น 53 กิจกรรม มีผู้เข้ามา

มีส่วนร่วมในกิจกรรม ท้ังส้ิน 2,121 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการ ในช่วงเวลา 6 เดือน  

               (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2554) 
 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

1 1/7/53 โครงการ

กองทุนฟื้นฟู

และพัฒนา

เกษตรกร

กลุ่มองค์กร

เกษตรกร

บ้านคลอง

ใหญ ่

เวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกัน

ระหว่างสมาชิก

กลุ่มเกษตรกร 

ผู้

ประสานงาน/

สมาชิกกลุ่ ม

กองทุน ฟ้ืนฟู

แ ล ะ พั ฒ น า

เ ก ษ ต ร ก ร

กลุ่ มอ งค์ก ร

เกษตรกรบ้าน

คลองใหญ่ 

120 สํานักงานสมาชิกกองทุน

ฟื้ น ฟู แ ล ะ พั ฒ น า

เกษตรกรกลุ่มองค์กร

เกษตรกรบ้านคลองใหญ่ 

จังหวัดชัยนาท 

- ประชุมเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกับสมาชิกและ

ร่ ว ม กั น ถ อดบท เ รี ย น

ปัญหา  

- อุปสรรคและแนวจาก

การประชุมในครั้ งนี้ ได้

ก่อให้เกิด ปฏิญญาคลอง

ใหญ่  คื อ  จะร่ วมพลั ง 

มุ่ ง ม่ั น  ใ ช้ ปั ญ ญ า 

แก้ปัญหาหนี้สินเพื่อรุ่น

ลูก รุ่นหลาน อยู่อย่าง 

ย่ังยืน  

- ได้กําหนดกรอบภารกิจ

ร่วมกันไว้ 5 ประการ 

2 2/7/53 ชุดโครงการ 

“การ

ขับเคลื่อน

การ

พัฒนาการ

สหกรณแ์ละ

การคา้ที่เป็น

ธรรม” ระยะ

ที่ 4 

นําเสนอ (ร่าง) 

รายงานฉบับ

สมบูรณ์

โครงการวิจัย

เครือข่ายคุณค่า

กาแฟชุมพร และ

นําเสนอข้อเสนอ

โครงการวิจัย

เครือข่ายคุณค่า

ยางพารา ปทีี่ 2 

ผู้ประสานงาน 

/ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

/  นั ก วิ จั ย  / 

เ จ้ า ห น้ า ที่

สถาบันฯ 

12 ห้อง 601 ชัน้ 6 

อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

ได้นําเสนอบทสรุป จาก

ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร วิ จั ย

โครงการต่างๆ อาท ิ

- โครงการวิจัยพัฒนา

ส ห ก รณ์ ต้ น แ บ บ เ ชิ ง

คุณค่ า  ก ร ณีสหกร ณ์

ก า ร เ ก ษ ต ร บ้ า น ค่ า ย 

จํากัด 

- โครงการวิจัยเครือข่าย

ธุรกิจสหกรณ์สวนสาม

พราน  

- โครงการวิจัยเครือข่าย

คุณค่าผลไม้  

- โครงการวิจัยเครือข่าย

คุณค่ากระจายสินค้า 

- โครงการวิจัย 

เ ค รื อ ข่ า ย คุ ณ ค่ า มั น

สําปะหลัง  

- โครงการวิจัยเครือข่าย

คุณค่ากาแฟชุมพร 

พ ร้ อ ม ส นั บ ส นุ น เ ห็ น

ค ว า ม สํ า คั ญ แ ล ะ

ประโยชน์ที่จะได้รับจาก

การดําเนินงานวิจัยของ

สถาบันฯในการขับเคลื่อน

การพัฒนาเชิงคุณค่าสู่

การค้าที่เป็นธรรม 
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ตารางที่ 1  ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการ ในช่วงเวลา 6 เดือน  

               (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2554) 
 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

3 5/7/53 โครงการ

ความ

ร่วมมือ

ระหว่าง

สถาบัน

วิชาการด้าน

สหกรณแ์ละ

สันนิบาต

สหกรณแ์ห่ง

ประเทศไทย 

จํากัด 

ประชุมหา

แนวทางความ

มือระหวา่ง

สถาบันวิชาการ

ด้านสหกรณ์และ

สันนบิาต

สหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย 

จํากัด 

ผอ.สถาบันฯ/

ตั ว แ ท น

สั น นิ บ า ต

สหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย 

จํากัด 

4 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

หา รื อทํ า ค ว าม เ ข้ า ใ จ

รูปแบบแนวทางความ

ร่วมมือการดําเนินการ

โครงการวิจั ยระหว่ าง

ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร ด้ า น

สหกรณ์และสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย 

โดยเบื้องต้นการวิจัยจะ

มุ่ ง ไ ป ที่ ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ที่ ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป ใ ช้

ประโยชน์ได้ 

4 7/7/53 โครงการ

สรา้งและ

พัฒนา

เกษตรกร 

รุ่นใหม่  

ประชุมระดม

ความคิดเสนอะ

แนะข้อเสนอ

โครงการวิจัย 

ผอ.สถาบันฯ/ 20 ห้องประชุม 1 

สํ า นั ก ง า น ก อ ง ทุ น

สนับสนุนการวจิัย 

ชั้น 14 อาคารเอสเอ็ม

ทาวเวอร์ 

ผอ.สถาบันฯ ได้นําเสนอ

แนวคิดประสบการณ์จาก

การบริ ห า ร เ ค รือข่ า ย

คุณค่า การร่วมกลุ่มและ

การเช่ือมโยงสู่ตลาดแก่ที่

ป ร ะ ชุ ม  เ พื่ อ เ ป็ น อี ก

แนวทางในการพัฒนา

โครงการสร้างและพัฒนา

เกษตรกรรุ่นใหม่ โดยมี

กลุ่ม เป้ าหมายเข้าร่วม

โครงการฯ คือ ประชาชน

ท่ัว ไปที่ สนใจประกอบ

อาชีพเกษตรกรและกลุ่ม

นั ก ศึ ก ษ า ใ น วิ ท ย า ลั ย

เกษตรและเทคโนโล ยี

ระดับ ปวช.และปวส. 

5 7/7/53 โครงการวจัิย 

เครือขา่ย

คุณคา่ขา้ว

หอมมะลิ

สหกรณ์ไทย 

ระยะที่ 2 

ประชุมติดตาม

การดําเนนิ

โครงการฯ และ

หารือการดําเนิน

โครงการ 

ผู้ประสาน 

งาน / ทีมวิจัย 

11 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

แนวทางการวิจัยในปีแรก

ของระยะที่ 2 มีเป้าหมาย

การสร้างข้าวเกิดบุญให้

เป็นที่รู้จักโดยการศึกษา

และนําระบบการปลูกข้าว

ที่ดี ( GAP) เพ่ือสร้าง

จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ ค ว า ม

เข้มแข็งในระดับต้นน้ําของ

เครือข่ายฯโดยให้สหกรณ์

การเกษตรปราสาทจํากัด 

คัดเลือกสมาชิกเข้าร่วม

การปลูกข้าวระบบ GAP 
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ตารางที่ 1  ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการ ในช่วงเวลา 6 เดือน  

               (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2554) 
 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

6 8/7/53 ชุดโครงการ 

“การ

ขับเคลื่อน

การ

พัฒนาการ

สหกรณแ์ละ

การคา้ที่เป็น

ธรรม” ระยะ

ที่ 4 

เวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้แนว

ทางการ

ขับเคลื่อน

งานวจิัยสู่ระบบ

คุณคา่และ

การคา้ที่เป็น

ธรรม และ

บรรยายพิเศษใน

หัวข้อ “กลยุทธ์

การสร้างแบรนด์ 

: แนวคดิและ

ประสบการณ์” 

โดย คุณอนุวัฒน์ 

เฉลมิชัย 

ตําแหนง่ Brand 

Director บริษัท

เอสซีจี

ผลติภัณฑ์

กอ่สรา้ง จํากัด 

ผู้

ประสานงาน/ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ/

ทมีวจิัย/ 

วิ ท ย า ก ร

บรรยาย 

52 ห้องพันธุมดิษยมณฑล 

ชัน้ 2 

อาคารเคยูโฮม มก. 

- ไ ด้ ร่ ว ม อ ภิ ป ร า ย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในหัวข้อแนวทางการ 

ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ระบบ

คุณค่าและการค้าที่เป็น

ธ ร ร ม  ทั้ ง นี้ ที่ ป ร ะ ชุ ม

เห็นชอบที่จะนํา 

หลักการ 3C ไปใชใ้นการ

ขับเคลื่อนโครงการวิจัย  

- เวทีการบรรยายพิเศษ

ในหั วข้ อ  กล ยุทธ์ ก า ร

สร้างแบรนด์ : แนวคิด

และประสบการณ์ โดย

คุณอนุ วั ต ร  เ ฉ ลิ ม ชั ย 

ตําแหน่ง Brand Director 

บริษัทเอสซีจีผลิตภัณฑ์

ก่อสร้าง จํากัด เพ่ิมเติม

เต็มความรู้การสร้างแบ

รนด์แก่นักวิจัย โดยเปิด

โอกาสให้นักวิจัยได้ร่วม

ซักถามและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกัน 

7 9/7/53 โครงการ

ประกาศ

เกียรติคุณ

สหกรณแ์ละ

นักสหกรณ์

ที่มคีุณค่า ป ี

2553 

 

ประชุม

คณะกรรมการ

สรรหานัก

สหกรณ์และ

สหกรณ์ที่มี

คุณคา่ ครั้งที่ 

2/2553 

คณะกรรมการ 

สรรหาฯ/

เจ้าหน้าที่

สถาบันฯ 

3 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

ได้ประชุมหารือวางแผน

รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ง า น

ปร ะก า ศ เ กี ย รติ คุณ ฯ 

ประจําปี 2553 

8 12/7/53 โครงการวจัิย

เครือขา่ย

กลุม่ธุรกิจ

เชงิคุณคา่

สวนสาม

พราน 

ประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อ

วางกรอบทิศ

ทางการ

ดําเนนิงานกลุม่

ธุรกิจเชิงคุณค่า

สามพราน 

ผู้ ป ร ะ ส า น 

งาน/ทีมวิจัย 

14 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

ประชุมเพื่อจัดทําแผนการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง และได้

มีการหารือแนวทางการ

ดํ า เ นิ น ก า ร โ ค ร ง ก า ร

ทดลอง  เ พื่อทําเป็นตัว

แบบในการดําเนินงาน 

9 19/7/5

3 

โครงการ

เครือข่าย

กลุ่มผู้ผลติ

ผัก ผลไม ้

ประชุมหารือการ

เช่ือมโยง

เครือข่ายผู้ผลติ

พืชผักปลอดภัย 

ผู้ประสานงาน 

/เจ้าหน้าที่ บ.

ดอนเมือง 

พัฒนา จํากัด 

3 ห้อง 204 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

หา รือถึ ง แนวทางการ

ส่งเสริมการผลติ/คุณภาพ

ของเครือข่ายผู้ผลิตของ

ต ล า ด สี่ มุ ม เ มื อ ง แ ล ะ
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ตารางที่ 1  ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการ ในช่วงเวลา 6 เดือน  

               (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2554) 
 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

ตลาดกลางสี่มุม

เมือง 

โครงการความร่วมมือ

ระหว่างสถาบันวิชาการ

ด้านสหกรณ์และตลาด

กลางสี่มุมเมืองในอนาคต 

 

10 20/7/5

3 

โครงการวจัิย 

เครือข่าย

คุณค่าข้าว

หอมมะลิ

สหกรณไ์ทย 

ระยะที่ 2 

ประชุมติดตาม

การดําเนนิ

โครงการฯ และ

หารือการดําเนิน

โครงการ 

ผู้ ป ร ะ ส า น 

งาน/ทีมวิจัย 

9 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

โครงการการศึกษาดูงาน

เค รือข่ ายคุณค่ าผลไม้ 

จังหวัดจันทบุรีเพื่อสร้าง

จิตสํ านึกการปลูกข้ าว

หอมมะลิที่ดี (GAP) ของ

เกษตรกรนํารอ่งจํานวน 6 

ร า ย ที่ ส น ใ จ เ ข้ า ร่ ว ม

โครงการ 

-ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ

ฐานข้อมูลสารสนเทศข้าว

หอมมะลิ เพื่อเป็นข้อมูล

สําหรับเครือข่ายในการ

ตัดสินใจผ่านเครือข่าย

อินเตอรเ์น็ต 

-การสร้างแบรนด์ข้าว

หอมมะลิเกิดบุญ ในระยะ

ที่ 2 โดยจะเน้นไปที่การ

ออกบู๊ท จําหน่ายสินค้า

และการว่างจําหน่ายใน

ห้างสรรพสินค้า 

และตลาดนัดต่าง 

11 21/7/5

3 

โครงการวจัิย 

เพื่อพัฒนา

ตัวแบบ 

Farmer Shop 

นําเสนอข้อเสนอ

โครงการวิจัย

แนวทางการ

ยกระดับการ

เช่ือมโยงธุรกิจ

ด้านการผลติ

และการตลาด

สําหรับสนิคา้

ของเกษตรกร : 

การพัฒนาตัว

แบบ Farmer 

Shop 

ผู้ ป ร ะ ส า น /

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ 

ทมีวจิัย 

12 ห้องประชุม 1 สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการ

วิจัย 

ชั้น 14 อาคารเอสเอ็ม

ทาวเวอร์ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อนําร่อง

การสร้างตัวแบบ Farmer 

shop ในรูปแบบการ

เช่ือมโยงการทํางานของ

เ ค รื อ ข่ า ย ส ถ า บั o

เกษตรกรและพันธมิตร ผู้

ท ร ง คุ ณ วุฒิ ฯ  ต่ า ง ใ ห้

ข้ อ เส นอแนะ เ พ่ื อ เ ป็ น

แนวทางในการปรับปรุง

ข้ อ เ ส น อ ต่ า ง ๆ  แ ล ะ

ดําเนินการตามขั้นตอน 

12 22/7/5

3 

การประชุม

วิชาการ

ผลงานวจิัย

วทิยากรบรรยาย ผอ.สถาบันฯ 80 โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว 

กทม. 

ผู้อํานวยการสถาบันฯได้

บรรยายพิเศษในหัวข้อ 

“การสร้างแบรนด์สินค้า
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ตารางที่ 1  ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการ ในช่วงเวลา 6 เดือน  

               (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2554) 
 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

พืชเขตร้อน

และก่ึงรอ้น 

ครั้งที่ 4 

เกษตร” วัตถุประสงค์เพื่อ

เ ป็ น ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น

ความรู้และประสบการณ์

ในงานวิจัยและพัฒนาพืช

เขตร้อนและกึ่งร้อน ทั้ง

เป็นการสร้างเครือข่าย

ความร่ วม มือและร่ วม

ฉลองในวาระครบรอบ 

5 0  ปี  ก า ร ส ถ า ป น า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้ธนบุร ี

13 23/7/5

3 

โครงการ

เครือข่าย

สารสนเทศ

เพื่อการ

พัฒนา

สหกรณ ์

ประชุม

คณะทํางานศูนย์

สารสนเทศ

สหกรณ ์

คณะทํางาน 4 ห้อง 214 ชัน้ 2  

อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

ป ร ะ ชุ ม เ พ่ื อ ติ ด ต า ม

ความก้ า วหน้ า ใ นการ

ดํ า เนิ น ง านการจั ด ทํ า

วารสารฅนสหกรณ์ ฉบับ

ที่ 10 โดยได้ list รายช่ือผู้

ที่ ให้ เ ขียนบทความตาม

คอลัมน์ต่างๆ  และการ

พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ 

14 29/7/5

3 

โครงการ

ความรว่มมือ

ระหว่าง

สถาบัน

วิชาการด้าน

สหกรณก์ับ

ชุมนุม

สหกรณ์

เครดิตยูเนี่ย

นแหง่

ประเทศไทย 

จํากัด 

ประชุมหารือการ

ดําเนนิงาน 

ผอ.สถาบันฯ/ 

ตัวแทน ชสค. 

4 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

แนวทางการขับเคลื่อน 

MOU ระหว่างสถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์และ 

ชสค.โดยใช้คุณค่าเป็นกล

ไกล ในการขั บ เค ลื่ อน

สหกรณ์ 

-แนวทางความร่วมมือ

สนับสนุนจาก ชสค. ใน

การดําเนินโครงการวิจัย 

Famer shop เพื่อเช่ือมโยง

ห่ ว ง โ ซ่ อุ ป ท า นสิ น ค้ า

เกษตร 

15 2-

6/8/53 

โครงการ

สนิคา้เกษตร

อินทรีย์ 

ศึกษาดูงาน ผู้ ป ร ะ ส า น 

งาน /ทีมงาน

บริษัท อดัมส์

เอ็นเตอร์ไพร

เซส จํากัด 

3 นครซิ ด นี ย์  ปร ะ เ ทศ

ออสเตรเลีย 

ศึกษาดูงานในเรื่อง 

ของการรับรองมาตรฐาน

สินค้าเกษตร การพัฒนา

รูปแบบผลิตภัณฑ์ การ

พัฒนาระบบ จําหน่ า ย 

การ จัดการโซ่อุ ปทาน

สินค้าเกษตร เพ่ือนํามา

ยกระดับการพัฒนาชุด

โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย  ก า ร

ขับเคลื่อนการพัฒนาการ
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ตารางที่ 1  ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการ ในช่วงเวลา 6 เดือน  

               (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2554) 
 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

สหกรณ์และการค้าที่เป็น

ธรรมในระยะที่ 4 

16 9/8/53 โครงการ

เครือข่าย

กลุ่มผู้ผลติ

ผัก ผลไม ้

ประชุมหารือการ

ดําเนนิงาน 

ผู้ ป ร ะ ส า น 

งาน/ ตัวแทน

บ ริ ษั ท ด อ น

เ มืองพัฒนา 

จํากัด 

3 ห้อง 204 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

ที่ประชุมได้มีการรายงาน

ผลการการดําเนินงานใน

ระยะที่ผ่ า น  พร้ อมทั้ ง

ป รึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ ก า ร

ดําเนินงานต่อเนื่อง 

17 10/8/5

3 

ชุดโครงการ 

“การขับ 

เคลื่อนการ

พัฒนาการ

สหกรณแ์ละ

การคา้ที่เป็น

ธรรม” ระยะ

ที่ 4 

เช่ือมโยง

เครือข่าย และ

ประชุมติดตาม

ความก้าวหน้า

และการนําเสนอ

ผลงาน

โครงการวิจัยใน

พื้นที่จังหวัด

ยโสธรและ

จังหวัด

อุบลราชธานี 

ผอ.สถาบันฯ 110 ห้องประชุมศาลากลาง 

จังหวัดยโสธร 

นําเสนอความก้าวหน้า

โครงการวิจัย 2 โครงการ 

คือ โครงการวิจัยพลวัต

และการใช้ประโยชน์จาก

ปลาในจังหวัดยโสธรและ

โครงการวิจัยโครงการ

ร ะ บ ส นั บ ส นุ น ก า ร

ตัดสินใจและสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์เพื่อการบริหาร

จัดการทรัพยากรชุมชน 

18 11/8/5

3 

โครงการ

ประกาศ

เกียรติคุณ

สหกรณแ์ละ

นักสหกรณ์

ที่มคีุณค่า ป ี

2553 

ประชุม

คณะกรรมการ

สรรหานัก

สหกรณ์และ

สหกรณ์ที่มี

คุณคา่ ครั้งที่ 

3/2553 

คณะกรรมการ 

สรรหาฯ/

เจา้หนา้ที่

สถาบนัฯ 

6 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

ที่ประชุมได้มีการหารือ

เก่ียวกับขั้นตอนและพิธี

ก า ร ต่ า ง ๆ ใ น ก า ร

ดําเนินงานประกาศเกียรติ

คุณฯ 

19 17/8/5

3 

โครงการวจัิย 

เครือข่าย

กลุ่มธุรกิจ

เชิงคุณค่า

สวนสาม

พราน 

ประชุมหารือ

ร่วมกับผู้บริหาร

โรงแรมโรสการ์

เด้นท์ ริเวอร์ไซต์ 

สวนสามพราน 

ผู้ประสานงาน 

/ ผู้บริหาร

โรงแรมโรส 

การเ์ดน้ทฯ์ / 

ทมีวจิัย 

7 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

ส รุ ป ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น

โ ค ร งก า ร วิ จั ย ใ น รอบ

ระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา

ทั้ ง นี้ นั ก วิ จั ย ไ ด้ ข อ

คํ า แ น ะ นํ า จ า ก ผู้

ประสานงานในการเขียน

รายงานวิจัยเพื่อเตรียม

ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร

นําเสนอผลงานวิจัยแก่

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

20 19/8/5

3 

โครงการวจัิย 

เพื่อพัฒนา

ตน้แบบ

สหกรณเ์ชิง

คุณค่า : 

ประชุมติดตาม

และหารือการ

ดําเนนิงาน

โครงการ 

ผู้ ป ร ะ ส า น 

งาน/ทีมวิจัย 

3 ห้อง 214 ชั้น 2 อาคาร

วิจัยและพัฒนา มก. 

โครงการที่จะดําเนินงาน

ในระยะต่อไป อาทิ 

-โครงการศูนย์เรียนรู้จาก

สวนต้นแบบ เพื่อเป็นการ

ลดต้นทุนการผลิตของ
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ตารางที่ 1  ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการ ในช่วงเวลา 6 เดือน  

               (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2554) 
 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

กรณี

สหกรณ์

การเกษตร

บ้านค่าย 

จํากัด 

เกษตรกร 

-โ ค ร ง ก า ร อั พ เ ด ท

ฐานข้อมูลอาชีพ ณ จุด

บริการสินเชื่อ 

-โ ค ร ง ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง

สินเช่ือและการตลาด 

-ห น่ ว ย ก ลั่ น ก ร อ ง

โครงการใหม่  เ พื่ อลด

ปัญหา อุปสรรคในการ 

ทํ า ง าน  ในทิศทาง เชิ ง

คุณคา่ 

-โครงการผลิตและ 

จําหนา่ยมูลสุกร 

-โครงการตรวจสุขภาพ

ประจําปี 

-โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง 

เว็บไซต์ของสหกรณ์ 

21 24/8/5

3 

โครงการ 

วิจัย

เครือข่าย

คุณค่าข้าว

หอมมะลิ

สหกรณไ์ทย 

ระยะที่ 2 

ประชุม

คณะกรรมการ

บริหารเครือข่าย

คุณคา่ขา้วหอม

มะลิสหกรณไ์ทย 

ผู้ประสาน 

งาน/คณะ 

กรรมการ

บรหิารฯ 

9 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

-รายงานความก้าวหน้า

ก า ร จั ด ทํ า ฐ า น ข้ อ มู ล

เ ค รื อ ข่ า ย  กา รอบรม

สมาชิกสหกรณ์ในการ

ปลูกข้าว GAP ด้วย

จิตสํานึก 

-การสร้างทีมงานกลยุทธ ์

โดยจะมีการประชุมทีมกล

ยุทธ์ของเครือข่ายเดือน

ล ะ  1  ค รั้ ง  เ พื่ อ ก า ร

ขับเคลื่อนงานของ 

เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

และรวดเร็ว 

-การจัดทําสารสนเทศ

การตลาดข้าวหอมมะล ิ

ซึ่งมีสหกรณ์การเกษตรพิ

ม า ย  จํ า กั ด  สหก ร ณ์

การเกษตรบรบือ จํากัด

และสหกรณ์การเกษตร

เกษตรวิสัย จํากัด พร้อม

ด้วย โรงสี เอกชนอีก  5 

แห่ง เป็นแกนนําในการ

จัดเก็บฐานข้อมูลราคา

ขายข้าวหอมมะลิ 
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ตารางที่ 1  ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการ ในช่วงเวลา 6 เดือน  

               (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2554) 
 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

22 26/8/5

3 

ชุดโครงการ 

“การขับ 

เคลื่อนการ

พัฒนาการ

สหกรณแ์ละ

การคา้ที่เป็น

ธรรม” ระยะ

ที่ 4 

นําเสนอ (ร่าง) 

รายงานฉบับ

สมบูรณ ์

- โครงการวิจัย

กลุ่มธุรกิจเชิง

คุณคา่สวนสาม

พราน 

- โครงการวิจัย

เพื่อพัฒนาตัว

แบบสหกรณ์เชิง

คุณคา่ : กรณี

สหกรณ์

การเกษตรบา้น

ค่าย จํากัด 

 

 

ผู้ประสานงาน 

/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

/ทีมวิจัย 

12 ห้อง 306 ชัน้ 3 

อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

ผู้ทรงคุณแต่ละท่านได้

แสดงความคิดเห็นและ

ข้อ เสนอแนะให้ แ ก่ทีม

นักวิจัยนําไปปรับแก้และ

นําไปเป็นแนวทางในการ

ดําเนินงานวิจัยต่อไป 

23 2-6 

/9/53 

ชุดโครงการ 

“การขับ 

เคลื่อนการ

พัฒนาการ

สหกรณแ์ละ

การคา้ที่เป็น

ธรรม” ระยะ

ที่ 4 

นําเสนอ

ผลงานวจิัยชุด

โครงการฯ 

ผู้ ป ร ะ ส า น 

งาน/ผู้ช่วย 

ผู้ประสานงาน 

120 เมือง Lyon ประเทศ

ฝรั่งเศส 

นําเสนอผลงานวิจัยในเวที

วิชาการระดับนานาชาติ

และได้เครือข่ายวิชาการ

ในด้ า น ง านสหกร ณ์ที่

สามารถนํ าความรู้ มา

ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร

ขับเคลื่อนงานสหกรณ์ 

24 15/9/5

3 

โครงการ

ประกาศ

เกียรติคุณ

สหกรณแ์ละ

นักสหกรณ์

ที่มคีุณค่า 

แห่งปี 2553 

การประกาศ

เกียรติคุณ และ

เวทีเสวนาทาง

วิชาการ 

ประจําปี 2553 

ผู้ประสาน 

งาน/ผูท้รง 

คุณวุฒิ/

นักวิจัย/ผู้ที่

สนใจ 

441 ห้องประชุมสุธรรมอารี

กุล อาคารสารนิเทศ 50 

ป ีมก. 

ปนีี้มีผู้ได้รับการ 

ประกาศเกียรติคุณนัก

สหกรณ์ที่มีคุณค่า 3 ท่าน

ได้แก่  

-  คุณผ่องศรี สิมะวัฒนา 

ผู้ จั ด ก า ร ส ห ก ร ณ์

การเกษตรบางน้ําเปรี้ยว 

จํากัด  

-  คุณพิมลพักตร์ มหา

ขันธ์ กรรมการ 

ผู้ จั ดการสหกรณ์ออม

ทรัพย์โรงพยาบาลชลบุร ี

จํากัด  

- คุณ เกี ย ง เ ฮ ง  แซ่ ตั้ ง 

อดีตประธานกรรมการ

ผู้ จัดการชุมนุมสหกรณ์

เครดิตยูเนียน จํากัด  
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ตารางที่ 1  ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการ ในช่วงเวลา 6 เดือน  

               (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2554) 
 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

ในส่วนของสหกรณ์ที่มี

คุณค่ามีสหกรณ์ที่ได้รับ

โล่ประกาศฯ คือ 

- ร้านสหกรณโ์รงพยาบาล 

มหาราชนครราชสีมา 

จํากัด  

-  สหกรณ์การเกษตร

เ พื่ อ ก า ร ต ล า ด ลู ก ค้ า   

ธ.ก.ส. สุรนิทร์ จํากัด 

ตลอดจนการจัดเวที

เสวนาวิชาการให้กับผู้นํา

สหกรณ์ทั่ วประเทศได้

แลกเปลี่ยนความคดิเห็น 

25 16/9/5

3 

โครงการ 

การสรา้ง

และพัฒนา

เกษตรรุน่

ใหม ่

วทิยากรบรรยาย ผอ.สถาบันฯ/

กลุม่

เกษตรกรรุน่

ใหม ่

150 ศูนย์ส่งเสริม 

ศิ ล ป า ชี พ ร ะ ห ว่ า ง

ประเทศ  

จังหวัดอยุธยา  

ผู้ประสานงานได้รับเชิญ

เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อ

การขยายผลชุดความรู ้

VN&F Platform ให้กับ

โครงการการสร้างและ

พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 

26 20/9/5

3 

โครงการวจัิย 

เพื่อพัฒนา

ตัวแบบ 

Farmer 

Shop 

ประชุมหารือการ

ดําเนนิโครงการ 

ผู้ ป ร ะ ส า น 

งาน/ทีมวิจัย 

2 ห้อง 214 ชั้น 2 อาคาร

วิจัยและพัฒนา มก. 

กรอบแนวคิดรูปแบบร้าน 

Farmer shop เบื้องต้นมี

รายละเ อียดอาทิ  การ

ประยุกต์แนวคิดร้านของ

ต่างประเทศกับไทยสินค้า

มาตรฐานสินค้าปลอดภัย

มี ม า ต ร ฐ า น  เ พ่ื อ ใ ห้

ผู้ บ ริ โ ภ ค ม่ั น ใ จ  ก า ร

เ ช่ื อ ม โ ย ง เ ค รื อ ข่ า ย

เกษตรกรขายตรง เป็นตน้ 

- การกําหนดแผนการ

ดํ า เนิ น ง านขั บ เค ล่ื อน

โครงการวิจัย 

- ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร

ประสานงานจัดประชุม

สนทนากลุ่ม เป้าหมาย

รูปแบบของ Farmer shop 

และมาตรฐานคุณภาพ ใน

ต้นเดือนตุลาคม 2553 

27 22/9/5

3 

โครงการวจัิย 

เครือข่าย

คุณค่า

ประชุมติดตาม

การดําเนนิงาน

และหารือ

ผู้ ป ร ะ ส า น 

งาน/ทีมวิจัย 

4 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

แนวทางการขับเคลื่อน

ฐานข้อมูลสมาชิกสู่แผน

ธุ ร กิ จ ข อ ง ส ห ก ร ณ์
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ตารางที่ 1  ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการ ในช่วงเวลา 6 เดือน  

               (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2554) 
 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

ยางพารา ร่วมกัน การเกษตรย่านตาขาว 

จํากัด โดยมีแนวทางใน

การขับเคลื่อโครงการวิจัย

เ พ่ือพัฒนาแผนพัฒนา

สหกรณ์ 3 ด้านคือ แผน

ด้ านสิ น เ ชื่ อ  แผนด้ าน

การตลาด และแผนด้าน

การจําหน่ายยางพารา 

28 28/9/5

3 

โครงการวจัิย 

แนวทางการ

พัฒนาระบบ

การเงิน

สหกรณท์ี่

เก้ือหนุนการ

พึ่งพาตนเอง

และเกื้อหนุน

การร่วมมือ

กันระหว่าง

สหกรณ ์

ประชุมหารือ

เตรียมการ

ดําเนนิโครงการฯ 

ผอ.สถาบันฯ/

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

3 ห้อง 214 ชั้น 2 อาคาร

วิจัยและพัฒนา มก. 

ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น 

Methodology การวิจัย

ระหว่างทีมวิจัยและการ

วางแผนการวิจัยร่วมกัน 

ซึ่ ง โครงการดังกล่าวมี

ระยะเวลาดําเนินการ 8 

เ ดื อ น  โ ด ย จ ะ เ ริ่ ม

ดําเนินการตั้งแต่วันที่ 1 

ตุลาคม 2553 เป็นตน้ไป 

29 4/10/5

3 

การเช่ือมโยง

เครือข่ายกับ

สถาบัน

อินทรีย์จันทร 

สถิตย์ฯ 

ร่วมประชุม

จัดทําแผน 

กลยุทธ์ 

ข้ า ร า ช ก า ร

บุ ค ล ากร ใ น

สังกัดสถาบัน

อิ น ท รี ย์

จันทรสถิตย์ฯ  

60 ฐ า น ทั พ เ รื อ สั ต หี บ 

อํา เภอสัตหีบ  จังหวัด

ชลบุร ี

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การจัด ทําแผนกลยุท ธ์

แบบมีส่วนร่วม ประจําปี 

2554 มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ เพ่ือกําหนดแนว

ทางการปฏิบัติงาน  

30 7/10/5

3 

โครงการ

กลุ่มธุรกิจ

เชิงคุณค่า

สามพราน 

เวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกับ

กลุ่มเครือข่าย

บ้านคลองจินดา 

ผู้ประสานงาน 

/  ที ม วิ จั ย  / 

เครือข่ายบ้าน

คลองจินดา 

17 โรงแรมโรสการ์เด้นท์ ริ

เวอร์ไซต์ จํากัด 

- มีการปรับกระบวน 

ทั ศ น์ ก า ร เ ช่ื อ ม โ ย ง

เครือข่ายพันธมิตรและ

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

เครือข่ายร่วมกัน  

- ร่วมอภิปรายกันอย่าง

กว้างขวาง  

- การนํ า เสนอ ปัญหา 

อุปสรรคข้อจํากัด และหา

แนวทางการแก้ไขเบ้ืองต้น

ร่วมกัน  

- หารือถึง เ งื่อนไขการ

คัดเลือกสินค้าของกลุ่มฯ

เ พ่ื อ ม า จํ า ห น่ า ย ใ น 

Farmer market  

- หารือถึงแนวทางการ
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ตารางที่ 1  ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการ ในช่วงเวลา 6 เดือน  

               (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2554) 
 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

จัดนิทรรศการวันพฤกษา

ชาติ 5 ธันวาคม 2553 

และแนวคดิในการจัดงาน 

31 19/10/ 

53 

โครงการวจัิย 

เครือข่าย

คุณค่าข้าว

หอมมะลิ

สหกรณไ์ทย 

ระยะที่ 2 

การเตรยีมการ

สําหรับการ

นําเสนอแนวคดิ  

“แบรนดเ์กดิ

บุญ” ในการเข้า

ร่วมแข่งขันเรียล

ลิตี้ “เกมส์

สหกรณ”์  

Season 2 

ทีมเครือข่าย

คุ ณ ค่ า ข้ า ว

หอมมะลฯิ 

100 อ า ค า ร ว ชิ ร า ณุ ส ร ณ์ 

คณะเกษตร มก. 

- สถานีโทรทัศน์โมเดิร์น

ไนน์  และบริษัท  ฟาร์ม 

แชนเนล (ประเทศไทย) 

จํากัด ได้จัดกิจกรรมการ 

แข่งขันเรียลลิตี้ “เกมส์

สหกรณ์ ซีซ่ัน 2” ภายใต้

แนวคิด “Super COOP 

Super Brand” คิดดี มีแบ

รนด์ ขายได้ ขยายตลาด

ให้ชุมชน ที่เน้นการสร้าง

แบรนด์ เพื่อเป็นเครื่องมือ

หลักในการสร้างสรรค์

และรักษาความได้เปรียบ

ท า ง ก า ร ต ล า ด ข อ ง

ผลิตภัณฑ์ 

ของสหกรณ์ 

- คุณบุญล้วน อุดมพันธุ ์

ตัวแทนเครือข่ายคุณค่า

ข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย

ไ ด้ ร่ ว ม แ ข่ ง ขั น เ ก ม ส์

สหกรณ์ นําข้าวหอมมะลิ

แบรนด์เกิดบุญนําเสนอ

ผลงานกลุ่มธุรกิจข้าว ผล

จากการนําเสนอและจัด

นิทรรศการ  ปรากฏว่า

ข้าวหอมมะลแิบรนด์ 

เกิดบุญ ได้รับคัดเลือก

เป็นสินค้าอันดับ 1 จากผู้

แข่งขันกลุ่มข้าวด้วยกัน 

ได้เข้ารอบ 10 ประเภท 

32 19/10/ 

53 

การให้

สัมภาษณ์ 

ของผอ.         

สว.สก. แก่

หนังสือพมิพ์

สยามรัฐ 

ใหส้ัมภาษณ์แก่ผู้

สัมภาษณข์อง

หนังสอืสยามรัฐ 

ในประเดน็ 

“แนวคดิการ

พัฒนาสหกรณ์

ไทย ภายใต้

ยุทธศาสตร์ การ

ผูอํ้านวยการฯ 

/  ตั ว แ ท น

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ 

2 ห้อง 204 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

ผู้อํานวยการสถาบันฯ ใน

ฐานะนักสหกรณ์แห่งชาติ 

ปี 2546 ได้ให้สัมภาษณ์

งานสหกรณข์องไทย ต้อง

เริ่มพัฒนาที่ตัวบุคคล ให้

คนพร้ อม  มีความรู้  มี

กระบวนทัศน์ 
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ตารางที่ 1  ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการ ในช่วงเวลา 6 เดือน  

               (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2554) 
 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

เช่ือมโยง

เครือข่าย” 

33 20/10/

53 

โครงการ

สมาชกิ

กองทุนฟื้นฟู

และพัฒนา

เกษตรกร

กลุ่มบ้าน

คลองใหญ่ 

จ.ชัยนาท 

ประชุมติดตาม

ประเมนิผลการ

บรรยาย เรื่อง 

การทําปุย๋มูลสุกร 

โดยคุณสุกัญญา 

จัตตุพรพงษ ์

ผู้ประสานงาน 

/ วิ ท ย า ก ร

บ ร ร ย า ย  / 

จนท.สถาบันฯ 

5 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร จั ด

บ ร ร ย า ย แ ล ะ ก า ร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ

เกษตรกร 

34 21/10/ 

53 

โครงการวจัิย 

เครือข่าย

คุณค่าข้าว

หอมมะลิ

สหกรณไ์ทย 

ระยะที่ 2 

ประชุมหารือ

คณะกรรมการ

เครือข่ายฯ 

ทมีผู้ประสาน 

งาน / ทีมวิจัย 

12 ห้อง 214 ชัน้ 2  

อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

-  ข้าวหอมมะลิแบรนด์

เกิดบุญไดร้ับการคัดเลือก

เ ข้ า ร อบ เ ป็ น  1  ใ น 1 0 

ส ห ก ร ณ์ ใ น ก า ร

แข่งขันเรียลลิตี้ “เกมส์

สหกรณ์ ซีซ่ัน 2” 

-  หารือถึงการดําเนิน

งานวิจัย มีวาระที่สําคัญ

คือ 

1) รายงานความก้าวหน้า

โคร งการศึ กษาดู ง าน

เค รือข่ ายคุณค่ าผลไม้ 

ของเกษตรกรต้นแบบการ

ปลูกขา้วหอมมะล ิGAP 

2) การปรับปรุงรูปแบบ

ถุ ง บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ โ ด ย ที่

ประชุมเห็นชอบให้แก้ไข

นํ า โ ล โ ก้ ก า ร รั บ ร อ ง

มาตรฐาน SGS และโลโก้

ตราคนหาบข้าวออก โดย

ใ ห้ ค ง ร ะ เ บี ย บ ก า ร ใ ช้

เงินกองทุนของเครือข่าย 

- ที่ ประ ชุมได้ รายงาน

ปัญหาอุปสรรคการจด

ทะ เบี ยนลิ ขสิ ทธิ์ โ ล โ ก้

เครือข่ายคุณค่าข้าวหอม

มะลิฯ ทั้งนี้ผอ.สว.สก. จะ

ช่วยประสานงานดําเนิน

ติดต่อกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญาในการจดสิทธิบัตร

อีกทางหนึ่ง 
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ตารางที่ 1  ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการ ในช่วงเวลา 6 เดือน  

               (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2554) 
 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

35 22-23 

10/53 

โครงการวจัิย 

เครือข่าย

คุณค่า

ยางพารา 

เวทีถอดบทเรียน ผู้ประสานงาน 

/  ที ม วิ จั ย  / 

เกษตรกร 

30 สหกรณ์การเกษตรย่าน

ตาขาว จ.ตรัง 

เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนรู้

ร่วมกัน เพื่อหาแนวทางใน

การยกระดับการทําธุรกิจ 

36 26/10/ 

53 

โครงการวจัิย 

แนวทางการ

พัฒนาระบบ

การเงิน

สหกรณท์ี่

เก้ือหนุนการ

พึ่งพาตนเอง

และเกื้อหนุน

การร่วมมือ

กันระหว่าง

สหกรณ ์

ประชุมหารือการ

ดําเนนิงาน

โครงการร่วมกับ

ตัวแทน ชสอ. 

ผู้อํานวยการ/

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2 ห้อง 214 ชั้น 2 อาคาร 

วิจัยและพัฒนา มก. 

- มีการประชุมเพื่อวาง

แผนการดําเนินงาน โดย

ออกแบบ forum เพ่ือ

ดําเนินกิจกรรม ออกเป็น 

11 กิจกรรม 

- มอบหมายหน้าที่ให้กับ

ผู้ จั ดการฝ่ ายวางแผน 

ชส อ .  ใ น ฐ า น ะ ผู้ ช่ ว ย

นั ก วิ จั ย  ใ ห้ มี ก า ร

ประสานงานกับทีมต่างๆ 

และรายงาความก้าวหน้า

การดําเนินงานกับ ชสอ. 

- จัดทําแผนปฏิบัติการ

วิจัย 

37 1/11/53 โครงการวจัิย 

กลุ่มธุรกิจ 

โรสการ์

เด้นท์ สวน

สามพราน 

ประชุมหารือการ

ดําเนนิงาน

โครงการวิจัย 

ผู้ประสานงาน 

/ ทีมวิจัย 

5 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

รายงานความก้าวหน้า

ก า ร เ ปิ ด ตั ว โ ค ร ง ก า ร 

Farmer Market โดยมี 

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต่ า ง ๆ 

บทสรุปจากการหารือคือ 

- Highlight  ของงานใน

ครั้ งนี้ซึ่ ง ทางสวนสาม

พรานจะมีการจัดพื้นที่ไว้

สําหรับใช้ เป็นศูนย์การ

เรียนรู้และสื่อกลาง โดยมี

จุดตรวจสินค้าทีjสามารถ

ตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

-  ผลิตภัณฑ์ที่นํามา

จะต้ องมี คุณภาพและ

ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและ

สิ่งแวดล้อม มาจําหน่าย

ถึงมือผู้บริโภคในราคาที่

เ ป็นธรรม  ส่วนการจัด

ล็อคสําหรับผู้ประกอบการ 

นั้นทางสวนสามพราน

เสนอให้ใช้การจับฉลาก 

เพ่ือความเทา่เทยีมกัน 
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ตารางที่ 1  ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการ ในช่วงเวลา 6 เดือน  

               (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2554) 
 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

38 4/11/53 โครงการวจัิย 

เครือข่าย

คุณค่าข้าว

หอมมะลิ

สหกรณไ์ทย 

ระยะที่ 2 

การประชา 

สัมพันธ์แบรนด์ 

“ข้าวเกิดบุญ” 

แก่ ประชาคม 

มก. 

ป ร ะ ช า ค ม 

มก. / 

ผู้ ที่ ใ ห้ ค ว าม

สนใจขา้วหอม

มะลิ แบรนด์

เกิดบุญ 

30 บรเิวณลานจอดรถ 

หน้าสถาบันค้นคว้าและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

- ทีมเครือข่ายคุณค่าข้าว

หอมมะลิสหกรณ์ไทย ได้

นําข้าวหอมมะลิเกิดบุญ

ม า จํ า ห น่ า ย ใ ห้ แ ก่

ประชาคมชาวมก. ได้ซื้อ

ข้าวหอมมะลิคุณภาพไป

รับประทาน  

ด้วยความรว่มมือและเห็น

คุณค่าของการดํา เนิน 

ง า น วิ จั ย ท า ง ส ถ าบั น

ค้ น ค ว้ า แ ล ะ พั ฒ น า

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ยิ น ดี ใ ห้

เครือข่ายข้าวหอมมะลิ

สหกรณ์ไทยนําข้าวหอม

มะลแิบรนด์เกิดบุญ 

มาจําหน่ายได้ที่บริ เวณ

ลานจอดรถ หน้าสถาบัน

อาหารฯ 

- ทั้งนี้ทางเครือข่ายฯ จะ

นําข้าวหอมมะลิแบรนด์ 

เกิดบุญ มาจําหน่ายทุก

วันพฤหัสบดีที่ 1 ของทุก

เ ดื อ น  ตั้ ง แ ต่ เ ว ล า   

07.00-15.00 น.เพื่อเป็น

การประชาสัมพันธ์และให้

บุคลากร/พนักงาน มก. 

ตลอดจนผู้บริโภคทั่วไปได้ 

บ ริ โ ภ ค ข้ า ว ห อมม ะ ลิ

คุณภาพถือเป็นอีกหนึ่ง

ช่องทางในการช่วยเหลือ

ซื้อสินค้าสหกรณ์/ชาวนา

ไทย  

- ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถหา

ซื้ อ ไ ด้ ใ น วั น แล ะ เ วล า

ดั ง ก ล่ า ว ตั้ ง แ ต่ เ ดื อ น 

พฤศจิกายน 53 นี้เป็นตน้ไป 

39 12/11/ 

53 

โครงการวจัิย 

แนวทางการ

พัฒนาระบบ

การเงิน

สหกรณท์ี่

ประชุมหารือการ

ดําเนนิการ

โครงการร่วมกับ

ผู้บริหาร ชสอ. 

ผู้ประสานงาน 

/  ผู้ จั ด ก า ร

ใหญ่ ชสอ. 

3 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

มีการหารือ และทําความ

ใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน

โครงการการเงินฯ 



26 
 

ตารางที่ 1  ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการ ในช่วงเวลา 6 เดือน  

               (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2554) 
 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

เก้ือหนุนการ

พึ่งพาตนเอง

และเกื้อหนุน

การร่วมมือ

กันระหว่าง

สหกรณ ์

40 15/11/5

3 

โครงการวจัิย 

แนวทางการ

พัฒนาระบบ

การเงิน

สหกรณท์ี่

เก้ือหนุนการ

พึ่งพาตนเอง

และเกื้อหนุน

การร่วมมือ

กันระหว่าง

สหกรณ ์

ประชุมหารือ

ร่วมกับ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ประสานงาน 

/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

5 ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและพัฒนา 

มก. 

ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับ

การจัดเวทีของเจ้าหน้าที่ 

ช ส อ .  แ ล ะ ไ ด้ มี ก า ร

ม อ บ ห ม า ย ง า น ใ ห้ ที่

ประชุมจัดเตรียมข้อมูล 

ดังนี้ 

- คุณสุ รจิ ตต์  ทํ าการ

ประเมินสถานการณ์ 

- อ . ว ร เ ท พ  เ รื่ อ ง

สถาปัตยกรรมการเงนิ 

- อ .ไพโรจน์ กลไกการ

สร้างระบบบริหารจัดการ

แ ล ะ ไ ด้ มี ก า ร ห า รื อ

เกี่ยวกับการจัดทําวีดิทัศน์ 

และนัดประชุมอีกครั้งวัน

ศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2553 

41 18/11/5

3 

ชุดโครงการ 

การขับเคลือ่น

การพัฒนา 

การสหกรณ์

และการคา้ที่

เป็นธรรม 

ระยะที่ 4 

ประชุมเพ่ือ

นําเสนอรายงาน

ความก้าวหน้า

และพิจารณา

ข้อเสนอ

โครงการ 

- เครือขา่ย

คุณคา่ผลไม ้

- เครือขา่ย

คุณคา่ขา้วหอม

มะลิสหกรณไ์ทย 

ผู้ประสานงาน 

/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

/ทีมวิจัย 

20 ห้อง 601 ชั้น 6 อาคาร

วิจัยและพัฒนา มก. 

- คุณธนณวรรธ์ แสงหวัง 

หั วหน้ า โ คร งการวิ จั ย

เครือข่ายคุณค่าข้าวหอม

มะลิสหกรณ์ไทย พร้อม

ด้วยสมาชิกภาคีเครือข่าย 

ได้ร่วมรายงานนําเสนอ

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 

จากผลการดําเนินการ

วิจัยในช่วง 6 เดือนที่ผ่าน

มาแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- คุ ณ ศ ศิ ธ ร  วิ เ ศ ษ 

หั วหน้ า โ คร งการวิ จั ย

เค รือข่ ายคุณค่ าผลไม้ 

พร้อมด้วยนักวิ จัย อาท ิ

คุณสุรางค์ พุ่มโพธิ์ทอง 

ผู้ จั ด ก า ร ส ห ก ร ณ์

การเกษตรมะขาม จํากัด 

และเครือข่ายผู้ผลิตผลไม้

คุณภาพ  ร่ วมรายงาน
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ตารางที่ 1  ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการ ในช่วงเวลา 6 เดือน  

               (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2554) 
 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

นําเสนอข้อมูล 

- กลุ่ ม เ กษตรกรบ้ า น

คลองใหญ่ อ.หันคา  

จ . ชั ยนาท  พร้ อมด้ ว ย

นั ก วิ จั ย จ า ก ส ถ า บั น

สุวรรณวาจกกสิกิจ ได้

นํ า เ ส น อ ข้ อ เ ส น อ

โครงการวิจัยการใช้ปุ๋ย

มู ล สั ต ว์ เ พ่ื อ เ พิ่ ม

ประสิทธิภาพการผลิตพืช 

- ภ า ย ห ลั ง ที่ แ ต่ ล ะ

โครงการวิจัยได้นําเสนอ

แล้วนั้นผู้ทรงคุณวุฒิได้

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และให้ข้อเสนอแนะแก่ 

ทีมวิ จั ย เ พื่ อนํ า ไป เ ป็ น

แนวทางพัฒนาปรับปรุง

การดําเนินงานวจัิยต่อไป 

42 22/11/5

3 

โครงการ 

วิจัยกลุม่

ธุรกิจเชิง

คุณค่าสาม

พราน 

 

การจัดเตรียมจัด

ร้าน Farmer 

Shop ในตลาด

สุขใจ  

ผู้ประสานงาน 

/ ทีมวิจัย 

60 ต ล า ด สุ ข ใ จ โ ร ง แ ร ม   

โรสการ์เด้นท์ รเิวอรไ์ซต์ 

สวนสามพราน 

จ.นครปฐม 

- เ ป็ น ต ล า ด ที่ เ ป็ น

ศูนย์กลางการเชื่อมโยง

ระหว่ า งผู้ ผลิ ต เกษตร

ปลอดสารพิษกับผู้บริโภค 

- มีการวาง lay out ร้าน

farmer shop  

- ควรมีป้ายบอกช่ือและ

อธิบายสินค้า เพื่อให้ผู้ที่

ส น ใ จส าม า รถ เ ข้ า ถึ ง

คุณลักษณะของสินค้าได้ 

43 23/11/

53 

ครงการ 

วิจัยกลุม่

ธุรกิจเชิง

คุณค่าสาม

พราน 

 

งานแถลงข่าว

เปิดตัว “ตลาด

สุขใจ” 

ผู้ประสานงาน 

/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

/นักวิจัย / 

ผูป้ระกอบการ 

100 ตลาดสุ ข ใ จ  โ ร งแรม   

โรสการ์เด้นท์ รเิวอรไ์ซต์ 

สวนสามพราน 

จ.นครปฐม 

- งานแถลงข่าวเปิด ตัว

ตลาดสุขใจ มีสื่อมวลชน

จากหลายแขนง ร่วมงาน 

- มีการปาฐกถาใน 

หัวข้อ “ กินอยู่ปลอดภัย 

สุขใจ สบายกาย” โดย

คุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม 

ประธานกรรมการ มูลนิธิ

หัวใจอาสา  

- ม ีดร.สีลาภรณ์ บัวสาย 

ร อ ง ผู้ อํ า น ว ย ก า ร

สํ า นั ก ง า น ก อ ง ทุ น

สนับสนุนการวิจัย พร้อม
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ตารางที่ 1  ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการ ในช่วงเวลา 6 เดือน  

               (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2554) 
 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

ด้วย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทรา

วาท ผูอ้ํานวยการ 

สถ า บั น วิ ช า ก า ร ด้ า น

สหกรณ์ มก. คุณอรุษ นว

ราช กรรมการผู้จัดการ

สวนสามพราน  โรสกา

เด้น ริเวอร์ไซค์ และคุณ

ชวลิต  เตชะไพบูล ย์  ที่

ปรึ กษาสภา เค รือข่ าย

องค์ กร เกษตรกรแห่ ง

ประเทศไทย เสวนาถึง

บทบาทในการดําเนินงาน

ตลาดสุขใจ ขององค์กรที่

สนับสนุน และที่มาของ

ตลาดสุขใจ เป็นศูนย์รวม

สินค้าเกษตร และอาหาร

ปลอดภัย 

- วัตถุประสงค์ของการ

เปิดตลาดสุขใจนั้น เพื่อ

เป็นตลาดทางเลือกให้แก่

เกษตรกรได้มีโอกาสนํา

ผลิตผลที่มีคุณภาพ 

ปลอดภัย มาจําหน่ายถึง

มือผู้บริโภคในราคาที่เป็น

ธรรม  

- โดยจะมีพิธีเปิดอย่าง

เป็นทางการในวันที่  

27 พฤศจิกายน 2553  

- เปิดบริการทุกวันเสาร์

และวันอาทิตย์ ระหว่าง 

เวลา 10.00 ถึง 17.00 น. 

44 

 

27/11/5

3 

โครงการ 

วิจัยกลุม่

ธุรกิจเชิง

คุณค่าสาม

พราน 

ติดตามการ

ดําเนนิงานตลาด

สุขใจ 

ผู้ประสานงาน 

/ ทีมวิจัย 

80 ตลาดสุขใจโรงแรมโร

สการ์เด้นท์ ริเวอรไ์ซต์ 

สวนสามพราน 

จ.นครปฐม 

- ผู้ประสานได้ติดตาม

การดําเนินการตลาดสุข

ใจ ภายหลังได้การแถลง

ข่าวเปิดตัวตลาดสุขใจ 

 

45 1-2/ 

12/53 

โครงการ 

Farmer 

Shop 

วันธุรกิจ

การเกษตร 

ร่วมจัดบูท๊ 

Farmer Shop วัน

ธุรกิจการเกษตร

(Agribusiness 

Day) ประจําปี

จนท.สว.สก. /  

ผู้เข้าชมบูท๊ 

50 ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคาร

ป ฎิ บั ติ ก า ร  ค ณ ะ

เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาส

ตร์ บางเขน 

ร่วมจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์ 

ร้าน Farmer shop ผู้เย่ียม

ชมสามารถหาซื้อสิ้นคา้ 

ภายในร้านได้ มีจําหน่าย

ผั ก อ อ แ ก นิ ก ป ล อ ด
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ตารางที่ 1  ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการ ในช่วงเวลา 6 เดือน  

               (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2554) 
 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

(Agribusines

s Day) 

ประจําปี 

2553 

การศกึษา 2553 สารพิษ  ข้ าวหอมมะลิ   

แบ ร นด์ เ กิ ด บุ ญ  แล ะ

เ พ่ือให้ เข้ ากับ เทศกาล

เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่  ทางร้าน 

Farmer shop มีบริการ

ก ร ะ เ ช้ า ข อ ง ข วั ญ ใ ห้

ผู้ สน ใจสั่ ง จอง ได้ที่ บู๊ ท

ภายในงาน 

46 3/12/5

3 

โครงการ 

วิจัยแนวทาง

การพัฒนา

ระบบ

การเงิน

สหกรณท์ี่

เอ้ือหนุนการ

พึ่งพาตนเอง

และเกื้อหนุน

การร่วมมือ

กันระหว่าง

สหกรณ ์

ประชุมหารือการ

ดําเนนิงาน

ร่วมกับ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้

ประสานงาน/

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

6 ห้อง 214 ชั้น 2 อาคาร

วิจัยและพัฒนา มก. 

- มีการประชุมหารือเพื่อ

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียน

ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมี 

4 forum แบ่งตามภาค คือ  

 1.  ส่วนกลาง 

 2.  ใต้/ตะวันตก 

 3.  เหนือ 

 4.  ตะวันออกเฉียงเหนือ 

และกําหนดให้มีผู้เข้าร่วม 

เวทีไม่เกิน 40 คน 

47 4-

5/12/5

3 

โครงการ 

วิจัยกลุม่

ธุรกิจ 

โรสการ์

เด้นท์ สวน

สามพราน 

ติดตาม

ความก้าวหน้า

การดําเนนิงาน 

ตลาดสุขใจ 

ผู้ประสานงาน 

/ ทีมวิจัย 

60 ตลาดสุขใจ 

โรงแรมโรสการ์เด้นท์ ริ

เวอร์ไซต์ 

สวนสามพราน 

จ.นครปฐม 

- ผู้ ป ร ะ ส า น ง า น ไ ด้

ติดตามความก้าวหน้า

ดํา เนินการร้าน  farmer 

shop สอบถามและพูดคุย

ร่วมกับผู้ประกอบการ 

48 8/12/5

3 

โครงการ 

วิจัย

เครือข่าย

คุณค่าข้าว

คุณธรรม 

ประชุมหารือ

ร่วมกับ คุณพ่อ

วิจิตรบุญสูง 

ผู้ประสานงาน 

/ ทีมวิจัย 

2 ห้อง 204 ชั้น 2 อาคาร

วิจัยและพัฒนา มก. 

ที่ ป ร ะ ชุ ม ไ ด้ ร่ ว ม ว า ง

แ ผ น ก า ร ดํ า เ นิ น

โครงการวิ จั ยในระยะ

ต่อไปภายใต้ความร่วมมือ

ระหว่างมก .และชุมชน 

ภายใต้คําถาม มาตรฐาน

ข้ า ว คุ ณ ธ ร ร ม ที่ จ ะ

ยกระดั บวิ ถี ช าวนา ไป

พร้ อ ม กั บ ก า ร รั บ ร อ ง

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ค ว ร เ ป็ น

อย่างไร ซึ่งจะมี ดร.อภิรดี 

อุทัยรัตนกิจ และ ศ.ดร.

ธันวา จิตต์สงวน เป็นที่

ป รึ ก ษ า  เ บื้ อ ง ต้ น มี
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ตารางที่ 1  ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการ ในช่วงเวลา 6 เดือน  

               (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2554) 
 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

แผนการดําเนินงานคือ 

การจัดเวทีถอดบทเรียน

ความแตกต่างการรับรอง

มาตรฐานเกษตรกรรม

ย่ังยืนและข้าวคุณธรรม 

การรับรองมาตรฐานโดย

ชาวนาคุณธรรมเอง การ

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

การปลูกผักอินทรี ย์ ได้

มูลค่าอะไร และการถ่าย

ถอดความรู้ระบบการเงิน

แบบง่ายแกเ่ครือข่าย 

49 12/12 

/53 

โครงการวจิัย 

กลุ่มธุรกิจ 

เชิงคุณค่า

สามพราน 

พิธีเปิดตลาดสุข

ใจ 

ผู้ ประสาน  / 

ที ม วิ จั ย  / 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

150 โรงแรมโรสการเ์ดน้ท์ 

สวนสามพราน 

จ.นครปฐม 

- ทําพิธีเปิดตลาดสุขใจ 

เวลา 14.00 น. 

- คุณอรุษ นวราช เป็นผู้

กล่าวรายงานต่อ ฯพณฯ 

ท่าน  นายอําพล  เสนา

ณรงค์ องคมนตรี ซึ่งเป็น

ประธานในพิธีเปิด 

- มีแขกผู้ทรงคุณวุฒิเข้า

ร่วมงานเป็นจํานวน อาทิ

เช่น  

1. ผู้ว่าราชการ  

จ.นครปฐม นายชิดพงษ์ 

ฤทธิประศาสน์ 

2. รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลนิ 

3.คุณอังคณา ใจเลี้ยง  

4. อ.ไพโรจน์ สุจินดา 

5. ผูอํ้านวยการสถาบันฯ 

6. ผศ.ดร.ปิติ กันตังกุล 

รองผูอ้ํานวยการสถาบันฯ 

6. เครือข่ายนักวิจัย 

7. เจ้าหน้าที่โรงแรม 

8. ผู้ประกอบการในตลาด

สุขใจ 

50 13/12/

53 

โครงการวจัิย 

แนวทางการ

พัฒนาระบบ

การเงิน

สหกรณท์ี่

เก้ือหนุนการ

หารอแนวทาง

และประเด็นการ

หารือก่อนเข้าพบ 

สศค. 

ผู้ประสานงาน 

/ ทีมวิจัย 

5 ห้อง 214 ชั้น 2 อาคาร

วิจัยและพัฒนา มก. 

- นโยบาย post bank 

- คุณสุรจิตตร์ายงาน

ฐานะการเงินของสหกรณ์

ออมทรัพย์ 

-นัดหารือร่วมกับ สศค.

วันที่ 15 /12/53 
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ตารางที่ 1  ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการ ในช่วงเวลา 6 เดือน  

               (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2554) 
 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

พึ่งพาตนเอง

และเกื้อหนุน

การร่วมมือ

กันระหว่าง

สหกรณ ์

51 15/12/ 

53 

โครงการ 

วิจัยแนวทาง

การพัฒนา

ระบบ

การเงิน

สหกรณท์ี่

เก้ือหนุนการ

พึ่งพาตนเอง

และเกื้อหนุน

การร่วมมือ

กันระหว่าง

สหกรณ ์

การประชุมหารือ 

เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกับ

ผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่ สศค. 

กระทรวงการคลั

ง 

ผู้ประสานงาน 

/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

/ผู้บริหาร 

สศค./จนท. 

สศค. / รอง

ผอ. สว.สก. 

8 สํานักงานเศรษฐกิจการ

คลัง กระทรวงการคลัง 

ที่ประชุมได้มีการหารือใน 

4 ประเด็น คือ 

- ความ เ ป็น ไป ได้ ของ

ก า ร บู รณาก า ร ร ะบบ

การเงินระหว่างสหกรณ์

ออมทรัพย์และกองทุน

หมู่บ้าน 

- ความคิดเห็นประเด็น 

post bank ที่มีการเปิด

โอกาสการเข้าถึงแหล่ง

ทุนของผู้ด้อยโอกาส และ

การสร้างวินัยทางการเงิน

ของประชาชน 

- ความเป็นไปได้ในการ

พัฒนา syndicated loan 

ของสหกรณ์ในการดูดซับ

เม็ดเงินส่วนเหลือ และ

กลไกการหมุนเวียนของ

ระบบการเงินสหกรณ์ 

- กรอบคิ ด โ ค ร ง ก า ร

รณรงค์ 1 คน 1 สถาบัน

การเงินและได้มีการหารือ

ที่ประชุมเก่ียวกับการจัด 

forum “แนวทางความ

ร่วมมือของสถาบันการเงิน

ในระบบกึ่งระบบและฐาน

ราก” โดยใหก้ระ ทรวงการ

คลังเป็นผู้ออกหนังสือเชิญ

นายธนาคาร รวมถึง SME 

BANK โดยมีกําหนดวัน

เวลา ภายในเดือนมกราคม 

2554 และมอบหมายให้

คุ ณส า ยสุ ด า  ศ รี อุ ไ ร

ประสานงานกับคุณกุณฑี

รา จีรังพทิักษก์ุล 
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ตารางที่ 1  ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการ ในช่วงเวลา 6 เดือน  

               (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2554) 
 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

52 15/12/

53 

นทิรรศการ 

“ขับเคลื่อน

งานวจิัยข้าว

ไทยสู่

นวัตกรรม” 

ร่วมนําข้าว

คุณธรรมและ

ข้าวเกิดบุญจัด

นิทรรศการ 

“ขับเคลื่อน

งานวจิัยข้าวไทย

สูน่วัตกรรม” 

สว.สก. / 

กรมการข้าว 

80 ห้องสุธรรมอารีกุล 

อาคารสารนิเทศ  

50 ป ีมก. 

สถ า บั น วิ ช า ก า ร ด้ า น

สหกรณ์ร่วมกับสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย

ร่วมจัดนิทรรศการโดยนํา 

ผลงานการวิจัยการสร้าง

แบ รนด์ ข้ า ว หอมมะลิ   

แบรนด์เกิดบุญ และข้าว

คุณธรรม ไปจัดแสดงใน

การประชุมวิชาการข้าว 

แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้

หัวข้อ ขับเคลื่อนงานวิจัย

ข้าวไทยสู่นวัตกรรม ซึ่ง

จัดขึ้นโดยมูลนิธิข้าวไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ร่วมกับ สํานักงานพัฒนา

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เ ท ค โ น โ ล ยี แ ห่ ง ช า ติ 

สํานักงานคณะกรรมการ

วิ จั ย แ ห่ ง ช า ติ  แ ล ะ

กรมการข้าว 

53 23/12/ 

53 

โครงการวจัิย 

ธุรกิจเชิง

คุณค่าสาม

พราน 

ประชุมติดตาม

การดําเนนิ

โครงการ 

ผู้ประสานงาน 

/ ทีมวิจัย 

8 ห้อง 214 ชั้น 2 อาคาร

วิจัยและพัฒนา มก. 

- นั ก วิ จั ย ไ ด้ ร า ย ง า น

ส ถ า น ก า ร ณ์ ปั ญ ห า

อุปสรรค  ผลการ เปิ ด

ตลาดสุขใจ 

- ก า ร รั บ ร อ ง เ ก ษต ร

อินทรีย์ คุณอรุษแจ้งให้ที่

ประชุมทราบการสุม่ตรวจ

สิ น ค้ า ใ น ต ล า ด  ซึ่ ง มี

ค่าใช้จ่าย ค่าน้ํายาเดือน

ละ 4,000 บาท ตัวอย่าง

ล ะ  2 0 0  บ า ท  ( 1 0 

ตัวอย่าง ตรวจเดือนละ 2 

ครัง้) 
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 7.2  การขับเคลื่อนโครงการวิจัยชุดย่อยภายใต้ชุดโครงการฯ ประกอบด้วย

โครงการวิจัย 5 โครงการ มีรายละเอียดดําเนินการดังนี้ 
 

 

  7.2.1  โครงการเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะท่ี 2 (ระยะเวลา 1 มีนาคม 2553 – 

28 กุมภาพันธ์ 2554) 

   โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะท่ี 2 มีรายละเอียดดังนี้ 
  

   หลักการและเหตุผล 

จากการดําเนินการโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้จังหวัดจันทบุรี ในระยะที่ 1

มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาการทําสวนผลไม้อย่างเป็นระบบ ด้วยการสร้างเวทีแห่งการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือสร้างตัวแบบการทําสวนผลไม้

คุณภาพของเกษตรกรสมาชิก ในการพัฒนาการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความ

ต้องการของตลาด ก่อให้เกิด “เครือข่ายการเรียนรู้” ชุดความรู้ท่ีได้รับ สามารถกระตุ้นให้เกษตรกร

สมาชิกเกิดแนวคิด ทัศนคติ และจิตสํานึกในการทําสวนผลไม้คุณภาพ ภายใต้ระบบการจัดการ

คุณภาพ GAP พืช เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพในพื้นที่ 4 ตําบลนําร่อง จํานวน 4 กลุ่ม    

รวม 73 คน ตลอดจนเกิดรูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด ภายใต้โซ่อุปทานท่ีมี

สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน  

 ในการดําเนินการโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ สามารถสร้างระบบธุรกิจผลไม้

ของสหกรณ์ได้ทั้งในระดับต้นน้ํา ตั้งแต่การพัฒนาการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตาม

ความต้องการของตลาด ส่งผลให้เกิดการสร้างเกษตรกรคุณภาพ เครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ

และการจัดการผลไม้ท่ีมีคุณภาพในระดับกลางน้ํา เช่ือมโยงพันธมิตรกับภาคีเครือข่ายในการ

รวบรวมและจําหน่ายผลไม้ ส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการตลาดผลไม้ที่มีประสิทธิภาพท้ังตลาด

หลักและตลาดรอง จนกระท่ังในระดับปลายน้ํา เชื่อมโยงพันธมิตรกับผู้ประกอบการค้าส่งออกผลไม้ 

ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและขยายช่องทางการตลาดผลไม้คุณภาพในตลาดต่างประเทศ ซึ่งท้ังหมด

เป็นผลลัพธ์ท่ีเป็นต้นแบบธุรกิจเครือข่ายผลไม้เชิงคุณค่า และการค้าที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค คู่ค้า 

และเกษตรกรสมาชิก นําไปสู่แนวทางการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรตามความต้องการอย่างแท้จริง 

ตลอดจนเป็นบริบทในการส่งเสริมจากภาครัฐ ภายใต้อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่า

สหกรณ์ 

 ผลลัพธ์ท่ีโดดเด่นอีกประการหนึ่ง นอกเหนือจากผลลัพธ์ท่ีเป็นต้นแบบธุรกิจเครือข่าย

ผลไม้เชิงคุณค่าแล้ว ได้แก่ ความภาคภูมิใจของผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด ท่ี

สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันเกษตรกรสมาชิก มีทัศนคติที่ดีกับสหกรณ์ ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่

เกษตรกรสมาชิกมักให้ความสําคัญในเรื่องเงินทุนอย่างเดียว แต่ในปัจจุบันสหกรณ์และเกษตรกร
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สมาชิก สามารถมีบทบาทร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในอาชีพการทําการสวนผลไม้แก่

เกษตรกรสมาชิก ตลอดจนสามารถพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 การก้าวไปสู่นโยบายเขตการค้าเสรีอาเซียน หรืออาฟต้า (ASEAN Free Trade Area: 

AFTA) ของประเทศไทย ตามข้อตกลงทางการค้าของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) ได้เริ่มมี

ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2553 ซึ่งมีสินค้าเกษตรของไทย จํานวน 23 รายการ ท่ีจะต้อง

ยกเลิกโควตาและลดภาษีเป็น 0% เมื่อมองภาพเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว ไทยและอาเซียนต่างก็จะ

ได้รับประโยชน์จากการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน AFTA แต่จะมากน้อยกว่ากันนั้นข้ึนอยู่กับ

ความสามารถในการปรับตัวของภาครัฐ และภาคเอกชนในแต่ละประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้บริโภค ผู้บริโภคสามารถบริโภคสินค้าอุปโภค บริโภคในราคาถูกลง แต่อย่างไรก็ตามการนําเข้า

ผลไม้จากต่างประเทศที่มีราคาถูกลง จะยังคงส่งผลกระทบต่อการบริโภคภายในประเทศ รวมท้ังการ

ลักลอบผ่านตามแนวชายแดนซึ่งยากต่อการควบคุม และตรวจสอบแหล่งท่ีมา ทําให้เกิดผลกระทบ

ต่อราคาผลไม้ของเกษตรกรสมาชิกได้ 

 ท้ังน้ี การขับเคล่ือนสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพให้ก้าวทันกับ

พลวัฒน์ของการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน หรืออาฟต้า (AFTA) ทําให้ต้องเร่งปรับตัวเพ่ือเตรียม

ความพร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึน แม้ผลไม้เศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี อาทิ มังคุด เงาะ ทุเรียน 

จะไม่ได้รับผลกระทบในภาพรวมของการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน เนื่องจากไม่ได้ถูกกําหนดเป็น

สินค้าเกษตร จํานวน 23 รายการ แต่การขับเคล่ือนให้เกษตรกรสมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจใน

สินค้าเกษตรคุณภาพ และพัฒนาขีดความสามารถศักยภาพในการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพ เป็นไป

ตามมาตรฐานการนําเข้าของประเทศตลาดเป้าหมาย หรือข้อกีดกันทางการค้าที่อาจส่งผลกระทบข้ึน

ได้ในอนาคต ดังนั้น การส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ โดยมีสหกรณ์

การเกษตรเป็นแกนกลางในการขับเคล่ือน เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งท้ังทางด้านการพัฒนา

ขบวนการผลิตและการพัฒนาขยายช่องทางการตลาดของผลไม้คุณภาพ ซึ่งจะทําให้สามารถปรับตัว

ให้ทันกับสถานการณ์ดังกล่าว ตลอดจนเป็นการสร้างภูมิคุม้กันให้ระบบสหกรณ์การเกษตร  

 เพื่อเป็นการต่อยอด และขยายผลการขับเคล่ือนเวทีแห่งการเรียนรู้ โครงการวิจัย

เครือข่ายคุณค่าผลไม้ ภายใต้การค้าที่เป็นธรรม ในระยะที่ 2 จึงต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การ

ปฏิบัติจริง โดยการนําเอาชุดความรู้รูปแบบการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ และการบริหารจัดการ

โซ่อุปทานไปสู่ภาคีเครือข่าย โดยมีเป้าหมายในการขยายผลไปยังสหกรณ์การเกษตรมะขาม จํากัด 

อําเภอมะขาม ซึ่งมีพื้นที่ดําเนินการติดต่อกัน สร้างเป็นเครือขา่ยเวทีแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาและ

วางแผนการผลิตร่วมกัน นําไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์ ส่งผลให้เกิด

ศักยภาพทางการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ 

 นอกจากนั้น จะให้ความสําคัญด้านฐานข้อมูลการผลิต (ข้อมูลพ้ืนฐานการผลิต ข้อมูล

การตลาด และต้นทุนรวม) เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านวางแผนการผลิต
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พืชหลัก และพืชรอง เพ่ือเพ่ิมรายได้ สร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ รวมถึงความสามารถในการ

จัดการระบบกระจายสินค้าท้ังตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาสู่สากล นับเป็นการเพิ่มคุณค่าในการส่งเสริมการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร จนนําสู่

การบูรณการร่วมกันของทุกฝ่าย กําหนดเป็นแผนปฏิบัติงานบนแนวทางการพัฒนาสหกรณ์สู่ความ

ย่ังยืน และเกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเกษตรกรสมาชิกและสหกรณ์การเกษตรอื่นๆ และท่ี

สําคัญ ระบบธุรกิจท่ีสหกรณ์การเกษตรขับเคลื่อนร่วมกับภาคีพันธมิตรได้สะท้อนให้เห็นตัวแบบของ

การบริหารจัดการภายใต้โซ่อุปทาน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามารถในเชิงแข่งขันภายใต้การเปิด

การค้าเสรีอาเซียนท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญหน้า 
 

   วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1. เพื่อหาแนวทางในการขับเคล่ือนกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ภายใต้กลไกของ

สหกรณ์การเกษตร เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันแก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ ภายใต้ตลาดการค้าเสรีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 2. เพื่อขยายผลการดําเนินธุรกิจเครือข่ายคุณค่าผลไม้ สู่ตลาดใน

ประเทศและต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับการผลิตของชาวสวนผลไม้ ภายใต้ภาคีเครือข่าย 3. เพ่ือ

เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายรัฐ ในการส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ภายใต้ตลาดการค้าเสรี 
 

   ประโยชน์ท่ีคาดว่าได้รับ 

      1. ชุดความรู้ สําหรับแนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ เพ่ือ

การประกอบอาชีพชาวสวนผลไม้อย่างยั่งยืน 2. เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ บนพื้นฐาน

ของความต้องการที่แท้จริงและการขยายผลในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 3. เกิดตัวแบบการดําเนินธุรกิจ

ของเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ภายใต้โซ่อุปทานท่ีสามารถเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสหกรณ์และ

ผู้ประกอบการ ในการกระจายผลไม้สู่ผู้บริโภค 
 

   ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย จะเป็นไปดังนี้  

  1. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีพันธมิตรและแกนนําเครือข่าย

สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด มุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายร่วม เพ่ือ

กําหนดเป็นแผนปฏิบัติงานของสหกรณ์ นําไปสู่การสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพทําสวน

ผลไม้บนแนวทางการพัฒนาสหกรณ์สู่ความย่ังยืนยั่งยืน 2. ส่งเสริมให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์ตรง ด้านการวางแผนการผลิตพืชหลัก พืชรอง และแนวทางการขยายช่องทาง

การตลาดสินค้าคุณภาพท้ังในและต่างประเทศ นําไปสู่การปรับกระบวนทัศน์ ด้านการผลิต การ

บริหารจัดการของเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพและสหกรณ์การเกษตร ให้สามารถปรับตัวให้

ทันกับสถานการณ์ของการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ระบบสหกรณ์

การเกษตร ภายใต้การขับเคล่ือนการดําเนินงานของเครือข่ายคุณค่าผลไม้ 3. การจัดเวทีเรียนรู้
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ภายใต้ภาคีเครือข่ายคุณค่าผลไม้ โดยการนําเอาชุดความรู้รูปแบบการรวมกลุ่ม การจัดทํา GAP 

การลดต้นทุนการผลิต การจัดการสวนผลไม้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นชุดความรู้จากการวิจัยระยะท่ี1 นําไป

ขยายผลยังสหกรณ์การเกษตรมะขาม จํากัด สร้างเป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาและวาง

แผนการผลิตร่วมกัน 4. การจัดทําฐานข้อมูลการผลิตของภาคีเครือข่าย จะมุ่งไปที่การเก็บรวม

รวมข้อมูลด้านการผลิตของเกษตรกรสมาชิกภายใต้ภาคีเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ และเกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการผลิต และการวางแผนร่วมกันภายใต้ระบบธุรกิจของ

เครือข่าย 5. การจัดทําแผนธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรที่เป็นภาคีเครือข่าย เพ่ือนําไปสู่

การบูรณาการตามข้อตกลงร่วมกนั เพื่อสร้างอํานาจการต่อรองในการดําเนินธุรกิจภายใต้โซ่อุปทาน

การขับเคล่ือนการดําเนินงานของเครือข่ายคุณค่าผลไม้ จะประกอบไปด้วย ภารกิจสําคัญ 3 ด้าน

ได้แก่ การยกระดับการทํางานของสหกรณ์การเกษตรในรูปแบบของธุรกิจอเนกประสงค์ 

(Multipurpose Co-ops) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของสหกรณ์การเกษตรในการส่งเสริมการ

ผลิตผลไม้คุณภาพแก่เกษตรกรสมาชิกชาวสวนผลไม้ ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจการตลาด ธุรกิจ

ส่งเสริมการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพชาวสวนผลไม้อย่างครบวงจร การเชื่อมโยง

ธุรกิจกระจายสินค้าในกลุ่มภาคีพันธมิตรเครือข่ายฯ จะเป็นเรื่องของการวางแผนธุรกิจร่วมกัน

ระหว่าง ภาคีพันธมิตร สหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการในด้านการรวบรวมและการกระจาย

สินค้าท่ีจะก่อให้เกิดเป็นระบบธุรกิจของเครือข่ายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ การติดตาม

ประเมินการดําเนินงานเครือข่ายฯ จะมุ่งไปท่ีการติดตามผลการดําเนินงานของเครือข่ายฯ ปัญหา

อุปสรรคท่ีเผชิญ เพ่ือนําไปสู่การสังเคราะห์ สรุปบทเรียน 6. การสรุปสังเคราะห์การดําเนินการวิจัย 

จะมุ่งไปท่ีการจัดเวทีเรียนรู้ ระหว่างภาคีเครือข่าย เพ่ือหาข้อสรุป เกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหา 

อุปสรรค ในการวิจัยและข้อเสนอแนะอื่นๆ   

 

  7.2.2  โครงการเครือข่ายคุณค่ายางพารา ระยะที่ 2 (ระยะเวลา 15 กรกฎาคม 

2553 – 14 กรกฎาคม 2554) 
    

    โครงการเครือข่ายคุณค่ายางพารา ระยะท่ี 2 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

   หลักการและเหตุผล 

  ยางพารายังคงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ท้ังในด้านเป็นอาชีพหลัก

ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราทํารายได้ให้เกษตรกรได้อย่างสม่ําเสมอตลอดท้ังปี และเป็นแหล่ง

เงินตราต่างประเทศจากการส่งออก โดยจากข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจของสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (2553) ในปี 2552 มีเกษตรกรท่ีมีอาชีพทําสวนยางพารารวม 1.480 ล้านครัวเรือน มีเนื้อ

ท่ีปลูกรวม 17.223 ล้านไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 11.508 ล้านไร่ ได้ผลผลิตยางดิบ 3.176 ล้านตัน ซึ่งใน

ปัจจุบันมีการปลูกยางพาราในเกือบทุกจังหวัดในประเทศโดยมีปลูกในภาคใต้มากที่สุด  
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 ปริมาณการส่งออกยางพาราของไทยในปี 2552 รวมเป็นปริมาณ 2.740 ล้านตัน คิด

เป็นมูลค่ารวม 146,263.6 ล้านบาทโดยประเทศคู่ค้าสําหรับยางแผ่นรมควัน ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน 

สหรัฐอเมริกา สําหรับยางแท่งได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ สําหรับน้ํายางข้น ได้แก่ 

มาเลเซีย 

 แม้ว่าราคายางพาราท่ีประเทศไทยขายได้มีแนวโน้มสูงข้ึนตั้งแต่ปี 2545 ท่ีราคายางแผ่น

ดิบในตลาดท้องถิ่นมีราคาเฉลี่ยประมาณกิโลกรัมละ 45 บาท จนถึงเดือนกรกฎาคม ปี 2551 ได้

เพ่ิมข้ึนเป็นราคากิโลกรัมละ 99 แต่หลังจากท่ีได้เกิดภาวะปัญหาด้านการเงินของประเทศ

สหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําไปท่ัวโลก ทําให้ราคาน้ํามันลดลง ทําให้ราคา

ยางพารามีแนวโน้มลดลงตลอดเวลา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2551 เป็นต้นมา โดยในช่วงปลายปี 2551 

ราคายางแผ่นดิบในตลาดท้องถิ่นมีราคาโดยเฉล่ียกิโลกรัมละ 30.20 บาท แล้วตั้งแต่ต้นปี 2552 

ราคายางพาราก็กลับมามีแนวโน้มที่สูงข้ึน กระท้ังถึงต้นปี 2553 ราคายางแผ่นดิบก็กลับมามีราคาสูง

อยู่ท่ีระดับกว่า 100 บาทต่อกิโลกรัม จากความผันผวนของราคายางพาราก่อให้เกิดผลกระทบ

ทางบวกและทางลบแก่ผู้เกี่ยวข้องในโซ่อุปทาน ช่วงราคาสูงก็จะเกิดผลดีกับชาวสวนยาง ทําให้มี

รายได้เพ่ิมข้ึน แต่ผู้แปรรูปท่ีใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบก็มีปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตสูงข้ึน และเมื่อ

ราคาตกต่ํา ชาวสวนยางก็เดือดร้อน เพราะทําให้รายได้ลดลง แต่ผู้แปรรูปได้รับผลดีท่ีทําให้ต้นทุน

การแปรรูปลดลง นอกจากน้ี ยังเกิดปัญหากับผู้ทําหน้าท่ีการตลาดกลางน้ํา ทําให้มีรายได้ไม่ย่ังยืน

และเกิดการขาดทุนในการทําธุรกิจ ถ้าหากไม่มีการวางแผนเตรียมรับสถานการณ์การผันผวนของ

ราคา ซึ่งเกษตกรชาวสวนยางพาราส่วนใหญ่มีสวนยางพาราขนาดเล็กและเป็นสมาชิกสหกรณ์

การเกษตร หรือเป็นสมาชิกสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จาก

การเป็นสมาชิกสหกรณ์ในการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดที่มีประสิทธิภาพได้ โดยการ

เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา 

 ในปีท่ีผ่านมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้มีชุด

โครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรมของสินค้าเกษตรที่สําคัญ

ชนิดต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยได้รับทุนการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่ง

เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ฉบับท่ี 2 จึงเห็นได้ว่าจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จึงได้ให้การสนับสนุนทําวิจัยเกี่ยวกับเครือข่ายคุณค่า

ยางพารา โดยเริ่มศึกษาจากสหกรณ์การเกษตรที่มีการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา เพ่ือใช้เป็นตัว

แบบ เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเครือข่ายยางพาราต่อไป ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้เลือกสหกรณ์

การเกษตรย่านตาขาวเป็นแกนนําในการพัฒนาเครือข่ายยางพาราและจําเป็นต้องดําเนินการวิจัย

ต่อเนือ่งเป็นท่ี 2  

 สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด เป็นสหกรณ์หนึ่งท่ีได้ดําเนินธุรกิจยางพารามาก

ว่า 25 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 4,000 ครัวเรือน และยังมีภาคีพันธมิตรทําธุรกิจยางพารา 11 องค์กร 
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การดําเนินงานของ สกก.ย่านตาขาว จก. รวบรวมยางจากสมาชิกและสหกรณ์เครือข่าย โดยส่วน

ใหญ่เป็นยางแผ่นดิบและยางแผนรวมควันแล้วจําหน่ายผ่านตลาดกลางย่านตาขาว และตลาดกลาง

หาดใหญ่ สําหรับยางคัตต้ิง (ข้ียาง) สกก.ย่านตาขาว จก.ขายโดยตรงให้กับผู้แปรรูปในท้องถิ่น 

 การดําเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณ์ที่ผ่านมา สหกรณ์มีพันธมิตร ได้แก่ สํานักงาน

ตลาดกลางหาดใหญ่ (ให้ความรู้และการอบรมเรื่องตลาดยางอุปกรณ์ และโกดัง) สํานักงานกองทุน

สงเคราะห์สวนยาง ให้การสนับสนุนโรงรมยาง จํานวน 3 โรงงาน อยู่ท่ี ต.โพรงจระเข้ ต.เกาะเปียก 

และ ต.ในควน สํานักงานสหกรณ์จังหวัด ให้เงินกู้แก่กองทุนพัฒนาการสหกรณ์ คิดดอกเบ้ียร้อยละ 

3/ปี และขายโดยตรงให้บริษัทส่งออก ได้แก่ ยูไนเต็ดรับเบอร์ จ.ตรัง บ.ไทเทครับเบอร์ จ.ตรัง และ บ.

เซาท์แลนด์รับเบอร์ หาดใหญ่  

 ในบรรดา สกก. ท่ีทําธุรกิจยางพารา ซึ่งมีประมาณ 20 แห่ง อาจกล่าวได้ว่า สกก.ย่าน

ตาขาว จก. เป็นสกก.อันดับแรกท่ีเน้นการทําธุรกิจยางพารา โดยในระหว่างปี2549 - 2551 มีธุรกิจ

รวบรวมยางพารา 1,200  2,000 และ 3,000 ตัน ตามลําดับ ซึ่งประกอบด้วย น้ํายาง 30% ยาง

รมควัน 40% ยางแผ่นดิบ 20% และยางคัตต้ิง 10% คิดเป็นร้อยละ 30, 40, 20 และ 10 ของ

ปริมาณทั้งหมด ตามลําดับ จุดเด่นท่ีสําคัญของสหกรณ์ คือ 1) การมีทุนหมุนเวียนในการรับซื้อโดย

ไม่คิดดอกเบ้ีย 2) มีการจัดสรรเงินเฉลี่ยคืนให้ภาคี และสมาชิกอย่างสม่ําเสมอ และ 3) มีระบบการ

บริหารจัดการที่ดี และมีแผนธุรกิจท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

 นอกจากน้ี ในอนาคต สกก.ย่านตาขาว จํากัด ยังมีแผนงานการพัฒนาธุรกิจยางพารา

ไปสู่การส่งออกโดยตรง ซึ่งหากเป็นไปได้จะก่อให้เกิดคุณค่าเพิ่มและผลประโยชน์แก่สมาชิกมากข้ึน 

อย่างไรก็ตาม การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด ในฐานะแกนนําเครือข่าย

ยังคงดําเนินธุรกิจในตลาดท้องถิ่นและจังหวัดในเรื่องของการรวบรวมน้ํายางดิบและยางแผ่นรมควัน 

เพื่อส่งต่อให้คนกลางในพื้นที่เท่านั้น ทําให้มีทางเลือกในช่องทางขายน้อย สหกรณ์การเกษตรย่านตา

ขาว จํากัด จึงมีแนวคิดที่จะทําธุรกิจส่งออกยางพาในอนาคต แต่ในปัจจุบันยังขาดความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ ในเรื่องการทําธุรกิจ และข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งออก ซึ่งหากมิได้มีการ

เตรียมการและได้รับการสนับสนุนจากผู้เช่ียวชาญ อาจทําให้ธุรกิจไม่ประสบความสําเร็จ ซึ่งจะ

ก่อให้เกิดการขาดทุนเหมือนที่เกิดข้ึนอยู่เนือง ๆ ในธุรกิจผู้ประกอบการยางพารา นอกจากน้ียังมี

ความเสี่ยงต่อความแปรปรวนของราคา 

 การวิจัยครั้งนี้จะเป็นไปในลักษณะของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่

ดําเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ 1 เข้าสู่ปีท่ี 2 ในปีน้ีในการเชื่อมโยงโซ่อุปทานเพ่ือการลดจุดอ่อน

เครือข่ายท่ีเป็นอยู่และการดําเนินธุรกิจในอนาคตเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร ซึ่งการศึกษาครั้ง

นี้จะได้ตัวแบบเครือข่ายคุณค่ายางพาราโดยมีสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด เป็นแกนนํา เพ่ือ

มุ่งดําเนินการในการพัฒนาโซ่อุปทานเชิงคุณค่าให้เกิดประโยชน์ต่อภาคีพันธมิตรของเครือข่ายธุรกิจ

ยางพารา ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการตลาดขั้นสุดท้ายเพื่อให้ได้รูปแบบท่ีสามารถลดต้นทุน
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การตลาดในการนําสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค และมีการค้าท่ีเป็นธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อการ

ประกอบอาชีพของชาวสวนยางพาราอย่างยั่งยืน 

 จากผลการศึกษาในปีที่ 1 พบว่า การขายผลผลิตของชาวสวนยางพาราในปัจจุบันมี 2 

ลักษณะ คือ ขายในลักษณะน้ํายางสด และยางแผ่นดิบ มีพ่อค้ารับซื้อกระจายท่ัวไปทุกหมู่บ้าน โดย

ขายต่อผู้รวบรวมในท้องท่ี และผู้แปรรูปยางแผ่นรมควัน เป็นต้น 

 การดําเนินธุรกิจซ้ือขายยางพาราของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด มี 3 

ลักษณะ คือ (1) รับซื้อน้ํายางสดมาแปรรูป เป็นยางแผ่นรมควันซึ่งปัจจุบันสหกรณ์มีอยู่ 3 โรงงาน 

(2) รับซ้ือยางแผ่นดิบจากสมาชิกและชาวสวนทั่วไป และ (3) เกษตรกรและสหกรณ์กองทุน

สงเคราะห์การทําสวนยาง โดยสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวให้ความรู้เรื่องราคาภายในประเทศและ

ต่างประเทศ ให้เงินทุนหมุนเวียนเครือข่ายละ 500,000 บาท โดยไม่คิดดอกเบ้ีย ชําระคืนโดยการส่ง

มอบยางแผ่นรมควันท่ีเครือข่ายผลิตได้ภายใน 7 วัน สหกรณ์ขายยางพาราทางการที่รับซื้อจาก

สมาชิกและเครือข่ายผ่านตลาดกลางหาดใหญ่ และขายให้กับผู้ส่งออกโดยตรง (ภาพที่ 1) 

 การบริหารจัดการของสหกรณ์ที่เช่ือมโยงจากการผลิตของสมาชิกชาวสวนยางพารา

ห่วงโซ่อุปทาน การจัดทําฐานข้อมูลชาวสวนยางพาราที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว

จํานวน 780 คน พบว่ามีประสบการณ์การทําสวนยางพารามาแล้วโดยเฉลี่ย 21 ปีและร้อยละ  48 มี

รายได้จากแหล่งอื่นๆด้วย โดยมีเน้ือท่ีปลูกยางพาราเฉลี่ยครัวเรือนละ 13.84 ไร่ ชาวสวนส่วนน้อยท่ี

มีการปลูกพืชแซมพืช โดยปลูกอ้อยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ไม้สะเดา ส่วนการเล้ียงสัตว์ในสวน

ยางพารามีเพียงร้อยละ 8.97 โดยเลี้ยงวัวมากท่ีสุด การขายผลผลิตยางพารามีเพียงส่วนน้อยที่ขาย

ให้สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวซึ่งมีเพียงร้อยละ 10.92 อาจเป็นเพราะว่าสมาชิกอยู่ห่างไกลจากจุด

รับซื้อ และมีพ่อค้าเข้าไปรับซื้อถึงสวน เกษตรกรชาวสวนยางพาราขายในลักษณะน้ํายางสดเป็นส่วน

ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 58.89 สมาชิกร้อยละ 60.64 มีความต้องการให้สหกรณ์ช่วยเหลือ โดยส่วน

ใหญ่ให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพและราคาปุ๋ยเคมี คิดเป็นร้อยละ 45.24 ของผู้ต้อง การให้สหกรณ์

ช่วยแก้ไขปัญหาท้ังหมด 

 ในส่วนของการพัฒนาสวนยางพาราของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวได้

คัดเลือกแกนนํากลุ่ม 3 ราย ท่ีเป็นประธานกลุ่มเกษตรกรท่ีมีโรงงานแปรรูปยางแผ่นรมควัน โดยรับ

ซื้อน้ํายางสดจากสมาชิกมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน และขายให้สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว 

โดยสวนยางพาราของแกนนําท้ัง 3 กลุ่ม มีการปลูกพืชแซมในสวนยางพาราโดยปลูกผักเนี้ยง, ไม้

สะเดา และฝรั่ง 
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ระบบธุรกิจยางพาราของ สกก.ยานตาขาว (เดิม)
ตลาดกลาง
หาดใหญ

สกก.
ยานตาขาว

ขายตรง
บริษัทเอกชน 3

สกย. 8 แหง

สกก.ปะเหลียน จก.
สกก.หาดสําราญ จก.
สกก.กันตงั จก.

ยางแผนรมควัน

ยางแผ
นดิบ

กลุมเกษตรกร 3 แหง 

ยาง
แผ
นร
มค
วัน

โรงรม
น้ํายาง

น้ํายาง

น้ํายาง

ยา
งแ
ผน

ดิบ

 
 

รูปท่ี 4 ระบบธุรกิจยางพาราของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวที่เป็นอยู่เดิมก่อนเริม่ต้นการวิจัย 

 

 ในปีท่ี 1 การปรับโครงสร้างและบริหารจัดการของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จากการ

ประชุมระดมความเห็นเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ในธุรกิจยางพารา มี 6 โครงการคือ โครงการเวที

เรียนรู้ โครงการพัฒนาสวนต้นแบบ โครงการนําร่องทําสวนยางพาราแบบ GAP โครงการปรับปรุง

โรงงานแปรรูปยางพารา โดยจัดสัปดาห์ 5 ส. โครงการทําแผนบูรณาการการทํางานของทีมงานเฉพาะ

กิจ และโครงการทําแผนธุรกิจยางพารา มีการสร้างต้นแบบการบริหารเชิงคุณค่า โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน

คือ การเรียนรู้และพัฒนา กระบวนการภายใน การเงินกลุ่มเป้าหมายและคุณค่า  

 ในปีที่ 1 มีการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจยางพาราตั้งแต่ผู้ผลิตถึงผู้นําเข้าจากต่างประเทศ

ภายใต้โซ่อุปทาน โดยมีสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวเป็นแม่ข่าย มีการจัดทําแผนธุรกิจเบ้ืองต้น เพ่ือ

การส่งออกยางพาราของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว ภายใต้ความเป็นไปได้ในการทําธุรกิจกับ

เครือข่าย ซึ่งได้มีการศึกษาดูงาน โดยการสอบถามความคิดเห็นจากบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจส่งออกอ

ยางพารา การศึกษาดูงานการแปรรูปยางคอมปาวด์ของกลุ่มเกษตรกรทําสวนธารน้ําทิพย์ อําเภอเบตง 

จังหวัดยะลา และมีข้อตกลงการทําธุรกิจร่วมกัน โดยสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวผลิตให้กลุ่ม

เกษตรกรทําสวนธารน้ําทิพย์เป็นผู้ส่งออก ศึกษาดูงานเรื่องการแปรรูปยางคอมปาวด์ของบริษัทยูโรม่า

รับเบอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นพันธมิตรของกลุ่มเกษตรกรทําสวนธารน้ําทิพย์ และได้มีปฏิญญา 3 

ข้อ คือ (1) มุ่งพัฒนาอาชีพชาวสวนยางพาราอย่างยั่งยืน ภายใต้การเปิดเสรีทางการค้า (2) การรวม
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พลังสร้างสรรค์ธุรกิจของเคครือข่ายให้มีความสามารถทางการแข่งขัน และ (3) ความร่วมมือทาง

วิชาการ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เชิงวิชาการในการสนับสนุนเครือข่าย 

 นอกจากน้ียังได้มีการไปศึกษาดูงานและเจรจาหาลู่ทางการเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจกับ

ชุมนุมสหกรณ์การผลิตและการตลาดจีน (ACFSMC) ท่ีกรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

แม้ว่าจะยังไม่มีข้อตกลงในเรื่องการค้าอย่างชัดเจน แต่ก็เป็นการเริ่มต้นเชื่อมโยงเครือข่ายกบัสหกรณ์ใน

ต่างประเทศท่ีเป็นผู้นําเข้ายางพารารายใหญ่ของโลกที่จะพัฒนาการเชื่อมโยงให้เป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน

ในอนาคต  

 ได้ผลการศึกษาในปีที่ 1 เกี่ยวกับโครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตยางลูกขุน คือ การนํา

ยางแผ่นรมควันมาอัดก้อนเป็นลูกเต๋าเพื่อการส่งออก  โดยมีขนาดกําลังการผลิตปีละ 5,000 ตัน โดยมี

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 9 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานปีละ 381 ล้านบาท ได้รายได้ปีละ 

383 ล้านบาท อายุโครงการ 15 ปี ท่ีอัตราคิดลดร้อยละ 3 พบว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุน มีอัตรา

ผลตอบแทนภายในโครงการร้อยละ 21.94 และมีระยะเวลาการคืนทุนเท่ากับ 4.32 ปี ส่วนโครงการ

ลงทุนโรงงานผลิตยางคอมปาวด์ขนาดกําลังการผลิต 2,000 ตันต่อปี มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน 150 ล้าน

บาท อายุโครงการ 15 ปี ท่ีอัตราคิดลดร้อยละ 3 ได้มีความคุ้มค่าในการลงทุน มีอัตราผลตอบแทน

ภายในเท่ากับร้อยละ 13.16 มีระยะคืนทุนเท่ากับ 6.41 ปี 

 จากผลการจัดทําฐานข้อมูลของชาวสวนยางพาราที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรย่านตา

ขาวในปีที่ 1 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในเรื่องต้นทุนการผลิต มีปัญหาเร่ืองคุณภาพปัจจัย

การผลิต โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี สหกรณ์จึงควรแก้ปัญหาเรื่องน้ีให้กับสมาชิก นอกจากน้ียังพบว่าเกษตรกร

ท่ีเป็นสมาชิกเพียงส่วนน้อยที่ขายผลผลิตยางพาราให้กับสหกรณ์ สหกรณ์จึงควรเพิ่มจุดรับซ้ือเพื่อ

รวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิกรายย่อยและยังพบว่าสมาชิกยังปลูกพืชเสริมน้อยอยู่ ดังนั้น

การศึกษาในปีที่ 2 ควรเน้นการพัฒนาสวนยางที่เป็นต้นน้ํา เพื่อเพิ่มรายได้ 

 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับระบบธุรกิจยางพาราของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวที่

เปล่ียนแปลงหลังการวิจัยปีท่ี 1 สามารถสรุปได้ (ภาพท่ี 2) ดังนี้ 

 1. ได้นําเอาแผนการลงทุนเสนอขอสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ ประมาณ 10 ล้านบาทเป็น

เงินให้เปล่าเพื่อใช้ในการลงทุนซ้ือเครื่องจักรสําหรับโรงงานแปรรูปยางคอมปาวด์  

 2. ได้ชุดความรู้ เกี่ยวกับ  

   - กระบวนทัศน์ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งส่งผลต่อทัศนคติ และการมีส่วนรว่มท่ีดี 

   - การบริหารจัดการโซ่อุปทาน เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้นมากข้ึน และพันธมิตร

ผู้รวบรวมเช่ือมั่นในลงทุน  

   - การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ทําให้กรรมการและฝ่ายจัดการเห็น

ความสําคัญของทางวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้จนสหกรณ์เป็นศูนย์กลางใน

การศึกษาดูงาน  
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ระบบธุรกิจยางพาราของ สกก.ยานตาขาว (ปที่1)
ตลาดกลาง
หาดใหญ

สกก.
ยานตาขาว

ขายตรง
บริษัทเอกชน 3

สกย. 8 แหง

สกก.ปะเหลียน จก.
สกก.หาดสําราญ จก.
สกก.กันตัง จก.

ยางแผนรมควัน

ยางแผ
นดิบ

กลุมเกษตรกร 3 แหง 

ยาง
แผน

รมค
วัน

โรงรม
น้ํายาง

น้ํายาง

น้ํายาง

ยา
งแ
ผน

ดิบ

แผนที่กลยุทธแผนการลงทุน

สวนตนแบบ

พันธมิตร  

china co-op

พันธมิตร  

EUROMA

พันธมิตรกลุมธารน้ําทิพย

พันธมิตร  สว.สก./มก.

•ชดุความรูใหม
•โครงสรางใหม
•ระเบียบใหม
•ฐานขอมูลสมาชกิ
•สวนตนแบบ
•แผนที่กลยุทธ
•แผนการลงทุน
•พันธมิตรใหม
•ระบบใหม
•กรอบคิดการทําธรุกิจ 
ยางพาราเปลี่ยน
•มีการบริหารความเสี่ยง

ฐานขอมูล

 
 

รูปท่ี 5  ระบบธุรกิจยางพาราของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวที่เปล่ียนแปลงหลังการวิจัยปีที่ 1 

 

  ท้ังน้ีเมื่อสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวมีความต้องการดําเนินธุรกิจยางพารา ตั้งแต่

รวบรวม แปรรูป และส่งออก ดังนั้นสหกรณ์จะต้องมีการปรับโครงสร้างการบริหาร โดยแยกธุรกิจ

ยางพาราออกจากธุรกิจอื่นๆ ดังนั้น การศึกษาในปีที่ 2 จึงต้องดําเนินการขยายผลให้มีการปรับ

โครงสร้างโดยเฉพาะควรมีฝ่ายการผลิต การตลาด และการเงินการบัญชีของธุรกิจยางพารา

โดยเฉพาะ และดําเนินการพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการส่งออกเพิ่มเติม และ

ดําเนินการจัดเวทีเรียนรู้เพ่ือทําความเข้าใจกับสมาชิกเพื่อผลิตยางพาราเพิ่มคุณภาพเพื่อการส่งออก 

พร้อมท้ังจัดหาผูช้ํานาญการเพื่อช่วยในการดําเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับยางพารา 

  จากแผนธุรกิจการส่งออกยางพาราที่โครงการวิจัยฯ ได้ร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตร

ย่านตาขาวและผู้ท่ีเกี่ยวข้องจัดทําข้ึนในเบ้ืองต้น ท่ีมี 2 โครงการย่อย กล่าวคือ โครงการแปรรูปยาง

ลูกขุน และโครงการแปรรูปยางคอมปาวด์ โดยคาดว่าจะส่งออกผ่านกลุ่มเกษตรกรทําสวนธารนํ้า

ทิพย์ท่ีเป็นพันธมิตรเครือข่าย ส่วนการแปรรูปยางลูกขุนนั้น ยังไม่มีคู่ค้าพันธมิตรในตลาดส่งออก 

จําเป็นต้องมีการบุกเบิกตลาดใหม่ที่มีคู่แข่งทางการค้าที่ประกอบธุรกิจน้ีอยู่เดิม ดังนั้นในปีท่ี 2 นี้ จึง

มุ่งไปท่ีการพัฒนาระบบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ของเครือข่ายฯ ภายใต้โซ่อุปทานท่ีจะนําไปสู่การค้าท่ี

เป็นธรรมในอนาคต 
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   วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือศึกษาแนวทางการยกระดับฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจ

สหกรณ์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการทําธุรกิจของสหกรณ์ในทิศทาง

ของการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ 3. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์การดําเนินธุรกิจของ

เครือข่ายตามแผนธุรกิจภายใต้ช่องทางการตลาดต่างๆ โดยคํานึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business 

Risk) 
 

   ประโยชน์ท่ีคาดว่าได้รับ 

  1. ฐานข้อมูลการผลิตของสมาชิกที่เช่ือมโยงไปสู่แผนธุรกิจของสหกรณ์ 2. แผน

ธุรกิจท่ีมีรายละเอียด ต้นทุน ผลตอบแทน และความเส่ียงจําแนกตามช่องทางการตลาด (แผนระยะ

ส้ันและกลาง) 3. มีการวิเคราะห์ความเส่ียง (Sensitivity study) และแนวทางการป้องกันความเส่ียง

ในการดําเนินธุรกิจยางพาราของเครือข่ายตามแผนธุรกิจภายใต้ช่องทางการตลาดต่างๆ โดย

คํานึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) ทําให้โอกาสความเสี่ยงจากการทําธุรกิจลดลง 4. มี

ศูนย์เรียนรู้แบบเสมือนจริง (virtual learning center) เพื่อให้บริการสมาชิกและผู้สนใจท่ีเช่ือมโยงกับ

สวนต้นแบบ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และสถาบันการศึกษาต่างๆ 5.  สหกรณ์การเกษตรย่าน

ตาขาวมีการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (learning organization) 
 

   กรอบคิดการวิจัย 

  การดําเนินการโครงการจะเป็นไปตามกรอบคิดการวิจัยท่ีนําชุดความรู้การ

เชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่าไปบูรณาการกับชุดความรู้อื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องนําไปใช้ในการวิจัย ดังภาพที่ 3 

 

 
 

รูปท่ี 6  กรอบคิดเครือข่ายคุณค่ายางพารา 
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   กระบวนการวิจัยปีที่ 2 (ปี 2553) 

  การดําเนินการประกอบไปด้วย (ภาพท่ี 4) 

  1. เวทีถอดบทเรียนสําหรับชุดความรู้จากการวิจัยท่ีผ่านมา ระหว่างภาคีพันธมิตร / 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสวนยางพาราต้นแบบและฝ่ายจัดการสหกรณ์ 

  2. การพัฒนา / จัดทําฐานข้อมูลธุรกิจ 

  3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนธุรกิจภายใต้คําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ 

  4. การขับเคลื่อนธุรกิจยางพาราของเครือข่ายฯภายใต้แผนธุรกิจ 

  5. การดําเนินการศูนย์เรียนรู้แก่สมาชิก และภาคีพันธมิตร ภายใต้ชุดความรู้ต่างๆ 

โดยมีผู้เช่ียวชาญ ให้คําแนะนํา เช่น การบริหารจัดการโซ่อุปทาน การบริหารความเส่ียง ทิศทาง/

แนวโน้มของตลาดยางพารา เทคโนโลยีการผลิตยางพารา ฯลฯ 

  6. การเจรจาธุรกิจกับพันธมิตรธุรกิจภายใต้โซ่อุปทานตามแผนธุรกิจ 

 

 
 

รูปท่ี 7  ข้ันตอนและกระบวนการวิจัย 
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   แผนงานวิจัยปีที่ 2 
 

กิจกรรม 
ปีที่ 1 เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ประชุมถอดบทเรียน             

2. จัดเวทีเรียนรูเ้พื่อขยายผลตัวแบบการ  

    บริหารและขยายเครือข่าย 
            

3. อํานวยการให้มีการพัฒนา/จัดทํา 

    ฐานข้อมูล 
 

 
          

4. การเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าในประเทศ             

5. จัดตั้งและพัฒนาศูนย์เรยีนรู ้             

6. การสรุปผลจัดทํารายงาน             

 

  7.2.3  โครงการเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะท่ี 2 

(ระยะเวลา 15 พฤษภาคม 2553 – 14 พฤษภาคม 2554) 
 

   โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะท่ี 2 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

   หลักการและเหตุผล 

   ผลการดําเนินการโครงการวิจัย “เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ในระยะ

ท่ีหนึ่ง” ซึ่งเสร็จส้ินไปเมื่อเดือนกันยายน 2552 นั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นการต่อยอดและขยายผลการ

ดําเนินงานของโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด” ภายใต้ชุด

โครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนที่ 36 จังหวัด ซึ่งได้ผลลัพธ์ในรูปเครือข่ายฯท่ีรู้จักกัน

ในนามของ “แคนดูโมเดล” ท่ีมีภาคีเครือข่ายประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์

การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด และสหกรณ์การเกษตรโพนทอง 

จํากัด โดยมีความมุ่งหวังท่ีจะสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจด้วยการริเริ่มดําเนินภารกิจการพัฒนาธุรกิจ

ข้าวหอมมะลิร่วมกัน โดยแบ่งภารกิจตามความถนัด ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด ท่ีเป็น

แกนนําเครือข่ายจะรับผิดชอบเรื่องการรวบรวมผลผลิตเพื่อจําหน่าย สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิ

จํากัด จะให้การสนับสนุนเครือข่าย เรื่องการจําหน่ายเมล็ดพันธ์ุ และสหกรณ์การเกษตรโพนทอง 

จํากัด ให้การสนับสนุนเครือข่ายในเรื่องปุ๋ย  

 ด้วยทุนเดิมจากการก่อตัวของเครือข่าย และภาคีเครือข่ายความเชื่อมั่นไว้วางใจในแกน

นําเครือข่ายฯ คือสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด ท่ีผู้จัดการสหกรณ์ได้เข้ามาทําหน้าท่ีเป็น

หัวหน้าโครงการวิจัย ในช่วงระยะเวลา 1 ปี โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างตัวแบบการบริหารจัดการของ

เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย บนแนวทางของเครือข่ายคุณค่าสู่ระบบการค้าท่ีเป็นธรรม

นั้น ได้ก่อเกิดเป็นตัวแบบของเครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ซึ่งมีโครงสร้างการบริหารงานที่
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ชัดเจน มีข้อบังคับและทุนดําเนินงานของเครือข่ายฯ ท่ีเกิดจากการลงทุนร่วมกันตามแผนธุรกิจของ

เครือข่าย (รูปท่ี 4) 

 ตัวแบบเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ประกอบไปด้วย ภาคีเครือข่ายที่เป็น

สหกรณ์การเกษตรจํานวน 15 แห่ง ซึ่งกระจายตัวอยู่ในพื้นท่ี 5 จังหวัด ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร

เกษตรวิสัย จํากัด สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินสุวรรณภูมิ

หนึ่ง จํากัด สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินสุวรรณภูมิสอง จํากัด สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดิน

สุวรรณภูมิสาม จํากัด สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินสุวรรณภูมิส่ี จํากัด สหกรณ์การเกษตรปฏิรูป

ท่ีดินสุวรรณภูมิห้า  จํากัด สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จํากัด สหกรณ์การเกษตร   พิมาย จํากัด 

สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด สหกรณ์การเกษตรนางรอง จํากัด สหกรณ์การเกษตรกระสัง 

จํากัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จํากัด สหกรณ์การเกษตรบรบือ จํากัด และสหกรณ์

การเกษตรปทุมรัตต์ จํากัด  ถือเป็นนวัตกรรมของการผสมผสานธุรกิจในแนวราบ  (Horizontal 

integration) ของสหกรณ์ที่จะนําไปสู่การผนึกกําลังความร่วมมือในเชิงธุรกิจและวิชาการ ตาม

วิสัยทัศน์ของเครือข่ายที่กําหนดว่า จะมุ่งพัฒนาคุณค่าข้าวหอมมะลิไทยสู่สากล และดําเนินพันธ

กิจ 5 ประการ ได้แก่ การส่งเสริมการผลิต การรวบรวมผลผลิต การแปรรูป การตลาดและ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิจัย/พัฒนา และการประเมินผล โดยการแบ่งงานกันทําตามความ

ถนัด และมีการกํากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ซึ่งได้มีการประชุมอย่างสม่ําเสมอทุก

เดือน ตามข้อบังคับและระเบียบของเครือข่าย ปัจจุบันเครือข่ายฯ ได้สร้างตราสินค้า “ข้าวเกิดบุญ” 

เพื่อเปิดช่องทางการตลาดใหม่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงคุณค่า ในกลุ่มภาคี

พันธมิตร เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีกําหนด  

 

 

รูปท่ี 8  ผลลัพธ์เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 



47 
 

 

 กระบวนการสร้างแบรนด์ “ข้าวเกิดบุญ” มีจุดมุ่งหมายท่ีจะใช้ส่ือสารให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึง

มาตรฐานคุณภาพข้าวหอมมะลิ 100 เปอร์เซ็นต์ ช้ัน 2 ซึ่งเป็นข้าวของชาวนารายย่อย ท่ีเป็นสมาชิก

สหกรณ์การเกษตร และใช้เครือข่ายสหกรณ์เป็นช่องทางการจําหน่ายของตน โดยได้มีการเปิดตัวข้าว

หอมมะลิแบรนด์ “ข้าวเกิดบุญ” ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการ

จัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นผู้ซ้ือเกี่ยวกับแบรนด์ (Brand Tracking) ซึ่งสรุปว่า ได้รับความสนใจใน

ระดับดี และเห็นด้วยกับการนํา“ข้าวเกิดบุญ” วางจําหน่ายในร้าน 7- Eleven นอกจากนั้น

กระบวนการวิจัย ในช่วงที่ผ่านมาได้สร้างโอกาสการเรียนรู้การเจรจาธุรกิจกับฝ่ายการตลาด และทีม

บริหารของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกชั้นนําหลายแห่ง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างตรวจมาตรฐานโรงสี

และการย่ืนขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพ่ือนําสินค้า“ข้าวเกิดบุญ” วางจําหน่ายใน

ห้างสรรพสินค้าตามแผนธุรกิจท่ีวางไว้  

  ผลลัพธ์การวิจัยนอกจากจะได้ตัวแบบเครือข่ายธุรกิจและแบรนด์“ข้าวเกิดบุญ” แล้ว ใน

ส่วนของผลกระทบที่เกิดข้ึน คือทําให้ผู้นําและฝ่ายจัดการสหกรณ์ ท่ีเป็นภาคีเครือข่ายฯ มีทักษะและ

ประสบการณ์ร่วมกันในเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจข้าวหอมมะลิภายใต้โซ่อุปทานท่ีคํานึงถึงความ

เส่ียงและการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้สภาพแวดล้อมแข่งขัน ชุดความรู้สําคัญๆ ท่ีได้จาก

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ภายใต้คําแนะนําของทีมประสานงานกลาง ได้แก่ กล

ยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกชั้นแนวหน้า ชุดความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้าวหอม

มะลิไทย มาตรฐานโรงงาน การสร้างแบรนด์ที่สร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค การจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้า การบริหารความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจเครือข่ายฯ ระบบบริหารจัดการธุรกิจ

ภายในโซ่อุปทานภายใต้สถานการณ์ การเปิดเสรีการค้าและผลกระทบที่มีการปลอมปนข้าวคุณภาพ

ต่ําจากประเทศเพื่อนบ้าน อันจะนําไปสู่การทําลายภาพลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทยในอนาคต และ

แนวคิดการพัฒนาช่องทางการดําเนินธุรกิจของชาวนาขนาดเล็ก ผ่านเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ เพ่ือ

แก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ํา บนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกัน  

  แม้จะส้ินสุดโครงการวิจัยไปแล้ว แต่คณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ยังคงมีการ

ประชุมกันอย่างสม่ําเสมอทุกเดือน โดยการผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ส่วนการดําเนิน

ธุรกิจของเครือข่ายฯ  ก็ยังมุ่งไปที่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ภายใต้แบรนด์“ข้าวเกิดบุญ” การ

ประสานงานเพื่อจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ากับสํานักงานพาณิชย์จังหวัด ตลอดจนการเพิ่ม

ช่องทางการตลาดสําหรับข้าวหอมมะลิแบรนด์เกิดบุญ  

  นอกจากนั้นการดําเนินการของเครือข่ายในปัจจุบันเป็นไปภายใต้แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา

ช่องทางการตลาดตามท่ีวางแผนไว้ ได้แก่ การจําหน่าย“ข้าวเกิดบุญ” ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม ใน

เซเว่นอีเลฟเว่นและไฮเปอร์มาร์ทต่างๆ โดยมีทุนดําเนินงานที่ได้จากการสบทบทุนของภาคีเครือข่าย

เป็นจํานวนเงินทั้งส้ิน 700,000 บาท โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริการฯ 

ปัจจุบันได้จัดพิมพ์ถุงขนาด 1 กิโลกรัม เพื่อการจัดจําหน่าย แต่มีข้อจํากัดบางประการ ซึ่งได้นํามา
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พัฒนาเพื่อหาแนวทางแก้ไขแล้ว ซึ่งถือเป็นบทเรียนสําหรับเครือข่ายฯ ท่ีจะนําไปใช้ประโยชน์ใน

อนาคต 

 แม้ว่าในปัจจุบัน ราคาข้าวหอมมะลิในท้องตลาดจะสูงและมีความต้องการมากก็ตาม แต่

ภาคีเครือข่ายข้าวหอมมะลิต่างก็ตระหนักดีว่า ในอนาคตผู้ประกอบธุรกิจข้าวหอมมะลิและขาวนาผู้

ปลูกข้าวก็จะต้องเผชิญหน้ากับผลกระทบท่ีมาจากนโยบายการเปิดการค้าเสรี โดย “ข้าว” นั้นเป็น

ผลผลิตการเกษตรในกลุ่มแรกท่ีต้องเผชิญหน้าใน 1 มกราคม 2553 น้ี นอกจากนั้นผลของการจัดเวที

เสวนาวิชาการเรื่อง การต้ังรับผลกระทบจากการลงทุนอาเซียน:FTA ของสหกรณ์ เมื่อวันท่ี 21 

ตุลาคม 2552 ณ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งชุดโครงการฯ ได้จัดข้ึน

เพื่อการเตรียมความพร้อมของขบวนการณ์สหกรณ์ให้ก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และตั้งรับ

ผลกระทบอันเกิดจากการเปิดเสรีการลงทุน การลดหรือเลิกภาษี และมาตรการที่ไม่ใช้ภาษี ในปี 

2552 ท่ีผ่านมาชี้ให้เห็นว่าปัญหาท่ีร้ายแรงซึ่งจะส่งผลกระทบในระยะยาวก่อภาพลักษณ์ของ “ข้าว

ไทย” ได้แก่ การนําข้าวของประเทศเพื่อนบ้านที่มีราคาต่ํากว่าข้าวไทย มาผสมและจําหน่ายในนามของ 

“ข้าวไทย” ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้ย่อมจะส่งผลเสียหายในระยะยาว 

 การดําเนินการโครงการวิจัย “เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย” ในระยะท่ี 2 

น้ีซึ่งจะเป็นไปในทิศทางของการสร้างความแข็งแกร่งเป็นปึกแผ่นของเครือข่ายฯ เพ่ือขับเคล่ือนแบ

รนด์ “ข้าวเกิดบุญ” ควบคู่ไปกับการขยายผลเครือข่ายฯ เพื่อสร้างพลังความร่วมมือระหว่างสหกรณ์

การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ด้วยการสร้างคุณค่าในกิจกรรม

ภายใต้โซ่อุปทานท้ังระดับต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยปกป้อง

ชาวนา ตลอดจนช่วยรักษาคุณภาพมาตรฐานและภาพลักษณ์ของข้าวหอมมะลิให้คงอยู่ตลอดไป 
 

   วัตถุประสงค์การวิจัย 

  1. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างแบรนด์ “ข้าวเกิดบุญ” ให้อยู่ในความนิยมของผู้บริโภค 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบธุรกิจข้าวหอมมะลิของเครือข่ายฯภายใต้โซ่อุปทาน 3. เพ่ือ

ศึกษาหาแนวทางในการรักษามาตรฐานคุณภาพข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย  
 

   ประโยชน์ท่ีคาดว่าได้รับ 

   1. แบรนด์“ข้าวเกิดบุญ” อยู่ในความนิยมของผู้บริโภค 2. เกิดระบบธุรกิจสหกรณ์

เชิงคุณค่าภายใต้การขับเคลื่อนของเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร 
 

   ขั้นตอนและวิธีการวิจัย 

   การดําเนินการจะประกอบด้วย ข้ันตอนสําคัญๆ ดังรูน้ี 

   1. การจัดเวทีเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย การดําเนินการในขั้นตอนนี้

จะเป็นเรื่องของการจัดเวทีเรียนรู้ภายใต้คําแนะนําของทีมท่ีปรึกษา ซึ่งจะช่วยให้ผู้นําและฝ่ายจัดการ
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ของภาคีเครือข่าย มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการขับเคล่ือนการดําเนินงานของเครือข่ายฯ และการ

บรรลุเป้าหมายร่วมกัน อันจะนําไปสู่การผนึกกําลังความร่วมมืออย่างจริงจัง และความสําเร็จ

ร่วมกัน 

 2. การขับเคลื่อนการดําเนินงานของเครือข่ายฯ การดําเนินการในขั้นตอนนี้จะ

เป็นไปภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ซึ่งประกอบด้วยการดําเนิน

ภารกิจ 3 ด้าน ดังนี้ ภารกิจด้านการส่งเสริมการผลิต โดยจะดําเนินการภายใต้โครงการนําร่องใน

สหกรณ์ ๖ แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิ

จํากัดสหกรณ์การเกษตรพิมาย จํากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด สหกรณ์การเกษตรกระสัง 

จํากัด และสหกรณ์การเกษตรบรบือ จํากัด โดยมีจุดมุ่งหมายในการลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้

เทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ุ ปุ๋ยชีวภาพ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ภายใต้คําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ

เฉพาะทาง โดยการจัดการความรู้ผ่านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนําร่อง ภารกิจด้านการจัดทํา

แผนธุรกิจและแผนปฏิบัติการเครือข่ายฯ มีจุดมุ่งหมายท่ีจะจัดให้มีแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติการ

เครือข่ายฯ ท่ีเช่ือมโยงจากฐานข้อมูลของภาคเครือข่ายฯ ในลักษณะท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์จากการ 

pool  resource และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์ การดําเนินการในขั้นตอนนี้

จะเป็นไปภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารเครือข่าย โดยมีท่ีปรึกษาคอยเป็นพ่ีเลี้ยง

ให้คําแนะนําให้เป็นไปภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ ข้อบังคับ และระเบียบของเครือข่ายฯ ภารกิจด้านการ

พัฒนาช่องทางการตลาด ภายใต้แบรนด์“ข้าวเกิดบุญ” ภารกิจด้านการพัฒนาช่องทาง

การตลาด จะอยู่ภายใต้การทํางานร่วมกันของภาคีเครือข่ายสหกรณ์  6 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์

การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด สหกรณ์การเกษตรพิมาย จํากัด 

สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด สหกรณ์การเกษตรกระสัง จํากัด และชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

บุรีรัมย์ จํากัด โดยจะดําเนินการภายใต้แผนการทํางานร่วมกันในช่วงเวลา 1 ปี ควบคู่ไปกับการ

ติดตาม  แบรนด์ (Brand Tracking) และแผนงานการส่งเสริมการตลาดที่กํากับดูแลโดยคณะ

กรรมการบริหารเครือข่ายฯ การสังเคราะห์องค์ความรู้และถอดบทเรียน การดําเนินการดังกล่าว

จะเป็นไปภายใต้ทีมวิจัยจากสถาบันฯ และเครือข่ายฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งชุดความรู้ใหม่เกี่ยวกับการสร้างแบ

รนด์เชิงคุณค่า การบริหารจัดการโซ่อุปทานของเครือข่ายฯ การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแก่

เกษตรกร และแนวทางพัฒนาธุรกิจเครือข่ายฯ สู่การค้าท่ีเป็นธรรม 
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   แผนการดําเนินงานวิจัย 
 

กิจกรรม 
เดอืนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ประชุมทําความเข้าใจระหว่างภาคี

เครือขา่ย             

2. การจัดทําแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติการ

เครือขา่ย 
            

3. การประชุมคณะทํางานบริหารเครือข่าย/

เวทีเรยีนรู ้             

4. การจัดเวทีเรียนรู้ระหว่างภาคีเครือข่าย             

5. การขับเคลื่อนกระบวนการด้านการ

ส่งเสริมการผลิต 
 

 
          

6. ประชุมนําเสนอรายงานความก้าวหน้า             

7.การขับเคลื่อนการดําเนินการด้านการตลาด

และการติดตาม แบรนด์ 
 

 
          

8. เวทีสังเคราะห์ / ถอดบทเรียน             

9. ประชุมนําเสนอ(ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ ์             

  

 7.2.4  โครงการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop ระยะที่ 1   

     (ระยะเวลา 15 สิงหาคม 2553 – 14 สิงหาคม 2554)  
 

  โครงการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop ระยะท่ี 1 มีรายละเอียด

ดังนี้ 
 

   ความเป็นมาของโครงการ 

  ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศมาโดย

ตลอด ดังจะเห็นได้ว่า รายได้ภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมท่ีผลิตได้

ภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) แรงงานในภาคการเกษตรมีสัดส่วนมากที่สุด คิด

เป็นร้อยละ 38 เมื่อเปรียบเทียบกับภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ นอกจากจะเป็นแหล่งอาหารที่มีเพียงพอต่อ

การบริโภคในประเทศแล้ว ยังมีเหลือส่งออกไปจําหน่ายในต่างประเทศด้วย ท้ังน้ีไทยครองอันดับการ

เป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ติดอันดับ 8 ของโลก โดยสินค้าส่งออกท่ีสําคัญ ได้แก่ 

ยางพารา ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสําปะหลัง ผลิตภัณฑ์กุ้ง และไก่เน้ือ  แม้ว่ามูลค่าการส่งออกสินค้า

เกษตรจะเพิ่มมากขึ้นก็ตาม แต่ต้องเผชิญกับการแข่งขันอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากข้อตกลงการค้า

ท่ีมีการบังคับใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี มีการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืช ตลอดจนการควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์ต่างๆ  

 ข้อมูลภายใต้แผนพัฒนาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช้ีว่า สินค้าเกษตรไทย

มีต้นทุนสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ท้ังน้ีมีสาเหตุมาจากผู้ผลิตเป็นเกษตรกรรายย่อย ขาดการสะสมทุน มี
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ภาระหนี้สิน กอปรกับขาดการวิจัยและพัฒนาท่ีจะช่วยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและ

เข้าถึงเกษตรกรอย่างแท้จริง ขาดระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทานที่จะช่วยยกระดับความสามารถ

ในการแข่งขัน สินค้าเกษตรส่วนใหญ่จะจําหน่ายในรูปของวัตถุดิบหรือสินค้าเกษตรแปรรูปเบื้องต้น  

 ข้อมูลจากการวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์การแข่งขันของสินค้าพืช ผัก ผลไม้ และกาแฟ

ของมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้การค้าเสรี (ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์, 2552) ช้ีให้เห็นว่า 

ภาพรวมของการขยายตัวของการส่งออกพืชผัก ผลไม้ และกาแฟของไทยเติบโตในช่วงเวลาเฉลี่ยปี  

2549-2551 ต่ํากว่าในช่วงเวลาเฉลี่ยปี 2546-2548 เป็นผลให้ความได้เปรียบดุลการค้าท้ังผักและ

ผลไม้ของไทยมีแนวโน้มหดตัวลง เช่นเดียวกับผลการวิจัยของโครงการเครือข่ายคุณค่ากระจาย

สินค้า (ดวงทิพย์  ระเบียบ, 2552) ได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาและข้อจํากัดของสินค้าชุมชน สินค้าสหกรณ์ 

และสินค้าโอทอป ในส่วนของสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร ท่ียังคงเผชิญกับการ

ขาดช่องทางการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภค แม้ว่าที่ผ่านมาสินค้าเหล่าน้ีบางส่วนจะได้รับการส่งเสริมจาก

หลายหน่วยงานในด้านการแปรรูป และบรรจุหีบห่อ ตลอดจนการให้การรับรองคุณภาพเบื้องต้น จน

สินค้าอยู่ในความสนใจของผู้บริโภคแล้วก็ตาม โดยได้ช้ีประเด็นสําหรับแนวทางการพัฒนาสินค้า

สหกรณ์และสินค้าชุมชน ดังนี้   

 1. กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ จําเป็นต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้านกรรมวิธีในการ

ผลิตความสะอาดถูกหลักอนามัย และได้รับเครื่องหมายควบคุมคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แสดงไว้บนตัวสินค้า/บรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค 

 2. กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ จําเป็นต้องสร้างมูลค่าเพื่อให้กับสินค้า โดยการพัฒนา                 

บรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อให้มีความสวยงาม โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ รวมท้ังให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ได้อย่างชัดเจนครบถ้วน เช่น ไข่เค็มไชยา อาจบรรจุภัณฑ์ให้มีลักษณะเป็นช่องบรรจุไข่ หรือกล่องที่มี

สีสันสวยงาม 

 3. ควรหาช่องทางการจัดจําหน่ายหรือตลาดเพื่อกระจายสินค้าไปสู่เป้าหมายให้ทั่วถึง 

ได้แก่ หน้าร้าน ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์แสดงสินค้า ตัวแทนจําหน่ายร้านค้าที่ภาครัฐและ

เอกชน ตลอดจนงานแสดงสินค้าที่จัดข้ึนตามโอกาสพิเศษ แต่ให้เพิ่มไปท่ีช่องทางการจําหน่ายอย่าง

ต่อเนื่องผ่านหน่วยงานมากกว่าการออกร้านร่วมงานเฉพาะ 

 4. สร้างตราสินค้าของกลุ่มหรือของผู้ประกอบการให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง ให้เกิดการ

จดจําแก่ผู้บริโภคผ่านสื่อการตลาดต่าง ๆ 

 5. ควรให้การสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนาสินค้าเดิมให้แตกเป็นสายผลิตภัณฑ์ 

สนับสนุนเงินทุนและเทคโนโลยี รวมท้ังการพัฒนากระบวนการผลิต และฝีมือแรงงานให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือให้สินค้ามีความหลากหลาย โดยประเด็นท่ีสําคัญต้องมีการถ่ายทอดองค์

ความรู้เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ประกอบการ หรือกลุ่มผู้ผลิตอื่นๆ 

สามารถนําไปประยุกต์และปรับใช้ต่อไปได้ 
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 6. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตรให้แพร่หลาย เพ่ือคุ้มครองสิทธิ

ประโยชน์โดยตรง 

 ข้อเสนอแนะดังกล่าวมีความสอดคล้องกับทิศทางเชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศในกรอบเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11   ซึ่งมุ่งไป

ท่ีการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสร้างสรรค์ โดยการวิจัยและพัฒนาเพื่อค้นหารูปแบบ วิธีการและ

นวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยมีสมรรถนะในการแข่งขัน การรักษา

ส่วนแบ่งการตลาดของสินค้าเกษตรทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการสร้างคุณค่า 

(Value Creation) และการเพิ่มมูลค่า (Value Added) แก่สินค้าเกษตรในอนาคต 

 ในส่วนของการดําเนินการชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ

การค้าท่ีเป็นธรรม” นั้น มุ่งเน้นไปที่การนํากรอบคิด “การจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ” 

(Integrated Supply Chain Management) และชุดความรู้ “การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่า” (Value 

Chain Connection) ซึ่งเป็นชุดความรู้ท่ีได้จากการวิจัยของชุดโครงการมาใช้ในการขับเคลื่อนการวิจัย

เพื่อนําไปสู่การเปล่ียนแปลงระบบการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ไปในทิศทางของการจัดการโซ่

อุปทานเพ่ือการลดต้นทุนสินค้า (Production Cost) การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ 

(Efficiency) การสร้างอํานาจการต่อรอง (Bargaining Power) และการยกระดับความสามารถในการ

แข่งขัน (Competitiveness) ภายใต้สถานการณ์แข่งขันในยุคการค้าเสรี โดยได้มีการดําเนนิการในกลุ่ม

สินค้า (Commodity) ท่ีสําคัญ ๆ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิ ยางพารา มันสําปะหลัง 

ผลไม้ กาแฟ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร ผลจากการวิจัยเมื่อส้ินสุดการดําเนินการของ

ชุดโครงการในระยะที่ 3 เมื่อมิถุนายน 2553 ท่ีผ่านมา ได้ผลผลิตในรูปของเครือข่ายภายใต้โซ่

อุปทาน จําแนกออกเป็นกลุ่มเครือข่ายด้านอุปทาน (Supply Networks) เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ 

(Strategic Partners) และเครือข่ายด้านอุปสงค์ (Demand Networks)  
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รูปท่ี 9 ผลผลิตงานวิจัยในรปูเครือข่ายจําแนกเป็นกลุ่มเครือข่ายด้านอุปสงค์ เครือข่ายพันธมิตร 

         และเครือข่ายด้านอปุสงค์ 
 

 เครือข่ายอุปทาน ได้แก่ กลุ่ม/องค์กรและเครือข่ายที่อยู่ในฐานะผู้ผลิตสินค้าเกษตร

และสินค้าเกษตรแปรรูป ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้ชุดโครงการ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่ม/องค์กร/

สหกรณ์ที่เข้ามามีส่วนร่วมทั้งส้ิน 394 องค์กร กลุ่ม/องค์กรเหล่าน้ี ได้แก่ เครือข่ายกองทุนฟ้ืนฟู จ.

ชัยนาท เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม SME  เครือข่ายสกต. กลุ่มโอทอป กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์

การเกษตร และกลุ่ม/องค์กรภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า กรณีสหกรณ์

การเกษตรบ้านค่าย จํากัด  เครือข่ายคุณค่ายางพารา  เครือข่ายคุณค่าผลไม้  เครือข่ายคุณค่าข้าว

คุณธรรม  เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย  เครือข่ายคุณค่ามันสําปะหลัง เครือข่าย

คุณค่ากาแฟ  เครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า  และกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสวนสามพราน 

เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ ได้แก่ พันธมิตรธุรกิจและพันธมิตรทางวิชาการท่ีเข้ามามีส่วน

ร่วมในชุดโครงการภายใต้โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ เทคโนโลยีการผลิต การกระจายสินค้า การ

สร้างแบรนด์ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การจัดทําแผนท่ีกลยุทธ์ แผนท่ีธุรกิจ การพัฒนาระบบธุรกิจ

รูปแบบใหม่  และการสร้างผู้นําการเปล่ียนแปลง ได้แก่ เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายนักวิจัย ธนาคาร

เพื่ อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ .ก .ส . )  ศู นย์ความเป็นเลิ ศแห่ งนวั ตกรรมข้าว 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์สารสนเทศ  กรมส่งเสริมการเกษตร  บริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด  บริษัท 

อดัมส์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จํากัด  กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (กตส.) ชุมนุม

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํากัด (ชสค.) ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด 

(ชสอ.) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด (ชสท.)  สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และ
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เครดิตยูเนี่ยนแห่งเอเซีย (ACCU)  ตลาดกลางส่ีมุมเมือง  ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จํากัด  กลุ่มธุรกิจเครือ

เดอะมอลล์กรุ๊ป บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (108  Shop)   บริษัทริชฟิวเฟรสฟูดส์ จํากัด  กลุ่มเกษตรกร

ทําสวนธารน้ําทิพย์ บริษัท ยูโรม่า รับเบอร์ จํากัด ประเทศมาเลเซีย 

เครือข่ายด้านอุปสงค์ ได้แก่ กลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายท่ีอยู่ในฐานะตลาดเป้าหมาย (Target 

Market) และผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย ชสอ. ชสค. เครือข่ายสหกรณ์การการเกษตร  ร้านสหกรณ์การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด ชสท.  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จํากัด ร้านสหกรณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รส.มก.)  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สหกรณ์เครดิตยู

เนี่ยน (สค.)  สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ เครือข่ายพระสงฆ์ เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายนักวิจัย  

เครือข่ายเปาบุ้นจ้ิน เครือข่ายนักสหกรณ์ ลูกค้าและผู้บริโภคสินค้าแบรนด์ข้าวคุณธรรม  ข้าวเกิดบุญ 

และกาแฟชุมพร 

อาจกล่าวได้ว่าชุดโครงการได้ผลผลิตการวิจัยท่ีเป็นท้ังทุนทางสังคมและทุนทาง

เศรษฐกิจท่ีจะไปสู่การพัฒนาความร่วมมือในการจัดการโซ่คุณค่าร่วมกันโดย ทุนทางสังคม (Social 

Capital) ได้แก่ บุคลากรท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้ภายใต้กรอบคิดการจัดการโซ่คุณค่า (Value Chain 

Management) และมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสําคัญของการจัดการโซ่คุณค่าเพื่อการพัฒนา

เศรษฐกิจ-สังคม ภายใต้นโยบายเปิดเสรีทางการค้า และทุนทางเศรษฐกิ จ (Economic Assets) 

ประกอบด้วย ทุนดําเนินงาน (Working Capital) ของสหกรณ์/องค์กรต่าง ๆ โครงสร้างพื้นฐาน 

(Infrastructure) ด้านการผลิตและการตลาด ได้แก่ โรงสี ตลาดกลางพืชผลการเกษตร รถบรรทุก 

โกดัง โรงงานปุ๋ย ฯลฯ ซึ่งสามารถนํามาพัฒนาในการดําเนินธุรกิจในทิศทางของการบูรณาการธุรกิจ

ภายใต้โซ่อุปทานได้เป็นอย่างดี 

นับเป็นโอกาสดีที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้มีโอกาสขานรับนโยบายของธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในปี 2552 ท่ีมุ่งบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างองค์กร 

3 ประสาน ได้แก่ เครือข่ายสถาบันเกษตรกร3 เครือข่ายสาขาของธนาคาร และเครือข่ายภาค

วิชาการ เพื่อการดําเนินงานที่มีคุณภาพและการยกระดับไปสู่การสร้างคุณค่า (Value Creation) และ

หลังจากได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การเชื่อมโยงแผนธุรกิจระหว่างธ.ก.ส.-สกต.” ระหว่างวันท่ี 

26-27 และ 30-31 กรกฎาคม 2552 จึงได้ข้อสรุปท่ีช้ีให้เห็นโอกาสในการยกระดับการเชื่อมโยง

ธุรกิจด้านการผลิตและการตลาดสําหรับสินค้าของเกษตรกรในรูปของการจัดตั้งและดําเนินการ 

Farmer Market ซึ่งจะนําไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ให้กับสินค้าของ

เกษตรกร อาทิ การสร้างตราสินค้า การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน การเปิดช่องทาง

                                                            
3 เครือข่ายสถาบันเกษตรกร ได้แก่ เครือข่ายสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส. (สกต.) เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ชุมชนต้นแบบตามแนวทางทฤษฎี

ใหมส่่งเสรมิเกษตรกรรายย่อย 
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การตลาดใหม่ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง4 ซึ่งนอกจากจะเป็นการขับเคลื่อนภารกิจ

ด้านการให้บริการสินเชื่อของธนาคารและการสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึนแล้ว ยังจะเป็น

การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อรองรับนโยบายการเปิดเสรีอาเซียนให้สถาบันเกษตรกรของ

ไทยมีศักยภาพในการทําธุรกิจอย่างย่ังยืน จึงได้นําไปสู่การจัดทําข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ธ.

ก.ส.และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันท่ี 8 

พฤศจิกายน 2552 โดยที่ท้ัง 2 ฝ่ายจะร่วมมือกันสนับสนุนการขับเคล่ือนการดําเนินงาน Farmer 

Market ในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การบริหารจัดการโซ่อุปทานภายใต้แบ

รนด์ Farmer Market โดยมีช่วงเวลา 2 ปี5 นับแต่วันท่ีลงนาม  

ต่อมาได้มีการนําเสนอรายงานการวิจัยของชุดโครงการการขับเคล่ือนการพัฒนาการ

สหกรณ์และการค้าท่ีเป็นธรรม ระยะที่ 3 เม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ซึ่งได้มีการนําเสนอเรื่องของ

การขยายโอกาสในการขับเคล่ือนท่ีจะให้โครงการวิจัย “การจัดตั้งและดําเนินงานตัวแบบ Farmer 

Shop” โดยมุ่งเน้นไปที่การนําทุนความรู้ ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรท่ีเป็นผลผลิตงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ โดยคาดหวังจะนําไปสู่การปรับเปลี่ยนระบบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ในทิศทางของการจัดการ

โซ่อุปทานอย่างบูรณาการ ในกลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป เพื่อการรักษาส่วนแบ่งการตลาดของสินค้า

เกษตรแปรรูปในสภาวะที่ต้องเผชิญกับคู่แข่งทางการค้าจากต่างประเทศในยุคเปิดเสรีอาเซียน อีกท้ัง

การลดข้อจํากัด/อุปสรรคของสินค้าเกษตรแปรรูปในเรื่องการพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อการเข้าถึง

ผู้บริโภค เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนําไปใช้

ประโยชน์ สกว.จึงได้เสนอให้มกีารประชุมระหว่างผู้แทนธ.ก.ส. ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกว.และที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2553 ซึ่งท่ีประชุมมีข้อสรุปท่ีจะให้มีการ

ดําเนินการโครงการวิจัยดังกล่าว โดยในเบ้ืองต้นทางสกว.จะให้การสนับสนุนทุนวิจัยในส่วนของการ

ดําเนินการในระยะเตรียมการ (6-8 เดือน) ซึ่งจะประกอบด้วยการประสานงานหน่วยงาน/เครือข่าย

เพ่ือการคัดสรรและจัดทําฐานข้อมูลธุรกิจ การออกแบบระบบธุรกิจ Farmer Shop ในลักษณะของ

ร้านค้าปลีก (Retail Shop) โดยทีมวิจัยจะดําเนินการจัดทําข้อเสนอโครงการลงทุนเพื่อขอการสนับสนุน

ทุนดําเนินงานจาก ธ.ก.ส. ในระยะที่ 2 ในลักษณะของโครงการต่อเนื่องประมาณ 5 ปี เพื่อการขยาย

ผลไปจัดตั้งและดําเนินงานในชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการรายย่อยต่อไป 
 

   วัตถุประสงค์การวิจัย 

  1. การออกแบบระบบการดําเนินงานของร้านค้าปลีกสินค้าเกษตรแปรรูปผ่าน

กลไกของการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ ภายใต้แบรนด์ Farmer Shop ท่ีครอบคลุม

                                                            
4 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานสรุปการสัมมนา “การจัดทําแผนธุรกิจระหว่าง สกต.และสนจ.เพื่อเชื่อมโยงงานของสกต.-ธ.ก.ส.-TABCO ” ภายใต้

โครงการสกต.ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบธ.ก.ส. ระหว่างวันท่ี 26-27 และ 30-31 กรกฎาคม 2552  จัดโดย ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5 อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส.กับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง โครงการความ

ร่วมมอืทางวิชาการสําหรับแนวทางการจัดตั้งและดําเนินงานตัวแบบ Farmer Market (Online)http://www.cai.ku.ac.th 
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ระบบจัดหา การกําหนดราคา สต็อกสินค้า การจัดช้ันวางจําหน่าย การจัดทํารายงานการเงิน ระบบ

บริหารจัดการ และการจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 2. การจัดตั้งและดําเนินงาน Farmer 

Shop ในรูปแบบโครงการนําร่อง เพ่ือการทดสอบระบบและการพัฒนาไปสู่การนําไปใช้ประโยชน์ใน

ชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการรายย่อย 
 

   ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  1. ได้ตัวแบบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ในทิศทางของการบูรณาการโซ่อุปทาน เพ่ือนํา

สินค้าเกษตรแปรรูปของสถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ ท่ีมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขและสนใจเข้าร่วม

โครงการ 2. เป็นการต่อยอดการนําทุนความรู้ ทุนสังคม และทุนทรัพยากรภายใต้ชุดโครงการวิจัย

และขยายผลไปในทิศทางของการพัฒนาระบบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ตามกรอบทิศทางเชิงนโยบายใน

การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของประเทศ 3. ได้ช่องทางการตลาดใหม่สําหรับสินค้าเกษตรของ

สถาบันเกษตรกรและเกษตรกรรายย่อย ซึ่งจะช่วยลดปัญหา/ข้อจํากัดในการเข้าถึงตลาด 4. ผลลัพธ์

ในรูปของ “ระบบธุรกิจร้านค้าปลีก” สามารถขยายผลไปใช้ประโยชน์สําหรับผู้ประกอบการรายย่อย

ในชุมชน สหกรณ์ และผู้สนใจ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนในการแก้ปัญหาความ

ยากจนในอนาคต 5. ภายใต้กระบวนการทํางานในทิศทางของการจัดการโซ่อุปทานไปสู่โซ่คุณค่านั้น 

เป็นการเปิดเวทีให้นักธุรกิจ/ผู้ประกอบการ/สถาบันเกษตรกรที่ให้ความสําคัญกับเรื่องระบบคุณค่า

และการค้าท่ีเป็นธรรม มาร่วมพลังสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ในสังคม 6. การสร้างดุลยภาพแก่ระบบ

เศรษฐกิจและสังคม โดยลดการพึ่งพาการส่งออก และการนําเข้า 7. การสานต่อนโยบายการสร้าง

ความเข้มแข็งแก่ภาคการเกษตรไทยภายใต้ยุคการค้าเสรี 
 

   ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

  การดําเนินการโครงการนําร่องการจัดตั้งและดําเนินการ Farmer Shop ในครั้งนี้จะ

เป็นไปภายใต้กรอบคิดในรูปท่ี 2 ซึ่งเป็นการประยุกต์นําเอาชุดความรู้การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า 

และการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการมาผสมผสานในการออกแบบระบบธุรกิจของ

ร้านค้าปลีกภายใต้แบรนด์ Farmer Shop โดยในระยะแรกจะใช้ทุนทางสังคมท่ีเป็นผลผลิตงานวิจัย 

ดังท่ีได้นําเสนอไว้ในรูปท่ี 1 ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายด้านอุปทาน เครือข่ายพันธมิตรด้านธุรกิจและ

วิชาการ และเครือข่ายด้านอุปสงค์ เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาระบบธุรกิจ Farmer Shop ซึ่งได้

ถูกออกแบบให้มีการวิจัยและพัฒนาใน 5 ข้ันตอน ได้แก่ 

 ข้ันตอนท่ี 1: การสร้างเครือข่ายอุปทานสําหรับสินค้าเกษตรแปรรูป 3 หมวดหมู่ ได้แก่ 

ประเภทอาหาร ประเภทสินค้าอุปโภค และประเภทของใช้-ของท่ีระลึก กระบวนการดังกล่าวจะ

ดําเนินการผ่านเวทีคัดเลือกสินค้าโดยผู้เช่ียวชาญจากสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

แห่งชาติ(มกอช.) และสถาบันอาหาร 



57 
 

 ข้ันตอนที่ 2: ารพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพ-มาตรฐาน และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ภายใต้กลไก Strategic Partner เช่น สถาบันอาหาร และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 ข้ันตอนที่ 3: การบริหารจัดการเครือข่ายอุปทานท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 

ผ่านกลไกศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop เพื่อวางระบบการสั่งซื้อ การจัดส่งสินค้า การวางบิล และการ

ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าให้ได้ตามเงื่อนไขที่กําหนด 

 ข้ันตอนที่ 4: การบริหารจัดการร้านค้าปลีก ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ การ

วางแผน การดําเนินงาน และการประเมินผล ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สําคัญ ได้แก่  

  4.1 การวางกรอบทิศทางการดําเนินงาน Farmer Shop 4.2 การกําหนดสถานที่ตั้ง 

และการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมเพื่อกําหนดแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค  

4.3 การตกแต่งร้านและการจัดวางสินค้า 4.4 การาจัดหมวดหมู่(ประเภท) และรายการสินค้าเพื่อ

จําหน่าย 4.5 การจัดซื้อ 4.6 การกําหนดราคา 4.7 การจัดจําหน่ายผ่านช่องทางการตลาดต่างๆ เช่น 

การจําหน่ายหน้าร้าน การจําหน่ายผ่านแคตตาล็อก การขายตรง (Direct Marketing) 4.8 การ

จัดการสินค้าคงคลัง 4.9 การบัญชีและการควบคุม 4.10 การรายงานผลการดําเนินงาน 

 ข้ันตอนที่ 5: การสร้างแบรนด์ Farmer Shop 

  การจัดตั้งและดําเนินโครงการตัวแบบ Farmer Shop เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์

ระบบธุรกิจเชิงคุณค่าท่ีจะนําไปสู่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทานท่ีจะพัฒนาสินค้า

เกษตรแปรรูปให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนการพัฒนาระบบธุรกิจและระบบการจัดจําหน่าย

เพื่อการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภค โดยคาดหวังให้เกิดการลดต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าขาย 

การเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้า และการรณรงค์ให้คนไทยอุดหนุนสินค้าของคนไทย ดังนั้น 

การสร้าง แบรนด์ จึงมีความจําเป็นท่ีจะให้ผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายจดจําแบรนด์ รู้สึกผูกพัน 

เห็นคุณค่า และอุดหนุนสินค้าอย่างต่อเนื่อง กระบวนการดังกล่าวเป็นเรื่องของการจัดบู๊ท การ

ส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ 
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   แผนการดําเนินงาน  โครงการต่อเนื่อง 5 ปี 
 

ลําดับที่ กิจกรรม 
ระยะที่ 1 ระยะที ่2 ระยะที ่3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 เป็นตน้ไป 

ระยะที่ 1 : 8-12  เดอืน 

1 การประชุมทีมวิจัย               

2 การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง               

3 การกําหนดเงื่อนไขมาตรฐานคุณภาพ               

4 การคัดสรรสินค้าเบื้องต้น (6 ครัง้)          

5 การพัฒนาตัวสินค้า-บรรจุภัณฑ์                

6 การวางระบบการสั่ ง ซื้ อ-รับมอบ-

ตรวจสอบย้อนกลับสินค้า 

               

7 การพัฒนาระบบซอฟตแ์วร์                

8 การวางระบบบริหารจัดการร้าน                

9 การออกแบบร้าน (การจัดชั้นวางสินคา้)                

10 การกําหนดรายการสินค้าตามหมวดหมู่/

ระบบบาร์โค้ด 

               

11 การจัดทําแผนธุรกิจ/ข้อเสนอโครงการ

ลงทุน 

               

ระยะที่ 2 :  

1 การกําหนดสถานที่ตั้ง/การตกแต่งร้าน/

การจัดชั้นวางสินค้า/การวางระบบ/จัด

อบรมบุคลากร 

               

2 การทดสอบระบบ/การปรับปรุง                

3 การดําเนินการร้าน Farmer Shop                

4 การพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร                

5 การส่งเสริมการขาย/การประชาสัมพันธ ์                

6 การติดตามแบรนด ์                

ระยะที่ 3 : 

1 การขยายผลการจัดตัง้ Farmer Shop                

2 การขยายผลเครือข่ายอุปกรณ์/พันธมิตร

ธุรกิจ 

               

3 การพัฒนาเครือข่ายไทย-ตา่งประเทศ                

4 การติดตามแบรนด ์                

5 การถอดบทเรียน/ข้อเสนอเชิงนโยบาย                

 

  7.2.5  โครงการกลุ่มธุรกิจคุณค่าสามพราน ระยะท่ี 2 (ระยะเวลาตั้งแต่ 15 

กันยายน 2553 – 15 กันยายน 2554 ) 
    

   หลักการและเหตุผล 

   การริเริ่มโครงการเครือข่ายคุณค่าสวนสามพรานในปีที่ผ่านมา ซึ่งมุ่งเน้นไปท่ี

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่าย กลุ่ม องค์กร ชุมชน ภายใต้แกนนํา 
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คือ โรงแรมสวนสามพราน เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมแนวทางการเชื่อมโยงโซ่อุปทานในกลุ่มสินค้าเกษตร

ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ และสินค้าท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน กระบวนการวิจัยได้จัดให้มีเวทีเรียนรู้

ระหว่างผู้นําชุมชน ผู้นําเครือข่าย โรงเรียน ผู้ประกอบการรายย่อยท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ 16 ครั้ง ได้

ก่อให้เกิดแนวทางการขับเคล่ือนกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน โดยมีเครือข่ายเข้าร่วมจํานวนท้ังส้ิน  6 

เครือข่าย  (รูปท่ี 1) ประกอบด้วย 1. เครือข่ายคลองจินดาพัฒนายั่งยืน (กลุ่มเกษตรยั่งยืน รวมกับกลุ่ม

เกษตร 2000) 2. กลุ่ม OTOP ไร่ขิง 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ต. สามพราน  4. กลุ่ม 1 โรงเรียน 1 

ผลิตภัณฑ์ จ. นครปฐม 5. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต. ยายชา และ  6.เครือข่ายกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์ 16 

จังหวัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 10 เครือข่ายพันธมิตรของกลุ่มธุรกิจสามพราน 
 

ผลของการจัดเวทีเรียนรู้และการตกผลึกความคิดหลายครั้ง ในท่ีสุดท่ีประชุมผู้แทน

เครือข่ายได้ร่วมกันกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกันโดยเห็นชอบ

ร่วมกันท่ีจะใช้เวทีเรียนรู้ปลุกจิตสํานึกเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ โดยมีโรงแรมสวนสาม

พรานเป็นแกนนําในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการโซ่อุปทานเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

ภายใต้ชื่อกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ดังรายละเอียดในรูปท่ี 2  
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รูปท่ี 11 กรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 

 

มติของที่ประชุมฯ เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2553 เห็นชอบท่ีจะขับเคล่ือนการดําเนินการ

โครงการนําร่องรับซื้อสินค้าจากเกษตรกรเครือข่าย เช่น ฝรั่ง มะพร้าวน้ําหอม มะพร้าวแห้ง และ

มะนาว ภายใต้กลไกของฝ่ายจัดซ้ือโรงแรม เพ่ือการทดสอบระบบการทําธุรกิจร่วมกันระหว่างกลุ่ม

เครือข่าย และโรงแรม เป็นเวลา 3 เดือน และจะได้ดําเนินการติดตามประเมินผลโดยนักวิจัยเพื่อการ

ปรับปรุงต่อไป ในส่วนของกลุ่มเครือข่ายคลองจินดาพัฒนายั่งยืนได้มอบหมายให้แกนนําจัดทําระบบ

ฐานข้อมูลเกษตรกรที่เป็นสมาชิกเพื่อการเตรียมการในอนาคต 

              ผลการดําเนินการวิจัยในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา ช้ีให้เห็นปัญหาการประกอบอาชีพของ

เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่เป็นอยู่ ได้แก่ การขาดองค์ความรู้เรื่องการผลิตพืชผลเกษตรปลอดภัย

และเกษตรอินทรีย์ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาผลผลิตก่อนนําสู่ตลาด โดยมี

โรงแรมสวนสามพรานในฐานะองค์การธุรกิจท่ีเห็นคุณค่าของการทําธุรกิจเพ่ือสังคมและ

ความสําคัญของการขับเคล่ือนธุรกิจสําหรับสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์แก่ชุมชนและการพัฒนาที่ย่ังยืน จึงมีข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในระยะต่อไป ในรูปแบบ

ของการพัฒนาระบบธุรกิจเชิงคุณค่า โดยการขับเคล่ือนกระบวนการเติมเต็มความรู้แก่เกษตรกร

กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องภายใต้ทีมพี่เล้ียง ท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญท่ีจะก่อให้เกิดสินค้าปลอดภัย และ

เกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง ดังนั้นการจัดทําแปลงทดลองเรียนรู้ เพื่อฝึกความชํานาญก็มีความ

จําเป็น ปัญหาด้านการตลาดก็เป็นส่ิงท่ีสําคัญ ท่ีกลุ่มธุรกิจจะประสานกับหน่วยงานพันธมิตรและ

ผู้ประกอบการให้เกิดเป็นช่องทางการตลาดต่าง ๆ ในการกระจายสินค้าของเกษตรกร ท่ีเข้าร่วม

โครงการในอนาคต นอกจากนั้น ปัญหาเรื่องการรับรองคุณภาพของสินค้าปลอดภัยและเกษตร
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อินทรีย์ ก็มีความจําเป็นอย่างย่ิง ท่ีจะต้องจัดการอย่างมีแบบแผน ท่ีจะไปอํานวยแก่ผู้ผลิต และสร้าง

ความมั่นใจแก่ผู้บริโภค 

 การขับเคล่ือนงานวิจัยในระยะต่อไปจึงเป็นการต่อยอดและขยายผลจากต้นทุนเดิมของ

กลุ่มธุรกิจ ท้ังในส่วนของการส่งเสริมการผลิต การตลาด การรับรองคุณภาพ การจัดการความรู้ 

การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ โดยในการวิจัยจะให้

ความสําคัญในการบริหารจัดการโซ่อุปทานสําหรับสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อพัฒนาไปสู่เกษตร

อินทรีย์ ในอนาคตโดยจะใช้เวทีเรียนรู้ การจัดทําโครงการนําร่องในแปลงทดลองสําหรับเครือข่าย

ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ภายใต้ทีมพี่เล้ียง

ผู้เช่ียวชาญท้ังด้านกิจกรรมต้นน้ํา (กา รผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว) กิจกรรมกลางน้ํา 

(การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการรับรองมาตรฐานคุณภาพ) กิจกรรมปลายน้ํา ได้แก่ การพัฒนา

ช่องทางการตลาดต่าง ๆ เพื่อนําผลผลิตไปสู่ผู้บริโภค ได้แก่ การบริหารจัดการตลาด Farmer’s 

market และการทําตลาดขายตรง (Direct Marketing) ในกลุ่มพันธมิตรของโรงแรมโรสการ์เด้น โดย

คาดหวังว่าการผนึกกําลังการทํางานร่วมกันในลักษณะดังกล่าวจะนําไปสู่การทําธุรกิจอย่างเป็น

ระบบมีแบบแผน มีสมรรถนะท่ีสามารถเผชิญอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ท่ีแข่งขันอย่าง

รุนแรงร่วมกัน อีกท้ังเกิดเป็นสังคมเรียนรู้และมีแนวทางปฎิบัติที่ดีของการดําเนินธุรกิจร่วมกันของ

ชุมชนอําเภอสามพราน  และภาคีเครือข่ายพันธมิตรของกลุ่มธุรกิจสามพรานเพื่อการเป็นตัวแบบท่ีดี

สําหรับธุรกิจฐานสังคมท่ีใช้หลักการพึ่งพาและร่วมมือกันมาแก้ปัญหาการประกอบอาชีพการเกษตร 

และการทําธุรกิจร่วมกัน 
 

   วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่ชุมชนของกลุ่มธุรกิจ 2. เพ่ือศึกษารูปแบบ

และแนวทางการยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่สินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตร

อินทรีย์ 3. เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดการโซ่อุปทานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 

ภายใต้การดําเนินงานในรูปของกลุ่มธุรกิจ 
 

   ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  1. เกิดเป็นสังคมเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยโดยมีโรงแรมสวนสาม

พรานเป็นแกนนํา 2. การยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรจากสินค้าเกษตรทั่วไปเป็นสินค้าเกษตร

ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ภายใต้ศักยภาพของเกษตรกรที่เข้าร่วมในเครือข่ายของภาคีพันธมิตร   

3. เกิดตัวแบบการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์รูปแบบใหม่ที่สามารถลดข้อจํากัดของระบบการ

บริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์แบบเดิมที่เน้นท่ีกฎระเบียบ เงื่อนไข เป็นกลไกในการขับเคล่ือนมาใช้

เป้าหมายและปณิธานร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสําเร็จร่วมกัน 
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   ขั้นตอนและวิธีการวิจัย 

  การดําเนินการวิธีวิจัยเป็นไปตามขั้นตอน ดังนี้ (รูปท่ี 4) 

                 1. การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ มีการวางแผนการทํางานร่วมกัน การ

มอบหมายภารกิจ  ตามตัวชี้วัดระหว่างภาคีสมาชิกในกลุ่ม 

                 2. การขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้แก่เกษตรกร การดําเนินการ Farmer’s Market  การ

บริหารจัดการกลุม่ธุรกิจ และการพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย 

                3. การประสานงาน กับหน่วยงาน/องค์กร/ผู้ประกอบการ ในการขยายผล แก่ภาคี

อื่นๆของ กลุ่มธุรกิจ การศึกษาดูงาน   

                4. การติดตามและประเมินผล การสังเคราะห์/ถอดบทเรียนร่วมกัน การเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์และประสานความร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน

กลุ่มธุรกิจร่วมกัน  
 

 
รูปท่ี 12 ขั้นตอนและวิธีการวิจัยโครงการวิจัยคุณค่าธุรกิจสามพราน ปีที่ 2 
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เวทีเสวนาวิชาการ 15 กันยายน 2553 (ภาคบ่าย) 

   แผนการวิจัย ปีที่ 2 
         

กิจกรรม 
เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น             

2.  การเปิดตลาดช่องทางใหม่ (Farmer’s market)             

3. การดําเนินงานกลุ่มธุรกิจ             

4.  การฝกึอบรม และศกึษาดูงาน ประสานงานในภาคี             

5. การจัดทํารายงานความก้าวหนา้             

6.  การติดตามประเมินผล             

7.  การสังเคราะห/์ถอดบทเรียน             

8.  การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์             

 

7.3 ผลการขับเคลื่อน VN&F Platform  แก่ภาคีเครือข่าย  

การขับเคลื่อน VN & F Platform ได้ดําเนินการในหลายรูปแบบ (รายละเอียดในภาพ

กิจกรรม ภาคผนวกที่ 2) ดังนี้ 

7.3.1 การจัดเสวนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ตามกรอบ VN & F Platform ได้จัด

ข้ึนเมื่อ 15 กันยายน 2553 ณ ห้องสุธรรม อารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 ประเด็นเสวนาภาคเช้า ได้แก่ “บนเส้นทางสู่

ระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม” มี

ผู้เข้าร่วมเสวนาท้ังส้ิน 441 คน 

 

 

 

 ประเด็นเสวนาภาคบ่าย ได้แก่ “ขอเป็นส่วน

หนึ่งของระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม”  

มีผู้เข้าร่วมเวทีเรียนรู้  คน 180 คน 

 

 

 

 

 

 

เวทีเสวนาวิชาการ 15 กันยายน 2553 (ภาคเช้า) 



64 
 

7.3.2 การให้คําปรึกษาแนะนําแก่ทีมวิจัย 

 กรณีเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 

 จัดให้มีขึ้นเดือนละ 1 ครัง้ เป็นเรือ่งของการ
เติมเตม็กรอบคิดระบบคณุค่าและการค้าท่ี

เป็นธรรมควบคู่กับการขับเคลื่อนโครงการ 

วิจัย“เครือข่าย คุณค่าข้าวหอมมะลิ

สหกรณ์ไทย” 

 

 
 

 กรณีเครือข่ายคุณค่ายางพารา จ.ตรัง 

 การระดมความคิดระหว่างผู้ประสานงาน 

นักวิจัย และผู้นําสหกรณ์ในการขับเคลื่อนศูนย์

เรียนรู้ สวนยางพาราต้นแบบ การเชื่อมโยง

พันธมิตรด้วยกลไกการจัดทําแผนธุรกิจ และ

การพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ ตลอดจน

การวางกลไกการบริหารความเสี่ยงในการ

ดําเนินธุรกิจ 

 

 

 กรณีเครือข่ายคุณค่าผลไม้ จ.จันทบุรี 

 เป็นการติดตามงานระหว่างทีมประสานงาน

และนักวิจัยในเรื่องการบูรณาการการทาํงาน

ระหว่างทีมวิจยัภาครัฐ ภาคสหกรณ์ 

ภาคเอกชน เพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วม 

 

 

 

 

 

เวทีเรยีนรูผู้น้ําเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 

เวทีเรียนรู้ภาคีเครือข่ายยางพารา จ.ตรัง 

เวทีติดตามงานเครือข่ายคุณค่าผลไม้ 
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เวทีเรียนรู้ภาคีเครือข่ายสามพราน 

เวทเีรียนรู้ระหวา่งผู้ประสานงานและทีมวจิัย 

 กรณีกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 

 การขับเคลื่อน VN & F Platform ร่วมกับ

โครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานนั้น 

เป็นไปภายใต้กลไกของทีมประสานงานกับทีม

วิจัย และคณะกรรมการบริหารตลาดสุขใจ โดย

มีเจตนารมย์ท่ีจะสร้างเสาหลักการเรียนรู้ VN & 

F Platform แก่ภาคีทั้งท่ีเป็นเกษตรกรในด้านการ 

 

 ผ ลิ ต สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย์  แ ล ะ ภ า คี

ผู้ประกอบการท่ี เข้ ามามี ส่วนร่วมในการ

ดําเนินการตลาดชุมชน 

 

 
 

 กรณีโครงการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop  

 การขับเคล่ือน VN & F Platform กรณีโครงการ Farmer Shop นั้น ใช้ท้ังในรูปการจัดเวทีเรียนรู้

แก่ผู้ประกอบการท่ีผลิตสินค้าสหกรณ์ โอทอป SMEs และวิสาหกิจชุมชน และการประชุม

ผู้บริหาร Farmer Shop เพื่อการกําหนดวิสัยทัศน์ร่วม และแผนธุรกิจของ Farmer Shop 

นอกจากนั้นยังได้ดําเนินการ Road show แก่หน่วยงานภาคีจํานวน 4 ครั้ง ได้แก่ 
 

1. การจัดบู๊ทในงานเสวนาวิชาการท่ีห้องสุธรรม อารีกุล เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2553 
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2. การจัดบู๊ทในงานวนัธุรกิจเกษตร ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ

วันท่ี 1-2 ธันวาคม 2553 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การจัดบู๊ทในโอกาสครบรอบ 30 ปี ร้านสหกรณ์พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย จํากัด เมือ่วันท่ี 5-7 มกราคม 2554  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การเปิดตัวรา้น Farmer Shop ในตลาดสุขใจ โรงแรมสวนสามพราน อ.สามพราน จ.

นครปฐม ซึ่งเปิดให้บรกิารทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วนัเสาร์ท่ี 27 พฤศจิกายน 2553 
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5. การจัดทําโครงการสินคา้ปีใหม่ผ่านเว็บไซต์ในเดือนธันวาคม 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสินค้าปีใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้คนไทย อุดหนุนสินค้าเกษตรแปรรูป

ไทยท่ีมีคุณภาพสําหรับเป็นของขวัญปีใหม่ เป็นการนําสินค้าเกษตรแปรรูปท่ีได้ผ่านการคัดสรรจาก

เกษตรกร สถาบันการเกษตร สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน SMEs ท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ และให้ผู้ท่ี

สนใจได้เข้าใจในร้านค้า Farmer Shop (ภาคผนวกท่ี 4) 
 

7.4  การถ่ายทอดความรู้ ภายใต้กลไกหลักสูตรเรียนรู้แก่ผู้นําและชุมชน 

   การดําเนินการวิจัยในภารกิจดังกล่าวนั้น ได้มีการทําข้อตกลงทั้งท่ีเป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการกับเครือข่ายนักวิจัย และเครือข่ายสหกรณ์ เพื่อการจัดทําโครงการหลักสูตรเรียนรู้แก่

ผู้นําสหกรณ์ ได้แก่ โครงการความร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด และ

สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด แก่ผู้นํา จํานวน 170 คน และขณะนี้ได้ พัฒนาหลักสูตร “เส้นทาง

สู่การเป็นผู้จัดการมืออาชีพ” โดยได้นําชุดความรู้ VN&F Platform และการพัฒนาผู้นําเชิงคุณค่า 4 

มิติ ไปใช้ในการยกร่างหลักสูตร โดยมีแผนการจัดหลักสูตรร่วมกับภาคีเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ

สหกรณ์ไทย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดระยอง จํากัด และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่ง

ประเทศไทย จํากัด 

ปัจจุบันได้ยก (ร่าง) โครงการหลักสูตรเรียนรู้ “เส้นทางสู่การเป็นผู้จัดการสหกรณ์

มืออาชีพ” ดังรายละเอียดในภาคผนวกที่ 7 
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8.  แผนงานวิจัยในระยะต่อไป 

 การดําเนินการวิจัยในระยะ 6 เดือนต่อไป จะได้ดําเนินการตามแผนการวิจัย 

รายละเอียดดังในตาราง 

 

ตารางที่ 2  แผนงานวิจัยในระยะ 6 เดือน 
 

ลําดับที่ กิจกรรมวจัิย 
เดือน 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. 

1 การติดตามครงการวิจัยชุดย่อย       

2 การจัดเวทีเรียนรูน้ักวิจัย / ผู้ทรงคุณวุฒิ       
3 การจัดหลักสูตรเรียนรู้ VN&F Plateform       

4 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่       

5 การศึกษาดูงาน – นําเสนอผลงานในต่างประเทศ       
6 การสังเคราะห์ – เขียนรายงาน       

7 การนําเสนอ (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ ์       
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                   ภาคผนวก 
  

ภาคผนวกที่ 1 : รายงานการประชุม ชุดโครงการประสานงาน 

ภาคผนวกที ่2  : ภาพกิจกรรม 

ภาคผนวกที่ 3  : รายงานสรุปโครงการเสวนาวิชาการ 

ภาคผนวกที่ 4  : รายงานสรุปโครงการของขวัญปีใหม่ 

ภาคผนวกที ่5  : รายงานสรุปโครงการ Road Show Farmer Shop 

ภาคผนวกที่ 6  : รายงานสรุปการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย อินเตอร์เนต็ และหนังสือพิมพ์ 

ภาคผนวกที่ 7  : (ร่าง) โครงการหลักสูตร “เส้นทางสู่การเป็นผู้จัดการสหกรณ์มืออาชีพ” 
 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 1 

รายงานการประชุม ชุดโครงการประสานงาน 
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รายงานการประชุม 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

วันที่ 1  กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00-12.00 น. 

ณ ท่ีทําการกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ อ.หันคา จ.ชยันาท 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

  

  รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญเป็น

วิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่       

อ.หันคา จ.ชัยนาท ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของเกษตรกร ในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมที่ไม่ได้รับการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐเท่าท่ีควร อย่างไรก็ตามทาง รศ.จุฑาทิพย์ และ

สมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้มีการวิเคราะห์ถึงปัญหา/ปัจจัย ร่วมกันในการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม ท่ีทําให้เกษตรกรมีหน้ีสิน ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของ

กลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ ดังนีฃ  

• วิเคราะห์ถึงสภาพพื้นที่บ้านคลองใหญ่ โดยสมาชิกกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่มี

อาชีพเลี้ยงสัตว์และทําการเกษตร สัตว์ท่ีเกษตรกรเลี้ยงได้แก่ วัว/ควาย แพะ เป็ด และไก่ ส่วนอาชีพ

ทําการเกษตรนั้น พืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันมากในพ้ืนที่ได้แก่ ข้าว อ้อย และข้าวโพด ซึ่งพบว่าปัญหา

จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่นั้น เกิดจาก 

1. ปัญหาท่ีเกิดจากการขาดแคลนพื้นที่ในการประกอบอาชีพ โดยในปัจจุบันนี้ 

กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่เช่าพื้นท่ีจากนายทุนในการประกอบอาชีพ 

2. ปัญหาที่เกิดจากการขาดแคลนน้ํา โดยน้ําท่ีใช้ในการทําการเกษตรนั้นมาจาก 2 

แหล่ง ได้แก่ น้ําท่ีมาจากการชลประทาน และน้ําฝนท่ีมีตามฤดูกาล ซึ่ง

ก่อให้เกิดปัญหาน้ําไม่เพียงพอในการทําการเกษตร 

3. ปัญหาท่ีเกิดจากวัชพืช แมลงศัตรูพืช และโรคพืช ท่ีทําให้ต้องมีการใช้ยากําจัด

ศัตรูพืชและยาฆ่าแมลงในปริมาณสูง 

4. ปัญหาท่ีเกิดจากการมีต้นทุนการผลิตที่สูง เช่น มีการจ้างรถไถนา รถเกี่ยว ปุ๋ย

ท่ีมีราคาแพง เป็นต้น ซึ่งทําให้เกษตรกรมีต้นทุนต่อหน่วยที่สูงมากเมื่อเทียบกับ

ผลผลิตที่ได้  

5. ปัญหาที่เกิดจากการขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

6. ปัญหาที่เกิดจากทางด้านการตลาด ผลผลิตมีราคาตกต่ํา 
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  จากปัญหาท่ีมีการวิเคราะห์ร่วมกันนั้น สมาชิกกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ 

ต้องการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยให้ทางสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ช่วยเป็นพ่ีเล้ียงในการหาแนว

ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ และให้

เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งทางกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ได้ร่วมกันแสดงความ

คิดเห็นถึงแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยมีการหารายได้เสริม เปล่ียนวิธีการผลิตเพื่อลดต้นทุน

การผลิต เช่น ทําปุ๋ยชีวภาพใช้เอง เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการร่วมมือกันของสมาชิกในกลุ่มท่ีมี ท้ังหมด 12 

กลุ่มย่อย ได้แก่ ไพรนกยูง หนองน้อย หนองแซง สุขเดือนห้า บ้านเช้ียน เด่นใหญ่ เนินขาม นางลือ 

สามง่าม กระบอกเตี้ย หัวยูง และมะขามเฒ่า มีสมาชิกทั้งหมดประมาณ 200 คน โดยทางกลุ่มนั้นได้

มีการร่วมกลุ่มกันในการประกอบอาชีพ มีเป้าหมายหลักในการร่วมมือกัน คือการลดต้นทุน เพิ่ม

รายได้ นอกจากนี้ทางกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ ได้มีปฏิญญาบ้านคลองใหญ่ร่วมกันคือ 

คือ จะรวมพลังมุ่งม่ันใช้ปัญญาแก้ปัญหาหนี้สิน เพ่ือรุ่นลูกรุ่นหลานอยู่อย่างย่ังยืน โดยอยู่บน

พ้ืนฐานของการพึ่งตนเอง ร่วมมือกันฟื้นฟูอาชีพ รวมกลุ่ม รักษาทรัพย์สินในพ้ืนที่ ซึ่งได้มีภารกิจ

ร่วมกันดังนี้ 

1. สัจจะออมทรัพย์วันละบาท 

2. ส่งเสริมการใช่ปุ๋ยอินทรีย์ 

3. แก้ปัญหาหนี้สิน 

4. โครงการเล้ียงโค 

5. การมีศูนย์เรียนรู้ ซึ่งอาจจะมีแปลงทดลองการปลูกพืชโดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 

 หลังจากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนรู้ถึงการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพ้ืนที่กันอย่าง

กว้างขวาง พร้อมท้ังได้มีการแจกแบบสอบถามสําหรับสมาชิกองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ โดย

เป็นคําถามท่ีเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไป และข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการทําการเกษตร ซึ่งทาง คุณสวิด แสง

ตะคร้อ ประธานกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ จะทําการเก็บรวบรวม และนําส่งทางไปรษณีย์

มายังสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ภายในต้นเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อดําเนินการในขั้นตอนต่อไป 

 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
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รายงานการประชุม 

นําเสนอผลงานวิจัยของชดุโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ 

และการค้าที่เป็นธรรม ระยะท่ี 3 

วันศุกร์ ท่ี 2 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ สํานักงานกองทุนสนบัสนนุการวิจัย ห้องประชุม 1 ชัน้ 14 อาคาร SM Tower พญาไท 

 

ผู้มาประชุม 

 1. ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 2. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 3. คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

 4. ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน ผู้อํานวยการสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม 

 5. รศ.นที ขลิบทอง ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 6. ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ ท่ีปรึกษาการพัฒนาธุรกิจเกษตรและตลาด สกว. 

 7. ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 8. อาจารย์ไพโรจน์ สุจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 9. นพ.สมเกียรติ ธาตรีธร ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 10. นายกิตติศักด์ิ พรหมเปี่ยม เจ้าหน้าท่ีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 11. นางสาวอังคณา ใจเลี้ยง เจ้าหน้าท่ีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 11. นางสาวสายสุดา ศรีอุไร รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 12. นางสาวผุสดี กล่ินเกษร เจ้าหน้าท่ีศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ สว.สก. 

 13. นางสาวธราภรณ์ ศรีงาม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป สว.สก. 

 14. นายสุพจน์ สุขสมงาม เจ้าหน้าท่ีวิจัย สว.สก. 

 15. นายสนธยา สีแดง เจ้าหน้าท่ีศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ สว.สก. 

 

เริ่มประชมุเวลา 10.00 น. 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ กล่าวนําเสนอ

สรุปผลงานวิจัยสําหรับชุดโครการ ฯ ระยะท่ี 3  
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คําแนะนําผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย การค้าท่ีเป็นธรรม 7 ข้อมาจากท่ีไหน 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เครือข่ายการค้าท่ีเป็นธรรมท่ัวโลก และมีข้อตกลงร่วมกันใน

เครือข่าย เป็นรูปของเครือข่ายพันธมิตรที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ เป็นกลยุทธ์หาความรู้ร่วมกัน  

 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ควรช้ีจุดน้ีอย่างชัดเจน หากมีเน็ตเวิร์คลักษณะน้ีในระดับโลก 

และเข้าไปร่วม 

 ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ เรื่อง fairtrade ทําในรูปขแงระบบการค้า เวลาน้ีเข้าไปใน

ซุปเปอร์มาเก็ตจะเห็นสินค้าในอีกระดับราคาหนึ่ง นั่นคือ การ set ให้เกิดการทํา fairtrade นํา

หลักการมา ต้องมีตลาดเพราะหากไม่มีตลาดจะไม่ประโยชน์ ซึ่งหากจัดทําได้จริงจะทําให้สินค้าไปใน

ระดับโลก 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จากไปดูงานที่ประเทศอังกฤษ กระบวนการ fairtrade ของ

เรายังไม่สามารถไปถึงระดับโลก ในระยะเวลา 10 ปีอย่างแน่นอน กระบวนการ fairtrade ท่ีเป็นระบบ

การค้า จะต้องมีระบบ แต่ในเมืองไทยเราพัฒนาคน คนท่ีไม่รู้เรื่องน้ีเลยเราจะปลูกจิตสํานึก เป็น

ลักษณะการทดลอง การเชื่อมโยงจิตสํานึกผู้ผลิตกับผู้บริโภค  

 ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ การสร้างวินัยประชาชน ชุมชน ในเมืองไทย ทําได้หลาย

กลุ่มแล้ว เพราะฉะนั้นในแง่ของผู้ปฏิบัติทางด้านการเกษตร แต่ไม่เอาความสําเร็จของคนที่เคยทําได้

แล้วมาบอก คนก็ไม่รู้จะทําไปเพ่ืออะไร แต่ถ้าทําความสําเรจของผู้อื่นแล้วมาบอกต่อ คนจะสนใจที่

จะทํา เป็นการทําเพื่อตัวเอง และทําเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้า 

 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย Fairtrade ไม่น่าจะติดกัน ถ้าติดกันเป็น trademark การเพิ่ม

มูลค่าสินค้าแก่เกษตรกรและได้รับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีโครงสร้างการกระจายสินค้าได้อย่าง

เป็นธรรม กรณีของ supply chain ถ้าอยู่ล่างสุดจะถูกเหยียบ ไต่โซ่ที่ 1 โดยการรวบรวมผลผลิต จะมี

การต่อรองเพิ่มข้ึน และเมื่อมีการคัดเกรด มูลค่าจะเพ่ิมข้ึนอีก และเมื่อมีการรับรองสินค้า ราคา

สินค้าจะย่ิงเพ่ิมมากข้ึน แสดงให้เห็นว่ามูลค่าจะเพิ่มตามขีดความสามารถ แต่ปัญหาอยู่ท่ีเราไม่เคย

ทําให้เกษตรกรเก่ง มามองในชุดโครงการ key effect ของการทําโครงการ คือ การให้เกษตรกรเก่ง 

เก่งจากข้างใน ท้ังมุมของการมีจิตสํานึก และสะท้อนท่ีระบบจัดการ เมื่อจัดการได้จะมีการกระจาย

รายได้ และลงไปที่สมาชิก 

 นพ.สมเกียรติ ธาตรีธร มีความเห็นด้วยเรื่องชื่อท่ี Fairtrade ถ้าติดกันจะเป็นศัพท์

จําเพาะ จริงแล้วคําน้ีค่อนขา้งกว้างขวาง 

 ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ การทําธุรกิจเกษตรในปัจจุบันเช่น การทําระบบอินทรีย์ไป

หาสมาชิก เอาระบบ Contact farming ไป แล้วให้เกษตรกรทาํและทําไม่ได้ตามนั้น เรื่องข้าวคุณธรรม 

อาจารย์จุฑาทิพย์ได้นํากิจกรรมเข้าไป ผ่านกระบวนการปฏิบัติ จะทําอินทรีย์ได้ต้องมีศีลธรรม ไม่
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โกหก สร้างกลุ่มเพ่ือเพ่ิม Value added เกิดผลลัพธ์ท่ีดี เป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่อยทําไป

แล้วจะเกิดการเห็นตัวอย่าง 

 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย การทํางานของเกษตรกร รัฐทําในลักษณะเอาน้ําไปรด โดยไม่ดู

ว่าเค้ามีต้นทุนอะไรอยู่ คิดอะไรก็ไปบอกให้เกษตรกรทํา เป็นระบบบังคับ แนวท่ีชุดโครงการทํา เป็น

การทํางานกับเกษตร ทําให้เกตรกรเห็นโอกาส จะคว้าหรือไม่อยู่ท่ีตัวเกษตรกร ถ้าต้องการเราจะมี

การสนับสนุนทางด้านวิชาการ ด้านช่องทางการตลาด ท่ีสําคัญ คือ เกษตรกรต้องฝกึตนเอง น้ําหนัก

ของการทํางานในขณะน้ีของหน่วยงานต่างๆ อยู่ท่ีผู้ช่วย ไม่ได้อยู่ถูกช่วย จะทําให้เกษตรกรไม่ได้

ปรับเปลี่ยน แต่โครงการนี้มีความพิเศษ คือ การดูจากส่ิงท่ีตัวอย่างทําแล้วเกิดการเรียนรู้ และเน้นที่

เรียนรู้มากกว่าการให้ จริงแล้วมีหน่วยงานที่ทําเรื่องการหาปลากินเอง แต่ไม่มีการต่อติดของ 2 มิติ 

คนส่วนใหญ่ชอบทํางานในมิติของสวัสดิการท่ีรัฐมอบให้ เมื่อ 2 อาทิตย์ท่ีผ่านมา คุณอํานวย ปะติเส 

ได้มีการทําบัญชีครัวเรือน และได้กล่าวว่า เกษตรมีความสามารถเป็นเกษตรกรในฐานะผู้จัดการ

ฟาร์ม ทําเรื่องจิตสํานึกไปพร้อมๆ กัน สิ่งท่ีโครงการน้ีสามารถให้คําตอบได้จริงๆ เมื่อเกษตรกรรู้จัก

ครัวเรือนตนเอง ทราบต้นทุน ผลผลิตเป็นอย่างไร และจะเริ่มมีการวางแผนการตลาด แผนธุรกิจ ถ้า

สามารถต่อเชื่อมจะเกิดเป็นรูปธรรมได้ จากเดิมรายได้เป็นเท่าไหร่ และมีการเปลี่ยนแปลงหลังการ

จัดทําเท่าไหร่ 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ตัวอย่างโครงการพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า : กรณี

สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย การกระจายตัวของสมาชิก เริ่มจากสร้างภาพฝันว่าตนเองต้องการอะไร 

และจะดําเนินการอย่างไรภายในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งหากต้องการเปลี่ยนแปลงต้องมีการปรับ

โครงสร้าง จะคิดใหม่ต้องมีแผนงาน และได้มีการปรับเปล่ียนและ มีการเก็บแบบสอบถามเป็น

ฐานข้อมูล ซึ่งจะมาเช่ือมโยงกับการบริหารจัดการ เก็บข้อมูลเรื่องฐานการผลิต ทรัพยากร ท่ีดิน 

แรงงาน ฯลฯ และเรียนรู้ได้ว่า สมาชิกในกลุ่มมีพ้ืนท่ีทํานวนเท่าไหร่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดย

แบบสอบถามเกิดการการเรียนรู้ระดมความคิดร่วมกันว่าฐานข้อมูลต้องการทราบอะไรบ้าง 

 โครงการเครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า ผลิตภัณฑ์มีจํานวนเยอะมาก แต่ไม่มีตลาด

แน่นอน จึงได้มีการหาช่องการตลาดใหม่ เช่น ไปรษณีย์ไทย จํากัด นําสินค้าสหกรณ์ หรือสินค้าชุมชน

ไปจําหน่ายได้จํานวน 39 รายการ ข้าวคุณธรรม ผู้บริโภคติดใจในแบรนด์ข้าวคุณธรรม และนําไปลง

ในแคตตาล็อกสินค้า 108 SHOP ร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ นําสินค้าสหกรณ์มาวางขาย และทางหัวหน้า

โครงการสอนทํา PACKAGE เครื่องสังฆทานเพื่อเพิ่มมูลค่า การสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงๆต้องมีปลาย

น้ํา 

 โครงการเครือข่ายคุณค่าผลไม ้ระยะท่ี 2 เป็นการทํา GAP แบบมีจิตวิญญาณ และขยาย

จากสหกรณ์เขาคิชกูฎ จํากัด ไปยังสหกรณ์การเกษตรอื่นๆ สหกรณ์ทําแผนกับเกษตรกร และมีบริษัท

มารับซื้อ สามารถอัพราคาได้อย่างมาก  
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 ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ สหกรณ์มักจะมีการค้านอกลู่นอกทาง ล้ง คือ ผู้ส่งออก จะ

เป็นการเปิดทางให้เกิดการทุจริต สินค้าท่ีรวบรวมได้คุณค่าน้อยมาก ถ้ามาจัดการให้ถูกจะเพิ่มมูลค่า

ได้มาก การสร้างโรงงานแปรรูปจากรัฐ จะทําให้เกษตรฝึกฝนตนเอง 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ประเด็นท่ีไปปักกิ่ง บริษัทริชฟิวแนะนําให้ไปตลาดกลางซิม

ฟาตี้ ทางนั้นอยากได้ผลไม้ไทยมาก แต่ทางเค้ายังไม่ไว้ใจสหกรณ์ ขาดผู้ส่งออก ส่วนน้ีเป็นการขยาย

ผลในส่วนของเครือข่าย รัฐนําโรงงานมาลง แต่เกษตรกรและผู้ประกอบการมีความรู้ ล้งที่มาจัดตั้ง มี

แรงงานเป็นคนในสหกรณ์ เพราะจะได้ตรงตามความต้องการของบริษัท 

 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย นี่คือกระบวนการของการจัดการ เกษตรกรกําลังเป็นนักคัด ไต่

จากโซ่ล่างสุดข้ึนมาหลายระดับ ผู้ประสานงานควรเก็บรายละเอียดของส่วนน้ีไว้ เพราะเป็นการ

เปลี่ยนแปลงคนธรรมดาให้เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถ และใช้ระยะเวลาไม่มาก และสามารถเพิ่ม

มูลค่าสินค้าได้ 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แรงดึงกับแรงดัน แรงดึง คือ ผู้ประกอบการต้องการสินค้าที่

มีคุณภาพ GAP เกิดจากเกษตรกรทําด้วยตนเอง ผู้ประกอบการพึ่งพาอาศัยกัน 

 นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร ส่ิงท่ีกล่าวมาท้ังหมดน่าสนใจมาก ผลไม้เน่าได้ ทาง

บริษัทลงไปเอง สังคมไทยมีปัญหาเรื่องการทุจริต รอยต่อส่วนน้ีเป็นช่องว่างของสังคมไทย ถ้าเสริม 

GAP เข้าไปตรงที่ช่องว่างนี้ได้จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สร้างผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ทําให้เกษตรกรมีความเป็นมือ

อาชีพมากข้ึน และเชื่อมต่อพันธมิตรธุรกิจ นวัตกรรม Coop to Coop เป็นตัวแบบเร่ืองการบริหาร

จัดการสหกรณ์ ต่อไปโครงการเครือข่ายคุณค่ามันสําปะหลัง ณ เวลานั้นมันสําปะหลังจะเป็นพืช

อาหารหรือพืชพลังงาน จึงได้มีการจัดเวทีเรียนรู้เพื่อหาเป้าหมายที่จะดําเนินการจัดการ การทํางาน

มีอุปสรรคพอสมควร เนื่องจากมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาจํานวนมาก การทํางานในปีแรก เกิดโซ่

อุปทาน มีการทําลานมัน และได้เรียนรู้ว่าเมื่อทําลานมัน เก็บผลลิตได้ 30% จึงแก้ปัญหาโดยการเช่า

ลานมันเอกชน และบริการสมาชิกได้มากขึ้น และได้เจรจากับอุตสาหกรรมแปรรูปซึ่งอยู่ในระหว่าง

ดําเนินการต่อเนื่อง 

 โครงการเครือข่ายคุณค่ายางพารา ระยะท่ี 1 ผจก.มีจิตสํานึกท่ีต้องการใหเ้กษตรกรเป็น

อิสระ ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ ได้มีการจัดทําฐานข้อมูล และได้ทําสวนต้นแบบ จํานวน 3 

สวน เช่น การปลูกพืชแซม เล้ียงสัตว์ในสวนยาง ไม่ต้องลงทุนใหม่ ซึ่งขณะน้ีได้มีการดําเนินการ

ต่อเนื่อง ได้มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ โดยมีวิสัยทัศน์ ศูนบ์บริการสมาชิกและชุมชน มุ่งพัฒนาธุรกิจ

ยางพาราสู่สากล ในระยะยาวมีความต้องการจะทํา Coop to Coop ท่ีประเทศจีน จากการไปดูงานท่ี

ประเทศจีน ทําให้ทราบว่าสหกรณ์ที่ประเทศจีนได้มีการจัดตั้งบริษัท แต่ทางจีนได้เชิญเข้าทาเข้าร่วม

การอบรม และได้เรียนรู้เรื่องยางคอมปาวด์ จากการดูงานท่ีบริษัทยูโรม่า รับเบอร์ ท่ีประเทศ

มาเลเซีย ซึ่งยางคอมปาวด์เป็นยางท่ีนํามาทําล้อรถยนต์ต่างๆ ส่งออกไปประเทศจีน กลุ่มธารน้ํา
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ทิพย์มีการขาดทุน มีความเส่ียง มีการทําธุรกิจขายล่วงหน้า ยางมีราคาผันผวน ข้อตกลงความ

ร่วมมือเพื่อบริหารความเสี่ยงมีการจัดทําแผนธุรกิจ รัฐส่งงบให้มีการสร้างโรงงานยางคอมปาวด์ 

ผู้จัดการย่านตาขาวปรับแปลนโรงงานสร้างยางคอมปาวด์ให้สามารถทําอย่างอื่นได้อีกด้วย การ

นําเสนอข้อมูลใดๆ ก็ตามต้องมีฐานข้อมูล มีการจัดทําแผนธุรกิจ ต่อตลาดให้เป็น สร้างแบรนด์เป็น

ไทยให้ได้  

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท โครงการเครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร จากการทํางาน 1 

ปี กาแฟ 3 in 1 ขายแล้วไม่ได้ราคามากนัก ส่ิงท่ีเจอ คือ การมีเชื่อโรค และนําดินไปตรวจที่หน่วยงาน 

ทําให้ทราบว่ามีปัญหาอะไร และได้มีการจัดทําสวนต้นแบบเพื่อเรียนรู้ มีการใส่ปุ๋ยเคมีจํานวนมาก 

กระบวนการเรียนรู้ คือ กรรมการไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจเลย สหกรณ์น้ีมีวิสัยทัศน์ คือ เป็นแกนนํา

เครือข่ายกาแฟที่ดีท่ีสุดสู่ ผู้บริโภค มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ์ มีการเก็บฐานข้อมูลได้ท้ังหมด 815 ชุด 

ได้เกิดการเรียนรู้กับชาวสวน  

 โครงการกลุ่มธุรกิจสวนสามพราน เป็นโมเดลที่เป็นตัวอย่างอย่างแรกเป็นรูปแบบกลุ่ม

ธุรกิจ ใช้จิตวิญญาณสหกรณ์ ผู้บริหารสวนสามพรานเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานวิจัยเอง มีการ

ทําแปลงเศรษฐกิจพอเพียง ขณะน้ีเริ่มขายแพ็คเกจโชว์ และเริ่มพัฒนาศูนย์เรียนรู้ มีปฏิทินกิจกรรม 

ใส่ Input อะไรเข้าไป เช่น โรงเรียนในสวนสามพราน และมี process ต่างๆ และหวังว่า output คือการ

สร้างเครือข่ายในอําเภอสวนสามพราน ผู้ใหญ่ไชยวัฒน์เป็นกลุ่มในเครือข่าย จะนําสวนผลไม้มาต่อ

กัน และนําคนท่ีเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์เข้ามาเพื่อให้เกิดความเข้าใจ โรงแรมให้เด็กนักเรียนท่ี

ยากจนเข้ามาทานอาหารในโรงแรม กลุ่มวัดไร่ขิง เอาเรื่องเกษตรอินทรีย์มารวมตัว กลุ่มผู้ปลูกข้าว 

อําเภอวัดสิงห์ เกษตรกรกว่า 200 ชีวิต เป็นโรคตาโปน รัฐให้งบมาก็ดีใจ แต่ย่ิงทําย่ิงจน ประเด็นน้ียิ่ง

ทําให้หน้ีสะสม และเกิดปฏิญญา คือ 1. การทําปุ๋ยชีวภาพ 2. หาตลาด 3. ความรู้ กลุ่มเกษตรย่ังยืน 

เป็นเครือข่ายของเกษตรอินทรีย์ มี 2500 กลุ่ม ผู้บริหารโรงแรมสวนสามพรานรุ่นนี้มองคนข้างล่าง 

แต่อย่าคิดขายเพียงอย่างเดียว ต้องมองเรื่องคุณภาพ แต่ทุกคนยอมรับว่าไม่รู้เรื่องเกษตรอินทรีย์

จริงๆ มีการจัดทําแผนอย่างชัดเจน แบรนด์ท่ีประสบความสําเร็จมากๆ คือ ข้าวคุณธรรม ชาวนาผู้

ปลูกมีจิตสํานึก และข้าวเกิดบุญ  

 จากการประเมินโครงการย่อยแบบเมทริกซ์ 2 มิติ มิติการก่อรัดตัวว่าลึกมากน้อยแค่

ไหน มีโครงสร้าง ระเบียบ ระบบ แผนธุรกิจ และอีกมิติคือผลลัพธ์การปฏิบัติงานตามแผนงาน จาก

การประเมิน ยางพารากับผลไม้ อยู่ในระดับ ดี ส่วนกาแฟชุมพร มันสําปะหลัง กระจายสินค้า ระดับ

ปานกลาง  

 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 

 



1-8 
 

สรุปรายงานการประชุมเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณไ์ทย 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2553 เวลา 17.30-20.00 น. 

ณ ห้อง 214 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้เข้าประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง หัวหน้าโครงการวิจัยฯ 

3. คุณรุ่งอรุณ เชาวกรกุล รองประธานเครือข่ายฯ 

4. คุณทัศนีย์ จัตุกูล เลขานุการ สกก. บุรีรัมย์ จํากัด 

5. คุณจีรนันท์  เลาวัชรากูล จนท. สกก.ปราสาท จํากัด 

6. คุณประเวช จันทร์จํานงค์ รองผู้จัดการฝ่ายบริหารฯ 

7. คุณอุรา มะลา กรรมการ สกก.เกษตรวิสัย จํากัด 

8. คุณสายสุดา ศรีอุไร เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

9. คุณณัฐพร ชโลธร เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

10. คุณธราภรณ์ ศรีงาม เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

11. คุณผุสดี กล่ินเกษร เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น 

 

 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้ประสานงานโครงการ และคุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง หัวหน้า

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย พร้อมคณะทํางาน ได้ร่วมประชุมหารือถึง

แนวทางในการดําเนินงานโครงการในระยะที่ 2  ซึ่งเป็นการต่อยอดมาจากระยะที่ 1 โดยท่ีประชุมได้มี

การหารือในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1. เป้าหมายของการดําเนินงานโครงการในระยะที่ 2 นี้ เพื่อศึกษากระบวนการสร้างแบ

รนด์ “ข้าวเกิดบุญ” ให้อยู่ในความนิยมของผู้บริโภค เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบธุรกิจข้าว

หอมมะลิของเครือข่ายฯ ภายใต้โซ่อุปทาน  และศึกษาหาแนวทางในการรักษามาตรฐานข้าวหอม

มะลิสหกรณ์ไทย โดยมีผลลัพธ์ท่ีคาดหวังไว้เพื่อให้แบรนด์ข้าวเกิดบุญอยู่ในความนิยมของผู้บริโภค  

และเกิดระบบธุรกิจสหกรณ์เชิงคุณค่าภายใต้การขับเคลื่อนของเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร ซึ่งใน

ระยะท่ี 2 น้ี จะมีสหกรณ์ที่เข้าร่วมเครือข่ายท้ังสิ้นจํานวน 15 สหกรณ์  ได้แก่  

1. สหกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด จังหวัดร้อยเอ็ด 

2. สหกรณก์ารเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด จังหวัดร้อยเอ็ด 
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3. สหกรณก์ารเกษตรพิมาย จํากัด จังหวัดนครราชสีมา 

4. สหกรณก์ารเกษตรปราสาทจํากัด จังหวัดสุรินทร์  

5. สหกรณก์ารเกษตรกระสัง จํากัด จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. สหกรณก์ารเกษตรบรบือ จํากัด จังหวัดมหาสารคาม 

7. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จํากัด จังหวัดบุรีรัมย์ 

8. สหกรณก์ารเกษตรนางรอง จํากัด จังหวัดบุรีรัมย์ 

9. สหกรณก์ารเกษตรโพนทองจํากัด จังหวัดร้อยเอ็ด 

10. สหกรณก์ารเกษตรปทุมรัตน์จํากัด จังหวัดร้อยเอ็ด 

11. สหกรณก์ารเกษตรปฏิรูปท่ีดินสุวรรณภูมิหนึ่งจํากัด จังหวัดร้อยเอ็ด 

12. สหกรณก์ารเกษตรปฏิรูปท่ีดินสุวรรณภูมิสอง จํากัด จังหวัดร้อยเอ็ด 

13. สหกรณก์ารเกษตรปฏิรูปท่ีดินสุวรรณภูมิสาม จํากัด จังหวัดร้อยเอ็ด 

14. สหกรณก์ารเกษตรปฏิรูปท่ีดินสุวรรณภูมิสี่ จํากัด จังหวัดร้อยเอ็ด 

15. สหกรณก์ารเกษตรปฏิรูปท่ีดินสุวรรณภูมิห้า จํากัด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

2. สําหรับการดําเนินงานในระยะ 6 เดือนน้ี ทางเครือข่ายจะต้องดําเนินงาน

โครงการภายใต้แผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงานเครือข่าย ท่ีประกอบด้วย การบูรณาการทํางานร่วมกัน

ของภาคีเครือข่าย แผนการส่งเสริมการผลิตแก่เกษตรกร โดยมีโครงการนนําร่องของภาคีเครือข่าย

สหกรณ์ 15 แห่ง และบทวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อจํากัด การบริหารจัดการเครือข่าย การจดทะเบียน

การค้าและข้อเสนอสําหรับแนวทางการทําธุรกิจร่วมกันของเครือข่ายฯ 

3.  การดําเนินงานโครงการจัดทําฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายสหกรณ์ โดยให้มีสหกรณ์

นําร่องก่อน 6 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิ

จํากัดสหกรณ์การเกษตรพิมาย จํากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด สหกรณ์การเกษตรกระสัง 

จํากัด และสหกรณ์การเกษตรบรบือ จํากัด โดยจะทําการสํารวจพ้ืนท่ีเพาะปลูกพันธ์ุข้าวท่ีใช้ ปัจจัย

การผลิต ปริมาณผลผลิต โรคแมลง ภูมิสังคม ภัยธรรมชาติ การเตรียมแปลง การเก็บเกี่ยวหลังการ

ผลิต และโครงการของรัฐท่ีเข้ามาเกี่ยวข้อง ประวัติการทํานาในรอบ 3 ปี ในกระบวนทํางานนั้น จะมี

การจัดฝึกอบรมให้กับนักวิจัยของสหกรณ์ 6 แห่ง ในเรื่องของการสํารวจ การรวบรวม การวิเคราะห์

ข้อมูล โดยทางสหกรณ์จะรับผิดชอบในเรื่องการจัดเก็บข้อมูล สถาบันฯรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ

จัดอบรม ส่วนรายละเอียดนั้นจะมีการหารือกันอีกในการประชุมครั้งต่อไป 

4.   การจัดเตรียมทีมกลยุทธ์ 6 สหกรณ์ เพื่อการพัฒนาช่องทางการตลาดในการ

จําหน่ายข้าวหอมมะลิภายใต้แบรนดเกิดบุญ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการกล่าวถึงช่องทางการกระจาย

สินค้าโดยคราวๆ ได้แก่ สหพัฒน์ ,Golden place ,The mall มอบหมายให้คุณรุ่งอรุณ และคุณบุญ
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ล้วนเป็นผู้รับผิดชอบ,กฟผ. มอบหมายให้คุณบุญล้วนเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีรายชื่อทีมกลยุทธ์ 6 

สหกรณ์ ดังนี้ 

1. คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง สกก.ปราสาท จํากัด 

2. คุณรุ่งอรุณ เชาวกรกุล ชุมนุมสหกรณ์บุรีรัมย์ จํากัด 

3. คุณบุญล้วน อุดมพันธ์ สกก. เกษตรวิสัย จํากัด 

4. คุณวิทูล ธรรมเมธากุล สกก. กระสัง จํากัด 

5. สกก.พิมาย) 

6. สกก.สุวรรณภูมิ) 

7. คุณจีรนันท์ เลาวัชรกูล (เลขาเครือข่ายฯ) 

5.   แผนการดําเนนิงานในรอบ 1 ปี 

กิจกรรม 
เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ประชุมทําความเข้าใจระหว่างภาคีเครือข่าย /            

2. การจัดทําแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติการเครือข่าย / / /          

3. การประชุมคณะทํางานบริหารเครือข่าย/เวทีเรียนรู ้ / / / / / / / / / / / / 

4. การจัดเวทีเรียนรู้ระหว่างภาคีเครือข่าย /  /   /   /   / 

5. การขับเคลื่อนกระบวนการด้านการส่งเสริมการผลติ             

6. ประชุมนําเสนอรายงานความก้าวหน้า      /       

7. การขับเคลื่อนการดําเนินการด้านการตลาดและการติดตามแบรนด์             

8. เวทีสังเคราะห์ / ถอดบทเรียน     /      /  

9. ประชุมนําเสนอ(รา่ง)รายงานฉบับสมบูรณ ์            / 

 

 หลังจากนั้นได้มีการปรึกษาหารือในประเด็นอื่นๆ กันอย่างกว้างขวาง 

 

เลิกประชุมเวลา 20.00 น. 
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สรุปการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างแบรนด ์

“ทําไมต้องสร้างแบรนด์ : ปูนซีเมนต์ไทยกับการสร้างแบรนด์ตราช้าง” 

วันท่ี 8 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00-16.00 น. 

ณ อาคารเคยูโฮม มก. 

 

 คุณอนุวัตร มาพร้อมกับคําถามท่ีถามพวกเราในที่นั้นว่า เมื่อพูดถึงคําว่า “แบรนด์” 

คุณคิดถึงอะไร..... นั่นซินะ “แบรนด์” คืออะไร?  ฉันเองก็พยายามคิด..... และคําตอบแรกในหัวของ

ฉนับอกมาว่า แบรนด์ก็คือตราสินค้าหรือโลโก้ของสินค้ายังไงล่ะ แต่มีอีกหลายคนในที่นั้นบอกว่า แบ

รนด์คือย่ีห้อ คือความน่าเชื่อถือ  คือเอกลักษณ์ แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนจริงๆ  หันกลับมาฟัง

คุณอนุวัตรต่อดีกว่า ว่าจริงๆ แล้ว แบรนด์คืออะไร  

 เมื่อกล่าวถึง “แบรนด์” นั้น ไม่ได้หมายความถึงเครื่องหมายการค้า แถลงการณ์พันธกิจ 

ตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ หรือการโฆษณา อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น แต่แบรนด์เป็นทุกอย่าง

รวมกัน คือต้องมีรูปลักษณ์ภายนอกที่จับต้องได้ มีคุณประโยชน์ให้แก่ลูกค้า มีคุณค่าใน

ตัวเอง และบุคลิกภาพของแบรนด์จะสื่อถึงบุคลิกภาพของผู้ ใ ช้ด้วย หากว่าบริษัทใดยังให้

ความสําคัญกับแบรนด์เพียงแค่ชื่อ นั่นแสดงว่ายังไม่เข้าใจเรื่องการสร้างแบรนด์เลย  

 “การสร้างแบรนด์ไม่ใช่แค่การทําการตลาด การพูดซํ้าๆ หรือการทําโฆษณาชวน

เชื่อ แต่การเกิดแบรนด์นั้นต้องให้ลูกค้าเป็นผู้บอกว่าสินค้าเราดี ไม่ใช่ผู้ผลิตเป็นผู้บอกว่า

สินค้าตนเองดีอย่างนั้นอย่างนี้” 

 คุณอนุวัตรได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องแบรนด์ กับการจีบสาวของหนุ่มๆ คือจะมี

ลําดับข้ันตอนท่ีต้องพัฒนาตอ่ไปเรื่อยๆ ข้ันแรกคือ เริ่มพบเจอ เช่นเดียวกับสินค้าที่ต้องนําสินค้าออก

สู่ตลาด มีการนําเสนอสินค้าสู่สายตาผู้บริโภคซึ่งรูปลักษณ์ต้องสะดุดตาเชิญชวนให้ลูกค้าอยากเข้า

มาหยิบจับ ข้ันสองคือ การพบปะพูดคุย เช่นเดียวกันกับสินค้าที่สะดุดตา ผู้บริโภคก็อยากเข้ามาหยิบ

จับทําความรู้จัก จากนั้นขั้นท่ีสาม ก็เริ่มออกเดทนัดทานข้าว เหมือนกับสินค้าที่ผู้บริโภคทดลองใช้ ถึง

ข้ันน้ีตัวสินค้าเองต้องแสดงศักยภาพของตนให้เป็นท่ีประทับใจ และเกิดความติดใจในตัวสินค้า ซึ่ง

ระหว่างนั้นอาจมีคู่แข่ง เช่นเดียวกับการออกเดท ตัวสินค้าต้องทําให้ผู้บริโภคเห็นคุณประโยชน์ว่ามี

ความโดดเด่นแตกต่างจากย่ีห้ออื่นอย่างไร จนในท่ีสุดก็เกิดความรักความผูกพันจนไม่คิดเปลี่ยนใจ 

ท้ังจากคู่เดทของตนหรือสินค้าที่เลือกแบรนด์ได้แล้วนั่นเอง 

 อาจสรุปได้ว่า “แบรนด์ คือช่ือเสียงท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ์ต่างๆ ท่ีผู้บริโภคได้สัมผัส 

และสั่งสมมา เกิดเป็นความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค”  
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 แล้วคุณผู้อ่านทราบหรือไม่ว่า แบรนด์ กับ สินค้า แตกต่างกันอย่างไร? ลองมาดู

ตารางนี้กัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จะเห็นได้ว่า แบรนด์ทุกแบรนด์เป็นสินค้า แต่สินค้าทุกชนิดไม่ใช่แบรนด์ ดังนั้นศิลปของ

การทําการตลาดนั่นก็คือ การสร้างแบรนด์ นั่นเอง 

 แล้วทําไมต้องสร้างแบรนด์? ... สาเหตุท่ีต้องสร้างแบรนด์เป็นเพราะผู้บริโภคมี

ทางเลือกมากมาย แต่มีเวลาในการเลือกจํากัด ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ไม่มีความแตกต่างทั้งแง่คุณสมบัติ

และคุณภาพ ดังนั้นผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากความเช่ือและความไว้วางใจ เมื่อเรา

สามารถสร้างแบรนด์ได้ก็จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความภักดีต่อสินค้า ส่งผลให้สามารถยกระดับ

ราคาพรีเมี่ยม และช่วยเพิ่มการเติบโตของรายได้อีกด้วย เป็นท่ีทราบกันดีว่าแบรนด์มีมูลค่าทาง

การเงินได้ เพราะแบรนด์สร้างคุณค่าในจิตใจและความรู้สึกของลูกค้า ดังท่ีคุณอนุวัตรได้ยกตัวอย่าง

การจัดลําดับแบรนด์ระดับโลก จะเห็นได้ว่ากูเกิ้ล ....เว็บไซต์ชั้นนําได้อันดับหนึ่ง ท้ังๆ ท่ีกูเกิ้ลเองไม่ได้

ผลิตสินค้าออกวางจําหน่ายแต่อย่างใด เพียงแต่กูเก้ิลสามารถสร้างแบรนด์ของตนให้เป็นท่ีรู้จัก และ

ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก   

 องค์ประกอบที่สําคัญของ แบรนด์ คือ คุณประโยชน์ คุณค่า คุณลักษณะภายนอก และ

บุคลิกภาพ โดยสิ่งท่ีจําเป็นในการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งนั่นคือ ความไว้วางใจ (Trust) ระหว่างแบ

รนด์กับผู้บริโภค ซึ่งต้องมีอัตลักษณ์และมีจุดท่ีแตกต่างจากแบรนด์อื่นอย่างชัดเจน  

 การท่ีจะสร้างแบรนด์ได้นั้นต้องค้นหาตัวตนของตัวเองว่าเราเป็นใคร จะทําอะไร ทํา

อย่างไร และทําไปทําไม ซึ่งแบรนด์จะเป็นตัวแทนของเราผลิตสินค้าออกไปสู่ท้องตลาด ไม่ควรสร้างแบ

รนด์ออกมามากถ้าไม่จําเป็น ควรใช้แบรนด์เดียวกันแต่มีสินค้าหลายๆ แบบหลายๆ สูตร เช่น รถ BMW 

 
 
 

1.  สรางจากความไววางใจและความ 
สัมพันธระหวางผูบริโภคกับแบรนด 
2.  แบรนดมีบคุลิกภาพ 
3.  แบรนดถูกซ้ือโดยลูกคา 
4.  แบรนดมีความโดดเดนที่แตกตาง 
5.  แบรนดยั่งยนืคูกาลเวลา 

แบรนด 
 
 
 
1.  สินคาผลิตจากโรงงาน 
2.  สินคาเปนแควัตถุ 
3.  สินคาถูกขายโดยพอคา 
4.  สินคาถูกทําซํ้าและเลียนแบบจาก
คูแขงไดงาย 
5.  สินคาลาสมัยได 

สินคา 
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ท่ีใช้แบรนด์เดียวแต่มีหลายรุ่น หรือ NOKIA ท่ีผลิตโทรศัพท์มือถือออกมาหลายรุ่นหลายราคาแต่ใช้แบ

รนด์เดียว หรือการใช้แบบ Subbrands ดังเช่นบริษัท SCG ท่ีใช้แบรนด์แม่เป็นตราช้างแบบเดียวกัน แต่มี

ห้อยท้ายจาก   แบรนด์แม่ระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไร  

 การขายอีกช่องทางหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญเพ่ิมมากข้ึนในปัจจุบันคือการใช้อินเตอร์เน็ตใน

การสื่อสารกับลูกค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าท่ีเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และการซื้อขายผ่าน

อินเตอร์เน็ต   คุณอนุวัตรได้ยกตัวอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านหนึ่งท่ีตั้งอยู่ใน จ.เพชรบุรี ได้ริเร่ิมจัดทํา

เว็บไซต์เผยแพร่ร้านของตนเองให้เป็นท่ีน่าสนใจแก่นักท่องเท่ียว หากใครได้ไปเที่ยวเพชรบุรีก็คงอด

ไม่ได้ท่ีจะแวะเวียนไปอุดหนุน .... ช่างเป็นการประชาสัมพันธ์ร้านที่ทันสมัยและน่าสนใจมากสําหรับฉัน

ท่ีเป็นคนใช้อินเทอร์เน็ตอยู่เป็นประจําเช่นกัน ขนาดร้านก๋วยเตี๋ยวเน้ือธรรมดาก็ยังสามารถเพิ่มคุณค่า

และมูลค่าให้กับตัวเองได้ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท่ีค่อนข้างมีบทบาทมากในปัจจุบัน 

 “อย่าละเลยลูกค้า และความรู้สึกของลูกค้า” คุณอนุวัตรบอกว่านี่คืออีกหนึ่งหัวใจ

หลักของการสร้างแบรนด์ คือต้องอย่าลืมพลังของแบรนด์ที่ลูกค้ามีต่อสินค้าของเราด้วย เราต้องรักษา

ไว้ให้ลูกค้ารู้สึกภักดีต่อสินค้าเราตลอดไป 

 ช่วงท้ายของการบรรยายคุณอนุวัตรได้ยกตัวอย่างกรณีแบรนด์ SCG หรือตราช้างที่เรา

รู้จักกันดี....ปีน้ีเป็นปีท่ี 96 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย ซึ่งแต่เดิมคือเครือซิเมนต์ไทย ซึ่งฉันเองได้ยินชื่อ

มาตั้งแต่เด็กๆ ยังจําได้ว่าเมื่อตอนเด็กๆ เครือซิเมนต์ไทยนี่แหละท่ีเป็นผู้สนับสนุนรายการดีๆ ให้ฉันได้

นั่งคิดเลขและตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์กับรายการไอคิว 180 (ถ้าใครรู้จักหรือพอจําได้ก็แสดงว่า

คงรุ่นใกล้ๆ กัน) ซึ่งฉันเองก็เข้าใจมาตลอดว่าเครือซิเมนต์ไทยนั้นผลิตปูนขายเพียงอย่างเดียว เพ่ิงมา

ทราบไม่นานน้ีเองว่า บริษัทนี้มีผลิตภัณฑ์อีกหลายๆ ชนิดนอกเหนือจากปูนซีเมนต์ ท้ังปิโตรเคมี 

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง กระดาษ เครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมายครบวงจร โดยเมื่อปีท่ีแล้วคุณ

อนุวัตรได้เข้ามารับหน้าที่ดูแลเรื่อง 

 แบรนด์สินค้าในเครือปนูซีเมนต์ไทย จึงมีความคิดท่ีจะสร้างแบรนด์ให้มีความทันสมัย ง่าย

ต่อการจดจํา ซึ่งปกติแล้วบริษัทนี้ใช้ช่ือในการติดต่อว่า สยามซีเมนต์กรุ๊ป (Siam Cement Group) จึง

เป็นท่ีมาของการรวมแบรนด์ที่มีอยู่อย่างหลากหลายเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวในแบรนด์ SCG (ตราช้าง) 

แล้วห้อยท้ายด้วยช่ือผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ซึ่งประโยชน์ของการรวมแบรนด์นั้นก็คือสามารถสร้างมูลค่า

และคุณค่าได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่าท่ีสุด พร้อมกับสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้เป็นหนึ่งเดียวได้

อย่างแท้จริง ช่วยให้สินค้าแต่ละตัวเข้าใจบทบาทของตัวเองได้อย่างชัดเจน ลูกค้าเลือกได้อย่างมั่นใจใน

แบรนด์ตราช้างและจดจําได้ง่าย อีกท้ังยังช่วยให้การเติบโตของสินค้าและแบรนด์มีระบบมากยิ่งข้ึน

ด้วย  

 กรณีแบรนด์ตราช้างนั้นทางบริษัทได้ใช้แบรนด์อยู่ 2 อย่างด้วยกันคือ แบรนด์ SCG และ

แบรนด์COTTO โดยคุณอนุวัตรได้เล่าถึงสาเหตุท่ีต้องแยกแบรนด์ออกจากกันเป็น 2 ช่ือ เนื่องด้วย

ผลิตภัณฑ์ของทั้งสองแบรนด์นั้นจะให้ความรู้สึกและมีบุคลิกท่ีแตกต่างกัน โดยแบรนด์ SCG หรือตรา



1-14 
 

ช้างจะใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างต่างๆ ซึ่งจะมีบุคลิกของตราช้างคือ ให้ความรู้สึกเข้มแข็ง 

มีความน่าเชื่อ ถือท่ีจะเลือกใช้สร้างบ้านของลูกค้าได้อย่างทนทาน  ส่วนแบรนด์ COTTO นั้นจะมีบุคลิก

ท่ีแตกต่างกับตราช้างอย่างชัดเจน คือดูมีรสนิยม ทันสมัยโฉบเฉี่ยว ซึ่งใช้กับผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับ

กระเบ้ือง และเครื่องสุขภัณฑ์ท่ีให้ความรู้สึกสะดวกสบายและทันสมัยเป็นเหมือนของตกแต่งบ้านได้อีก

รูปแบบหนึ่ง ด้วยเหตุน้ีเองจึงต้องแยกแบรนด์ออกเป็น 2 ช่ือ ท้ังๆ ท่ีในช่วงแรกคุณอนุวัตรเพิ่งบอกมา

ว่าไม่ควรสร้างแบรนด์ออกมามากถ้าไม่จําเป็น แต่กรณีนี้ใช้เพื่อบ่งบอกบุคลิกของผลิตภัณฑ์ท่ีมี

คุณลักษณะท่ีแตกต่างกันอย่างชัดเจน 

 นอกจากน้ีเมื่อเราสร้างแบรนด์เป็นท่ีรู้จักแล้ว ก็ต้องเดินหน้าพัฒนาสินค้าโดยร่วมกัน

สร้างหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสื่อโฆษณา ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการวิจัยกลุ่ม

ลูกค้าและวิเคราะห์ความต้องการเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งอาจมีการเพิ่มความร่วมมือกับบริษัท

อื่นๆ ในต่างประเทศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ เช่น ผลิตภัณฑ์ของ COTTO ท่ีได้ร่วมมือ

กันผลิตสินค้ากับแบรนด์ดิสนีย์ (Disney) ซึ่งทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ร่วมท่ีมีลายการ์ตูนในเครือดิสนีย์มาอยู่

บนสุขภัณฑ์ต่างๆ ใช้ดึงดูดลูกค้าได้ ซึ่งความร่วมมือเหล่าน้ีจะเป็นการสร้างสินค้าและนําแบรนด์ออกสู่

ตลาดโลกต่อไป..... 

 เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ ท่านผู้อ่านคงเข้าใจถึงความหมายและความสําคัญของการสร้างแบ

รนด์กันบ้างแล้ว ตัวฉันเองพอจะเข้าใจแล้วว่าการสร้างแบรนด์นั้นเป็นอย่างไร มันไม่ใช่เรื่องง่ายท่ีจะ

สร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จักภายในวันสองวัน หรือเดือนสองเดือน แต่เป็นการส่ังสมช่ือเสียง ความเชื่อ

และไว้วางใจในตัวสินค้าของเราต่อตัวลูกค้าท่ีจะเลือกใช้สินค้าของเราตลอดไป เราต้องมีความซื่อสัตย์

และจริงใจต่อลูกค้าอย่างสม่ําเสมอ เมื่อทําอะไรผิดไปก็ต้องรีบรับผิดชอบและหาทางแก้ไข เพื่อเรียก

ความเช่ือมั่นของลูกค้ากลับคืนมายังแบรนด์ของเราโดยเร็ว หากเมื่อใดที่ลูกค้าเกิดความรักและภักดี

ต่อแบรนด์ของเราแล้ว นั่นคือความสําเร็จในการสร้างแบรนด์ของเราที่จะเป็นท่ีรู้จักและอยู่คู่กับลูกค้า

ต่อไปอีกนานแสนนาน 

 ในช่วงท้ายที่เปิดโอกาสให้ซักถาม ท่านผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัยเรายิงคําถามเด็ดๆ หลาย

คําถาม จึงนําเอามาฝากท่านผู้อ่าน ดังนี้ 

 อ. ไพโรจน์ สุจินดา 

 “พ้ืนฐานของสหกรณ์นั้นมีทุนของตัวเองอยู่อย่างหนึ่งคือ สมาชิก แต่ท่ีผ่านมาจะเห็นว่า

การทําธุรกิจระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์นั้นยังไม่ค่อยเข้าใจซึ่งกันและกัน ดังนั้นการจะให้แบรนด์ของ

สหกรณ์ได้รับความเช่ือถือและการยอมรับได้นั้นต้องใช้ฐานของสหกรณ์ คือ สมาชิกเป็นตัวช่วย เช่น

กรณีข้าวคุณธรรม คือมีสมาชิกรักษาศีล ไม่ด่ืมเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ก็สามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองได้ 

จึงอยากให้วิทยากรและพวกเราชาวสหกรณ์ช่วยกันคิดว่าจะทําอย่างไรให้สหกรณ์มีสมาชิกเป็นตัว

เสริมกัน เพราะสหกรณ์เองไม่ค่อยเข้าใจว่าควรใช้สมาชิกช่วยสร้างสหกรณ์ให้เข้มแข็ง” 
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 คุณณฐวรรณ จาก สกก. ปราสาท 

 “กรณีข้าวหอมมะลินั้น ได้มีงานวิจัยออกมาแล้วว่าในข้าวหอมมะลิมีสารตัวหนึ่งซึ่งจะช่วย

ให้ผู้ท่ีได้กินมีอารมณ์ดี จึงอยากทราบว่าเราจะทําโฆษณาหรือสร้างแรงจูงใจอย่างไรที่จะส่ือให้เห็นว่า

เมื่อได้ทานข้าวหอมมะลิแล้วจะได้ท้ังความอร่อยและอารมณ์ดี” 
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รายงานการประชุม 

โครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณท่ี์มีคุณค่าและสหกรณ์ที่มีคุณค่า ครั้งท่ี 2/2553 

วันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ณ ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

 1. อาจารย์เชิญ  บํารุงวงศ์ ประธานกรรมการ 

 2. อาจารย์ไพโรจน์ สุจินดา  กรรมการ 

 3. อาจารย์จุฑาทิพย์ภัทราวาท กรรมการ 

 4. คุณสายสุดา  ศรีอุไร  เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 5. คุณธราภรณ์ ศรีงาม  เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

ผู้ไม่มาประชุม 

 1. อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ กรรมการ 

 2. คุณสุรจิตต์  แก้วชิงดวง กรรมการและเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

 

 ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุมการจัดเตรียมการดําเนินงานโครงการประกาศ

เกียรติคุณนักสหกรณ์ท่ีมีคุณค่าและสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า ครั้งท่ี 2/2553 

 

 วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

  ไม่มี 

 

 วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2553 

  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการปะชุม 

 

 วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 รายละเอียดโล่รางวัล 
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         ท่ีประชุมได้มอบหมายให้ อาจารย์เชิญ บํารุงวงศ์ เป็นผู้เขียน

บรรยายรายละเอียดท่ีสื่อถึงคุณสมบัติของนักสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า และสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า ในรูปแบบ

โคลงสี่สุภาพ 

3.2 รูปแบบ / รายละเอียดงานประกาศเกียรติคุณฯ 

         รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้ตั้งข้อสังเกตว่าในการคัดเลือกนัก

สหกรณ์ท่ีมีคุณค่า กรณีของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักท่ีอยู่ภายใต้

เงื่อนไขของการคัดสรรนักสหกรณ์ด้วยหรือไม่ 

   ซึ่งท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบว่า ในกระบวนคัดสรรประจําปี 2553 

ควรคัดเลือกบุคคลท่ีอยู่ในขบวนการสหกรณ์อย่างแท้จริง ได้แก่ ประธานกรรมการ ผู้จัดการ 

กรรมการ พนักงาน หรือฝ่ายจัดการต่างๆ ในหน่วยงานสหกรณ์ อีกท้ังคณะกรรมการ ได้มีการเสนอ

ช่ือนักสหกรณ์ท่ีน่าสนใจ ดังนี้ 

1. คุณนุชรินทร์ อยู่อําไพ  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด 

2. คุณธนณวรรธ์ แสงหวัง  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด 

 รูปแบบงานพิธีการช่วงเช้าจะเป็นพิธีการรับโล่รางวัล และเวทีวิชาการ ช่วงบ่ายเป็นเวที

เสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ซึ่ง theme งานในปีน้ีจะเป็นในเรื่องของการนําไปใช้ประโยชน์ ใน

ส่วนของประธานในพิธี วิทยากร และผู้เข้าร่วมการเสวนาจะระบุในการประชุมครั้งต่อไป 

 

3.3 ความก้าวหน้าการประชาสัมพันธ์โครงการ 

         จากการดําเนินการแก้ไขโบชัวร์ประชาสัมพันธ์โครงการ เมื่อการ

ประชุมครั้งท่ี 1 ขณะนี้ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้เสนอให้มีการ

ทํางานในรูปแบบคู่ขนาน คือ ดําเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมกับการสืบค้นนักสหกรณ์และสหกรณ์

ท่ีมีคุณค่า โดยเครือข่ายต่างๆ เช่น เครือข่ายผู้เช่ียวชาญกรมส่งเสริมสหกรณ์ เครือข่ายนักวิจัย 

ปัจจุบันมีสหกรณ์ที่เป็นพันธมิตรเครือข่ายร่วมกับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นจํานวน 332 

สหกรณ์  

   

 วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 การจัดส่งโบชัวร์ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ (ธ.ก.ส. / 

ส.ก.ต. / สหกรณ์ท่ีไม่ได้จดทะเบียน) 

ท่ีประชุมมีมติให้ดําเนินการจัดส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้แต่ละ

หน่วยงานส่งชื่อผู้ท่ีควรได้รับการพิจารณา และให้จัดส่งเฉพาะสหกรณ์ที่จดทะเบียนก่อน 
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 วาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ 

  5.1 ผู้อํานวยการสถาบันฯหารือเกี่ยวกับรูปแบบการจัดทําใบ

ประชาสัมพันธ์วารสารฅนสหกรณ์ไปยังหน่วยงานสหกรณ์จังหวัด 

   ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะนําให้ใช้รูปท่ีมีลักษณะเป็นคนจํานวนมาก 

อุ้มชูโลกข้ึนข้างบนและมีวารสารฅนสหกรณ์อยู่บนรูปโลก และเขียนรายละเอียดเชิญชวนว่า “เพียง

วันละ 1 บาท ช่วยสร้างสังคมข้อมูลข่าวสารร่วมกัน” และระบุช่ือ-นามสกุล และตําแหน่งของผู้ท่ี

ต้องการประชาสัมพันธ์ 

 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
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รายงานการประชุม 

การติดตามการดําเนินงานและจัดทําแผนธุรกิจกลุ่มธุรกิจสวนสามพราน 

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00-15.00น. 

ณ ห้อง 214 ชั้น 2 ห้องศนูย์สารสนเทศสหกรณ์ อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

 1. รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 2. คุณอรุษ   นวราช  ผู้บริหารโรงแรมโรสการ์เด้นท์ 

 3. คุณสุทิศ  จิราวุฒิพงศ์ ผู้บริหารโรงแรมโรสการ์เด้นท์ 

 4. คุณศิริดารัตน์  เลขมาศ  นักพฤษศาสตร์ โรงแรมโรสกาเด้นท์ 

 5. คุณณฐนนท์  เมธีพิสิฐกุล หัวหน้าโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจสวนสามพราน 

 6. คุณประเวศ  พันธ์ุศรี  กลุ่มเกษตรกร 

 7. ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.15 น. 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้ประสานงานชุดโครงการฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเพ่ือจัดทํา

แผนธุรกิจของกลุ่มธุรกิจสวนสามพราน โดยผู้บริหารโรงแรมโรสการ์เด้นท์ฯ ได้เข้าหารือร่วมกับกลุ่ม

เกษตรกรในเครือข่าย ดังนี้  

 1. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 

 2. กลุ่มเกษตรย่ังยืน 

 3. กลุ่มปลุกข้าว 

 4. กลุ่มไร่ขิง 

 5. กลุ่มผู้ใหญ่ไชยวัฒน์ 

 6. กลุ่มคลองจินดาพัฒนาที่ย่ังยืน 

 7. กลุ่มเกษตร 2000 
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รูปท่ี 1  เครือข่ายกลุม่ธุรกิจสวนสามพราน 

 

 จากการจัดเวทีเรียนรู้ร่วมกันกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสวนสามพราน ได้วางแผนร่วมกันใน

ระยะ 3 ปี ทางกลุ่มเครือข่ายต้องการขายสินค้าท่ีหลากหลาย แต่ยังคงเน้นความเป็นเอกลักษณ์ไปท่ี

สินค้าเด่นของอําเภอสวนสามพราน ได้แก่ ข้าว ส้มโอ มะพร้าวน้ําหอม กล้วยหอม เป็นต้น 

 ดร.อัจริยา มณีน้อย ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเภทสินค้า ในขั้นตอนแรกเราควร

ทราบวัตถุประสงค์ของการจัดจําหน่ายสินค้าท่ีชัดเจน และหากมองในเชิงเศรษฐกิจควรมีความ

หลากหลายของสินค้า 

 คุณอรุษ นวราช กล่าวว่า สินค้าที่นํามาจําหน่ายไม่ได้จํากัดเพียงแค่ผลไม้เท่านั้น ซึ่ง

ทางโรงแรมฯ ได้มีกลุ่มตลาดเป้าหมายบางส่วนเป็นทุนอยู่แล้ว ได้แก่ 

- กลุ่มตลาดสวนสามพราน 

- กลุ่มตลาดวันเสาร์-อาทิตย์ 

- กลุ่มสมาคมโรมแรม 

- ตลาดซุปเปอร์มาเก็ตในกรุงเทพฯ เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป และ เครือเซ็นทรัล 

- นักท่องเที่ยวโรงแรมสวนสามพราน 

- คนที่ต้องการในสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

- โรงพยาบาล 

อีกท้ังสินค้าบางประเภทสามารถนํามาสกัดหรือแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และ

สามารถ 
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นํามาส่งออกไปยังเครือข่ายโรงแรมในประเทศสิงคโปร์เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด กลุ่ม

เครือข่ายไม่ควรปิดตนเอง ส่ิงสําคัญท่ีสุด คือ คนวงในหรือคนในกลุ่มเครือข่ายควรได้รับประโยชน์

จากการสิ่งเหล่านี้ก่อน 

 

 จากนั้นได้มีการร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคและ

โอกาส ในการจัดทํากลุ่มธุรกิจ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เครือข่ายกลุ่มธุรกิจสวนสามพรานร่วมกันจัดทําโครงการทดลอง ระยะเวลา 3 เดือน 

 

 

 

  ซึ่งคุณอรุษ นวราช ได้กล่าวว่า สินค้าท่ีนํามาจําหน่าย อยากให้เป็นไปตามฤดูกาลไม่

จําเป็นต้องเร่งการออกผลผลิต เป้าหมายสําคัญ คือ สินค้าเกษตรอินทรีย์ 

  คุณอัจริยา มณีน้อย กล่าวว่า การทําเกษตรอินทรีย์มีมาตรฐานที่ต้องควบคุมหลาย

อย่างซึ่งสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 

 กลุ่มธุรกิจสวนสามพรานได้มีการจัดทําโครงการทดลองระยะเวลา 3 เดือน โดยมี

รูปแบบดังนี้ 
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 จากนั้นได้ร่วมกันจัดทําแผนธุรกิจร่วมกันเพื่อเป็นแผนการปฏิบัติงานร่วมกันและท่ี

ประชุมได้มีการนัดประชุมหารือเพื่อทําความเข้าร่วมกันอีกครั้งในวันท่ี 17 สิงหาคม 2553  

 จากนั้นได้ร่วมกันจัดทําแผนธุรกิจร่วมกันเพื่อเป็นแผนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคีเครือขายผลิต

กลุมธุรกิจ
สวนสามพราน

ภาคีเครือขาย
กระจายสินคา

ศูนยเรียนรู

ขอ
มูล

/ค
วา
มต

อง
กา

ร

ปฎิ
ทิน

กิจ
กร
รม
ศูน

ยเ
รีย
นร
ู

ขอมู
ล/แผ

นธุร
กิจ

สินค
าคุณ

ภาพ
+ อินท

รีย

แปลงทดลอง
ศูนยเรียนรู

การปรับเปลี่ยนสูเกษตรอินทรีย

ชุดความรูชุดความรู
สินคา

สินคาสินคา
สินคา

ปณิธาน
รวม

สิน
คา

คุณ
ภา

พ
+ 
อิน

ทรี
ย

การยกระดับสินคาเกษตร ใหความรูเกษตรอินทรีย
รณรงคการผลิต/การบริโภคสินคาคุณภาพ/

อินทรียภายใตแบรนดสวนสามพราน

หนวย
คัดกรอง

แผนรับซื้อผลผลิตคุณภาพ/
อินทรีย : ก.ค. 53

โรงแรม

- มะนาว
- ขาว
- กลวย
- มะละกอ

หนวย
จัดซื้อ

ฐานขอมูล

โครงการทดลอง 3 เดือน
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 และท่ีประชุมได้มีการนัดประชุมหารือเพื่อทําความเข้าร่วมกันอีกครั้งในวันท่ี 17 

สิงหาคม 2553 

 

ปิดการประชุม  15.00 น. 
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รายงานการประชุม ครัง้ที่ 2/2553 

คณะกรรมการดําเนินการบริหารเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2553  เวลา 09.00 - 15.15 น. 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 2.  น.ส. สายสุดา ศรีอุไร  ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

 3.  คุณธนณฐ์วรรธ์   แสงหวัง   หัวหน้าโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ 

 4.  นายอํานวย  ลครศรี  สหกรณ์การเกษตรบรบือ จํากัด 

 5.  น.ส.จีรนันท์  เลาวัชภกูล  สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด 

 6.  นางขนิษฐาบวช  สันเทียะ  สหกรณ์การเกษตรพิมาย จํากัด 

 7.  น.ส.บุญล้วน  อุดมพันธ์  สหกรณ์การเกษตรวิสัย จํากัด 

 8.  นางรุ่งอรุณ  เชาวกรกุล  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จํากัด 

 9.  นายสนธยา   สีแดง  เว็บมาสเตอร์ 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

 

 ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท) เป็นท่ีปรึกษา

โครงการฯ กล่าวเปิดการประชุมและให้พิจารณาประเด็นต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้  

  

วาระการประชุม  

 คุณธนณฐ์วรรธ์  แสงหวัง ได้แจ้งประเด็นของงานวิจัยเกี่ยวกับการเก็บข้าวในโกดังยุ้ง

ฉาง และได้กล่าวถึงการทํา GAP เพื่อการตรวจประเมินแปลงผลิตของเกษตรกรเพื่อให้ได้ตามระบบ

การจัดการคุณภาพพืช การเกษตรดีที่เหมาะสมซึ่งมีเครือข่ายท่ีเข้าร่วม 15 สหกรณ์ และท่ีได้เข้าร่วม

ทํา GAP มี 6 ราย คือ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จํากัด สหกรณ์การเกษตรสุวรรณชาด จํากัด 

สหกรณ์การเกษตรวิสัย จํากัด สหกรณ์การเกษตรกระสัง จํากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด 

และชุนนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จํากัด  จากการสํารวจ โดยแบ่งความต้องการของเกษตรกรที่

จะทํา GAP นั้นได้ 3 ข้ัน ซึ่งมีจํานวน 6 รายท่ีเข้าร่วม คือ ข้ันท่ี 1 มีความต้องการที่จะทํา GAP (คุณ

สําเร็จ คุณยุพา) ขั้นท่ี 2 มีความต้องการปานกลาง (คุณสมพ่อง คุณยง) และข้ันท่ี 3 ไม่สนใจร่วมท่ี

จะทํา GAP (คุณเพชรรัตน์ คุณสุณี) ในท่ีประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะให้ปลูกจิตสํานึกในการทําเกษตรท่ี

ดี ให้กับเกษตรกรในกลุ่มของผู้ท่ีไม่สนใจทํา GAP โดยนํากรอบคิดการพัฒนา GAP แก่เกษตรกร
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ชาวนา และนําเกษตรกรทั้ง 6 รายเข้าไปศึกษาดูงานกับเครือข่ายคุณค่าผลไม้ จังหวัดจันทบุรี ในการ

ทํา GAP 

 คุณธนณฐ์วรรธ์  แสงหวังได้ให้ข้อเสนอแนะ นําการวิเคราะห์การทํางาน GAP ให้กับ

เครือข่าย เพื่อสร้างกรอบแนวคิดการส่งเสริมพัฒนา GAP จากการศึกษาดูงาน ซึ่งทําให้เกษตรกรทํา 

GAP ด้วยจิตวิญญาณ ด้วยการทํา GAP ต้องมองถึงความต้องการของตลาด และต้องการสินค้า

ใดบ้าง เมื่อลงมือปฎิบัติด้วยตนเองแล้วสามารถนําความรู้และประสบการณ์ในการทํา GAP ซึ่งเป็น

ทุนเดิมท่ีมี และสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรและตนเองถึงการทํา GAP สามารถนําไปถ่ายถอด

ให้กับผู้อื่นได้ และจัดทําชุดองค์ความรู้หรือศูนย์เรียนรู้ในชุมชนได้ การเลือกเกษตรกรที่จะทํา GAP 

นั้น ควรเน้นเกษตรกรท่ีอยากทํา หรือสนใจ สมัครใจ 

 ในการสร้างกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลข้าวหอมมะลิ เครือข่ายท่ีเข้าร่วม 

มี 5 จังหวัดซึ่งประกอบไปด้วย สหกรณ์จังหวัด พานิชจังหวัด โรงสีเอกชน ดังนี้ 

  1. จังหวัดนครราชศรีมา ได้แก่ สหกรณ์พิมาย จํากัด โรงสีเจียเม้ง  

  2. จังหวัดมหาสารคราม ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบรบือ จํากัด   

  3. จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรวิสัย จํากัด โรงสีเกษตรไรท์   

  4. จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด โรงสีคูเป็กเส็ง 

  5. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จํากัด โรงสีแสงชัย  

  นอกจากนี้ยังได้นําภาคีตา่งๆ เข้าร่วม เชน่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์การเกษตร กลุ่ม

พาณิชย์ต่างๆ และกลุ่มเอกชน โดยจะจัดทําการรวบรวมข้อมูลราคาในรอบเดือนและในรอบปี ของ

สหกรณ์จังหวัดต่างๆ โรงสี และกลุ่มพาณิชต่างๆ เพ่ือเปรียบเทียบหาความแตกต่าง โดยการสุ่ม

ข้อมูล จะนําข้อมูลข้ึนบนเว็บไซต์เพ่ือดูข้อมูลย้อนหลังได้ และเป็นฐานข้อมูลสําหรับกลุ่มสหกรณ์ได้

ตรวจสอบราคารับซ้ือได้ โดยจะจัดทําฐานข้อมูลประจําเดือน แจ้งข้อมูลในทุกเดือน ให้กับ 15 

สหกรณ์ และสําหรับสหกรณ์ท่ีไม่มีโรงสีสามารถเปิดตรวจสอบข้อมูลได้ โดยใช้ขั้นตอนการจัดเก็บ

ข้อมูลดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 ข้ันตอนที่หนึ่ง ข้ันตอนที่สอง ข้ันตอนที่สาม ข้ันตอนที่ส่ี 

  

คําอธิบายภาพเริ่มขั้นตอนการเก็บข้อมูล 

• กําหนดชื่อผูแทนสหกรณ 

• ทําแบบฟอรม 

• ขอมูลลง Blog 

• เว็บไซต 

• สงขอมูลทุกวันท่ี 5 ของ
เดือน (สูงสุด-ต่ําสุด) 
ขาวเปลือก : ราคาซื้อหนา
โรงสี 
ขาวสาร : < 100% ช้ัน 2 
ความชื้นไมเกิน 14 

• อัพเดต 

• แกไข 

• วิเคราะห/นําเสนอขอมูล 

 

• จดหมายขาว 

• โพสขึ้นเว็บไซต 

• ฐานขอมูล 
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  ข้ันตอนที่ 1 กําหนดชื่อผู้แทนสหกรณ์ จัดทําแบบฟอร์ม และนําข้อมูลลงในเว็บ Blog 

หรือเว็บไซต์ 

  ข้ันตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลและส่งข้อมูลทุกวันท่ี 5 ของเดือน (เก็บข้อมูลราคาสู 

สุด-ต่ําสุด) ราคาข้าวเปลือกราคาขายหน้าโรงสี ราคาข้าวสาร เก็บราคาข้าวสาร 100% ข้าวสารชั้น 

2 และความชื้นไม่เกิน 14% 

  ข้ันตอนที่ 3 เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วทําการอัพเดตข้อมูล แก้ไข และนํามาวิเคราะห์ข้อมูล 

นําเสนอข้อมูลต่อไป 

  ข้ันตอนที่ 4 จัดทําจดหมายข่าย นําข้อมูลโพสลงเว็บไซต์ จัดทําฐานข้อมูลต่อไป 

 คุณบุญล้วน  อุดมพันธ์ และคุณขนิษฐา  บวชสันเทียะได้แจ้งให้ทราบถึงบรรจุภัณฑ์ของ

ซองใส่ข้าว ซึ่งมีข้อเสนอแนะจากผู้บริโภคให้จัดทําซองท่ีมองเห็นเมล็ดข้าวด้านหน้าซอง เนื่องจาก

รูปแบบบรรจุภัณฑ์เดิมทึบไม่เห็นเมล็ดข้าวด้านหน้าแต่สามารถมองได้เพียงด้านข้างเท่านั้น โดยได้ให้

ข้อเสนอแนะในการจัดทําซองบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ที่สามารถมองเห็นเมล็ดข้าวได้ แต่รูปแบบซอง

บรรจุภัณฑ์ท่ียังเหลืออยู่ให้จําหน่ายให้หมดจึงจัดทําใหม่ได้ 

 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ จากตัวอย่างแบรนด์

ดังต่างๆ เช่น      ไวตามิลค์ นมหนองโพ ข้าวมาบุญครอง Body shop เป็นต้น ซึ่งมีสโลแกน และ

เอกลักษณ์ของตัวสินค้า การสร้างแบรนด์นั้นต้องหาความแตกต่างของตลาดจากตัวอย่างแบรนด์

ต่างๆ คือ ค่านิยมในการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งทําให้ผู้บริโภคสนใจและติดตามแบรนด์นั้นๆ ควรใส่ใจต่อแบ

รนด์ท่ีได้สร้างข้ึนมา ชื่อของแบรนด์นั้นบอกถึงจิตใจ ในกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อเพราะเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ 

และให้ที่ประชุมร่วมกันเสนอโจทย์ที่จะแก้ไขปัญหาระบบฐานข้อมูลราคาข้าวหอมมะลิในตลาด มีดังนี้ 

 1. ลดข้อจํากัดในการเข้าถึงผู้บริโภค 

 2. สร้างจิตสํานึกของคนไทยในการซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ของคนไทย 

 ในท้องตลาดมีการผลิตแบรนด์ต่างๆ มากมาย แต่ตัวผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกัน ราคาจะ

ไม่ต่างกันท้ังคุณภาพการผลิตและผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีปัจจัย การสร้างแบรนด์ คือ 

 1. ภาพลักษณ์ท่ีแตกต่าง คุณสมบัติท่ีแตกต่าง 

 2. บอกประโยชน์ของสินค้าได้ 

 3. ตระหนักในคุณค่าของสินค้าได้ 

 4. บอกถึงลักษณะของสินค้าได้ 

 เพื่อสามารถสร้างมาตราฐานการผลิตสินค้าสู่ตลาด ให้เกษตรกรมีมาตราฐานในการ

ผลิตด้วยจิตวิญญาณในการทํา GAP และได้วางแผนในการทําตลาดขายข้าวหอมมะลิในกิจกรรมงาน

นิทรรศการต่างๆ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
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 1. จัดบู๊ทในงานประกาศเกียรติคุณ 15 กันยายน 2553 จัดท่ีอาคารสารนิเทศ 50 ปี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และนํารถขนสินค้าเปิดท้ายตั้งบู๊ทใต้อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 2. จัดบู๊ทในช่วงปีใหม่ เช่น คณะเศรษฐศาสตร์ มก. สุวรรณชาด ชุมนุมร้านสหกรณ์ฯ

(ปิดสติ๊กเกอร์) 

 3. จัดบู๊ทตามตลาดนัดต่างๆ เช่น ตลาดนัด กฝผ. ประจําทุกเดือน ระยะเวลา 6 เดือน 

ตลาดนัดไปรษณีย์ไทย  ตลาดนัดกระทรวงพาณิชย์  บริษัท Foodland  และบริษัท King Power  

สหพัฒน์  108 shop เป็นต้น  

 แบรนด์ที่มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากแบรนด์อื่น จะเป็นได้แต่ผลิตภัณฑ์ใหม่ และตาม

กระแสนิยมเท่านั้น แบรนด์ท่ีสร้างโดยชุดความรู้นั้นจะทําให้ผู้บริโภคจดจําแบรนด์ได้ และเป็นแบรนด์

ท่ีมีเอกลักษณ์ ทําให้ผู้บริโภคหันกลับมาซื้อสินค้าในแบรนด์นั้นเป็นประจํา  

 หลังจากนั้น คุณธนณฐ์วรรธ์  แสงหวัง ได้กล่าวสรุปการประชุมในครั้งนี้ คือ 

 1. การเสริม GAP การผลิตข้าว โดยใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งจะรู้ผลในการยื่นอีก 2 

เดือน 

 2. ปัญหาข้าวเปลือก ในการจัดเก็บรักษาคุณภาพข้าวเปลือก การผลิตข้าวด้วย GAP 

โดยให้เกษตรกรทั้ง 6 คนไปศึกษาดูงานที่สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จํากัด จังหวัดจันทบุรี ใช้

วิธีการปลูกข้าวด้วยจิตวิญญาณ ด้วยระบบ GMP และเรียนรู้ไปพร้อมกันท้ังปัญหาและอุปสรรคใน

การผลิต ให้ความสําคัญท่ีจะเรียนรู้จากการปฎิบัติด้วยตนเอง 

 3. การพัฒนาเกษตรกรด้วย GAP นั้นต้องสร้างองค์การเรียนรู้ ชุดเรียนรู้ หรือจาก

การศึกษาดูงาน การปรับปรุง ในระยะเวลา 6 เดือน ภายใน 1 ปี มีการประเมินและให้คําแนะนําแก่

สหกรณ์เล็กๆ เพื่อจัดทําฐานข้อมูล 

 4. จากฐานข้อมูลเดิมเก่ียวกับ ข้าวเปลือก ข้าวสาร ให้ทําการจัดทําข้อมูลในทุกวันท่ี 5 

ของเดือน และให้ตอบปัญหาหรืออุปสรรคลงใน Blog เพื่อทําการอัพเดตข้ึนเว็บไซต์ต่อไป 

 ข้อเสนอแนะในเรื่องแบรนด์ ให้หาข้อมูลของแบรนด์ที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในปีท่ีผ่าน

มา รวบรวมและนํามาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 ข้อเสนอแนะในเรื่องทําแผนธุรกิจ โดยการแบ่งทีมงานไปจัดบู๊ทจําหน่ายสินค้าตามตลาด

นัดต่างๆ เพ่ือต้องการให้ผู้บริโภคติดแบรนด์ โดยการทํากับตลาดล่างก่อนซ้ือเป็นแหล่งชุมชนต่างๆ 

หรือ ตลาดนัดต่างๆ ท่ีผู้บริโภคมีกําลังซื้อ 

 ข้อเสนอแนะในการจัดทําการส่งเสริมการขาย โดยจัดทําโปสเตอร์ โบรชัวร์ โดยนํา

โปสเตอร์ติดที่รถยนตร์ 6 ล้อเพื่อโฆษณาสินค้า และทําธงญ่ีปุ่นไว้ใช้ในการจัดบู๊ทต่างๆ 

 

เลิกประชุมเวลา   15.15 น. 
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สรุปการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการ 

“แนวทางการยกระดับการเชื่อมโยงธุรกิจด้านการผลิตและ 

การตลาดสําหรับสินค้าของเกษตรกร: การพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2553 เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชุม 1 สกว. ชัน้ 14 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ พญาไท กรุงเทพฯ 

 

ผู้เข้าประชุม 

 

1 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อาํนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อาํนวยและผูอ้าํนวยการฝ่าย 4 สกว. 

3 ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ ท่ีปรึกษาการพัฒนาธุรกิจสินค้าเกษตรและ

ตลาด สกว. 

4 คุณอาํนวย ปะติเส กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ ธ.ก.ส. 

5 คุณเอ็นน ู ซื่อสุวรรณ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. 

6 อาจารย์ไพโรจน์ สุจินดา ผู้ทรงคุณวฒิุ 

7 อาจารย์สมพร อิศวิลานนท์ ผู้ทรงคุณวฒิุ 

8 คุณนที ขลิบทอง ผู้อาํนวยการสํานกังานกองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมืองแห่งชาติ 

9 ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร ผู้ทรงคุณวฒิุ 

10 คุณสายสุดา ศรีอุไร รองผู้อาํนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

11 คุณสุพจน์ สุขสมงาม เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

12 คุณผุสดี กล่ินเกษร เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น. 

 

ดร.สีลาภรณ์   บัวสาย รองผู้อํานวยและผู้อํานวยการฝ่าย 4 สกว. กล่าวเปิดการ

ประชุม และชี้แจงความจําเป็นท่ีสําคัญในการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการในครั้งนี้ หลังจากนั้น 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้นําเสนอโครงการแนวทางการ

ยกระดับการเชื่อมโยงธุรกิจด้านการผลิตและการตลาดสําหรับสินค้าของเกษตรกร: การพัฒนาตัว

แบบ Farmer Shop ต่อท่ีประชุม โดยกล่าวถึงที่มาของโครงการที่สืบเนื่องมาจากโครงการสัมมนา

เรื่อง “การเชื่อมโยงแผนธุรกิจระหว่าง ธกส.-สกต.” ระหว่างวันท่ี 26-27 และ 30-31 กรฎาคม 

2552 (ดังเอกสารแนบหมายเลข 1) ซึ่งจะเป็นการต่อยอดในการยกระดับการเชื่อมโยงธุรกิจด้านการ
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ผลิตและการตลาดสําหรับสินค้าของเกษตรในรูปแบบของการจัดตั้งและดําเนินการ farmer market 

ท่ีจะนําไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเกษตรกร โดยโครงการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop 

น้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสําหรับสินค้าของเกษตรกรที่มีศักยภาพ ภายใต้

เครือข่ายสถาบันเกษตรกร ออกแบบระบบการดําเนินงานของร้านจําหน่ายสินค้าของเกษตรกร 

ภายใต้แบรนด์ “Farmer Shop” ดําเนินการร้านจําหน่ายของเกษตรกรภายใต้แบรนด์ “Farmer Shop” 

รณรงค์ให้ประชาชนรู้จักและอุดหนุนสินค้าของเกษตรกร ภายใต้แบรนด์ “Farmer Shop” และเปิด

เวทีเรียนรู้ระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดําเนินงานร้านจําหน่ายสินค้าของเกษตรกร 

โดยมีกรอบแนวคิดการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop ท่ีได้นําเอาแนวคิดในการจัดการโซ่อุปทานเชิง

บูรณาการมาใช้ในการออกแบบกระบวนการทํางานที่เชื่อมโยงกิจกรรมต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา

ท่ีเป็นระบบ เพื่อยกระดับสินค้าของเกษตรกรภายใต้แบรนด์ Farmer Shop (รูปท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop 
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การวิจัยจะเป็นไปในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมี

แผนงานสําหรับกิจกรรมต้นน้ํา คือการสํารวจจัดทําฐานข้อมูล และการคัดสรรสินค้าเข้าร่วม

โครงการ แผนงานสําหรับกิจกรรมกลางน้ํา คือ การออกแบบระบบธุรกิจ Farmer Shop และ

แผนงานสําหรับกิจกรรมปลายน้ํา คือ การดําเนินการโครงการทดลอง Farmer Shop โดยแผนการ

ดําเนินงานโครงการน้ีมีระยะเวลา 2 ปี 

 

Comment : 

 

ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย 

ข้อมูลอะไรจะทําให้สมาชิกเปลี่ยนหรือยกตัวเองขึ้นได้ ในงานวิจัยท่ีทําฐานข้อมูล

สมาชิก  และมีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลของสินค้าอย่างไร น่าจะใช้ “ข้อมูล” แทน “ฐานข้อมูล” 

เพราะข้อมูลเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้ในการขับเคล่ือนการพัฒนาธุรกิจ แนวคิดโครงการ

น้ีเป็นการทําท่ีกิจกรรมปลายน้ํา โดยทําท่ี Niche  Market เป็น Hi end Consumer (ต่างจากแนวคิด

ของ อ.จันทรวิภาซึ่งเป็น Lo end consumer) และให้ศึกษาระบบรายจังหวัด ว่าจะเกิดปัญหาท่ีไหน ซึ่ง

เป็นปัญหา Conceptual ในการทําธุรกิจ  ในมิติของเชิงเศรษฐกิจ Demand site ในพ้ืนที่ ท่ีการทํา

สวัสดิการตําบลดีกว่าระดับจังหวัด ซึ่งการดําเนินโครงการควรให้ความเป็นอิสระของนักวิจัย

มากกว่าให้ไปรับภายใต้ ธ.ก.ส. เพราะจะทําให้ความคิดริเริ่มถูกทอนไป และ Innovation บางอย่างไม่

สามารถ create ข้ึนได้ และน่าจะให้อยู่ภายใต้ระบบการจัดการในแบบสกว. แต่เป็นการทํางาน

ร่วมกันระหว่าง สกว.-ธ.ก.ส.ก็ได้ โดยเป็นเวทีท่ีน่าจะทํา Dialog ว่าในเรื่องของการทําธุรกิจท่ีเกิดการ

เรียนรู้จาก Case ท่ีไม่ประสบความสําเร็จ เช่น Lemon farm เพ่ือเป็นกรณีศึกษา อย่าไรก็ตามการ

ลงทุนในช่วงแรกนั้น ควรจัดทํา Business Plan เพื่อดูว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไร อย่างไร ในช่วงอิน

คิวเบท 6-8 เดือน และทําข้อเสนอโครงการมาใหม่หลังอินคิวเบทแล้ว 

 

คุณอํานวย  ปะติเส 

ให้ประเมินโครงการ ถ้าหากดําเนินการโครงการ Farmer shop และขอกู้เงินกับ Bank 

นั้นต้องใช้คนเท่าไหร่ ในการดําเนินโครงการ เพราะไม่อยากให้มองว่าเป็นแค่งานวิจัย เนื่องจากการ

วิจัยไม่ได้มุ่งท่ีผลกําไร ให้การดําเนินโครงการเป็นเหมือนกับการจัดตั้งบริษัท (การจัดตั้งองค์กร/

เครือข่ายขององค์กร) แล้วแบ่งฟังก์ชันออกไปทุกตัวขององค์กร ท่ีมีทีมปฏิบัติงาน เช่น ทีมการตลาด 

ซึ่งอยากให้รัฐช่วยสนับสนุนในเรื่องของการตลาด การรับรองคุณภาพ รัฐไม่ควรเข้ามาทําการตลาด 

ในการดําเนินการนั้น เรามี Key success อะไรท่ีจะทําให้โครงการสําเร็จได้ เพราะเหมือนเป็นการทํา

ธุรกิจท่ีมีเจ้าของหลายคนไม่เหมือนกับบริษัทท่ีมีเจ้าของคนเดียว เช่น เซเว่นอีเลฟเวน โดยหัวใจของ

ความสําเร็จจริงๆ นั้นอยู่ท่ี “คน” ท่ีต้องเข้าใจในการดําเนินงาน 
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คุณเอ็นนู   ซ่ือสุวรรณ 

เดิมท่ี ธ.ก.ส. ได้ทําเรื่องชุมชนไว้ 3 ข้ันตอน คือ ชุมชน โรงปุ๋ย และธุรกิจ ท่ีจังหวัด

แต่ละแห่ง  โดยใช้ สกต. และ TABCO  เช่น สกต.อยุธยา เพ่ือให้เป็น Outlet  โดยคัดเลือกสินค้า

ประเภทข้าวของ สกต. ผักอินทรีย์ท่ีธ.ก.ส.รับรอง มีตรา มก.-ธ.ก.ส.  รับสินค้าท่ัวไปด้วย ไม่ได้วาง

เฉพาะสินค้าของธ.ก.ส.เท่านั้น  เช่นข้าวสังข์หยด จ.กระบ่ี ส่งสินค้าท่ีศูนย์ราชการ จัดรายการสินค้า

ให้และใช้กลยุทธ์ในการขาย เพื่อให้เกิดความต้องการ ร้านค้าเช่าของศูนย์ราชการ ซึ่งธ.ก.ส.ได้ไปเปิด

ร้านที่ศูนย์ราชการเพื่อจําหน่ายสินค้า 

 

รศ.สมพร  อิศวิลานนท์ 

การก้าวไปสู่การค้าเสรีนั้น น่าจะมองไปในส่วนของ External factor เพราะส่ิงท่ีอยู่ใน 

Concept ส่วนใหญ่จะมีแต่ Internal factor และต้องมองว่า ใครคือ Target consumer หรือ 

Stakeholder ซึ่งอาจจะเป็น สกต. หรือ ครัวเรือน ซึ่งต้อง Identify ให้ชัดเจน ซึ่งเป็นการวิจัยไม่น่าจะ

ทําท้ังประเทศ ต้องมี Standard ให้สามารถ operate ได้ (การทําธุรกรรมสินค้าทาง Internet สามารถ

ทําได้เพราะมี Standard) น่าจะมองท่ีชุมชนเป็นหลัก เพื่อเป็นการยกระดับชุมชนเพื่อให้สู้กับกระแส

ของการค้าเสรี และในส่วนของการนําเรื่องฐานข้อมูลมากําหนดไว้วัตถุประสงค์ทําให้ไม่น่าสนใจ แต่

เป็น Output ดังนั้นน่าจะกําหนดวัตถุประสงค์ เป็นชื่ออื่นท่ีน่าสนใจมากกว่า เช่น การพัฒนาช่องทาง

การกระจายสินค้า หรือการขับเคล่ือน และน่าจะมีนวัตกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งท่ีจะทําให้เกิดการ

เปล่ียนแปลง 

 

อ.ไพโรจน์   สุจินดา 

ปัญหาอุปสรรคที่ต้องเผชิญในอนาคต ซึ่งจากที่ได้ดําเนินการวิจัยร่วมกับสกว. ทําให้

พบส่ิงต่าง ๆ มากมายท่ีสามารถเป็นต้นทุน เช่น Brand กลุ่มผู้รักประเทศ  เพราะฉะนั้นไม่ควรท้ิง

กลุ่มเป้าหมายรักชาติ ตัวอย่างเช่นในเกาหลีมีจุดเด่นเรื่องความรักชาติ ซึ่งเขาใช้ความรักชาติมา

พัฒนาประเทศ 

 

อ.จันทรวิภา  ธนะโสภณ 

ในด้าน supply site  นั้นต้องมีฐานข้อมูล ต้องมองรูปแบบของ Farmer shop ว่าควร

เป็นอย่างไร ต้องคํานึงถึงสภาพแท้จริงของกลุ่มเกษตรกร วัตถุดิบในท้องถิ่นว่ามีอะไร หากผลิต

สินค้าออกสู่ตลาด ต้นทุนต้องสู้กับท้องตลาดได้ วัตถุดิบมี Cost ของสินค้า เพื่อให้ผู้ซ้ือซ้ือสินค้าท่ี

คุณภาพ โดยลูกค้ารายแรกนั้นต้องเป็นกลุ่มสมาชิกเอง  การจัดหาสินค้า วัตถุดิบต้องมีความแน่นอน 

ในเรื่องของปริมาณ คุณภาพ และเวลาในการจัดส่ง 
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คุณนที   ขลิบทอง 

หากงานนี้เป็นงานวิจัย เมื่อส้ินสุดโครงการแล้วใครจะเข้ามาดําเนินการต่อ เนื่องจาก

องค์กรท่ีจะเข้ามาดําเนินการ ควรมีรูปแบบการบริหารจัดการอย่างไร เพ่ือให้เกิดการบริหารอย่าง

ย่ังยืนเมื่องานวิจัยเสร็จส้ินลง และงานวิจัยช้ินน้ีสามารถตอบอะไรได้ เมื่อจบการวิจัยแล้วมีอะไรท่ี

เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งงานวิจัยควรมีตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน เมื่อดําเนินการแล้วมีการเปล่ียนแปลงในมิติ

อะไรบ้าง และสามารถตอบสนองความต้องการได้ ต้องมีความชัดเจนของการศึกษาและการ

เปรียบเทียบให้ชัดเจนว่าอะไรจะเกิดข้ึนเมื่อดําเนินการ และเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น ในการดําเนินงาน

นั้นต้องดูว่ามี Demand chain และ supply chain จะเชื่อมโยงกันอย่างไร และผลงานวิจัยสามารถ 

Apply ใช้ได้แค่ไหน หากคนที่เข้ามาดําเนินงาน เพียงเพื่อเอาตัวรอด เพราะฉะนั้นผลงานออกมาจะ

เป็นในอีกรูปแบบหนึ่ง ไม่อยากให้ผลงานวิจัยออกมาบิดเบือน อยากให้ช้ีให้ชัดว่าเกิดผลอย่างไร ใน

งานวิจัยชิ้นน้ีเน้นเรื่อง Brand เพราะฉะนั้นควรมองเรื่องการรับรองมาตรฐาน และ Brand เป็นเรื่อง 

Marketing ด้วย 

 

ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร 

โครงการน้ีเป็นงานวิจัยที่หวังผลด้านการปฏิบัติ และการสร้าง Model farmer shop 

ซึ่งส่ิงท่ีสําคัญคือเร่ืององค์การที่จะมารับหน้าท่ี เรื่องGrading การจัดการราคา การจัดการระบบรับ

ซื้อ ระบบบรรจุภัณฑ์ การแปรรูประดับท้องถิ่น (ข้ันปฐม) กระบวนการจัดการโลจิสติกส์และการ

กระจายสินค้า เพราะองค์กรนี้ต้องมีศักยภาพในการดําเนินการในลักษณะนี้ได้ และกระจายสินค้าที่มี

ระบบจัดการท่ีได้มาตรฐาน ปัจจัยท่ีไม่สามารถละเลย คือ หนึ่ง กระบวนการในการบริหารจัดการท่ี

ทรงประสิทธิภาพ ซึ่งต้องการคน/องค์กรจัดการท่ีเป็นระบบ สอง Model เป็น Know how ในตัวมัน

เอง ซึ่งต้องปรับตัวในสภาพได้หลายเรื่อง และสามต้องเป็นกลยุทธ์ท่ีต้องมีการผสมผสาน  ซึ่งไม่

สามารถอยู่เดียว ๆ แบบ Lemon farm ได้ ท่ีเรียกว่า “กลยุทธ์ผสมผสานมหาชน”   

 

   หลังจากนั้นได้มีการหารือกันอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงาน 

 

เลิกประชุมเวลา 11.45 น. 
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รายงานการประชุมคณะทํางานศูนย์สารสนเทศสหกรณ ์

ครั้งที่ 7/2553 

วันศุกร์ท่ี 23 กรกฎาคม 2553 เวลา 11.00 – 12.00 น. 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

 1.  น.ส. สายสุดา ศรีอุไร  ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

 2.  น.ส. ณัฐพร ชโลธร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 3.  นายสนธยา สีแดง  เว็บมาสเตอร์ 

 

เริ่มประชุม เวลา  11.00 น. 

 

 ผู้ช่วยผูอ้ํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (คุณสายสุดา ศรีอุไร) เป็นประธานในที่

ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

  

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผอ. สว.สก. ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จึง

มอบหมายให้คุณสายสุดา ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน 

 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

  

 2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะทํางานศูนย์สารสนเทศสหกรณ์  ครั้งที่ 

6/2553 เม่ือวันพุธที่ 14กรกฎาคม 2553 มีข้อแก้ไขดังนี้ 

 หน้า 1 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ บรรทัดท่ี 2 แก้ไขจาก “เขียนงาน” เป็น “ขับเคล่ือน

งาน” 

 แล้วรับรองรายงานการประชุมตามท่ีแก้ไข 

 

วาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
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 3.1  การจัดทําวารสารฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 9  

    -  หน้าปก วารสารฉบับท่ี 9 เป็นรูปบอลลูนปล่อยลอยข้ึนสู่ท้องฟ้า คุณสายสุดานํา

ภาพปกที่ได้มาให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณา ซึ่งท่ีประชุมเห็นว่าควรแก้ไขรูปบอลลูนท่ีลอยข้ึนฟ้า ให้

เป็นบอลลูนลูกเดียวขนาดใหญ่แทนลูกเล็กๆ หลายๆ ลูก และเพ่ิมคนท่ีอยู่ด้านล่างให้มีเกษตรกรด้วย 

 

    3.1.1  บทความในวารสาร  

         1.  ในแวดวงคนสหกรณ์ 

       -   การประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า และสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า ประจําปี 

2553 รอผลจากการตัดสินต้นเดือนสิงหาคม 

          -   ข้าวคุณธรรมกับการสร้างสรรค์การพัฒนาท่ีย่ังยืน โดย รศ.จุฑาทิพย์ มี

บทความเดิมแล้ว 

          -   เรียงร้อยถ้อยคําฯ  คุณสายสุดารับผิดชอบ โดยคัดเลือกจากการประชุมเมื่อวันท่ี 

2 และ 8 ก.ค. 53 ท่ีผ่านมา 

         2.  มุมมองจากคนแดนไกล 

   -   มุมมองการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย (มองเชิงเปรียบเทียบกับออสเตรเลีย) โดย 

อ.หมอ หรือ ดร.อัจฉรา  ให้คุณณัฐพรทําหนังสือขอบทความถึง ดร.อัจฉรา  

         3.  เตมิความรู้  

  -   เรื่องข้าว โดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์  คุณณัฐพรแจ้งว่าได้รับการติดต่อจาก อ.

สมพร ว่าอาจจะเขียนบทความใหม่ไม่ทันจึงขอใช้บทความเดิมท่ีมีอยู่แล้วมาลงแทน 

  -   VN&F โดย รศ.จุฑาทิพย์ 

             -   นโยยายรัฐกับ FTA ในปีท่ีผ่านมา โดยคุณณัฐชวัล 

         4.  เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย 

-   ทําไมต้องสร้างแบรนด์ : ปูนซีเมนต์ไทยกับการสร้างแบรนด์ “ตราช้าง” เล่าเรื่อง

โดย Sako 

-   ควันหลงวันสตรีสากล โดย รศ.จุฑาทิพย์ มีบทความเรียบร้อยแล้ว 

-   เรื่องเล่าจากเกษตรกรบ้านคลองใหญ่  เล่าเรื่องโดย คุณผุสดี 

-   ติดตามเปาบุ้นจ้ิน (ขอเชิญประธานรุ่นท้ัง 7 รุ่น เล่าประสบการณ์การนําความรู้

ท่ีได้จากหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ คนละ 2 หน้า)  คุณณัฐพรแจ้งว่าอยู่ระหว่างการทําหนังสือขอ

บทความ      
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         5.  ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาสหกรณ์ 

 -   ปล่อยความรู้สู่ขบวนการ ระลอกที่ 3 โดย รศ. จุฑาทิพย์ 

 

         6.  นานาสาระ 

 -  Repo Market  โดย อ. วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ให้คุณณัฐพรส่งสือเชิญเป็นลายลักษณ์

อักษรเรียบร้อยแล้ว 

 -  ควันหลงบอลโลก : จริยธรรมกับเงื่อนไข ซื้อใจใครได้ โดย รศ.จุฑาทิพย์  มีบทความ

แล้ว 

        -  คุยกับหมอบ๊อบเรื่องสุขภาพ โดยหมอบ๊อบ        

    -  ภาพหน้ากลาง ใช้ภาพศึกษาดูงานออสเตรเลีย กับบริษัท ADAM วันท่ี 2-5 ส.ค. 

2553  

 -  ธรรมะประจําฉบับ มอบให้คุณผุสดีเป็นผู้คัดเลือกมาเสนอในที่ประชุม  

 

   3.1.2  การจัดหาผู้สนับสนุนการพิมพ์วารสาร (Sponsor) 

        คุณณัฐพร แจ้งในที่ประชุมว่าได้ส่งหนังสือขอการสนับสนุนไปแล้ว ขณะน้ีรอคุณบี

ติดตามเรื่องให้ 

    

 3.2  ติดตามความก้าวหน้าการจัดทําเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 

 -  คุณสนธยา ช้ีแจงรายละเอียดการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ โดยหน้าแรกได้เปลี่ยนเป็น

เรื่องงานประกาศเกียรติคุณแล้ว โดยคุณสายสุดาได้ขอให้มีรายละเอียดของงานเพิ่มเติม และให้มี

ลิงค์ไปยังแบบฟอร์มการลงทะเบียนต่างๆ ด้วย นอกจากน้ีได้เพิ่มเติมรายชื่อเครือข่ายผู้ตรวจสอบ

กิจการสหกรณ์เสร็จเรียบร้อย โดยท่ีประชุมขอให้แยกรายชื่อแต่ละรุ่นให้เห็นชัดเจนกว่าเดิม  

 

 -  คุณสายสุดาขอให้เพิ่มรายละเอียดของงานประกาศเกียรติคุณ ท่ีเมื่อคลิกเข้าไปแล้ว

มีรายละเอียดของงานปีก่อนที่เคยจัดมาให้อ่านเพิ่มเติมด้วย และในหน้ารางวัลท่ีได้รับขอให้เพิ่ม

รูปการรับรางวัลและถ้วยรางวัลลงไปด้วย และอาจเพิ่งลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ลงไปให้อ่าน

เพิ่มเติมได้ด้วย 
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วาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 

  

 4.1  แนวทางการรณรงค์สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ 

 

       -  คุณณัฐพร แจ้งจํานวนสมาชิกวารสารปัจจุบัน มีจํานวน 408 ราย โดยแบ่งเป็น

ประเภทสมาชิก 1 ปี จํานวน 181 ราย 2 ปี จํานาน115 ราย และ 3 ปี จํานวน 112 ราย ซึ่งเพ่ิมข้ึนจาก

ครั้งท่ีแล้ว 10 ราย จากการต่ออายุสมาชิก  

 

 

วาระท่ี 5  อ่ืนๆ  

    

 - 

  

เลิกประชุม    เวลา 12.00 น. 
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รายงานการประชุม 

โครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณท่ี์มีคุณคา่และสหกรณ์ที่มีคุณค่า ครั้งที่ 3/2553 

วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ณ ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

 1. อาจารย์เชิญ   บํารุงวงศ์ ประธานกรรมการ 

 2. อาจารย์จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กรรมการ 

 3. อาจารย์วรเทพ  ไวทยาวิโรจน์ กรรมการ 

 4. คุณสุรจิตต์   แก้วชิงดวง กรรมการและเลขานุการ 

 5. คุณสายสุดา   ศรีอุไร  เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 6. คุณธราภรณ์  ศรีงาม  เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

ผู้ไม่มาประชุม 

 1. อาจารย์ไพโรจน์  สุจินดา  กรรมการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

 

 ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุมการจัดเตรียมการดําเนินงานโครงการประกาศ

เกียรติคุณนักสหกรณ์ท่ีมีคุณค่าและสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า ครั้งท่ี 2/2553 

 

 วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

  ไม่มี 

 

 วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2553 

  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการปะชุม 

 

 วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.4 รายละเอียดโล่รางวัล 

        จากการประชุม ครั้งท่ี 2/2553 ท่ีประชุมได้มอบหมายให้ประธาน

กรรมการสรรหาฯ เป็นผู้เขียนบรรยายรายละเอียดท่ีส่ือถึงคุณสมบัติของนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า และ

สหกรณ์ที่มีคุณค่า 
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      ท้ัง น้ี รศ . จุฑาทิพย์ ภัทราวาท คณะกรรมการ ได้ดําเนินการ

ประสานงานจัดทําโล่รางวัลเกียรติคุณนักสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า และสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า ประจําปี 2553 

เบื้องต้นไว้ 

 

3.5 การดําเนินการจัดส่งประชาสัมพันธ์โบชัวร์และใบเสนอชื่อเพ่ือ 

พิจารณา 

        ตามท่ีได้รับมอบหมายจากท่ีประชุมให้ดําเนินการจัดส่งโบชัวร์

ประชาสัมพันธ์และใบเสนอชื่อเพื่อพิจารณานักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า สถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ได้จัดส่งโบชัวร์ประชาสัมพันธ์และใบเสนอช่ือเมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2553 มีกําหนดการ

ตอบกลับภายใน 31 กรกฎาคม 2553 เป็นจํานวน 670 ชุด กลุ่มเป้าหมายท่ีจัดส่ง คือ เครือข่าย

สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวัด สกต. ธกส. ชสค. เครือข่ายผู้ตรวจสอบ

กิจการฯ 
 

3.6 ความก้าวหน้าการประชาสัมพันธ์โครงการ 

                       จากการจัดส่งประชาสัมพันธ์โครงการฯ มีผู้ท่ีเสนอชื่อ ดังนี้ 

          3.3.1 รายชื่อนักสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า จํานวน 2 คน คือ 

 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน ผู้ส่ง 

1. นายธนิต ย้ิมแกว้ ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพ ย์สหภาพ

แรงงานรั ฐวิ ส าห กิจรถ ไฟฯ 

จํากัด 

สหกร ณ์ออมทรั พ ย์ สหภาพ

แรงงานรัฐวสิาหกจิรถไฟฯ จํากัด 

2. นายเกียงเฮง แซ่ตัง้ ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านคุง

สามัคค ีจํากัด 

ชุมนุมเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศ

ไทย จํากัด 

 

        3.3.2 รายชื่อสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า จํานวน 3 สหกรณ์ คือ 

 
ลําดับท่ี สหกรณ์ ผู้ส่ง 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิรถไฟแหง่ประเทศไทย จํากัด - 

2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอําเภอหนองสองหอ้ง จํากัด นายสมเดช เจริญชัย 

3. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จํากัด นายแพทย์วิชัย ชูชีพช่ืนกมล 
 

 โดยวิธีการแมวมอง   
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน ผู้ส่ง 

1. คุณวิโรจน์ สุภนิติกร ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรโนนสูง จํากัด - 

2. คุณผอ่งศรี สิมะวัฒนา ผูจ้ัดการ สหกรณ์การเกษตรบางน้ําเปรี้ยว จํากัด - 
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 คณะกรรมการได้ดําเนินการพิจารณาข้อมูลนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่เสนอช่ือ โดย

อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ได้มีการเสนอชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราช จํากัด 

จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นสหกรณ์ท่ีมีการจัดทําแผนธุรกิจระยะ 5 ปี จึงได้มีมติให้ดําเนินการสืบค้น

ข้อมูลเชิงลึกของสหกรณ์อีกครั้ง 
 

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราช จํากัด  : จังหวัดนครราชสีมา 

    -  มีการจัดร้านดี แตกต่างกับร้านอื่น คือ มีแผนพัฒนาธุรกิจ 5 ปี 

    -  ผู้จัดการสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของร้านให้สนองต่อผู้รับบริการ 

    -  ผู้รับบริการเป็นสําคัญ 

    -  ผู้ท่ีมีความสามารถในการผลิตสินค้า และมีคุณภาพ ทางร้านยินดีรับและนํามาโป

รโมทให้ 

    -  มีแผนพัฒนาธุรกิจร้านสหกรณ์ระยะยาว  >>  ครบ 4 มิติ 

 

 และได้มีการพิจารณาผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อนักสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า โดยผู้ท่ีมีข้อมูลท่ี

น่าสนใจมี 2 ท่าน คือ นายเกียงเฮง แซ่ตั้ง และนางผ่องศรี สิมะวัฒนา รายละเอียดดังนี้ 
 

1. นายเกียงเฮง แซ่ตั้ง 
 ตําแหน่ง  : ผู้ตรวจสอบกิจการ 

       หน่วยงาน : สค.บ้านคุงสามัคคี จก. > นอกภาคการเกษตร 

    -  ความสามารถในการฟื้นฟูกิจการ 

     -  เป็นคนเปิดรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น เพื่อแก้ไขให้ดีข้ึน 

     -  มีความกล้าหาญ 

      -  มีภาวะผู้นํา 

     -  ได้รับการยอมรับ ในหน่วยงาน ชสค.  

    -  ใฝ่รู้ มีจิตตารมณ์ 

    -  ผลงานด้านงานสหกรณ์ของตนเองมีความโดดเด่น 

      -  เป็นคนไม่ถือตัว  
 

 2. นางผ่องศรี สิมะวัฒนา 

 ตําแหน่ง  : ผู้จัดการสหกรณ์ 

        หน่วยงาน : สหกรณ์การเกษตรบางน้ําเปร้ียว จํากัด  > ในภาคเกษตร 

        -  ทุ่มเทกับการทํางาน 

 -  มีความคิดริเริ่มท่ีดี 

 -  มีเอกภาพทางความคิดเป็นตัวของตัวเอง 



1-40 
 

 -  มีความรับผิดชอบต่อสมาชิกและชุมชน 

        -  ปลูกฝังความคิดการพ่ึงพาตนเองแก่สมาชิก  

 -  ปลูกฝังการอุดหนุนบริการของสหกรณ์ 

 -  ให้ความสําคัญกับสมาชิก 

 -  เป็นคนตรง 

 -  กล้าเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน 

         - ให้ความสนใจและเอาใจใส่ต่ออาชีพของสมาชิก 
 

วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 4.1 รูปแบบงานพิธีการครงการประกาศเกียรติคุณฯ 

       ท่ีประชุมได้มีมติเกี่ยวกับวิทยากรและรูปแบบการเสวนา รายละเอียดดังนี้ 
07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน  

08.30 – 09.30 น. กล่าวต้อนรับ โดย คณบดคีณะเศรษฐศาสตร์ 

กล่าวรายงาน โดย ผูอ้ํานวยการสถาบันวิชาการดา้นสหกรณ์ 

พิธีเปิดและพิธีมอบประกาศเกียรติคุณฯ  โดย ฯพณฯ องคมนตรี นายอําพล เสนาณรงค์ 

ถ่ายรูปที่ระลึกร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ 

09.30 – 10.00 น. รับประทานอาหารว่าง  

10.00 – 12.00 น. เสวนาวิชาการ “บนเส้นทางสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม”  

 ผูด้ําเนนิรายการ  

วิทยากร  

 

รศ.ดร.สาโรช   

ดร.สีลาภรณ์   

คุณอํานวย   

คุณอนันต์    

รศ.สมพร   

คุณลดาวัลย์   

                       

อังสุมาลิน 

บัวสาย 

ปะติเส 

ภู่สิทธิกุล 

อิศวิลานนท์   

คําภา  

: คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

: รองผูอ้ํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ธ.ก.ส. 

: อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

: สถาบันคลังสมองของชาติ 

: ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

13.00 – 16.00 น. เสวนาวิชาการ “ขอเป็นส่วนหนึ่งของระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม”  

(การนําเสนอตัวแบบผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ในทิศทางของระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม) 

 ผูด้ําเนนิรายการ  

 
รศ.จุฑาทิพย์          

คุณสาย                 

คุณอรุษ                 

คุณศศธิร               

คุณธนณฐ์วรรธ์      

คุณนุชรนิทร์           

พ่อวิจิตร                

คุณนัด                  

ภัทราวาท 

กังกเวคิน 

นวราช 

วิเศษ   

แสงหวัง  

อยู่อําไพ   

บุญสูง 

ดวงใส 

: ผูอ้ํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

: สหกรณ์การเกษตรบ้านคา่ย จํากัด 

: กลุม่ธุรกิจเชิงคุณค่าสวนสามพราน 

: เครือข่ายคุณคา่ผลไม้ 

: เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 

: เครือข่ายคุณคา่ยางพารา 

: เครือข่ายคุณคา่ขา้วคุณธรรม 

: เครือข่ายคุณคา่กาแฟชุมพร 

16.00 น. พิธีปิด โดยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์

 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
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สรุปรายงานการประชุมโครงการวิจัยการพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิงคณุค่า 

: สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด 

วันที่ 19 สิงหาคม 2553 

ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้เข้าประชุม 

1 รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2 คุณสัมพันธ์ บูรณยาพร ผู้จัดการ สกก.บ้านค่าย จํากัด 

3 คุณอดุล บุญยัง หัวหน้าสินเชื่อ  

4 คุณทวีศักดิ์ งาเจือ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

5 คุณธัญดา  เค้าประดับ  เจ้าหน้าที่การตลาด 

6 คุณประสิทธ์ิ ยอดชรูด  เจ้าหน้าที่ขับรถ  

7 คุณผุสดี กล่ินเกษร เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

 

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้ประสานงานโครงการและคุณสัมพันธ์ บูรณยาพร 

ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด พร้อมคณะ ได้ร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางในการ

ดําเนินงานของสหกรณ์ในการให้บริการแก่สมาชิกชาวสวนยางพารา และสวนผลไม้ ในทิศทางท่ี

เกื้อหนุนการประกอบอาชีพของสมาชิกอย่างยั่งยืนภายใต้การค้าเสรีที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยมีการ

วิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งทางสหกรณ์และตัวสมาชิกเอง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. คณะกรรมการของสหกรณ์ไม่ให้ความร่วมมือ มีบทบาทในการมีส่วนร่วมน้อย

ในการขับเคลื่อนงานสหกรณ์ 

2. ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียขาดเป้าหมายร่วม จึงทําให้การดําเนินงานของสหกรณ์ขาด

ประสิทธิภาพในการทํางาน ผู้ประสานงานจึงแนะนําให้มีการนําวิสัยทัศน์เข้ามาช่วยในการสร้าง

เป้าหมายร่วมกัน เพื่อเป็นการช่วยลดจุดอ่อนของสหกรณ์ ในการสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม

นั้นสามารถทําได้โดยทําป้ายวิสัยทัศน์ขนาดใหญ่ติดหน้าสหกรณ์ เส้ือท่ีมีโลโก้วิสัยทัศน์ สติกเกอร์ 

เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมแบบการบูรณาการ 

3. สหกรณ์ขาดการบริหารจัดการแบบองค์รวม ทําให้การทํางานขาดการเชื่อมโยง

กันจึงทําให้เกิดปัญหาในการดําเนินงาน 
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4. การจัดให้มีทีมท่ีปรึกษาของประธานกรรมการดําเนินงานสหกรณ์ เพื่อให้ช่วย

กล่ันกรองข้อมูลท่ีมีอยู่หรือได้รับมา เพื่อยกระดับสหกรณ์ให้ดีข้ึน 

5. สมาชิกยังขาดความรู้ความเข้าใจในคุณค่าสหกรณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ 

และเข้ามามีส่วนร่วมกับสหกรณ์ 

6. สมาชิกสหกรณ์ยังมีปัญหาเรื่องหนี้สินอยู่มาก 

  ผู้ประสานงานและทีมงานของสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด ได้ร่วมกัน

ปรึกษาหารือถึงแนวทางในการดําเนินงานของสหกรณ์ในระยะต่อไป โดยมีการนําวิสัยทัศน์ “เป็น

สหกรณ์ต้นแบบ สนองความต้องการพ้ืนฐานแก่สมาชิก เพ่ือยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิก 

ชุมชน” มาเป็นเป้าหมายร่วมในการดําเนินงานอย่างบูรณาการของสหกรณ์ โดยมีโครงการที่จะ

ดําเนินงานในระยะต่อไปดังนี้ 

  1. โครงการศูนย์เรียนรู้จากสวนต้นแบบ เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิตของ

เกษตรกร (ดังเอกสารแนบหมายเลข 1) 

2. โครงการอัพเดทฐานข้อมูลอาชีพ ณ จุดบริการสินเชื่อ 

3. โครงการเชื่อมโยงสินเชื่อและการตลาด (ดังเอกสารแนบหมายเลข 2) 

4. หน่วยกล่ันกรองโครงการใหม่ เพ่ือลดปัญหา อุปสรรในการทํางาน ในทิศทางเชิง

คุณค่า 

5. โครงการผลิตและจําหน่ายมูลสุกร 

6. โครงการตรวจสุขภาพประจําปีประชุมใหญ่ 

7. โครงการเรียนรู้ สนับสนุนโดยสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

8. โครงการปรับปรุง เว็บไซต์ของสหกรณ์ 

 

อย่างไรก็ตามท่ีประชุมได้มีการกล่าวถึงผลการเก็บแบบสอบถามของโครงการ

ฐานข้อมูลสมาชิก  และผู้ประสานงานได้แนะนําวิธีการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แก่ให้ทีมวิจัย

เพื่อเป็นแนวทางในการเขียน (ดังเอกสารแนบหมายเลข 3) 

ท้ังนี้ ผู้ประสานงานได้ให้ทีมดําเนินการปรับกระบวนทัศน์แก่เกษตรกร โดยให้มีการ

ลงพ้ืนที่ในวันศุกร์ สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน เพ่ือให้คําปรึกษาในการ

ใช้ปุ๋ยชีวภาพในการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร 

 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
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รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2553 

คณะกรรมการดําเนินการบริหารเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2553  เวลา 09.00 - 14.50 น. 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 2.  น.ส.สายสุดา ศรีอุไร  รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

 3.  คุณธนณฐ์วรรธ์   แสงหวัง  หัวหน้าโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ 

 4.  น.ส.จีรนันท์       เลาวัชภกูล  สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด 

 5.  นายวิทูล            ธรรมเทรากุล  สหกรณ์การเกษตรกระสัง จํากัด 

 6.  นางพรสุดา        ภาคภูมิรัตน์  สหกรณ์การเกษตรบรบือ จํากัด 

 7.  น.ส.บุญล้วน      อุดมพันธ์  สหกรณ์การเกษตรวิสัย จํากัด 

 8.  นางรุ่งอรุณ       เชาวกรกุล  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จํากัด 

 9.  นายอนุมาลย์     พูนประโคน  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จํากัด 

 10. นายสนธยา       สีแดง  เว็บมาสเตอร์ 

 

เริ่มการประชุม เวลา  09.00 น. 

 

 ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท) เป็นท่ีปรึกษา

โครงการฯ กล่าวเปิดการประชุมและให้พิจารณาประเด็นต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้  

  

วาระการประชุม  

 คุณธนณฐ์วรรธ์   แสงหวัง  ไ ด้แจ้งประเด็นในการประชุมครั้ ง น้ี  การติดตาม

ความก้าวหน้าการจัดทําฐานข้อมูล ได้จัดทําวางแผนการจัดการวัตถุดิบ การปลูกข้าว GAP โดยส่ง

ตัวแทน 6 คน คือ คุณสําเร็จ คุณยุพา คุณยง คุณสมพ่อง คุณสุณี และคุณเพชรัตน์ ซึ่งจะเป็น

สมาชิกท่ีจะเรียนรู้ด้วยจิตสํานึก และจัดทํารายงานและคู่มือการปลูกข้าว GAP ด้วยจิตสํานึก การ

จัดทําคู่มือจะมีการจัดทํา Blog เว็บไซต์ท้ัง 15 สหกรณ์ท่ีเป็นภาคีเครือข่าย การจัดทําป้ายโฆษณา 

ทําโบรชัวร์ ซึ่งจะสรุปข้อมูลในการประชุมหารือในเดือนสิงหาคม โดยยกตัวอย่างแบรนด์สินค้าท่ี

ประสบความสําเร็จ ทําให้ลูกค้าบอกคุณลักษณะของลูกค้าได้ 

 คุณบุญล้วน  อุดมพันธ์ ได้กล่าวเสริมข้ึนโดยเริ่มกระบวนการทีมกลยุทธ์ โดยขอเปลี่ยน

ทีมจากสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด เป็น สหกรณ์การเกษตรบรบือ จํากัด แทนเนื่องจาก
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สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมติดตามงานได้ทําให้การทํางาน

ขาดช่วง โดยจะขอประชุมหารือกันเดือนละ 1 ครัง้ ถ้าผู้จัดการของสหกรณ์ฯ มาไม่ได้ให้ส่งตัวแทนมา

แทนได้และต้องมาเข้าประชุมสม่ําเสมอ 

 การพิจารณาทีมกลยุทธ์ ในท่ีประชุมได้ให้ความคาดหวังในการขับเคล่ือนงาน และต้อง

จัดการอย่างรวดเร็ว สามารถจับต้องได้ หลังจากการอภิปรายแล้ว เพ่ือให้มีนวัตกรรมเกิดข้ึน แต่

โครงสร้างของเครือข่ายยังไม่มี จึงต้องใช้ทีมกลยุทธ์เพื่อเป็นกลไก 

 คุณจีรนันท์  เลาวัชภกูล ได้กล่าวว่าการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 

ระยะท่ี 2 หลายสหกรณ์มีส่วนร่วมน้อย และไม่เห็นความสําคัญถึงความก้าวหน้าในงาน 

 การพิจาณาองค์ประกอบของทีมกลยุทธ์ ทีมประชุมได้หารือถึงเรื่องความต้องการใน

การจัดตั้งทีม    กลยุทธ์ มีความต้องการคาดหวัง รวดเร็ว ทําตามแบบ และจังหวัดท่ีเข้าร่วมได้ โดย

วิเคราะห์เป็นกรอบคิดการขับเคล่ือนเครือข่ายฯ คือ คณะกรรมการภาคีเครือข่ายฯ เป็นผู้จัดตั้งทีม

กลยุทธ์ โดยต้องให้มีเป้าหมายร่วมกัน มีการติดต่อส่ือสาร การมีส่วนร่วม และได้ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 คุณพรสุดา  ภาคภูมิรัตน์ ต้องการให้สร้างคนรุ่นใหม่มาช่วยผลักดันงาน เพ่ือต่อยอด

งานในเครือข่าย โดยในที่ประชุมเห็นด้วยกับการคัดเลือกคนเพื่อถ่ายถอดงานให้กับคนในรุ่นต่อไป 

เพื่อสามารถทําได้ตามเป้าหมาย ทําให้เคลื่อนแบรนด์และเคลื่อนเครือข่ายต่อไปได้ โดยใช้ชุดความรู้ท่ี

ได้ เพ่ือทําให้ทีมกลยุทธ์สามารถทํางานได้ตามเป้าหมายร่วมกัน และคณะกรรมการควรมีส่วนร่วม

ด้วย โดยมีคําส่ังแต่งตั้งจากคณะกรรมการมอบงานให้ใครเป็นทีมกลยุทธ์ เพ่ือสร้างคนรุ่นใหม่ท่ี

พร้อมทํางานนี้และสามารถปล่อยงานน้ีให้กับคนรุ่นใหม่ได้ โดยผู้ท่ีมีประสบการณ์เป็นผู้ให้วิทยาธา

นความรู้กับคนรุ่นใหม่ต่อไป ซึ่งอยู่ระหว่างช่วงทดลองงาน และให้มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อ

ความก้าวหน้าขององค์กรใหญ่ให้มีตลาด ซึ่งส่วนใหญ่กลยุทธ์จะเป็นเรื่องการตลาด โดยหัวหน้าทีม

กลยุทธ์ วางแผนการตลาดเพื่อจําหน่ายข้าวแบบยั่งยืน เงินทุน โครงสร้าง เรื่องความคิด กลไกของ

สหกรณ์ กรรมการดูแลสมาชิก 

 คุณบุญล้วน  อุดมพันธ์ ได้กล่าวเพ่ิมเติม ให้สร้างทีมกลยุทธ์ เพ่ือถ่ายงานในปีต่อไป 

โดยให้ทีมใหม่มาร่วมประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตัวจริงเข้าร่วมด้วย คุณบุญล้วน  

อุดมพันธ์ สหกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด เป็นประธานเครือข่าย ได้สรุปทีมกลยุทธ์ 6 สหกรณ์

ดังนี้ 

 1. คุณธนณฐ์วรรธ์  แสงหวัง 

  2. คุณรุ่งอรุณ  เชาวกรกุล และคุณอนุมาลย์  พูนประโคน 

  3. คุณบุญล้วน  อุดมพันธ์ และคุณกาญจนศิริ อัมสงคราม 

  4. คุณวิทูล ธรรมเดชากุล และคุณปานิศราพร  เขียนสระน้อย 

  5. คุณปาณชญา บวชสันเทียะ 

  6. คุณจํารัส จันทร์ศรี และคุณพรสุดา  ภาคภูมิรัตน์ 
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  7. คุณจีรนันท์  เลาวัชรากูล 

 เครือข่ายสารสนเทศการตลาดข้าวหอมมะลิ โดยมีสหกรณ์การเกษตรเป็นแกนนํา คือ 

สหกรณ์การเกษตร พิมาย จํากัด สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด สหกรณ์การเกษตรบรบือ 

จํากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จํากัด โรงสีเอกชนที่

เป็นแกนนํา คือ โรงสีเจียเม้ง โรงสีเกษตรไรซ์ โรงสีข้าวทอง โรงสีคูเป็งเส็งปราสาท และโรงสีเจริญ

กิจพูนผล เพื่อจัดทําเป็นประวัติ ราคาขายของสหกรณ์เอง และเป็นแบบในการจัดเก็บข้อมูล โดยแบ่ง

ทีมจัดเก็บฐานข้อมูลการตลาดข้าวหอมมะลิดังนี้ 

 1. คุณพรสุดา  ภาคภูมิรัตน์ จาก สหกรณ์การเกษตรบรบือ กัด 

  2. คุณอนุมาลย์   พูนประโคน จาก ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จํากัด 

  3. คุณจีรนันท์  เลาวัชรากูล จาก สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด 

  4. คุณกาญจนศิริ  อัมสงคราม จาก สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด 

  5. คุณนิตยา   จาก สหกรณ์การเกษตรพิมาย จํากัด 

  โดยให้กรอกข้อมูลลงในหน้าเว็บไซต์ของสถาบันฯ กรอกแค่ข้อมูลราคาขาย ราคาสูงสุด 

ราคาต่ําสุด 

  คุณสายสุดา  ศรีอุไร ได้กล่าวให้รายละเอียดตัวกรอกฐานข้อมูลการเก็บฐานข้อมูล จะ

ตั้ง Password แจกให้กับผู้คีย์ข้อมูล โดยจะสร้างเมนูด้านซ้ายของหน้าเว็บไซต์สถาบันฯ มีวิธีการส่ง

มอบข้อมูลรายเดือน “ฐานข้อมูลการตลาดข้าวหอมมะลิ” ข้อมูลการตลาดข้าวหอมมะลิ จะจัดเก็บ

ทุกวันท่ี 5 ของเดือน ถ้าติดวันหยุดหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้คีย์ข้อมูลก่อนวันหยุด 1 วัน โดยจะ

แสดงชื่อ และข้อมูลหน่วยงาน จะกําหนดเดือนขึ้นให้อัตโนมัติ วันท่ีกรอก เช่นคีย์ข้อมูลเดือนสิงหาคม

แต่ข้อมูลท่ีเก็บจะต้องกรอกเป็นเดือน กรกฎาคม ซึ่งข้าวแห้งปลูกได้ท้ังปี จะอิงจาก 36 กรัมข้ึนไป

ของต้นข้าว  ข้าวสดจะเก็บได้ช่วงกลางเดือนตุลาคม ความช้ืน 20% ข้ึนไปจะอยู่ระหว่าง ตั้งแต่ 15 

ตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ข้าวสดและข้าวแห้งสามารถเก็บย้อนหลังได้ โดยให้กรอกข้อมูลนโยบาย

สามารถจําแนกเป็นโครงการรับจํานําและมีผลกระทบด้านราคา และจะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง โดย

ปัญหาจําแนกตามรายโครงการ เพ่ิมข้อเสนอแนะอื่นๆ (โปรดระบุ) ให้กรอกสั่นๆ เพ่ือกล่ันกรอง ได้

ยกตัวอย่าง เช่น โครงการตลาดนัดข้าวเปลือก มีผลกระทบคือข้าวจากชายแดนมีการปลอมปน 

นโยบายของตลาดขายข้าว โครงการเปิดการค้าเสรีผลกระทบคือไม่สามารถจําหน่ายขา้วได้ทําให้เสีย

เงินลงทุนไป ในการกรอรกข้อมูลการตลาดข้าวนั้นได้แบ่งออกเป็น 3 ชุด คือ ชุด A สหกรณ์

การเกษตรจังหวัด ชุด B การคา้ภายในจังหวัดและชุด C โรงสีเอกชน 

  คุณบุญล้วน  อุดมพันธ์ ได้กล่าวถึงความหอมของข้าวหอมมะลิ ทําอย่างไรข้าวจึงจะมี

ความหอมเพ่ิมข้ึน สาเหตุท่ีข้าวหอมมะลิไม่มีความหอมหรือความหอมลดลงนั้น เกิดจากอายุข้าวท่ี

เก็บเกี่ยวน้อยเกินไปยังไม่สุกเต็มท่ี ระยะเวลาความหอมของข้าวอยู่ท่ี 4 เดือนแรก หลักจากนั้นความ
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หอมจะลดลงไป ในโรงสีเอกชนที่สามารถรักษาความหอมของข้าวได้เพราะมีโกดังติดแอร์ ซึ่งมี

อุณหภูมิท่ีเย็นสามารถเก็บรักษาความหอมของข้าวได้ โดยมีมาตรฐานที่กําหนดไว้ 

  การจัดทําโครงการ GAP ด้วยจิตสํานึก โดยให้คุณขนิษฐา เป็นเกษตรกรของสหกรณ์

การเกษตรปราสาท จํากัด เป็นตัวแบบในการจัดทําโครงการ GAP ด้วยจิตสํานึก โดยแบ่งออกเป็น 3 

กลุ่มคือ 

  1.กลุ่มท่ี 1 มีความหวังท่ีอยากทํา GAP  คือ คุณสําเร็จ และคุณยุพา 

  2.กลุ่มท่ี 2 มีความคิดทีจ่ะทํา GAP คือ คุณยง และคุณสมพ่อง 

  3.กลุ่มท่ี 3 คือไม่มีความต้องการจะทํา GAP คือ คุณสุณี และคุณเพชรรัตน์ 

  ในการทําโครงการนี้เพื่อหาความแตกต่างกัน และผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการต้องเป็นกลาง ไม่

มุ่งหวังผลประโยชน์ใดๆ โดยกลุ่มท่ี 1 มีความตั้งใจจะทํา GAP ซึ่งจะวัดอย่างไร กลุ่มท่ี 2 ทํา GAP 

ตามกระแสนิยมหรืออยากทําตามคนอื่น กลุ่มท่ี 3 ไม่มีความต้องการที่จะทําเพราะเห็นว่าทํายาก ได้

ไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นระดับความต้องการทํา GAP แล้วโดยมีวิธีทําให้พึงพอใจในการทํา GAP คือ 

เพิ่มรายได้ในการทําเกษตร รับซื้อข้าวในราคาสูง สร้างมูลค่าเพ่ิมข้ึน แก้ไขตลาดให้มีมูลค่าเพ่ิม ซึ่ง

ทํางานไปพร้อมกัน โดยดูจาก 6 คน ท่ีเข้าร่วมโครงการ GAP ด้วยจิตสํานึก สหกรณ์การเกษตร

เกษตรวิสัย จํากัด มีช่องทางการตลาดจากการทําแบรนด์ข้าวเกิดบุญจะนําเครือข่าย สามารถ

จําหน่ายได้ มีความรู้และลงมือปฎิบัติจริง ทางสหกรณ์จะรับซื้อเมล็ดพันธ์ุข้าว ขายต้นละ 200 บาท 

และจะรับซื้อข้าว GAP ในราคาสูงแน่นอน โดยจะแบ่งงานให้สหกรณ์ร่วมกันทํา 

  คุณบุญล้วน  อุดมพันธ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้สหกรณ์ของตนเลือกทําในสิ่งท่ีตนถนัด 

อย่ารับหลายงาน เพราะอาจจะทําให้ผลลัพธ์ท่ีได้ออกมาไม่ดี โดยแบ่งให้คนในเครือข่ายทําในส่วนท่ี

ตนถนัด แบ่งงานกันรับผิดชอบในส่วนที่ตนเองทําได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด ทําให้ดีท่ีสุด 

  คุณพรสุดา  ภาคภูมิรัตน์ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าการเลือกทําในสิ่งท่ีถนัด และคัด

สรรสิ่งท่ีทําได้ จะเกิดผลงานที่ดีท่ีสุดข้ึนมา  เป็นโครงการที่เอื้อเผื้อแก่กัน เพ่ือให้มี GAP เข้าในจิต

สํานักของเกษตรกร 

  ตลาดข้าว GAP ข้าวท่ีขายมีคุณสมบัติ มีคุณภาพ การวางแผนการตลาด การขายปลีก-

ขายส่ง แผนการตลาดระยะสัน้ คือ ขายภายในกลุ่มและการขายปลีก แผนการตลาดระยะยาว คือ มี

ตัวแทนจําหน่ายและขายส่งในปริมาณมาก มีกลุ่มลูกค้าประจํา แผนการตลาดระดับบน คือสินค้ามี

คุณภาพสูง ซ้ือขายสินค้าท่ีมีมูลค่าสูง มีผลผลิตน้อย จัดทําเป็น package ตามท่ีจัดสัมปทาน หรือ

ตามเทศกาลต่างๆ เพ่ือเพ่ิมภาพลักษณ์ให้กับสินค้า  โดยได้ติดต่อไปยังร้านค้าและหน่วยงานต่างๆ 

เช่น ร้านบ้านสวนไผ่สุขภาพ ศูนย์ชมรมมังสวิรัติ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โรงพยาบาลวิภาวดี โรง

อาหารกรมศุลกากร ร้าน Golden Place กระทรวงแรงงาน ร้านขายสินค้าของเอกชนอื่นๆ องค์การ

ตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จังหวัดสุรินทร์ และฟู้ดคอร์ทต่างๆ ในล็อบบ้ีโรงแรม และยังมีช่องทาง
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การตลาดอื่นๆ อีก 10 กว่าร้านที่ยังไม่ได้ไปติดต่อ ในส่วนที่เป็นร้านค้าให้ศูนย์กระจายสินค้าดูแล 

ควรมีรถขนส่งข้าวหอมมะลิเพิ่มเติม 

  รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้กล่าวให้คําแนะนําให้ติดต่อกับร้านโชว์ห่วยต่างๆ ในแหล่ง

ชุมชน ซึ่ง     คุณพรสุดา  ภาคภูมิรัตน์ ได้แจ้งถึงร้านค้าโชว์ห่วยในบางร้านจะจําหน่ายข้าวแบบตัก

แบ่งขาย โดยจะขายข้าวขาว ข้าวหอม ข้าวกร่อง ในราคาเดียวกัน 

  คุณธนณฐ์วรรธ์  แสงหวัง ได้กล่าวว่าแบรนด์ข้าวเกิดบุญท่ีทําตลาดอยู่นั้นก็มีบางส่วนที่

ต้องทําตลาดเพิ่ม และอยากให้ทําเหมือนเครือข่ายของแอมเวย์ สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ โดย

ได้ให้คุณจีรนันท์ นําไปจําหน่ายท่ีเมืองทอง และทําการสํารวจตลาด ช่องทางแรกที่ทําคือทํา

การตลาดเดิมและจัดทําฐานข้อมูลของลูกค้า สํารวจร้านค้าท่ีขายข้าว และเตรียมพร้อมก่อนข้าวชุด

ใหม่จะเข้ามา 

  ข้อมูลการผลิตและการส่งเสริมอาชีพ ต้องตั้งโจทย์ท่ีจะทํา ถุงท่ีใส่ต้องได้มาตรฐาน 

กําหนดให้เดือน กันยายน ต้องได้ถุงแล้ว โดยสั่งถุงมือพนมก่อน แบ่งเป็น 2 ขนาดคือ ขนาด 1 กิโล 

และ 5 กิโล ให้ใส่เครื่องหมายการวิจัยและชื่อสถาบันฯ 

  คุณธนณฐ์วรรธ์  แสงหวัง ได้กล่าวสรุปว่าคณะทํางานท่ีมาเข้าร่วมงานประกาศเกียรติ

คุณฯประจําปี 2553 ในครั้งน้ีได้เข้าร่วมจัดบู๊ทและจําหน่ายสินค้า ได้จัดทําป้ายโฆษณา และธงญี่ปุ่น 

ซึ่งจะให้ 15 สหกรณ์เข้าร่วมประชุมและสรุปประชุมในวันท่ี 26 สิงหาคม 2553 ท่ี สหกรณ์

การเกษตรปราสาท จํากัด ถ้า โครงการ Farmer shop ประสบผลสําเร็จจะทําให้มีช่องการตลาด

จําหน่ายสินค้าเพิ่มข้ึน ให้ช่วยกันระดมความคิด จัดตั้งทีมกลยุทธ์ 6/6 จํานวน 12 คน การจัดเก็บ

ข้อมูลการตลาดข้าวหอมมะลิ ทุกวันท่ี 5 ของเดือน เริ่มเดือนสิงหาคม และการประสานงานการค้า

ภายในจังหวัดในการจัดเก็บข้อมูล รายงานยอดขาย อุปสรรคและความต้องการ การจัดการความรู้ 

ให้ข้อคิดแนวทางการตลาด การทําตลาดครั้งนี้ให้ทําเส้ือทีมโดยสกรีนลายโลโก้ข้าวเกิดบุญ  

 

เลิกการประชุม    เวลา 14.50 น. 
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การประชุมนําเสนอ (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ ์

ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณแ์ละการค้าท่ีเป็นธรรม 

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2553 เวลา 9.00-12.30 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 3  อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 2.  ศ.ดร. โสภิณ ทองปาน ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

 3.  รศ. สมพร อิศวิลานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 4.  ดร. ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 5.  รศ. ศานิต เก้าเอี้ยน อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 

      เกษตรและทรัพยากร 

 6.  คุณอังคณา  ใจเล้ียง  ตัวแทนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 7.  คุณณฐนนท์ เมธีพิสิฐกุล หัวหน้าโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสวนสามพราน 

 8.  คุณอรุษ นวราช  กรรมการผู้จัดการโรงแรมโรสการ์เด้นริเวอร์ไซด์ 

 9.  คุณสุทิศ จิราวุฒิพงศ์ ผอ. ฝ่ายสวนโรงแรมโรสการ์เด้นริเวอร์ไซด์ 

 10.  คุณศิริดารัตน์ เลขมาศ  นักพฤกษศาสตร์โรงแรมโรสการ์เด้นริเวอร์ไซด์ 

 11.  คุณสัมพันธ์ บูรณยาพร หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิง 

คุณค่า กรณี สกก.บ้านค่าย จํากัด 

 12.  คุณทวีศักด์ิ งาเจือ  ตัวแทนโครงการวิจัยการพัฒนาตัวแบบ 

      สหกรณ์เชิงคุณค่า กรณี สกก.บ้านค่าย จํากัด 

 13.  คุณสายสุดา ศรีอุไร  ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  คุณณัฐชวัล บุญเสริม เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 

 2.  นายสุพจน์  สุขสมงาม เจ้าหน้าที่วิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

 

เริ่มประชุม เวลา  09.00 น. 

 

 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผอ. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ กล่าวต้อนรับผู้มาประชุม

และเปิดการประชุม  โดยเชิญหัวหน้าคณะโครงการวิจัยฯ กล่าวรายงานสรุปการทํางานวิจัยตลอด 1 

ปีที่ผ่านมา 



1-49 
 

1.  โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสวนสามพราน 

 

 คุณณฐนนท์ หัวหน้าโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสวนสามพราน กล่าวรายงาน

สรุปการทํางาน 

 โครงการนี้มีคําถามวิจัยอยู่ด้วยกัน 2 ข้อคือ  

 1.  ตัวแบบในการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าควรเป็นอย่างไร และ 

 2.  กระบวนการในการทํางานร่วมกันของสหกรณ์ ผู้ประกอบการ และชุมชน ภายใต้

กลุ่มธุรกิจสหกรณ์ควรเป็นอย่างไร จึงจะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน และมีแนวทางปฏิบัติไปในทิศ

ทางการนําคุณค่าของสมาชิกและชุมชนอีกท้ังก่อให้เกิดการผนึกกําลังเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ

กลุ่มธุรกิจ 

 ซึ่งโครงการน้ีมีกลุ่มธุรกิจสวนสามพรานเป็นแกนกลาง และมีสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์เป็นพี่เล้ียงในการทํางาน พร้อมกับมีเครือข่ายท่ีเข้าร่วมอีก 6 กลุ่ม โดยมีขั้นตอนการ

ดําเนินงานเริ่มจากการจัดเวทีหารือของภาคีในกลุ่มธุรกิจ จากนั้นได้จัดตั้งและดําเนินงานศูนย์เรียนรู้ 

เพื่อใช้ในการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจซึ่งมีแผนการดําเนินงานใน 2 ระดับ คือ ระดับกลุ่มธุรกิจและ

ระดับภาคี จากนั้นเปน็การติดตามประเมินผล เพื่อนํามาสู่เวทีสังเคราะห์และถอดบทเรยีน 

 สําหรับผลการดําเนินงานตลอด 1 ปีท่ีผ่านมา เริ่มตั้งแต่วันท่ี 15 ส.ค.52 ถึง 14 ส.ค. 53 

นั้นได้เกิดภาคีธุรกิจข้ึน 9 กลุ่ม ได้แก่  

 1. สวนสามพราน เป็นแกนกลางของกลุ่มธุรกิจท้ังหมด ได้มีการจัดฝึกอบรมเรื่องการใช้

เกษตรอินทรีย์ในสวนสามพราน และมีกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย 

 2.  ศูนย์เรียนรู้ ได้จัดตั้งข้ึน 2 ศูนย์ คือ ศูนย์เรียนรู้ล่องน้ําลุยสวน ซึ่งใช้เป็นศูนย์กลาง

สําหรับติดต่อประสานงาน เรียนรู้ด้านธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ และเปิดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว มี

กิจกรรมต่างๆ เช่น การพับดอกบัว การทําลูกประคบ และอ่ืนๆ ช่วยให้เกิดรายได้แก่สวนสามพราน

และชุมชนเกษตรกร เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และบุคคลท่ีสนใจ  

สําหรับอีกหนึ่งศูนย์คือ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ใช้เป็นศูนย์กลางสําหรับเกษตรทฤษฎีใหม่และ

เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหลังจากการเปิดศูนย์เรียนรู้ ท้ังสองแล้วได้เกิดเครือข่ายต่างๆ ข้ึน เช่น 

เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการ และบุคคลท่ีสนใจ ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง 

 3.  สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่ช่วยเสริมความรู้ในด้านวิชาการแก่

กลุ่มภาคี แนะนําแนวทางการจัดทําแผนธุรกิจ การพัฒนาโจทย์แนวทางการวิจัย และปรับ

กระบวนการวิจัยให้เหมาะสม 

 4.  กลุ่มเกษตรกร มีกิจกรรมต่างๆ หลากหลาย เช่น การเย่ียมชมสวนเกษตรกรและ

สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานทางการเกษตรในเขตพื้นที่สามพราน มีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องการ
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ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกษตรกรในการผลิตสินค้าปลอดภัย 

และกิจกรรมอื่นๆ ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความร่วมมือ 

 5. ภาคีสหกรณ์ ซึ่งเป็นพนักงานของสวนสามพราน เป็นตัวแบบที่ไม่ได้จดทะเบียน  

 6.  กลุ่มอาชีพและรัฐวิสาหกิจชุมชน มีการเรียนรู้การทําอาชีพจากชุมชนรอบด้านท่ี

สนใจ ขณะนี้เริ่มมีกลุ่มอาชีพต่างๆ นําสินค้ามาวางจําหน่ายในสวนสามพรานแล้ว 

 7.  โรงเรียนและสถาบันการศึกษา มีการสร้างยุวเกษตรกร โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้

เข้ามาเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ 

 8.  มีเครือข่ายสหกรณ์ ซึ่งร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆ มากมาย 

 9.  มีเครือข่ายอื่นๆ โดยได้จากงานเกษตรแฟร์ที่ผ่านมาท สวนสามพรานมีโอกาสได้เข้า

ร่วมจัดนิทรรศการ ณ อาคารจักรพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 คุณศิริดารัตน์ กล่าวเพิ่มเติมบทสรุปผลการดําเนินงานในช่วง 6 เดือนหลัง 

 โดยมีผลการดําเนินงานคือ ได้ 6 เครือข่ายเชื่อมโยงผ่านกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 

และมีกลุ่มใหม่ 2 กลุ่มด้วยกัน มีศูนย์เรียนรู้ซึ่งทํางานผ่านเครือข่ายพันธมิตร มีการจัดการอบรมทุก

เดือนโดยคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนท้องถิ่นระดับ ป.5-ป.6 ท่ีมีผลการเรียนดีแต่ไม่มีโอกาสได้

ศึกษาต่อ ให้มาฝึกอบรมอาชีพ เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ท่ีด้อยโอกาสทางการศึกษาเหล่านั้น 

 มีการรวมกลุ่มคลองจินดากับกลุ่มปลูกข้าว โดยมีผู้ใหญ่ชัยวัศน์เป็นแกนนํา ซึ่งขณะนี้

แต่ละกลุ่มได้มีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนแล้ว และสามารถแจ้งแก่แกนนําได้ว่าต้องการทํา

อะไรบ้าง โดยมีการประชุมล่าสุดเมื่อวันท่ี 22 มิ.ย. 53 ท่ีผ่านมา จนขณะน้ีได้มีปณิธานร่วมแล้ว คือ 

“ภาคีทุกคนมีจิตสํานึกเกษตรอินทรีย์ โดยมีสวนสามพรานเป็นเสาหลักในการให้ความรู้และปัญญา 

ไปสู่ความกินดีอยู่ดีมีความสุขถ้วนหน้า” พร้อมกับอุดมการณ์ร่วมในการทํางาน 4 ข้อ คือ เชื่อมั่นใน

เกษตรอินทรีย์ ห่วงใยผู้บริโภค เห็นชอบแนวคิดการพัฒนายั่งยืน และเชื่อมั่นในการพึ่งพาและร่วมมือ

กัน  

 สุดท้ายมีงานทดลอง 3 เดือน ท่ีได้รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร แต่ต้องมีการสรุป

รายละเอียดต่อไป เนื่องจากเกษตรกรยังมีปัญหาเรื่องการจัดการขนส่งสินค้า ซึ่งเพ่ิงพบปัญหาล่าสุด

ในการขนส่งสินค้าแล้วพบความเสียหายจากการขนส่ง  

 จากการวิเคราะห์พบว่าภาคีเครือข่ายท่ีเริ่มต้นจาก 9 เครือข่าย มีการรวมกลุ่มเข้าเป็น 

6 เครือข่ายใหม่ โดย 6 เครือข่ายนี้จะร่วมกันดําเนินงานตลอดโครงการปีที่ 2 ซึ่งการรวมตัวกันน้ีเป็น

การรวมกลุ่มกนัเองระหว่างเครือข่ายที่มีความคล้ายคลึงกัน ผลิตสินค้าใกล้เคียงกันจะรวมตัวกันเอง

ตามกลไก และจากการทดลองวิจัยในการเปิดช่องทางการตลาดให้ภาคีพันธมิตรนั้น ทําให้ทราบ

ปัญหาของภาคีฯ เช่น ต้องการชุดความรู้ต่างๆ จึงเกิดเป็นคําถามวิจัยของโครงการในปีที่ 2 ซึ่งใช้ชื่อ

โครงการว่า “โครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานปีที่ 2” ภายใต้คําถามวิจัย 2 ข้อ คือ 
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 1.  การขับเคล่ือนการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก 

ภายใต้เป้าหมายร่วม ควรเป็นอย่างไร 

 2.  การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระดับปลอดภัย และอินทรีย์ ควรเป็นอย่างไร 

และมีวัตถุประสงค์ อยู่ 3 ข้อ คือ 

1.  เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มเครือข่ายทั้ง 6 เครือข่าย 

2.  เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่ชุมชนของกลุม่ธุรกิจ 

3.  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ การจัดการโซ่อุปทานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และ

การค้าท่ีเป็นธรรม 

ซึ่งประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับนั้นคือ  

1.  จะเกิดช่องการการตลาดใหม่และเป็นธรรม เช่น ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ บริษัท

สายการบิน ตลาดสินค้าอินทรีย์ในเครือโรงแรม และโรงเรียน เป็นต้น 

2.  เกษตรกรทําเกษตรอินทรีย์อย่างประสบความสําเร็จในระยะยาว อยู่ดีกินดี และอยู่

ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้และเข้มแข็ง  

3.  สินค้าเกษตรถูกยกระดับเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผู้ซื้อได้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัย

ต่อสุขภาพอย่างแท้จริง  

4.  เกิดเกษตรกรตัวอย่างในเครือข่าย ท่ีมีศักยภาพมากขึ้นอันเนื่องจากองค์ความรู้ใหม่ 

สามารถนําไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านศูนย์เรียนรู้ของเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ต่อ

เกษตรกรรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

สําหรับข้ันตอนกระบวนการดําเนินงานนั้นแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  ตกผลึกความคิด, วางแผนการทํางานร่วมกัน และมอบหมายภารกิจตามตัวชี้วัด 

2.  การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้, การขับเคล่ือนตลาด Farmer Market, การบริหารจัดการ

ธุรกิจภายใต้โซ่อุปทานสู่ช่องทางการตลาดใหม่ และ การพัฒนาระบบรับรองคุณภาพ 

3.  การประสานหน่วยงาน องค์กร ผู้ประกอบการในการขยายผลกลุ่มธุรกิจ, การศึกษา

ดูงาน และการสร้างนวัตกรรม การบริหารจัดการใหม่ วิธีการใหม่ 

4.  สรุป, เวทีนําเสนอผลงานวิจัย และ Forum ทีมวิจัย 

5.  ผลลัพธ์ท่ีได้ คือ ระบบธุรกิจของกลุ่ม, ตลาดใหม่สําหรับผลิตภัณฑ์ปลอดภัยกับ

เกษตรอินทรีย์, พันธมิตรธุรกิจท่ีเข้ามามีส่วนร่วม และนวัตกรรมใหม่ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์สูตรใหม่ 

 

คุณอรุษ นวราช กล่าวเพ่ิมเติมเรื่องเกษตรอินทรีย์ 

ท่ีผ่านมาพบว่าผลผลิตอินทรีย์ที่ได้มักพบปัญหาราคาตกต่ํากว่าสินค้าทั่วไป จึงคิดท่ีจะ

เป็นตัวกลางหาตลาดให้ เช่น เครือข่ายโรงแรม โรงเรียนเอกชนที่มีศักยภาพในการซื้อผลิตภัณฑ์

เกษตรอินทรีย์ ตลาดไท และเครือข่ายซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ซึ่งจะมีตัวอย่าง Farmer Market 
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บริเวณหน้าสวนสามพราน เพื่อให้เกษตรกรนําสินค้ามาจําหน่ายสินค้าปลอดภัย เป็นเหมือนโชว์รูม 

(Show Room) ให้แก่เกษตรกรมีที่แสดงสินค้า และขณะนี้มีการทดลองซื้อสินค้าปลอดภัยเบ้ืองต้นมา

ทดลองใช้ และมีชุดตรวจสารปนเป้ือนไว้ตรวจสอบสินค้าแล้ว ซึ่งต้องการทํามาตรฐานให้เป็นท่ี

ยอมรับ โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีไปตรวจพื้นที่เพาะปลูกให้ได้รับความเช่ือถือ เพื่อสร้างแบรนด์ที่เช่ือถือได้

ในตัวสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

และจะมีเวทีสนทนาเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผู้ท่ีเข้ามาชมสินค้าที่ Farmer Market 

ในสวนสามพรานได้รับฟังในวันเสาร์-อาทิตย์ เพ่ือได้รับความรู้ท่ีเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งปีน้ีคุณอรุษ รับ

หน้าท่ีเป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมทีมนักวิจัยอีก 3 ท่าน คือ คุณสุทิศ คุณศิริดารัตน์ และนักวิจัยจาก

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์อีก 1 ท่าน จะร่วมกันดําเนินงานโครงการในปีที่ 2 น้ี และจะขอเปล่ียน

ช่ือโครงการจากคําว่า “สวนสามพราน” มาใช้คําว่า “สามพราน” แทนเพื่อความเหมาะสมด้วย 

  

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ศ.ดร. โสภิณ  ทองปาน 

 กล่าวขอบคุณทีมงานที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับงานวิจัยชิ้นนี้ สําหรับเรื่องชื่อโครงการที่

ใช้คําว่า “สวนสามพราน” นั้น ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไร แต่ถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่อง แนะนําให้ใช้

ช่ือ “สามพรานเน็ตเวิร์ค” ซึ่งอาจสามารถใช้เป็นแบรนด์สินค้าได้ในอนาคตด้วย โดยการท่ีสินค้าจะใช้

ช่ือ แบรนด์น้ีได้นั้นต้องผ่านการตรวจสอบจากแกนนําก่อน และขอสนับสนุนเรื่องการตรวจสอบสาร

ปนเป้ือนในสินค้าเพื่อสรา้งความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค 

 ส่วนเรื่องการตั้งกลุ่มต่างๆ ในรายงานนั้นควรอธิบายการจัดตั้งกลุ่มว่ามีท่ีมาเป็นอย่างไร 

ขอแนะนําว่าอย่าตั้งกลุ่มย่อยมากเกินไป ให้เลือกแต่กลุ่มท่ีสนใจเข้ามาติดต่อเอง เพราะกลุ่มเหล่านี้

จะมีความตั้งใจจริง และทํากลุ่มหลักๆ ให้สมบูรณ์ อย่าทําอะไรเกินความสามารถ เพราะถ้าทําไม่

สําเร็จอาจเกิดผลเสียต่อตัวเราเองได้ เพราะฉะนั้นจึงขอเน้นว่าอย่าขยายกลุ่มมากเกินไป และกลุ่ม

ต่างๆ ต้องง่ายต่อการควบคุม 

 สําหรับเรื่องการตลาด คือการหาสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการซึ่งก็คือการทํามาร์เก็ตต้ิง 

(Marketing) ไม่ใช่การขายของที่ผลิตอะไรก็ได้ไปวางขายข้างถนนอันน้ีจะกลายเป็นเพียงการขายของ 

(Sell) เท่านั้น ส่วนการตรวจสอบในขั้นแรกยังไม่ควรให้เกษตรกรขนของมาให้เรา ทีมงานควรลงไป

ตรวจท่ีสวนด้วยตัวเอง เพราะถ้าให้ขนของมาแล้วตรวจไม่ผ่านอาจเป็นผลเสียต่อสวนสามพรานเองก็

เป็นได้ 

 ในข้อวัตถุประสงค์ควรตั้งเป้าหมายเล็กๆ มีความพอดี ยังไม่ควรตั้งเป้าไปถึงการกินดีอยู่

ดีของชาวบ้านเลยน่าจะดีกว่า และการอบรมต่างๆ นั้น อนาคตถ้ามีกลุ่มท่ีประสบความสําเร็จแล้วก็

สามารถใช้กลุ่มเหล่าน้ันไปอบรมต่อๆ กันจะได้เป็นเครือข่ายค่อยๆ ขยายวงออกไป 
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 รศ. สมพร อิศวิลานนท์ 

 เห็นด้วยกับความคิดท่ีจะเปล่ียนชื่อจาก “สวนสามพราน” มาใช้ “สามพราน” แทน 

เนื่องจากจะช่วยให้ดูไม่เป็นการทํางานเฉพาะกลุ่มธุรกิจเอกชนมากเกินไป และขอชื่นชมใน

ความสําเร็จท่ีทํางานกันมาตลอดหนึ่งปี การทํางานต้องค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป ขอให้ใจเย็นๆ ค่อยๆ 

ดําเนินการ เนื่องจากการที่จะให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายจะต้อง

ใช้เวลา โดยขณะน้ีต้องเตรียม Story หรือเรื่องราวประวัติความเป็นมาและความสําคัญเพื่อท่ีจะ

นําไปสู่การสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ียอมรับ ซึ่งในระยะแรก น่าจะใช้คําว่า “เกษตรปลอดภัย” ไปก่อน จะ

ง่ายกว่าใช้คําว่า “เกษตรอินทรีย์”  

 ส่ิงหนึ่งท่ีควรคํานึงถึงคือจะทําอย่างไรให้คนเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเรา จะต้องสร้าง

ความแตกต่างในตัวสินค้า โดยเราเป็นผู้คัดเลือกสินค้าท่ีจะไปวางจําหน่ายซึ่งอาจขอความร่วมมือกับ

กรมวิชาการเกษตรได้ การท่ีเราจะไปสู่ธุรกิจสินค้าปลอดภัยได้นั้นต้องมีกระบวนการดําเนินงาน การ

ตรวจไร่นา ตรวจสถานที่เก็บได้จริงและมีกระบวนการที่สามารถตรวจสอบและยืนยันได้อย่างเป็น

ระบบด้วย  

 สําหรับตลาดในขณะน้ีมีอยู่ 2 ระดับ คือ Farmer Market หน้าสวนสามพราน เปรียบ

เหมือนเป็น สินค ้าตลาดล่าง กับอีกกลุ่มคือเครือข่ายโรงแรม และสายการบินต่างๆ เหมือนเป็นตลาด

บนท่ีจะได้ราคาดีแต่ทั้งหมดน้ีต้องสร้างความเชื่อถือจากผู้บริโภคให้ได้ ในอนาคตอาจเกิดเป็นการ

ท่องเท่ียวเชิงสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย ส่ิงเหล่าน้ีจะก่อให้เกิดเครือข่ายคุณค่า ช่วยให้คุณค่าของ

นครปฐมกลับคืนมา แต่ในรายงานยังไม่ค่อยพูดถึงสต็อก (Stock) หรือฐานที่มาของทรัพยากรจาก

ชุมชน ซึ่งเป็นส่ิงสําคัญท่ีต้องสร้างฐานทรัพยากรไว้ด้วย 

 สําหรับร่างข้อเสนอโครงการวิจัยปีท่ี 2 นั้นมีข้อสงสัยเรื่องการตลาด หรือตลาด

เป้าหมายนั้น เราต้องสร้างผลิตภัณฑ์ของเรา และดูว่าจะไปสร้างตลาดเป้าหมายได้อย่างไร ขอ

แนะนําให้ใช้คําว่า “สินค้าปลอดภัย” ก่อนไปสู่ “สินค้าเกษตรอินทรีย์” ส่วนการรับรอง (Certify) นั้น

ใครจะเป็นผู้ทําการรับรอง ซึ่งถ้าทําได้ก็จะสามารถนําไปประชาสัมพันธ์ได้ จะทําให้มีท้ัง Social Value 

และ Business Value กลับมาสู่สวนสามพรานด้วย ถ้าสร้างความเชื่อถือทางสังคมได้ (Community 

Trust) ก็จะเป็นประโยชน์มาก และขอแนะนําให้เรียนรู้จากชัชวาล ออร์คิดฟาร์ม ซึ่งประสบ

ความสําเร็จในการทํางานแล้ว 

 ในข้อวัตถุประสงค์มีความเห็นว่าขอให้ตัดข้อ 1 ออกก่อน ข้อ 2 และ 3 คงไว้ และควร

เพิ่มเติมอีก 2 ข้อ คือ การสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในตัวสินค้าของกลุ่ม และ การพัฒนาระบบการ

รับรองคุณภาพ  

 ส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับข้อแรก ให้ปรับเปล่ียนเป็น “เกิดช่องทางการตลาดใหม่ 

การสร้างตลาดทางเลือกให้กับชุมชน และผู้บริโภคท่ีมีจิตสํานึกเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย” 

ส่วนข้อ 2 ให้ตัดออก และคงข้อ 3 และ 4 ไว้ 
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รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 

 ขอให้คุณณฐนนท์ เพ่ิมเติมรายงานในภาคผนวก ในส่วนของข้อสรุปต่างๆ ท่ีได้ประชุม

กันมา 5-6 เวทีให้เขียนไว้ในรายงานวิจัยด้วย โดยเริ่มจากศูนย์เรียนรู้ 2 ศูนย์มาเป็นเครือข่าย 6 แห่ง 

และให้เรียบเรียงการทํากิจกรรมแต่ละอย่าง อธิบายว่าต้นทุนทางสังคมท่ีสวนสามพรานและทั้ง 6 

เครือข่ายมีอยู่คืออะไรบ้าง พร้อมกับสรุปว่ามีใครทําอะไรบ้างซึ่งจะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านมาก 

 สําหรับขั้นตอนและกระบวนการวิจัยท่ีนําเสนอร่างโครงการวิจัยปีท่ี 2 นั้น แนะนําให้

เขียนรายละเอียดเพิ่มเติมกิจกรรมต่างๆ ลงในร่างโครงการฯ ด้วย 

 

คุณอังคณา ใจเลี้ยง 

 แนะนําว่าให้ดูท่ีวัตถุประสงค์ของงานท่ีเขียนไว้ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 เรื่อง ต้องหาคําตอบ

และวิเคราะห์ออกมาให้ได้ ท่ีสําคัญควรช้ีแจงด้วยว่าเครือข่ายเดิมเคยมีอยู่หรือไม่ แล้วมารวมกลุ่มกัน

ได้อย่างไร และเม่ือมีโครงการวิจัยนี้แล้วเครือข่ายเกิดความเข้มแข็งขึ้นอย่างไร ส่วนวัตถุประสงค์ข้อ 

2 ยังไม่เห็นกระบวนการทํางานวิจัยอย่างชัดเจน ควรปรับการเขียนตามที่ รศ. จุฑาทิพย์ เสนอไว้แล้ว 

 

2.  โครงการวิจัยการพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า กรณีสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย 

จํากัด 

 ผู้จัดการสัมพันธ์ หัวหน้าทีมวิจัยฯ เสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 

 จากแนวคิดที่ว่าตั้งสหกรณ์มา 37 ปี แต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริง

ของสมาชิกสหกรณ์ได้ จึงทําให้เกิดโครงการนี้ข้ึนเพื่อนําไปสู่ภาพความฝันของสหกรณ์ โดยมีคําถาม

วิจัยอยู่ 2 ข้อคือ 1.  ทําอย่างไรบุคลากรสหกรณ์จึงจะเข้าใจในคุณค่า หลักการ วิธีการสหกรณ์ และ

เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม เก้ือหนุนการพัฒนาสหกรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของ

สมาชิกและชุมชน 

      2.  ทําอย่างไรสหกรณ์จึงจะสามารถดําเนินธุรกิจให้บริการแก่สมาชิกชาวสวน

ยางพารา และสวนผลไม้ในทิศทางที่เกื้อหนุนการประกอบอาชีพของสมาชิกอย่างยั่งยืนภายใต้การค้า

เสรีที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวแบบการสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับการ

ขับเคล่ือนการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้เป็นสหกรณ์เชิงคุณค่าท่ีแท้จริง เพ่ือหาแนวทางในการ

พัฒนาการศึกษาระบบการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้สามารถแก้ปัญหาให้กับสมาชิก โดยเฉพาะ

กลุ่มท่ีทําสวนยางกับกลุ่มผลไม้  และเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของผู้บริหารและสมาชิกสหกรณ์

ในการพัฒนาช่องทางการตลาดสําหรับผลไม้ ยางพารา และบริการของสหกรณ์ในทิศทางที่เอื้อ

อาทรต่อสมาชิก และชุมชน 
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 สําหรับกรอบคิดการพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่านั้น จะเริ่มต้นขั้นท่ี 1 จากการ

ปรับเปลี่ยนความคิดในการขับเคล่ือนการดําเนินงานภายใต้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน มีการตั้งศูนย์

เรียนรู้ สู่ขั้นท่ี 2 คือการพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งและก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่สมาชิกและชุมชนภายใต้ทีมพี่เล้ียง คือสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกันจัดทําแผน

ธุรกิจ ดําเนินการตามแผนและติดตาม/ประเมินผล  

 ผลการวิจัยในรอบปีท่ีผ่านมาได้ดําเนินงานตามแผนงานจํานวน 3 โครงการและ 1 

กิจกรรม  คือ  

 1.  โครงการจัดทําฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด เริ่มจากการ

ประชุมเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์เพื่อช้ีแจงความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและข้อมูลท่ีต้องการ

สอบถาม จากนั้นออกแบบสอบถามและทําการทดสอบ เมื่อปรับเปล่ียนเหมาะสมแล้วจึงจัดประชุม

ช้ีแจง แจกแบบสอบถามให้แก่ประธานกลุ่มและคณะ นําไปแจกแก่สมาชิกในกลุ่ม โดยให้เวลา 3 

เดือน แล้วนําข้อมูลท่ีได้มาบันทึก ผลท่ีได้พบว่ามีปัญหาอุปสรรคทําให้ไม่ได้รับข้อมูลคือ การไม่พบ

ตัวสมาชิก สมาชิกไม่อยากให้ข้อมูลเพราะกังวลเรื่องภาษี สมาชิกบางรายอายุมากอ่านหนังสือไม่

ออก และบางรายไม่เข้าใจแบบสอบถาม ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายและใช้

เวลานานเกินกว่าที่วางแผนไว้ 

 2.  โครงการพัฒนาผู้นํากลุ่มสมาชิกสายเลือดใหม่ เป็นการพัฒนาผู้นําและสร้าง

เครือข่ายสหกรณ์เพื่อให้มีการเรียนรู้ มีการพัฒนาตนเองและกลุ่มให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลก

ปัจจุบัน สามารถสร้างกลุ่มให้แข็งแรง เมื่อเริ่มดําเนินงานก็พบปัญหาคือ ผู้นําส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึง

ความเป็นมาของผู้นําสายเลือดใหม่ เมื่อคัดเลือกมาแล้วส่วนใหญ่จะได้คนที่มีอายุมาก และไม่พร้อม

ท่ีจะเสียสละ บุคคลที่ได้มาส่วนมากไม่ได้มาด้วยความต็มใจ 

 3.  โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตในพืชเศรษฐกิจโดยใช้มูลสุกร ได้มีการเชิญ 

อ. สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญในการทําน้ําสกัดมูลสุกรมาอบรมให้แก่สมาชิก เพ่ือให้สมาชิก

ลดการใช้ปุ๋ยเคมีท่ีมีราคาแพง ซึ่งจากการสํารวจผลท่ีได้พบว่าสมาชิกมีความพึงพอใจในการ

ฝึกอบรมแบบเชิงปฏิบัติการมาก 

 สําหรับกิจกรรมการเรียนรู้ระบบบริหารจัดการสหกรณ์ การสร้างเอกภาพในการ

ทํางานร่วมกันอย่างบูรณาการนั้น ได้มีการจัดเวทีเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์และ

ผู้เช่ียวชาญจาก สว.สก. พบว่าในกระบวนการทํางานของแต่ละฝ่ายที่ปฏิบัติกันมายังขาดความ

ร่วมมือกันทางด้านการเชื่อมโยงธุรกิจ จึงได้ร่วมกันวางแผนคิดริเริ่มโครงการประสานความร่วมมือ

ระหว่างฝ่ายสินเช่ือและการตลาด เพื่อขยายธุรกิจการซื้อของสหกรณ์ และโครงการผลิตน้ําสกัดมูล

สุกรจําหน่ายเพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับสหกรณ์ และเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิกซึ่งอยู่

ระหว่างการดําเนินโครงการ นอกจากน้ียังประสานงานกับวิทยากรเพื่อจัดอบรมและทําสวนต้นแบบ

เป็นศูนย์เรียนรู้แก่เกษตรกรและสมาชิกด้วย 
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 ผลที่ได้จากการวิจัยนั้นคือมีการปรับโครงสร้างการบริหารของสหกรณ์ข้ึนใหม่ โดยได้มี

ทีมกลยุทธ์ ทีมท่ีปรึกษา ตัวชี้วัด ประกอบกับการใช้ฐานข้อมูลท่ีทําข้ึนเพื่อใช้ในการตัดสินเชิงนโยบาย

และลดข้อจํากัด และกล่ันกรองงาน นอกจากนั้นยังมีการขับเคลื่อนเครือข่ายและกระจายข้อมูล

ข่าวสารผ่านเครือข่ายกลุ่มและสายเลือดใหม่มีโครงการต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย อาทิ โครงการศูนย์

เรียนรู้แปลงทดลองเพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร โครงการตรวจสุขภาพประจําปีวันประชุมใหญ่ 

โครงการปรับปรุงเว็ปไซต์สหกรณ์ ฯลฯ  

 ข้อค้นพบจากการวิจัยนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายข้อ อาทิ แนวทางการให้ความรู้แก่สมาชิกท่ี

มีความจําเป็นต้องให้ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตเพื่อช่วยลดต้นทุนและพัฒนาการประกอบ

อาชีพแก่เกษตรกร  แนวทางการพัฒนากระบวนทัศน์สหกรณ์ การพัฒนาฝ่ายจัดการ การบริหาร

ด้านเงินทุน ฯลฯ 

 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 รศ. สมพร อิศวิลานนท์ 

 งานวิจัยน้ีมีประโยชน์ที่ทําให้นักวิจัยได้เห็นตัวตนของตัวเอง ว่ามีข้อดี-ข้อด้อย อย่างไร 

ซึ่งจุดหลักของระบบสหกรณ์คือ เราไม่สามารถสร้างความเชื่อถือให้เกิดข้ึนได้ เพราะถ้าสร้างได้จะ

เกิดประโยชน์มาก การท่ีจะทําให้กลุ่มชาวบ้านหรือสมาชิกก้าวหน้าได้ ควรสร้าง innovation 

ให้ชาวบ้าน ส่วนเรื่องการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมนั้นเป็นการริเริ่มท่ีดี และฐานข้อมูลก็

เป็นสิ่งสําคัญ ทําไว้เป็นสิ่งท่ีดี ส่วนเว็ปไซต์ท่ีสร้างไว้ควรมีการอัพเดทให้ทันต่อเหตุการณ์ใหม่ๆ ก็จะ

เกิดคุณค่าได้ และถ้าสหกรณ์สามารถพัฒนาจนเป็นศูนย์กลางได้จะดีมาก  

 และมีคําแนะนําเรื่องการสร้างตลาดคุณภาพว่า สหกรณ์ไม่จําเป็นต้องสร้างตลาดเอง 

แต่ให้ไปอยู่ในกระบวนการสร้างคุณภาพ แล้วจะสามารถดําเนินงานต่อไปได้เอง 

 

 รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท 

 กล่าวชื่นชมการทํางานว่าจะมีกี่สหกรณ์ที่ได้รับรางวัลมากมาย มีทักษะต่างๆ มากมาย 

แต่กลับมาเสนอตัวต้องการเข้าร่วมงานวิจัยกับสถาบันฯ ทําให้โครงการน้ีเป็นการต่อยอดทุนทาง

สังคมท่ีดี มาร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์รวมท้ัง 5 ของแผนฯ 2 ซึ่ง สกก. บ้านค่าย ได้มีการทํา

ฐานข้อมูลซึ่งเป็นส่ิงท่ีดี มีสหกรณ์ไม่กี่แห่งเท่านั้นท่ีเห็นคุณค่าตรงจุดน้ี และอนาคตเชื่อว่าสหกรณ์นี้

จะสามารถดําเนินงานต่อได้ด้วยตัวเอง และเห็นว่าผู้จัดการได้มีการมองแบบองค์รวมแล้ว ซึ่งอนาคต

จะมีการบริหารจัดการแบบองค์รวมได้ดี  

 สําหรับรายงานนั้นให้เรียงลําดับการเขียนใหม่ และปรับเปลี่ยนการเขียนอีกเล็กน้อย เช่น 

วัตถุประสงค์ข้อ 3.1 มีโครงการอะไรบ้าง ซึ่งอาจใช้เป็นคําตอบตัวแบบได้ ในวัตถุประสงค์ควร

เพิ่มเติมว่ามีการพูดคุยและตกผลึก ทําให้คณะกรรมการสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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ลองเขียนเรียบเรียงใหม่อีกครั้ง บางเรื่องจากการตกผลึกแล้วสรุปไดว่ายังไม่ควรดําเนินการ แต่เขียน

โครงการเอาไว้ให้เห็นว่าเราคิดจะทําอะไรบ้าง แล้วตัดสินใจไม่ทําเพราะอะไร ให้บอกเหตุผลด้วย 

 นอกจากนี้สหกรณ์ไม่จําเป็นต้องทําทุกเรื่อง ให้คัดแต่เรื่องท่ีสามารถทําได้จริง ควรมี

การ Share Vision ว่าต่อไปข้างหน้าจะทําอย่างไรให้เกิดคุณค่าซึ่งเป็นส่ิงท่ีสําคัญมาก  

 

รศ. ศานิต เก้าเอี้ยน 

  แนะนําว่าควรสรุปผลตามวัตถุประสงค์ โดยในบทที่ 2-3 ท่ีมีโครงการย่อยให้ปรับการ

เขียนใหม่เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ โครงการย่อยต่างๆ เช่ือมต่อกับโครงการใหญ่อย่างไร และ

แนะนําให้เก็บข้อมูลเวลามีการประชุมใหญ่ ช้ีให้สมาชิกเห็นถึงการให้ประโยชน์ในการให้ข้อมูลท่ี

แท้จริง เพื่อสามารถวางแผนทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อตัวสมาชิกเองได้  

 

คุณอังคณา ใจเลี้ยง 

 แนะนําให้ปรับรูปแบบการเขียนใหม่ เพื่อตอบโจทย์ในวัตถุประสงค์ให้ตรงกับท่ีเขียนไว้ 

 

 ดร. ปรีชา  สิทธิกรณ์ไกร 

 คนสหกรณ์เป็นนักปฏิบัติ จึงไม่ค่อยสามารถเขียนสรุปรายงานให้คนอ่านเห็นอย่าง

ชัดเจนได้ ต้องค่อยๆ เรียนรู้และปรับเปลี่ยนกันไป ข้อแนะนําคือควรเขียนถึงกระบวนการเรียนรู้ว่าได้

อะไร อย่างไร หรือผู้ทําวิจัยได้เรียนรู้อย่างเดียว สมาชิกสหกรณ์ได้อะไรหรือไม่ ในส่วนท้ายรายงาน

หัวข้อผลที่จะได้รับนั้นยังไม่ชัดเจน ส่วนข้อค้นพบจากงานวิจัยควรแยกเป็นประเด็นให้ชัดเจน ส่ิงท่ี

เกิดข้ึนจากการเรียนรู้นี้ได้อะไรบ้าง ควรมีข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ปัญหาเพิ่มเติมด้วย  

 นอกจากน้ีตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้องคืออะไรบ้าง ได้อะไรเพิ่มข้ึนหรือลดลง อย่างไรบ้าง เช่น 

เรื่องการใช้ปุ๋ยมูลสุกร หลังจากใช้แล้วช่วยลดอะไรได้บ้าง มีอะไรเพ่ิมข้ึนมาบ้าง ต้องหาตัวช้ีวัด

ออกมาให้เห็น ในส่วนของหัวข้อ ส่ิงท่ีจะทํา ในรายงานคิดว่าใช้ได้ดีแล้ว  

 ในวงการสหกรณ์ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งท่ียาก เนื่องจากสมาชิก

มักจะนิยมเรื่องง่ายๆ ซึ่งในที่สุดก็จะไม่ได้สร้างคุณค่าท่ีแท้จริง แต่สมาชิกท่ีพร้อมเข้าสู่กระบวนการ

เรียนรู้จะได้รับการพัฒนาและคุณภาพเปลี่ยนแปลงไปสู่ส่ิงท่ีดี ซึ่งสมาชิกต้องมีการปรับตัวด้วย เรา

เองต้องหาสมาชิกที่พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้เพ่ือร่วมดําเนินงานกันต่อไป ถ้าไม่มีการ

ปรับเปล่ียนก็จะวนเวียนอยู่ในรูปแบบเดิมๆ ไม่มีอะไรพัฒนาข้ึน ช่วงแรกอาจจะดําเนินการยาก 

เพราะคนสนใจมีน้อย แต่เมื่อเห็นผลแล้วในอนาคตจะมีจํานวนผู้สนใจเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ  

 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา   12.30 น. 
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รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/53 

โครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2553 เวลา 15.30-17.00 น. 

ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. รศ. จุฑาทิพย์     ภัทราวาท  หัวหน้าโครงการวิจัย 

 2. ผศ.ดร. อภิรดี   อุทัยรัตนกิจ  หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม 

 3. นายธนวัฒน์   ธนะปล้ืม  นักวิจัยประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น. 

 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ 

Farmer Shop และผศ.ดร. อภิรดี อุทัยรัตนกิจ หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม ได้ร่วมประชุมหารือเพ่ือ

ขับเคลื่อนโครงการวิจัยให้เป็นไปตามแผนการดําเนินการวิจัย โดยมีประเด็นสําคัญดังนี้  

 1 .  หัวหน้าโครงการวิจัยได้หารือกับหัวหน้าโครงการวิจัยร่วม  ร่างและแก้ ไข

แบบสอบถามก่อนจะลงสํารวจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประเมินความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

 2. Concept ของหัวหน้าโครงการยังคงเดิมคือ สินค้าเกษตรแปรรูปท่ีเป็นของใช้

โดยเฉพาะสินค้าที่มาจากวัสดุธรรมชาติ 

 3. หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม ได้เริ่มกระจายกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้หลากหลาย โดยใช้

แบบสอบถามประมาณ 100 ชุด ภายใน 1 เดือนเริ่มทําการ 

 4. หัวหน้าโครงการวิจัยได้มอบหมายให้หัวหน้าโครงการวิจัยร่วมและนักวิจัยประจํา

โครงการ ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบเครื่องหมายบริการให้แก่ร้าน Farmer Shop เพ่ือจด

ทะเบียนเป็นเครื่องหมายบริการต่อไป 

 5. หัวหน้าโครงการวิจัยได้มอบหมายให้นักวิจัยประจําโครงการ หาข้อมูล website 

เกี่ยวกับร้านธุรกิจค้าปลีก และหัวหน้าโครงการวิจัยร่วมคัดสรรบริษัทคอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนา

โปรแกรม 

 6. หัวหน้าโครงการวิจัยได้ไปทําเนียบ Supplier SME Trader เพื่อหาข้อมูลและได้นัด

หมายกับหัวหน้าโครงการวิจัยร่วม เพื่อหารือครั้งต่อไปในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 53 

 

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
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เรียงลําดับลักษณะงานได้ดังนี้ 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมตน 

เปดตัว 
  Supplier 
      หุนสวนที่มีเปาหมายเหมือนกัน 
         ของสด ผัก-ผลไม 
    บรรยากาศ 
คุณภาพ/story 
ปายแสดงคุณลักษณะ 

Pretest 
     
        รวบรวม 
 
  สรุป 

สรรหาหุนสวน 
 
       จัดเวทีคดัสินคา 

   สินคาเปาหมาย 
      
          เครือขาย 
       
    logistic 

    ออกหนังสือชวนรวมโครงการ 
 
 
                 พัฒนาสินคา/สถาบันอาหาร 

       ประชุมวางแผน 
 
         ส่ังซ้ือ/ราคา 

     
      โมบายบูทตามหนวยงานพันธมิตร 
 
             ขอมูล 
 
                พัฒนากรอบคิด 
       
    ขอเสนอโครงการ 
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รายงานการประชุมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

โครงการเครือข่ายกลุ่มธุรกิจสามพราน 

วันพฤหัสบดีท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 11.00-12.30 น. 

ณ โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซต์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท  ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 2. คุณสุชาดา  ยุวบูรณ์  ประธานกรรมการผู้จัดการ โรงแรมโรสการ์เด้นฯ 

 3. คุณอรุษ  นวราช   กรรมการผู้จัดการ โรงแรมโรสการ์เด้นฯ 

 4. คุณสุทิศ  จิราวุฒิพงศ์  นักวิจัย 

 5. คุณศิริดารัตน์  เลขมาศ  นักวิจัย 

 6. คุณวิชัย  มีสวัสดิ์  เจ้าหน้าที่ส่งเสริม 

 7. คุณประเวศ  พันธ์ุศรี  กลุ่มพัฒนาย่ังยืน 

 8. คุณบุญลือ  มธตฎจินดา  กลุ่มพัฒนาย่ังยืน 

 9. คุณจินตนา  วุ่นดี  สมุห์บัญชี 

 10. คุณวิจิตร  มีเจริญ  ผู้ช่วยสมุห์บัญชี 

 11. คุณปรีณา  วงษ์รักจันทร์ จัดซื้อ 

 12. คุณสํารวม  จิตรกติติรัตน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่4 

 13. คุณสมัคร  กุลสุขเกษม  กลุ่มพัฒนาย่ังยืน 

 14. คุณประกฤติ  เกิดมณี  กลุ่มพัฒนาย่ังยืน 

 15. คุณสุชิน  มาลัยทอง  กลุ่มพัฒนาย่ังยืน 

 16. คุณสุพจน์  สุขสมงาม  เจ้าหน้าที่วิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 17. นายธนวัฒน์  ธนะปล้ืม  เจ้าหน้าที่วิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. 

 ตามท่ีได้มีการนัดหมายให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทางกลุ่มธุรกิจสวนสามพราน ใน

หัวข้อที่ว่า “ภาคีทุกคนมีจิตสํานึกเกษตรอินทรีย์ โดยมีสวนสามพรานเป็นเสาหลัก ในการให้ความรู้

และปัญญา ไปสู่ความกินดีอยู่ดีมีความสุขถ้วนหน้า” โดยมี รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท นักวิชาการด้าน

สหกรณ์และผู้ประสานงาน เป็นผู้ดําเนินรายการ โดยมีใจความสําคัญดังนี้ 
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 1. ทางสวนสามพรานได้มีโครงการที่จะทดลองเปิดตัวตลาด ภายใต้ชื่อ Farmer Market 

ในรูปแบบ Lifestyle Market โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทางสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทาง สกว.  

 - ทางสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ รับหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานและ ท่ีปรึกษาทางด้าน

วิชาการ โดยมี สกว. เป็นผู้สนับสนุนโครงการ 

 - โดยครั้งน้ีได้ทาง คุณวิชัย มีสวัสด์ิ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม มาเป็นนักวิจัยเพ่ือประสานงาน

แก่กลุม่เกษตรกรและลงพื้นที่ 

 2. ทางสวนสามพรานได้เปดิโอกาสให้ทางกลุ่มเกษตรกรท่ีมาเข้าร่วมประชุมแสดงความ

คิดเหน็ และสอบถามข้อมูลต่างๆ ในการที่จะเข้ามาร่วมโครงการ 

 - โดยทางกลุ่มเกษตรกรท่ีต้องการมาเข้าร่วมเพราะเห็นว่า ทางสวนสามพรานน่าจะเป็น

แหล่งใหญ่และสื่อกลางในการกระจายสินค้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและได้ราคาที่เป็นธรรม 

 3. ทางสวนสามพรานได้มีการนัดประชุมกลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายเพื่อคัดสรรร้านค้า

และผลิตภัณฑ์สินค้าพร้อมทั้งระบุขอบเขตและเกณฑ์ในการเข้าร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งใน Farmer 

Market เพื่อให้ได้เข้าใจตรงกัน โดยมีแผนและเกณฑ์ดังนี้ 

 - ทางสวนสามพรานพร้อมท่ีจะยกระดับสินค้าของเกษตรกร โดยให้ใช้แบรนด์ของทาง

สวนสามพราน  

 - ด้านฐานราคาอยากให้กําหนดเองไม่ใช้เกณฑ์ตลาดเป็นหลัก แบบที่เกษตรกรอยู่ได้เรา

อยู่ได้เพื่อการค้าท่ีย่ังยืน 

 - ทางสวนสามพรานได้ให้พ้ืนที่เพ่ือจัดทําเป็นตลาดและโชว์รูมเพื่อจัดเป็นศูนย์ Service 

พร้อมท้ังจัดวางพ้ืนที่แบ่งโซน ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการ โดยทางเกษตรกรต้องบริหาร

จัดการส่วนอื่นๆ เอง 

 - ส่วน concept ทางสวนสามพรานต้องการตลาดที่เป็น LifeStyle มีสินค้าท่ีหลากหลาย 

ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้สินค้าท่ีปลอดภัยและช่วยเหลือเกษตรกร 

 

เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 
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รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2553 

โครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2553  เวลา 13.10 - 15.40 น. 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

  2.  คุณวุฒิชัย สารยศ  บริษัท เอด้า ซอฟท์ จํากัด 

 3.  นายสนธยา สีแดง   เว็บมาสเตอร์ 

 

เริ่มการประชุม เวลา  13.10 น. 

 

 ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท) ได้สอบถาม                     

คุณวุฒิชัย  สารยศ ถึงการใช้งานของโปรแกรมสําเร็จรูประบบบริหารธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง AdaPos 

Hypermart/Fashion  คุณวุฒิชัย  สารยศ ได้นําเสนอถึงโปรแกรมว่ามีทั้งหมดสําหรับกลุ่มธุรกิจ 3 

ขนาดคือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ทางบริษัทได้รับมาตรฐานด้านซอฟท์แวร์จาก CMMI 

ท้ังในประเทศและต่างประเทศเป็นท่ียอมรับ ลูกค้าท่ีใช้ซอฟท์แวร์ของบริษัท เอด้าซอฟท์ จํากัด มี

บริษัทและร้านค้าท่ีมีชื่อเสียงมีลูกค้ามากกว่า 2,000 ราย  เช่น เดอะมอลล์ สยามพารากอน และ

ร้านแฟมิลี่มาร์ท และยังมี Partner ท่ีเข้าร่วม คือ บริษัท Microsoft Sipa และIBM เป็นต้น  

 ในส่วนของหน้าจอโปรแกรมในการเข้าใช้งานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Back Office และ 

Front Office ผู้ใช้งานจะต้องใส่รหัส User และ Password เพื่อเข้าใช้งาน สําหรับพนักงานแคชเชียร์จะ

เข้าไปใช้ในส่วนของ Front Office เป็นจุดแคชเชียร์อย่างเดียว ส่วนผู้จัดการร้านจะเข้าไปใช้งานในส่วน

ของ   Back Office จะใช้งานการ Scan สินค้า การนําเงินเข้า การลด การยกเลิก การเปิดบิล และ

การคืนสินค้า จะสามารถเซ็ตสิทธ์ิการใช้งานให้กับพนักงานแคชเชียร์ได้ ซึ่งโปรแกรมน้ีจะสามารถรับ

คําสั่งใช้งานได้ทั้ง 2 แบบ คือ ปุ่มแป้นพิมพ์และหน้าจอทัชสกรีนได้ 

 การใช้งาน Software ผ่านเครื่อง Scanner เมื่อ Scan Bar Code จะข้ึนรายชื่อสินค้าให้ 

เมื่อ Scan แล้วจะสามารถส่ง Print Slip ได้ทันที คุณวุฒิชัย  สารยศ ได้แสดงตัวอย่างการคีย์สินค้า 

เมื่อมีมากกว่า      1 สินค้า และการค้นหาสินค้า จะแสดงรายงานการคํานวณ จํานวนสินค้าคงเหลือ 

ราคารวม และยกตัวอย่าง กรณีท่ีมีลูกค้าต่อคิวเยอะ จะมีการคัดบิลเมื่อลูกค้าต้องการสินค้าเพิ่ม 

และขายให้กับลูกค้าเจ้าต่อไปได้ โปรแกรมน้ีสามารถตรวจสอบยอดขายได้ เช็คราคาขายของสินค้า

แต่ละกลุ่มได้ เหลือจํานวนเท่าใดบ้าง ถ้าจะมอบส่วนลดในแต่ละช้ินสินค้า จะลดได้แค่ผู้ท่ีเป็น 

Member ลดได้แค่ระดับเดียว คิดลดได้ทุกสินค้าในบิล ถ้าต้องการได้ส่วนลดในแต่ละช้ินจะคิดเป็น
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โปรโมชั่นในช่วงเวลานั้น เท่าน้ัน Member สามารถเช็คยอดได้ แต่ระบบไม่มีการคํานวณเงินปันผล ไม่

มีระบบเฉล่ียคืน แต่มีระบบสะสม รายเดือน และรายปี เช่น ยอดซื้อสะสมของนายสมชายภายในปี 

จํานวน 800,000 บาท 

 การยกเลิกสินค้าจะยกเลิกได้ 3 รูปแบบ คือ ยกเลิกบางรายการ ยกเลิกรายการสุดท้าย  

และยกเลิกท้ังบิล จะมีให้เลือกเหตุผลในการยกเลิกบิล ซึ่งตัวโปรแกรมสามารถให้เพิ่มสาเหตุได้ และ

จะคืนสินค้าเข้า Stock  สมารถตั้งสรุปการปิดรอบการขายได้   2 ช่วง คือ ช่วงเช้า-เท่ียง และช่วง

เท่ียง-เย็น เพื่อพิมพ์สรุปรายงานยอดขายในแต่ละวัน และการตรวจสอบจํานวนสินค้า ยอดขายใน

แต่ละวัน ซึ่งคุณวุฒิชัย  สารยศ ได้ทดสอบการกรอกจํานวนเงินเข้าระบบ แคชเชียร์ควรทําการตรวจ

ยอดขายให้ตรงกับจํานวนเงินที่โปรแกรมจะสรุปยอดรวมให้  

 การแสดงสรุปรายงานปุ่มประมวลผลโดย Back Office จะสรุปรายงานคํานวณภาษีให้ 

ซึ่งแยกเป็นรายงานยอดขาย รายงานการคืนสินค้า รายงานยอดซื้อ และรายงานการสะสมแต้ม ใน

ตารางจะมีช่ือสินค้า รหัสสินค้า กลุ่มสินค้า ยอดขาย ส่วนลด ราคาต่อหน่วย และสามารถเลือกช่วง

วันได้ สามารถ Export เป็น Excel ได้ สรุปรายงานสินค้าคงคลังได้ และแยกเป็นกลุ่มของสินค้า 

จํานวนรวมสินค้า 

 คุณวุฒิชัย  สารยศ ได้ทดสอบการกรอกสินค้าเข้า เมื่อซื้อสินค้าจากตัวแทนจําหน่าย 

จะได้ส่วนลดแล้วสรุปราคา ซึ่งถ้าพนักงานแคชเชียร์เป็นผู้สั่งซ้ือจะแสดงสถานะว่ายังไม่สามารถ

อนุมัติได้ ผู้จัดการร้านต้องตรวจสอบและจึงอนุมัติสินค้าที่สั่งซื้อได้ จะแสดงสถานะว่าอนุมัติซ้ือแล้ว 

จะแสดงรายงานการสั่งซื้อ ของจึงจะเข้า Stock  

 รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ได้สอบถามว่า ในทุกวันท่ี 15 ของเดือน ต้องการตรวจสอบ

สินค้าใน Stock จะทําอย่างไร ซึ่งคุณวุฒิชัย  สารยศ ได้ตอบว่าจะโชว์เป็น Report และทดสอบ

โปรแกรมแสดง Report  สรุปทุกรายการสินค้า มีเมนูตรวจสอบ Stock แสดงจํานวนสินค้าที่จัดซื้อ 

และสินค้าคงเหลือใน Stock 

 ในส่วนของ Back Office สามารถเข้าใช้โปรแกรมตรวจเช็คยอดขายท้ังหมดได้ สามารถ

ตั้งชื่อสินค้า กําหนดราคาขายได้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับราคาท่ัวไป กับ ระดับราคาสมาชิก 

สามารถตรวจสอบประวัติการซื้อ-ขาย มีเมนูตรวจนับสินค้าใน Stock สามารถตรวจสอบจาก

รายการสินค้า     กลุ่มสินค้า และผู้ขาย จะแจ้งสรุปรายงานได้ ซึ่งทางบริษัท จะ Training การใช้งาน

โปรแกรมให้ด้วย โปรแกรมน้ีสามารถตรวจนับสินค้าและปรับ Stock สินค้า การปรับราคาต้นทุน

สินค้า ปรับราคาขายสินค้า (ในกรณีราคาสินค้าเพิ่ม) ซึ่งสามารถเชื่อมต่อใช้กับโปรแกรมด้านบัญช ี

Fomula Winning ได้ เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปอีกชุดท่ีต้องจ่ายเพิ่มเติมเป็นค่าเชื่อมต่อโปรแกรม  

 คุณวุฒิชัย  สารยศ ได้ทดสอบการแสดงการสั่งพิมพ์รายงานที่น่าสนใจในโปรแกรม การ

แจ้งจํานวนสินค้าคงเหลือ ซึ่งต้องกําหนดจํานวนสินค้าต่ําสุดและสูงสุด เมื่อจํานวนสินค้าต่ํากว่าท่ี

กําหนดไว้จะแจ้งเตือนให้จัดซ้ือสินค้าเข้า Stock เพิ่ม และสามารถกําหนดให้พิมพ์รายงานตาม
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ช่วงเวลาในการเปิดใช้เครื่องได้ เมื่อช่วงเวลาท่ีมีลูกค้าเข้าใช้บริการจํานวนมาก ต้องเปิดใช้เครื่อง

คิดเงินในจุดอื่นเพ่ิมเติมหรือไม่ คุณวุฒิชัย  สารยศ ได้กล่าวถึงต้นทุนในการใช้เครื่องพิมพ์ควรใช้

เครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix ราคาถูกว่า อายุการใช้งาน 5 ปี 

 ถ้าตกลงจะซ้ือจะกําหนดราคาด้าน Software ราคา 35,000 บาท ส่วนลด 15% เหลือ 

29,750 บาท และราคาด้าน Hardware ประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ Small PC ย่ีห้อ Lenovo 

(ราคา 17,900 บาท) จอมอนิเตอร์ (ราคา 4,850 บาท) ล้ินชักใส่เงิน (ราคา 3,000 บาท) Scanner 

(ราคา 4,500 บาท) และ Printer (ราคา  8,500 บาท) รวมท้ังส้ินราคา 38,750 บาท ยังไม่รวมภาษี 

และวัสดุอื่นๆ  ท่ียังไม่รวมในชุดน้ี เช่น กระดาษม้วนราคาม้วนละ 30 บาท ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์

ขนาดเล็ก ย่ีห้อ Fujitsu ท่ีใช้ในร้าน Seven-Eleven ร้าน Family Mart ท้ังชุดราคารวม 89,000 บาท 

ยังไม่รวมภาษี ซึ่งมีอายุการใช้งานนานกว่า จากท่ีข้อตกลงเปรียบเทียบชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ท้ัง 2 

ชุดน้ี ซึ่งได้ตกลงราคาในชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ย่ีห้อ Fujitsu โดยภายในชุดประกอบไปด้วย  

 - เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเลก็ ย่ีห้อ Fujitsu 

 - เครื่อง Scanner 

 - โปรแกรม AdaPos Hypermart/Fashion 

 รวมท้ังส้ิน ราคา 123,250 บาท/ 1 ชุด ซึ่งในชุดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Small PC ย่ีห้อ 

Lenovo จะนําไปใช้งานใน Back Office และชุดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ย่ีห้อ Fujitsu จะนําไปใช้

งานใน   Front Office 

 คุณวุฒิชัย  สารยศ ได้สอบถามถึงการ Training การใช้งานโปรแกรมให้จัดฝึกอบรมที่ใด 

และให้ประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการร้านค้าปลีก เรื่องการคุมสินค้าต้อง Train ให้กับผู้คุมสินค้า

ใน Stock และทางบริษัทจะดําเนินการส่งรายงานโปรแกรม AdaPos Hypermart/Fashion ให้ใน

ภายหลัง 

 

เลิกประชุม เวลา 15.40 น. 
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รายงานการประชุม 

เพื่อติดตามสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรกลุ่มบ้านคลองใหญ ่

วันพุธท่ี 20 ตุลาคม 2553 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. รศ. จุฑาทิพย์     ภัทราวาท  ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 2. คุณสุกัญญา       จัตตุพรพงษ์  นักวิชาการเกษตร 9 

 3. คุณวราพันธ์ุ    จินตณวิชญ์  นักวิชาการสัตวบาล 4 

 4. คุณวิไลลักษณ์    ชาวอุทัย  นักวิชาการเกษตร 8 

 3. นายธนวัฒน์    ธนะปลื้ม  ผู้บันทึกการประชุม 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และนักวิชาการทีม

สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกลุ่มบ้านคลองใหญ่ จ.ชัยนาท โดยมีประเด็นสําคัญดังนี้ 

 

วาระแรก : สรุปสถานการณ์ของเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ 

 1. จากท่ีทางสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ทําการวิจัยเชิงปฎิบัติเพ่ือสํารวจกลุ่ม

กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรกลุ่มบ้านคลองใหญ่ จ.ชัยนาท โดยทางสถาบันฯ ได้มีการ

ประสานงานกับทางทีมงานนักวิชาการลงพื้นที่เพื่อต่อยอดต่อไป 

 2. คุณสุกัญญา ให้ข้อมูลว่าทางกลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ ต้องการที่จะทํายังไงให้

ความเป็นอยู่ดีข้ึน หนี้สินหมดไปต่างคนต่างเอาตัวรอด ไม่ได้คํานึงถึงส่วนรวม 

 3. คุณสุกัญญา ให้ข้อมูลว่าเกษตรกรแต่ละคนยังไม่เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน การมาเข้า

ร่วมของสมาชิกจากหลายตําบล แต่ละตําบลมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่ คุณสุกัญญาแนะนําว่าควร

แยกเป็นตําบลหรือกลุ่มๆ เพื่อให้สะดวกในการดําเนินการ 

 4. คุณสุกัญญา ให้ข้อมูลว่าเทคโนโลยีการผลิตไม่เหมาะสมกับราคาท่ีเบียงเบน ทีมงาน

ของคุณสุกัญญาจึงยกตัวอย่างการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ เพื่อลดต้นทุนแก่เกษตรกร ทางกลุ่มเกษตรกรเห็น

ด้วย ท่ีจะมีพ่ีเลี้ยงเข้ามาช่วยเรื่องการเรียนรู้ 

 5. สรุป จากท่ีทางทีมงานลงพ้ืนที่กลุ่มกองทุนฟ้ืนฟูกลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ 

จุดอ่อนคือเทคโนโลยีการผลิต แนวทางไม่มีการลดต้นทุนการผลิต มีการเรียนรู้แต่ยังไม่ถูกต้อง ยัง

ขาดพี่เล้ียงที่คอยแนะนําเพ่ือให้เข้าใจอย่างถูกต้อง 
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วาระท่ีสอง : Approve Proposal 

 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท นําเสนอกรอบงานวิจัยของสถาบัน อธิบาย Road Map ของ

แผนงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการ เช่นการสร้างแบรนด์ กลุ่มงานวิจัยเชิงพื้นท่ี การนําผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ 

 โจทย์วิจัย ทําอย่างไรให้เกษตรกร ท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มฯสามารถลดต้นทุนการทํานา 

   - ทําอย่างไรจึงจะสามารถยกระดับความรู้ / เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพของ

สมาชิกกลุ่มได้อย่างยั่งยืน 

 วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ ในการทํา      

การเกษตรของสมาชิกกลุ่มผ่านกลไกศูนย์เรียนรู้ 

  2. เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการกลุ่มในการพึ่งพา และร่วมมือกันในการแก้ไข      

ปัญหาในการประกอบอาชีพ และหนี้สิน 

ประโยชน์ 

  1. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตพืชโดยการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์แทนการใช้         

ปุ๋ยเคมี 

  2. กลุ่มกษตรกรมีกรอบทิศทางการดําเนินงานอย่างมีแบบแผน เพื่อนําไปสู่ความ      

เข้มแข็งเป็นปึกแผ่นเพิ่มมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 

 

 

 

 

1. ประสานงานผูเกี่ยวของ 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
       - วางกรอบทิศทางกลุม 
       - การวางแผนปฏิบัติการวิจัย 
       - กําหนดตัวผูรับผิดชอบในดาน 
          ตาง ๆ 
 

   3. การใชกลไกศูนยเรียนรูเพื่อ 
             การถายทอดเทคโนโลยีการ  
               ใชมูลสัตวเพ่ือการลดตนทุน 
            และการพัฒนาระบบบริหาร 
        จัดการกลุม 
 

4. การดําเนินการโครงการ 
        มูลสัตวเพ่ือการพ่ึงพา 
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สรุปการประชุมหารือเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้เข้าประชุม 

 1.  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท  ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 2.  คุณธนณวรรธ์ แสงหวัง  หัวหน้าโครงการวิจัย 

 3.  คุณรุ่งอรุณ เชาวกรกุล  รองประธานชุมนุมสหกรณบุ์รีรัมย์ 

 4.  คุณบุญเกิด  ภานนท์   ประธานเครือข่ายฯ   

 5.  คุณบุญล้วน  อุดมพันธ์  ทีมกลยุทธ์ เครือข่ายฯ   

 6.  คุณวิฑูล ธรรมเดชากุล  กรรมการ 

 7.  คุณเฉลิมพร พิมพา   สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด 

 8.  คุณจีรนันท์ เลาวัชภกูล  สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด 

 9.  คุณกาณจนศิริ อัมสงคราม  สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจํากัด 

 10. คุณสายสุดา ศรีอุไร   สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

  11. คุณสุพจน์ สุขสมงาม  สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

  ผู้ประสานงานกล่าวแนะนําวัตถุประสงค์การประชุมวาระพิเศษโดยให้คุณธนณวรรธ์ 

กล่าวถึงความเป็นมาของการส่งข้าวหอมมะลิแบรนด์เกิดบุญเข้าร่วมแข่งขันเรียลลิตี้ “เกมส์สหกรณ์ 

ซีซั่น 2 “ ในนามของเครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทยโดยไม่ได้คาดหวังความสําเร็จ หวังเพียงได้

ทําการประชาสัมพันธ์แบรนด์ข้าวหอมมะลิเกิดบุญ สิ่งท่ีคณะกรรมการกําหนดในการแข่งขั้นนั้น 

บางส่วนทางเครือข่ายเราได้ทําไปแล้วในโครงการวิจัย ซึ่งการหารือในครั้งน้ีเป็นการเตรียมความ

พร้อม เตรียมข้อมูลเพื่อไปนําเสนอในรายการเกมส์สหกรณ์ 

  จากนั้นทีมกลยุทธ์ได้รายงานการศึกษาดูงานการดําเนินเครือข่ายคุณค่าผลไม้(GAP) 

ณ สหกรณ์การเกษตรมะขาม จํากัด จังหวัดจันทบุรี 2 แห่ง ผจก.มะขาม บรรยายสรุปว่าจากการไป

ครั้งนี้สรุปส่ิงท่ีได้คือแนวทางการดําเนินงานการทําสวนผลไม้โดยการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี มีการจด

บันทึก ระยะเวลาในการใช้สารควรมีระยะเวลาห่างจากการเก็บเกี่ยวเท่าไรซึ่งใช้เครื่องมือง่ายๆ 2 

อย่างคือ  

  1.  มีสมุดจด 1 เล่มบันทึกการใช้สารเคมีการบริหารจัดการในฟาร์ม  

  2.  คู่มือการใช้สารเคมี ซึ่งจะมีข้อมูลบอกคุณสมบัติของสารเคมีแต่ละชนิดมี

ระยะเวลาปลอดภัยกี่วัน ซึ่งมีหลักง่าย ๆ 3 ข้อคือ 
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   2.1  เกษตรกรปลอดภัย 

   2.2  ผู้บริโภคปลอดภัย  

   2.3  สิ่งแวดล้อมปลอดภัย 

   โดยการสร้างจิตสํานึกให้แก่เกษตรกรเสมอในการทํา GAP โดยเกษตรกรจะเข้าร่วม

เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เดือนละ 1 ครั้ง โดยเกษตรกรจะนําปัญหาหรือสิ่งท่ีพบมาร่วมแบ่งปันร่วม

แก้ปัญหาภายในเวที ทําให้ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานลดน้อยลง 

  หลังจากนั้นท่ีประชุมได้ร่วมวางแผนปฏิบัติการตลาดและวางเป้าหมายการทํา

การตลาดสรุปได้ดังนี้ 

 

แผนปฏิบัติการตลาด 

กิจกรรม เจ้าภาพ 
เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ประสานงานขอการรับรอง

เครื่องหมายการค้าจากกรมทรัพย์สิน

ทางปัญญา  

สกก . เกษตรวิ สัย 

จก. 

            

2. ขอเครื่องหมายรับรองจากกรมการค้า

ภายใน 

สกก . เกษตรวิ สัย 

จก. 

            

3. พิมพ์ถุง(ใหม่) สําหรับวางจําหน่ายใน 

Hypermart 

สกก.ปราสาท              

4. กระจายสินค้าผ่านช่องทางการตลาด

ต่างๆ 

ภาคี เค รือข่าย  5 

สหกรณ์ 

            

5. การบริหารจัดการแบรนด์ข้าวเกิดบุญ ทีมกลยุทธ ์             
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เป้าหมายการทําการตลาด 

สหกรณ์ ช่องทางการตลาด เป้าหมาย 

1. สกก. เกษตรวสัิย จก. เครือเดอะมอลล์และเครือข่ายภาคใต้ Farmer market/Farmer shop/ เครือข่าย

จังหวัด/มก. และอื่น ๆ 

500ตัน/ปี 

2. สกก. ปราสาท จก. ตลาดใหม่สหภาพแรงงานการไฟฟ้า/กลุ่มชุมชนภาคใต้/กลุ่มชุมชนในจังหวัด 300 ตัน/ปี 

3. สกก.กระสัง จก. คาร์ฟู/ตลาดเครือข่ายสหกรณ์ภาคตะวันออก 200ตัน/ปี 

4. ชสก. บุรีรัมย์ จก. ชสร. ตลาดภาคเหนือ/จ.นครศรีฯ 300ตัน/ปี 

5. สกก.พิมาย จก. เครือขา่ยในจังหวัด/ตลาดในกรุงเทพฯ 300ตัน/ปี 

6. สกก.นางรอง จก. เครือขา่ยในจังหวัด / เครือข่ายภาคใต้ 200ตัน/ปี 

7. สกก.สุวรรณภูม ิจก. เครือขา่ยภาคใต้/ตลาดในกทม. 20 ตัน/ปี 

รวม 1,820 ตัน/ปี 

 

  หลังจากนั้นท่ีประชุมได้ร่วมหารือการปรับปรุงรูปแบบถุงบรรจุภัณฑ์โดยที่ประชุม

เห็นชอบให้แก้ไขนําโลโก้การรับรองมาตรฐาน SGS และโลโก้ตราคนหาบข้าวออก โดยให้คงระเบียบ

การใช้เงินกองทุนของเครือข่ายเช่นเดิมในการจัดพิมพ์ถุง ท้ังน้ีการบรรจุข้าวขนาด 1 กิโลกรัมจะทํา

การแวคคูลอั้มเพื่อจําหน่ายในไฮเปอร์มาร์ท 

  ในช่วงท้ายที่ประชุมได้รายงานปัญหาอุปสรรคการจดทะเบียนลิขสิทธิ์โลโก้เครือข่าย

ข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ท้ังนี้ผู้อํานวยการฯจะช่วยประสานงานดําเนินติดต่อกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญาในการจดสิทธิบัตรอีกทางหนึ่ง 

  

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
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รายงานสรปุผลการประชมุเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการวิจัย 

“แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนนุการพ่ึงพาตนเองและการร่วมมือกัน

ระหว่างสหกรณ”์ 

วันที่ 26 ตุลาคม 2553  เวลา 09.30 – 12.30 น. 

ณ ห้อง 205 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

 1. รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์   

 2. นางสุนทรี  ถาวร  ผู้จัดการฝ่ายวางแผน ชสอ.   

 

สรุปสาระสําคัญของการประชุม  ประกอบด้วย 

1. การออกแบบแผนปฏิบัติการวิจัย โดยแบ่งการดําเนินงานเป็น 11 กิจกรรม ดังนี้ 

(1) ประชุมทีมวิจัย  

(2) ประชุมจัดทําแผนปฎิบัติการวิจัย 

(3) จัด Forum ฝ่ายจัดการที่เป็นทีมบริการของ ชสอ. 

(4) จัด Forum ฝ่ายจัดการที่เป็นเจ้าหน้าท่ีระดับบริหารของ ชสอ.  

(5) จัด Forum สหกรณ์สมาชิก ชสอ.  

(6) จัด Forum ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(7) จัด Forum สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

(8) จัด Forum ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานชุมนุมสหกรณ์ประเภทอื่นๆ อดีตประธาน

กรรมการ  

 และท่ีปรึกษา ชสอ. นักวิชาการอิสระ) 

(9) จัด Forum ทีมวิจัย 

(10) จัดทํารายงานความก้าวหน้า 
(11) จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์  

 2. การจัด Forum โดยใช้เทคนิค Delphi (เทคนิค Delphi คือ กระบวนการหรือเครื่องมือ

ท่ีใช้ในการตัดสินใจหรือลงข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็นระบบท่ีปราศจากการเผชิญหน้า

โดยตรงของกลุ่มผู้เช่ียวชาญโดยรวบรวมและสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ) 

 3.  การมอบหมายหน้าที่ให้ผู้จัดการฝ่ายวางแผน ชสอ. ในฐานะผู้ช่วยนักวิจัย มีดังนี้ 

 (1) ประสานงานกับฝ่ายจัดการท่ีเป็นทีมบริการของ ชสอ. และเจ้าหน้าท่ีระดับ

บริหารของ ชสอ. เพื่อกําหนดวันและเวลาในการจัด Forum  
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    (2) ประสานงานกับสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ในการเชิญเข้าร่วม

Forum สหกรณ์สมาชิก ตามรายชื่อท่ีหัวหน้านักวิจัยกําหนด  

    (3) ประสานงานเพื่อเตรียมการจัด Forum ต่างๆ  

    (4) บันทึกการประชุม และสรุปข้อคิดเห็นจากเวทีการจัด Forum ต่างๆ 

    (5) รายงานความคืบหน้าโครงการวิจัย ต่อคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา ของ 

ชสอ.  

 4.  แผนปฏิบัติการวิจัย  (รายละเอียดตามเอกสารหน้า 3) 

 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
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รายงานการประชุม Farmer Market โครงการเครือข่ายกลุ่มธุรกิจสามพราน ครั้งที่ 3/2553 

วันจันทร์ท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 10.00 -12.00 น. 

ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณอรุษ นวราช  หัวหน้าโครงการวิจัย 

3. คุณศิริดารัตน์ เลขมาศ  นักวิจัย 

4. คุณวิชัย  มีสวัสด์ิ  เจ้าหน้าที่ส่งเสริม 

5. นายธนวัฒน์ ธนะปล้ืม เจ้าหน้าที่วิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 

 ตามท่ีได้นัดหมาย เพื่อหารือเตรียมการท่ีจะเปิดตัวโครงการ Farmer Market และ

พิจารณาในเรื่องของปฏิทินกิจกรรมเรียนรู้ ภายในระยะเวลา (6 เดือน) รวมท้ังรายละเอียดต่างๆ 

ตามวาระดังต่อไปนี้ 

 หารือเพื่อเตรียมการโครงการ Farmer Market 

- คุณอรุษ นวราช หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องการที่จะหารือเรื่องการประชาสัมพันธ์ 

โดยต้องการ การแนะนําและความคิดเห็นจาก ผู้อํานวยการสถาบันฯ โดยทางสถาบันฯ มีแผนที่จะ

เปิดตัวโครงการ Farmer Shop ในงานน้ีด้วย จึงมีการหารือกัน โดยทางคุณอรุษเห็นด้วยกับการ

เปิดตัวโครงการ Farmer Shop Concept ในการหารือในวันนี้คือ ขยายผล/การวางตําแหน่ง 

- hilight ของงานในครั้งนี้ ทางสวนสามพรานมีการจัดพ้ืนที่ไว้สําหรับใช้เป็นศูนย์การ

เรียนรู้และส่ือกลาง โดยมีจุดตรวจสินค้าท่ีสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาถ้าลูกค้าต้องการ โดยจะ

ตรวจสารเคมีกําจัดแมลง ท่ีตกค้างในผัก ผลไม้และธัญพืช  กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต, คาร์บาเมท, 

ไพเรทรอยด์, ออร์แกโนคลอรีน โดยจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน โดยผ่านชุดตรวจสอบ MJPK, 

GAP, GI และ Organic ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจสินค้านั้นทางกรรมการหารือกันแล้วสรุปได้ว่า 

ทางลูกค้าจะเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ 50% อีก 50% ทางผู้ประกอบจะเป็นผู้ออกให้ 

- การประชาสัมพันธ์  ทางสวนสามพรานได้มีการประสานงานในเรื่องการ

ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ เช่นเครือข่ายที่เกี่ยวกับ Green โดยล่าสุดได้มีการนัดหมายกับทางคุณถนัดศรี
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เพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ Farmer Market ซึ่งก่อนหน้าน้ีทางผู้อํานวยการ 

สถาบันฯ ได้มีการให้สัมภาษณ์กับทางหนังสือพิมพ์สยามรัฐ บน website ของสถาบันฯ และ

ประชาสัมพันธ์ไปทางเครือข่าย เกี่ยวกับโครงการนี้แล้ว 

- การจัดล็อคและกฎระเบียบต่างๆ ของทางผู้ประกอบการร้านค้านั้น ได้มีการหารือใน

ท่ีประชุมสรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์ท่ีนํามาจะต้องมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคและส่ิงแวดล้อม มา

จําหน่ายถึงมือผู้บริโภคในราคาท่ีเป็นธรรม ส่วนการจัดล็อคสําหรับผู้ประกอบการนั้น เริ่มแรกทาง

สวนสามพรานเสนอให้ใช้การจับฉลาก เพ่ือความเท่าเทียมกัน ในท่ีประชุมจึงได้หารือและสรุปว่า 

สิทธิขาดท้ังหมดข้ึนอยู่กับทางหัวหน้าโครงการ เพ่ือให้ภาพโดยรวมนั้นออกมาสวยงามและดูเป็น

ระเบียบ 

- จากท้ังหมด 31 บูธ (ลด - เพ่ิมได้ตามสมควร) การเตรียมพื้นท่ีบูธ Farmer Shop 

ทางสวนสามพรานได้มีการเตรียมพื้นที่สําหรับบูธ Farmer Shop โดยมีการเตรียมป้ายร้าน ช้ันวาง

สินค้าต่างๆ ไว้แล้ว โดยทางสถาบันฯ ขอพ้ืนที่เพียง 3*3 ตารางเมตร สําหรับสินค้าท่ีจะนํามา

จําหน่ายในบูธFarmer Shop นั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ โดย

จะมีการคัดสรรสินค้า ข้ึนในวันท่ี 18 พ.ย. 53 โดยให้ทางผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ท่ีสนใจเข้าร่วม

โครงการ นําสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ มาร่วมคัดสรรสินค้าได้ ณ ห้องประชุม ชั้น6 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 กรอบการบริหารจัดการแบรนด์ 

- กรอบทิศทางและการวางตําแหน่ง 
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 พิจารณาปฏิทินกิจกรรมเรียนรู้ (6 เดือน)  

- รายระเอียดสําหรับการปฏิบัติ Format ของตารางกิจกรรม การ Follow up และ

ประเมินผล 

วิทยากร 

ว-ด-ป 
หลักสูตร กลุม่ จุดมุ่งหมาย 

ผลการ

ประเมิน 
ข้อแนะนํา กิจกรรม Follow up 

 เกษตรธรรมชาติ เครือข่าย

วิทยุ

กองทัพบก 

(50 คน)  

 

- ให้ความรู้

เรื่องการเลือก

ซื้อและบริโภค

พืชผัก

ปลอดภัยและ

สุขภาพท่ีดี  

 

ประเมิน

ความ

คิดเห็น  

 

ความ

คิดเห็นของ

ผูเ้ข้าอบรม  

 

- ฟังบรรยาย 

- รับเอกสาร 

- ดูการสาธิต  

 

หลังจาก  

1 เดือน   

ติดตามการ

นําไปใช้

ประโยชน์  

 

 การจัดการหลังการเก็บ

เกี่ยว 

      

 GAP       

 การรับรองอาหาร

ปลอดภัย  

      

 ปุ๋ยส่ังตัด        
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 นัดหมาย 

- ระหว่างวันท่ี 15-19 พ.ย. 53 นัดพบ คุณสุกัญญา น้ําหมักมูลสุกร 

- ถ้าเป็นไปได้ ทุกอาทิตย์ในระหว่างดําเนินโครงการ มาประชุมกันเพ่ือหารือและติดตาม

ประเมินผล 

- 9 พ.ย. 53 กันตนา นัดสัมภาษณ์ 9.00 น. 

- 18 พ.ย. 53 ประชุมเพื่อคัดสรรสินค้า 

 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
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การประชุมโครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เอื้อหนนุการพ่ึงพา

ตนเองและเกื้อหนุนการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ครัง้ท่ี 2/2553 

วันจันทร์ท่ี 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 2.  อ. วรเทพ ไวทยาวิโรจน์  ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 

 3.  คุณสุรจิตต์  แก้วชิงดวง  ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 

 4.  อ. ไพโรจน์ ล้ิมศรีสกุลวงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  นางสาวธราภรณ์ ศรีงาม  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

 

วาระท่ี 1:  การพิจารณาประเด็นต่างๆ ในการจัด Forum 

  

 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผอ. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ กล่าวต้อนรับผู้มาประชุม 

พร้อมรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของสถาบันฯ และได้เสนอกรอบแนวทางการขับเคล่ือน

งานวิจัยโดยจะมีการจัด Forum 1-4 และ Forum ใน ชสอ. ซึ่งจะมีการระดมสมอง 

รวบรวมข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของสมาชิก โดยจะขอปรึกษาเรื่องประเด็นต่างๆ กับท่ีประชุม

เพื่อท่ีจะนําไปจัด Forum ต่อไป ซึ่งประเด็นหลักจะเน้นที่คนทํางานรับเงินเดือนที่เข้าร่วมชุมนุม และ

นําแบบสอบถามให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นและตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป้าหมายคือ การเข้าถึง

บริการอย่างเป็นธรรม โดยจะเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกประเด็นท่ัวประเทศ ซึ่งมี Highlight 

คือ การออกแบบโมเดลที่เป็น Blueprint ให้เป็นต้นแบบเพื่อการนําไปใช้ต่อไป 

 ผู้อํานวยการฯ ได้กล่าวถึงเอกสารประกอบที่ได้จากงานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่ง

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ป ร ะ จํ า ปี  2 5 5 3  เ รื่ อ ง  “อ น า ค ต น โ ย บ า ย ก า ร เ งิ น ไ ท ย : 

ความท้าทายจากเสถียรภาพทางการเงิน และอัตราแลกเปลี่ยน” ซึ่งสามารถสรุปนโยบายภาครัฐได้

ตามแผนภาพ 
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แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบคิดในที่ประชุมของการเชื่อมโยงระบบการเงินสหกรณ์ 

 

สําหรับประเด็นการสนทนา 

- บริการที่ต้องการแต่ยังไม่ได้รับ มีข้อเสนอแนะจาก อ. วรเทพว่า ควรเพ่ิมอีกข้อหนึ่งคือ 

บริการที่สหกรณ์ควรทําแต่ยังไม่ได้ทํา ซึ่งจะแตกต่างจากเรื่องส่ิงท่ีสมาชิกอยากได้ เช่น ความ

ปลอดภัยทางการเงิน/ทรัพย์สิน หรือความมั่นคงทางการประกอบอาชีพ เช่น การฝกึอาชีพต่างๆ ถ้า

เป็นชาวนาควรให้รู้ว่าควรทําอะไรกับอาชีพน้ีบ้าง พ้ืนที่บางแห่งอาจไม่เหมาะสําหรับการปลูกข้าวแต่

เหมาะกับการปลูกพืชชนิดอื่น เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ควรให้ชาวนารู้ว่าควรทําอะไร หรือจะทําอะไร

ได้บ้าง 

- จุดอ่อนของบริการที่มีอยู่  ผอ. อธิบายว่า จะเริ่มสํารวจจากฐานคิดความต้องการของ

มนุษย์เงินเดือน เพ่ือวิเคราะห์ Life Style ของคนเหล่านั้นท้ังด้านชีวิตความเป็นอยู่และด้านอาชีพ 

(ตามแผนภาพที่ 1) ซึ่ง อ.วรเทพ กล่าวว่า เสถียรภาพความมั่งคงทางการเงินมีอยู่ 2 มิติ คือ 

เสถียรภาพของสถาบันการเงิน และตัวสมาชิกเอง ซึ่งสิ่งสําคัญคือ ตัวสมาชิก เพราะฉะนั้นต้องสร้าง

เสริมให้สมาชิกแข็งแกร่ง แต่ส่ิงท่ีเป็นอยู่ปัจจุบันคือ ถ้ากรณีสมาชิกออกจากหน่วยงานแล้วจะหมด

ความผูกพันกับสหกรณ์ไปด้วย ดังนั้นถ้าเราจะให้สหกรณ์เป็นสถาบันการเงินสําหรับให้สมาชิกพึ่งพิง 

ก็ควรให้สหกรณ์สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องอิงกับหน่วยงานหรือสถาบัน ดังนั้นสถาบันการเงินควรต้อง

เป็น นิติบุคคล มีความเป็นอิสระจากตัวแม่ และสามารถเล้ียงดูตัวเองได้ ในเบื้องต้นควรต้องทราบว่า

คนเหล่านั้นต้องการอะไรบ้าง และต้องให้มีความเข้าใจว่าสถาบันการเงินประเภท Non-profit นั้นคือ

ชุมนุม ณรงค เพ็ชรประเสริฐ 

* ตองมีขอมูลธนาคารสหกรณ 

จะเชื่อมกับ สสส. 
สกว. 

? จะเขามาทาง 

นโยบายรัฐ สถาบันการเงิน 
ตนทุนการเงิน 
การบริหารความเสี่ยง 
สวัสดิการ 
การเขาถึงแหลงเงินทุน
อยางเปนธรรม 

คาดวาจะได Model  
จาก อ.วรเทพ 

ชีวิตความเปนอยู 
อาชีพ 

สถาบันการเงิน Non-profit 
- บริษัทที่แทจริง 
-  บริการ : สวัสดิการ/ความมั่นคง 

การใหบริการศึกษาอบรม/ 
ขอมูลขาวสาร 

สวัสดิการ 

แผนแมบทการเงินฐานราก แผนแมบทระยะที่ 1 

มนุษยเงินเดือน 
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อะไร และสวัสดิการท่ีจะให้สมาชิก ความมั่นคงในการดําเนินชีวิต/ครอบครัว แล้วเมื่อสหกรณ์สําเร็จ

วัตถุประสงค์ก็ต้องแบ่งปันกับสหกรณ์อื่น และส่ิงหนึ่งท่ีต้องการบอกคือ เมื่อเป็นสหกรณ์ก็ต้องมี

ความร่วมมือ ผนึกกําลังกัน ไม่ใช่การแตกเป็นหน่วยย่อยๆ ออกไปอีก 

ผอ. จึงสรุปว่า สถาบันการเงินประเภทปิดนั้นต้องเป็นนิติบุคคลท่ีแท้จริง มีบริการและ 

สวัสดิการท่ีจะให้ความมั่นคงแก่สมาชิก (ตามแผนภาพ 1) สําหรับตอนน้ีมีข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน

เพื่อจัดทําสรุปและท้ายท่ีสุด ใน Forum  จะได้อัตลักษณ์ และได้ทราบความต้องการว่าจะต้องมี

อะไรบ้าง ชุมนุมควรมีอะไรและควรทําอะไร โดยให้ชุมนุมมีส่วนร่วมใน Forum แล้วเราจะกล่าวถึง

หลักการ (Concept) เป็นการเปิดประเด็น 

ผอ. กล่าวถึงระบบการเงิน ท่ีมีอยู่ 3 ระดับ คือ สถาบันการเงินในระบบ สถาบันการเงิน

กึ่ งระบบ  และสถาบันการเ งินระดับฐานราก  (Mic ro F inance) ซึ่ งคาดหวังว่าในอนาคต 

สหกรณ์และสถาบันการเงินระดับชุมชนจะสามารถเชื่อมต่อกันได้หรือไม่ สหกรณ์ควรมีระบบอะไร 

ต้องมีการแผนวางแผนอะไร รัฐต้องเก้ือหนุนอย่างไร ตามแผนภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2 ระบบการเงิน เขียนโดย รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 

 

สถาบันการเงิน 
ในระบบ 

สถาบันการเงิน 
ก่ึงระบบ 

สถาบันการเงินระดับฐานราก 
(Micro Finance) 

ในอนาคตอยากจะใหเช่ือม
กันจะไดหรือไม ? 
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จากนั้น ผอ. ได้สรุปแผนการดําเนินงาน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพสรุปบริการชุมนุม ชสอ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  การวางตําแหนง / งานวิจัย “ระบบการเงินที่เชื่อมโยงพึ่งพาและรวมมือกัน”  
     เริ่มจาก ระบบการเงินท่ีมี ชสอ. เปนแมขาย 
     Concept คือ เปนสหกรณระบบปด  

     → มี paper ของนักสหกรณ / Professor วิเคราะห 

     → ขอมูลวิกฤตสหกรณ : สหกรณลูกผสม 

2.  ขอรับฟงความคิดเห็นจาก   
6 Forum: คนวงใน 

2  Forum: จากกระทรวงการคลัง/ 
                     ผูเชี่ยวชาญ 

ขอมูล Design 

ขอให อ.วรเทพ ชวยคิดแบบ  
blueprint ไวกอน/ และขอ paper 

คุณสุรจิตต : ขอขอมูลท่ีจะประเมิน 
เกี่ยวกับตัวชี้วัดการเงิน 

3.  การออกแบบ Model  สหกรณคุณภาพ ระบบการเงินคุณภาพ 
สู 

จะนําขอมูลท่ีมีมาวาดกราฟเพื่อนําไปศึกษา
เพ่ือใหไดกรอบคิดท่ีตรงจุด 

ความมั่นคง 

ความเสี่ยง 

โปรงใส 

× 

× 

× 

ชสอ. Model 

บริการชุมนุม ชสอ.  หุน 

เงินฝาก 
เงินกู ใหการศึกษา 

เคานเตอรเซอรวิส 

เครื่องเขียน/แบบพิมพ 

สวัสดิการ เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
ของ จนท. 

1. ขอจุดแข็ง / จุดออน  

2. ขอเสนอแนะ : อะไรที่จะทําใหระบบ
การบริหารจัดการของ ชสอ. ดีข้ึน 
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จากนั้น ผู้อํานวยการฯ ได้สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ แบบสอบถามความคิดเห็น

ผู้บริหารสหกรณ์ ซึ่งท่ีประชุมได้ขอให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

1.  ควรเพ่ิมข้อ 3 แทรกเป็น “สหกรณ์ของท่านเลือกใช้บริการเงินกู้กับ ชสอ. เป็น

อันดับแรก” ต่อจากข้อ 2 ท่ีเป็นบริการฝากเงิน  

2.  ควรเพิ่มข้อ 4 เป็น “อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว” และ

ย้ายข้อ 3 เดิมมาเป็นข้อ 5   

3.  ข้อ 4 เดิม “ท่านมีความภูมิใจและเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ของ ชสอ.” เล่ือนเป็นข้อ 6 

และแก้ไขเป็น “ท่านเชื่อว่า ชสอ. มีศักยภาพเพียงพอในการเป็นสถาบันท่ีมีความภูมิใจและ

เชื่อม่ัน” 

4.  ข้อ 5 เดิม “ท่านต้องการให้ ชสอ. ทําหน้าท่ีในฐานะองค์กรกลางของขบวนการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตลอดไป” เลื่อนเป็นข้อ 7 และแก้ไขประโยคเป็น “ชสอ. ต้องเป็นองค์กรกลาง

ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ตลอดไป” 

 5.  ข้อ 6 เดิม “อยากให้ ชสอ. เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ ในการประสานงาน

ความร่วมมือและพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์” เลื่อนเป็นข้อ 8 และแก้ไขประโยคเป็น “ชสอ. มีหน้าที่

เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ ในการประสานความร่วมมือและพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ให้

ย่ังยืน” 

6.  ข้อ 9 เดิม เลื่อนเป็นข้อ 11 “ท่านมีความพอใจในการให้บริการของพนักงาน ชสอ. 

ดีอยู่แล้ว” และให้เปลี่ยนคําว่า “พนักงาน” เป็น “เจ้าหน้าที่” 

7.  สําหรับข้อ 1 ด้านล่างตาราง “สหกรณ์ของท่านต้องการใช้บริการของ ชสอ. 

อะไรบ้าง” ให้เพิ่ม “ด้านสวัสดิการ ระบุ.............” ลงไปก่อน ข้อ อื่นๆ ระบุ........ 

8.  ข้อ 2 ด้านล่างตาราง แก้ไขเป็น “ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ ชสอ. ปรับปรุง 3 อันดับ

แรก” ตัดคําว่า “บริการ” ออก 

 

 ในท่ีประชุมได้มีการพิจารณาการใช้คําว่า “ภาพลักษณ์” ในข้อ 4 และได้ข้อสรุปว่า 

ควรแยก ภาพลักษณ์ กับ ความเชื่อม่ัน ออกจากกัน จึงให้แก้ไขข้อความในข้อ 4 เดิม และเห็นว่าใน

อนาคตอาจต้ังเวทีในหัวข้อ “ภาพลักษณ์ ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง”  

 

 สําหรับเป้าหมายผู้ตอบแบบสอบถามคาดไว้ประมาณ 200 ฉบับ เพ่ือนํามาวาด

กราฟเบื้องต้นเป็นข้อมูลในการดําเนินงานต่อไป โดยผู้อํานวยการฯ ได้ขอหารือในท่ีประชุมกรณีการ

เชิญผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ควรจะเป็นใคร และควรเชิญใคร จึงขอให้คุณสุรจิตต์ และ อ.วรเทพ 

ช่วยคัดเลือก โดยเริ่มจาก 
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1 .   พ้ื น ที่ ก รุ ง เทพฯ  ภาคกลาง  และ  ตะ วันออก  จัด เว ที ท่ีอาคาร เค ยู  โ ฮม                       

ม. เกษตรศาสตร์ บางเขน  

2.  ภาคเหนือ จัดท่ี จ. เชียงใหม่ 

3.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดท่ี จ. นครราชสีมา 

4.  ภาคใต้ จัดท่ี จ. สงขลา 

 

วาระท่ี 2  : ข้อหารือในการเตรียมตัวจัด Forum 

 ผอ. ขอ Model  โดย ผอ. จะจัดทํา และปรึกษากับ อ.วรเทพ และคุณสุรจิตต์ เช่น 

Concept สหกรณ์ออมทรัพย์กับระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยเริ่มช่ัวโมงแรกด้วยการ Share Vision 

และท่อนท่ี 3 จะเป็นการ Debate ในทุกเรื่อง ซึ่ง อ.วรเทพ ให้ระวังอย่าให้ผู้เข้าร่วมดึงออกนอกแนว

หัวข้อที่เรากําหนด 

 ประเด็นท่ี 3 หลักการบริหารงานการเงินประเภทปิด 

1. ทําอย่างไรจะให้มีระบบบริหาร  
2. ทําอย่างไรจะให้กลุ่มสมาชิกและกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงอย่างเป็นธรรม 

3. ทําอย่างไรจะให้มีเสถียรภาพ 

และปิดท้ายด้วย ทําอย่างไรให้มีภาพลักษณ์ท่ีดี ซึ่งท่ีประชุมเห็นว่ามีประเด็นพูดคุยมาก 

จึงเห็นควรให้ใช้เวลาการจัดเวทีตลอดท้ังวันถึงเวลา 15.00 น. แล้วสุดท้ายให้มีการจัดการ mindmap 

ผอ. ขอให้คุณสุรจิตต์ เตรียมเรื่องการวิเคราะห์ภาพรวม แล้วนํามาพิจารณากันอีกครั้ง

หนึ่งก่อนเปิดเวที 

 

วาระท่ี 3: มอบหมายการเตรียมงาน 

 1.  ให้คุณสุรจิตต์ ทําการประเมินสถานการณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 2.  อ. จุฑาทิพย์ ทํา intro เรื่อง hybrid ต่างๆ (มองเรื่อง ชสอ.) 

 3.  อ. วรเทพ ให้ดูเรื่องสถาปัตยกรรมการเงิน ควรมีอะไร (ในภาพกว้าง/ นวัตกรรม

การเงิน/ หน่วยงานที่จะช่วยสนับสนุน) 

 4. อ. ไพโรจน์ : กลไกการสร้างระบบการบริหารจัดการ (หน่วยงานสหกรณ์ออมทรัพย์) 

จะทําอย่างไร / สหกรณ์ควรมีระบบบริหารจัดการอย่างไร 

 5 .  อ .  จุ ฑ า ทิ พ ย์  ต้ อ ง ก า ร ทํ า วี ดี ทั ศ น์ เ ป็ น  i n t r o  ก่ อ น เ ริ่ ม ง า น  โ ด ย 

คุณสุรจิตต์ได้เสนอภาพและ เน้ือหาจากภาพยนต์เรื่อง Wall Street2 : Money Never Sleeps ซึ่งชี้ถึง

ระบบเศรษฐกิจของอเมริกาในปัจจุบันและต้นเหตุของวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ 
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 ท่ีประชุมให้ทุกคนเขียนร่าง (Draft) แล้วนํามาพิจารณากันอีกครั้งในวันศุกร์ท่ี 3 

ธันวาคม 2553 และจะมีการประชุมท่ี ชสอ. ในวันศุกร์ท่ี 17 ธ.ค. 53 (รอยืนยันวันเวลาท่ีแน่นอนอีก

ครั้งหนึ่ง) 

 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
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การประชุมโครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เอื้อหนนุการพ่ึงพา

ตนเองและเกื้อหนุนการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ครัง้ท่ี 3/2553 

วันศุกร์ท่ี 3 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00- 15.30 น. 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  ผู้อํานวยการสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 

 2.  อ. วรเทพ ไวทยาวิโรจน์  ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 

 3.  คุณสุรจิตต์  แก้วชิงดวง  ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 

 4.  อ. ไพโรจน์ ล้ิมศรีสกุลวงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 

 5.  คุณสายสุดา ศรีอุไร   รองผู้อํานวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริหาร 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  นางสาวธราภรณ์ ศรีงาม  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

 

เริ่มประชุม เวลา  13.00 น. 

 

วาระท่ี 1:  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  

 ไม่มี 

 

วาระท่ี 2: รับรองรายงานการประชุม 

 

2.1  รับรองรายงานการประชุม โครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาระบบการเงิน

สหกรณ์ท่ีเอ้ือหนุนการพ่ึงพาตนเองและเกื้อหนุนการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์” ครั้งที่ 

2/2553 เม่ือวันจันทร์ท่ี 15 พฤศจิกายน 2553 มีข้อแก้ไขดังนี้ 

หน้า 2  เปลี่ยนชื่อแผนภาพที่ 1 เป็น “แผนภาพแสดงกรอบคิดในที่ประชุมของการเชื่อมโยง

ระบบการเงินสหกรณ์” 

หน้า 2 บรรทัดท่ี 7 จุดอ่อนของบริการที่มีอยู่ ให้เพิ่มคําว่า “ฐานคิด” ในประโยค “ผอ. 

อธิบายว่าจะเริ่มสํารวจจากฐานคิดความต้องการของมนุษย์เงินเดือน”  
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หน้า 2 บรรทัดท่ี 12 ในประโยค “ก็ควรให้สมาชิกสามารถอยู่ได้...” แก้เป็น “ก็ควรให้

สหกรณ์สามารถอยู่ได้...” 

หน้า 3 ย่อหน้าท่ี 1 บรรทัดท่ี 1 แก้ไขคําว่า “สถาบันการเงินประเภท Non-profit นั้นต้อง

เป็นบริษัทท่ีแท้จริง” เป็น “สถาบันการเงินประเภทปิดนั้นต้องเป็นนิติบุคคลที่แท้จริง”  

หน้า 3 ย่อหน้าท่ี 2 และในแผนภาพที่ 2 ให้แก้ไขชื่อเรียกสถาบันการเงินประเภทต่างๆ จาก

เดิม “สถาบันการเงิน/ธนาคารระดับประเทศ สหกรณ์ และสถาบันการเงินชุมชน” เป็น “สถาบัน

การเงินในระบบ สถาบันการเงินกึ่งระบบ และสถาบันการเงินระดับฐานราก (Micro Finance)” 

หน้า 6 วาระที่ 3 ข้อ 1 เพิ่มคําว่า “ของสหกรณ์ออมทรัพย์” ท่ีท้ายประโยคเดิม 

แล้วรับรองรายงานการประชุมตามท่ีแก้ไข 

 

วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

 

 คุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง รายงานการประเมินสถานการณ์ เกี่ยวกับนโยบายของรัฐท่ีมี

ผลกระทบต่อระบบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยแบ่งข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ นโยบายรัฐท่ีมี

ผลกระทบต่อระบบการเงินฯ ท้ังหมด 8 เรื่อง และข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ออม

ทรัพย์ท้ังระบบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) ซึ่ง รศ.จุฑาทิพย์ เขียนแผนภาพสรุปจากข้อมูลท่ี

ได้ ดังแผนภาพที่ 1  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ คพช. 

คําส่ังนายทะเบียน 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตธนาคารออมสิน 

ชุมนุม ชสอ. 

สอ. เงินเหลือ ชสอ. สอ. เงินขาด 

ชุมนุมธนกิจ 

พรบ. สหกรณ เม.ย. 53 

ทุนภายใน 
~8 แสน 

~ 1 แสน 
ทุนภายนอก 

ใหสมาชิกกู 
7 วัน 

การลงทุน 
1 แสนลาน 

แหลงที่มาของเงินทุน ? ทางใชไปของเงินทุน ? 
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แผนภาพที่ 1 

จากแผนภาพและข้อมูลท่ีได้ รศ.จุฑาทิพย์ มีคําถามว่าแหล่งที่มาของเงินทุนคืออะไร และ

ต้องการทราบประมาณการว่าในช่วงปี 2554- 2559 จะมีแหล่งเงินทุนอะไร เท่าไหร่ และทางใช้ไป

เป็นอย่างไรบ้าง  โดยขอให้ อ.วรเทพ ช่วยทําข้อมูลประมาณการแหล่งที่มาของเงินทุน ผลกระทบ 

และคาดว่าถ้าเป็นไปในแบบเดิมๆ เราควรจะมีอะไรมารองรับบ้าง พร้อมวิธีการป้องกันการเกิด

เหตุการณ์ต่างๆ ด้วย และขอให้คุณสุรจิตต์ เตรียมข้อมูลในการมองโอกาสและอุปสรรค โดย

แบ่งเป็นกลุ่มๆ ของชุมนุมสหกรณ์ต่างๆ เช่น ชุมนุมครู ชุมนุมตํารวจ ฯลฯ  

 

 อ. วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ รายงานข้อมูลตามเอกสารประกอบ ได้แก่ Road Map, 

หน้าท่ีของ ชสอ., ความร่วมมือภายนอกขบวนการสหกรณ์ ความร่วมมือกับทางราชการ รัฐวิสาหกิจ 

องค์กรอิสระ มูลนิธิ และหน่วยงานอื่นๆ พร้อมตัวอย่างนวัตกรรมต่างๆ  

 

 จากนั้นท่ีประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปได้ว่า ข้อจํากัดของรัฐวิสาหกิจใน

การกู้เงินต่างประเทศคือ 1. ความเสี่ยงในเรื่องค่าแลกเปลี่ยน และ 2. การมีหน้ีสาธารณะเพิ่มขึ้น จึง

เห็นพ้องว่าการใช้วิธีการกู้แบบ Syndicated Loan นั้นเป็นวิธีการที่น่าสนใจ  

  

 รศ.จุฑาทิพย์  ได้ขอข้อสรุปวันและสถานที่ในการจัด Forum ท้ัง 4 ครั้ง โดยท่ีประชุม

เห็นพ้องกันว่าให้จัดการประชุมท่ีอาคารเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

 ครั้งท่ี 1  วันศุกร์ท่ี  14  มกราคม 2554 

 ครั้งท่ี 2  วันศุกร์ท่ี  21  มกราคม 2554 

 ครั้งท่ี 3  วันศุกร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์ 2554 

 ครั้งท่ี 4  วันศุกร์ท่ี  25  กุมภาพันธ์ 2554 

โดยกําหนดจํานวนผู้เข้าร่วม ไม่เกิน 40 คน และมอบหมายให้คุณสายสุดาประสานงานจอง

สถานท่ีและสํารองห้องพักสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม และนัดประชุมครั้งต่อไปในวันจันทร์ท่ี 13 

ธันวาคม 2553 

 

เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 
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การประชุมโครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เอื้อหนนุการพ่ึงพา

ตนเองและเกื้อหนุนการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ”์ครั้งที่ 4/2553 

วันจันทร์ท่ี 13 ธันวาคม 2553 เวลา 09.30- 14.00 น. 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ ์ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 2.  อ. วรเทพ ไวทยาวิโรจน์  ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 

 3.  คุณสุรจิตต์  แก้วชิงดวง  ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 

 4.  คุณสายสุดา ศรีอุไร   รองผู้อํานวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริหาร 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  นางสาวธราภรณ์ ศรีงาม  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

 

เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 

 

วาระท่ี 1:  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  

 ไม่มี 

 

วาระท่ี 2: รับรองรายงานการประชุม 

 

2.1  รับรองรายงานการประชุม โครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาระบบการเงิน

สหกรณ์ท่ีเอ้ือหนุนการพ่ึงพาตนเองและเกื้อหนุนการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์” ครั้งที่ 

3/2553 เม่ือวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม 

 

วาระท่ี 3:  เรื่องสืบเนื่อง 

 

รศ. จุฑาทิพย์ เปิดประเด็นขอความคิดเห็นกรณีนโยบายของไปรษณีย์ที่จะดําเนินงาน

เรื่อง Post Bank เพ่ือสนองนโยบายรัฐในการเข้าถึงเงินทุนของคนจน และแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบ 

โดยให้วงเงินกู้รายละ 10,000 บาท และคิดอัตราดอกเบ้ีย 1-2% ต่อเดือน ซึ่งสิ่งท่ีน่าเป็นห่วงคือ
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อาจจะส่งผลให้วินัยทางการเงินของคนในชุมชนเสียไป จึงคิดว่าควรมีหน่วยงาน เช่น ธนาคาร

แห่งชาติ ริเริ่มท่ีจะต้องมีระบบการติดตามหรือควรมีพี่เล้ียงให้คําแนะนําในการใช้เงินน้ีหรือไม่ และ

ควรมีการจัดระดับการคิดดอกเบ้ียกับลูกค้าชั้นดีหรือไม่ นอกจากน้ีได้ขอเสนอแนวคิด “1 คน 1 

สถาบันการเงิน” สําหรับการกู้เงิน จะเป็นไปได้หรือไม่ อย่างไร 

 

อ.วรเทพ ให้ความเห็นว่าเงินที่ได้มาน้ีเป็นเงินของรัฐบาล โดยมีพันธมิตรร่วมกับ

ไปรษณีย์ คือ ธกส. ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลาม และธนาคารกรุงไทย ซึ่งไม่น่ามีผลกระทบต่อ

สหกรณ์ แต่อาจจะส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์มีหน้ีเพิ่มข้ึนอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นข้อเสียแก่ตัวสมาชิกเอง 

และถึงแม้ว่าจะเป็นจํานวนเงินไม่มากแต่ดอกเบ้ียร้อยละ 2 ต่อเดือนนั้นถือว่าค่อนข้างสูง ดังนั้นกลุ่ม

คนท่ีสามารถเข้าถึงธนาคารพาณิชย์ได้จะไม่สนใจกับแหล่งเงินนี้ เนื่องจากขณะน้ีธนาคารพาณิชย์

ท่ัวไปคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่สูงเช่นกัน สําหรับเรื่องการจัดระดับการคิด

ดอกเบ้ียกับลูกค้าชั้นดีนั้นก็มีความเป็นไปได้ ส่วนเครดิตยูเนียนขนาดเล็กท่ีเพิ่งจัดตั้งอาจได้รับ

ผลกระทบบ้าง แต่หน่วยอื่นๆ ไม่น่าได้รับผลกระทบอะไร เพราะเครดิตยูเนียนเองมีจิตตารมณ์

ค่อนข้างสูง และมีสวัสดิการค่อนข้างมากอยู่แล้ว แต่ความคิดเห็นส่วนตัวนั้นคิดว่าไปรษณีย์ไม่ควร

เข้ามาทําเรื่อง Post Bank เนื่องจากไปรษณีย์เองยังไม่มีความรู้ความชํานาญในเรื่องการออกเงินกู้ 

และระบบการติดตามหน้ีสิน ดังนั้นหากคิดจะทําเรื่องเหล่าน้ีควรอยู่ในรูปการให้เป็นส่ิงของเพื่อการ

ประกอบอาชีพจะเหมาะสมกว่า ไม่ควรให้เป็นตัวเงิน ซึ่งส่ิงสําคัญคือรัฐบาลท่ีจะเป็นผู้ให้เงินแก่

ไปรษณีย์นั้นน่าจะให้ผ่านลงมาทางสหกรณ์มากกว่าที่จะให้ผ่านไปรษณีย์ เพราะมีความชํานาญเรื่อง

เหล่านี้มากกว่า  

ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือ ถ้าลูกหน้ีมีหน้ีหลายทางก็จะทําให้สหกรณ์ไม่ได้รับการใช้หนี้

จากลูกหนี้เหล่านี้ได้เช่นกัน เนื่องจากตามธรรมชาติของลูกหนี้ เม่ือมีเงินก็จะนําเงินไปใช้หนี้ในส่วนท่ีมี

ดอกเบ้ียสูงกว่าก่อน ซึ่งอาจส่งผลกระทบได้ และเห็นว่า Post Bank ท่ีตั้งขึ้นมาน้ีไม่เป็นคุณต่อ

สหกรณ์เลย ดังนั้นในระยะสั้นสหกรณ์ควรออกมาตรการป้องกันไว้ก่อน เช่น ถ้ารู้ว่าสมาชิกกู้เงิน

หลายทางก็จะไม่ได้รับการพิจารณาให้กู้กับสหกรณ์ และควรให้ Post Bank กําหนดด้วยว่าต้องไม่กู้

ทับซ้อน โดยหากให้ข้อมูลเท็จจะต้องเสียค่าปรับพร้อมกับผู้ค้ําประกันจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วย 

นอกจากน้ีต้องตั้งคําถามกับภาครัฐว่า นําข้อมูลมาจากท่ีใดว่าประชาชนจะต้องการเงิน 

10,000 บาทนี้ เพราะคิดว่าส่วนมากแล้วประชาชนจะต้องการงานมากกว่า และถ้าการเงินเกิดความ

เสียหายแล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้นควรให้เงินกับหน่วยงานหรือสถาบันเพื่อท่ีจะนําไปพัฒนา

และช่วยคนเหล่านั้นมากกว่าท่ีจะนําเงินไปให้ที่ตัวบุคคลโดยตรง และถึงเวลาแล้วที่ควรให้การศึกษา

เรื่องการเงินเบ้ืองต้นแก่ประชาชนเพื่อให้รู้จักการใช้เงินที่ถูกต้อง สําหรับเรื่อง 1 คน 1 สถาบันการเงิน

นั้นก็เป็นไปได้ โดยให้ผู้ท่ีไม่มีเงินเดือนประจํากู้กับเครดิตยูเนียน และผู้ท่ีมีเงินเดือนประจํากู้กับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ ท่ีสําคัญต้องพยายามดึงคนให้เข้าระบบ “กรอบวินัยในการดําเนินการทาง
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การเงิน” โดยตัวชุมนุมต่างๆ ต้องสร้างกรอบให้แก่สมาชิกผู้กู้เอง และต้องมีแนวทางให้แก่บุคคล

ตั้งแต่เริ่มเข้าเป็นสมาชิก ในการช่วยวางแผนการใช้เงิน และการกู้เงินด้วย 

 

คุณสุรจิตต์ มีความเห็นว่า กลุ่มคนท่ีจะไปกู้เงินตรงน้ีคือ กลุ่มลูกค้าด้อยคุณภาพ ซึ่ง

อาจเป็นโอกาสอันดีท่ีสหกรณ์จะได้ลูกค้าชั้นดีไว้ แต่ผลเสียท่ีน่าจะเกิดข้ึนก็คือ จะทําให้วินัยทาง

การเงินเสียไป 

สําหรับเรื่อง 1 คน 1 สถาบันการเงินนั้น ถ้ามีข้ึนแล้วจะทําให้ธนาคารออมสินไม่กล้า

แทรกแซงแต่อาจเข้ามาขอแทรกเรื่องการหักเงินใช้หนี้ของธนาคารกับสถาบันอื่นๆ ด้วย 

 

รศ. จุฑาทิพย์ สรุปเรื่อง Post Bank จากการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในที่ประชุมได้ดังนี้ 

1.  ผลกระทบจากการเกิด Post Bank  

2.  ได้แนวคิดรูปแบบ 1 คน 1สถาบันการเงิน (การกู้เงิน) ซึ่งจะต้องมีรูปแบบการให้เงินกู้ 

พร้อมกําหนดกรอบการให้กู้และเงื่อนไขที่เหมาะสม พร้อมกับการวางแผนการเงินระยะยาวด้าน

การเงินรายบุคคล 

 

คุณสุรจิตต์ รายงานข้อมูล “การวิเคราะห์ภาพรวมฐานะการเงินของสหกรณ์ออม

ทรัพย์ ระหว่างปี 2548-2552” ท่ีมีทุนดําเนินงานเฉลี่ย 5 ปี จํานวน 885,574 ล้านบาท โดยมี

รายละเอียดของสัดส่วนแหล่งท่ีมาและการใช้เงินทุน ความเติบโตของแหล่งที่มาและทางใช้เงินทุน 

(ตามเอกสารประกอบ) โดยวิเคราะห์ได้ว่า ดอกเบ้ียในตลาดการเงินจะมีผลกระทบต่อปริมาณเงิน

ฝากของสหกรณ์อย่างมีนัยสําคัญกับเงินรับฝากของสหกรณ์ ซึ่งเห็นได้ว่าลูกหนี้สหกรณ์ฯ จะไม่กลัว

ดอกเบี้ย ไม่ว่าอัตราจะสูงขึ้นหรือลดลง สมาชิกจะยังคงกู้เงินกับสหกรณ์ นอกจากน้ีข้อมูลในปี 2549 

ท่ีแหล่งเงินทุนภายในติดลบนั้นเพราะมีความผันผวนและรัฐได้เปิดขายพันธบัตรจึงส่งผลกระทบด้วย 

(จากข้อมูลเหล่าน้ี รศ.จุฑาทิพย์ ขอให้คุณสุรจิตต์ เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องน้ีเพื่อนําลงวารสาร 

“ฅนสหกรณ์”)  

จากนั้นได้รายงานการประมาณการแหล่งที่มาและทางใช้เงินทุนในปี 2553-2557  

(เอกสารประกอบ) โดย รศ.จุฑาทิพย์ ได้ขอให้คุณสุรจิตต์ทําข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่อง เงินฝากจาก

สมาชิก (ต่อราย) และเงินกู้ (ต่อราย) โดยแยกเป็น เงินเหลือ (ต่อราย) และเงินขาด (ต่อราย) ในรอบ 

5 ปี แล้วเปรียบเทียบกับข้อมูลท่ีมี ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร ถ้าได้ตัวเลขที่ใกล้เคียงกันจะ

มีความมั่นใจมากข้ึน  

นอกจากน้ีคุณสุรจิตต์ได้รายงานข้อมูล นโยบายรัฐท่ีมีผลกระทบต่อระบบการเงินของ

สหกรณ์ โดยมีนโยบายรัฐ 7 ข้อ พร้อมวิเคราะห์โอกาส และอุปสรรค ท่ีเกิดจากนโยบายแต่ละข้อ ซึ่ง

ท่ีประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในแต่ละข้อพร้อมแก้ไขข้อมูลเพ่ือความถูกต้องเหมาะสม พร้อม
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ขอให้ อ.วรเทพ ทํา Template ของการสร้างระบบการเงิน ปัจเจกบุคคล โดยมีสหกรณ์เป็นแกนนํา 

และ รศ.จุฑาทิพย์ จะทํางบดุลของกระบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ในรูป Do or Don’t เพ่ือแสดงให้

เห็นความเป็นสหกรณ์กับความเส่ียง และจะวิเคราะห์นโยบายรัฐเกี่ยวกับเรื่องการเงิน และการ

ประกาศว่าด้วยการลงทุน 

 ท่ีประชุมสรุปว่าบทแรกในรายงาน ควรเริ่มบทนําด้วยหลักการสหกรณ์ที่ว่าด้วยการ

พ่ึงพา โดยต้องพาไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม เนื่องจากสหกรณ์ต้องมีทั้งคนรวยและคนจนผสม

กันเพ่ือการพ่ึงพาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะให้สหกรณ์ฯ เลือกแต่คนรวยเข้าเป็นสมาชิกนั้นไม่

สามารถทําได้และไม่ควรทําด้วย 

 

อ.วรเทพ รายงานกรอบความร่วมมือ “CO-OPERATIVE MUTUAL FUND CHART” ดัง

ภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายภาครัฐ 

กระทรวงการคลัง BOT 

ชุมนุมสหกรณ ธกส. ออมสิน 

Credit Union สหกรณออมทรัพย 

SYNDICATED LOAN 
(สทบ.) 

กลุมออมทรัพย กองทุนหมูบาน 

คุณประโยชน 
1.  ปฏิบัติตามปณิธานรัฐธรรมนูญ 
2.  อนุวัตรตามหลักการสหกรณ
และปรัชญาสหกรณ 
3.  สรางวินัย และความรับผิดชอบ 
4.  สรางระบบใหเกิดขึ้น 
5.  รักษาตนเงิน 
6.  สรางความมั่นคงและยั่งยืน 
 
* ดูมติสหประชาชาติ (18 ธ.ค. 52) 
กําหนดใหป 2555 เปนปสากลแหง
สหกรณ  DRIVING GLOBAL 
RECOVERY THROUGH CO-
OPERATIVE (พลิกฟนเศรษฐกิจ
โลกผานวิธีการสหกรณ) 

CO-OPERATIVE MUTUAL FUND CHART 
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 รศ. จุฑาทิพย์ ขอให้ อ. วรเทพ เขียนบทความท่ีเกี่ยวเน่ืองกับแผนภาพโดยเพิ่ม

หน่วยงาน สทบ. ลงไปด้วย โดย อ. วรเทพ ได้นําหน่วย สทบ. เข้าไว้กับ ระบบ SYNDICATED LOAN  

 

 จากนั้นท่ีประชุมได้สรุปประเด็นท่ีจะนําเข้าในเวทีที่กระทรวงการคลังในวันพุธท่ี 15 

ธ.ค. 2553 ได้แก่ 

1.  เป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้มี SYNDICATED LOAN โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลและ

ช่วยค้ําประกันหากมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคต โดยดอกเบี้ยของสหกรณ์จะมีอัตราท่ีถูกกว่า 

2.  Post Bank กับผลกระทบท่ีมีต่อขบวนการสหกรณ์และความมีวินัยในการใช้เงิน มี

คําถามคือเหตุใดรัฐจึงไม่คิดถึงขบวนการสหกรณ์ในการจัดสรรเงินงบประมาณให้  

3.  วงจรทางการเงินที่จะเปลี่ยนมาให้เป็นระบบนี้กับ สทบ. 

4.  ในอนาคตจะดําเนินงานเป็นรูปแบบ “1 คน 1 สถาบันการเงิน” ได้หรือไม่ 

 

เลิกประชุมเวลา  14.00 น. 
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การประชุมหารือ : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้สศค. 

โครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เอือ้หนุนการพ่ึงพาตนเอง 

และเก้ือหนุนการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ”์ 

วันพุธท่ี 15 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00- 14.30 น. 

ณ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง 

 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 2.  อ. วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 

 3.  อ. ไพโรจน์ ล้ิมศรีสกุลวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 

 4.  คุณสายสุดา ศรีอุไร  รองผู้อํานวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริหาร 

 5.  คุณกฤษฎา อุทยานิน ท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน  

      สนง.เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

 6.  คุณทวีศักด์ิ มานะจํา      

 7.  ดร. ดวงกมล พรหมพิทักษ์ นักเศรษฐศาสตร์ สนง.เศรษฐกิจการคลัง  

      กระทรวงการคลัง 

 8.  คุณกุณฑิกา จีรังพิทักษ์กุล หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนงานและโครงการ  

 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 

 

 รศ .  จุฑาทิพย์  ภัทราวาท แนะนําทีมงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และเปิดประเด็นหารือในโครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาระบบ

การเงินสหกรณ์ที่เอื้อหนุนการพึ่งพาตนเองและเกื้อหนุนการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์” โดยเกริ่น

นําถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีเงินเหลือและไม่มีเงินเหลือ ว่าควรจะวางระบบอย่างไรให้เหมาะสม และ

สถาบันฯ ควรจะเข้าไปช่วยที่จุดไหนอย่างไร โดยมีประเด็นหารือในครั้งนี้อยู่ 4 ประเด็น คือ 

 1.  ความเป็นไปได้ของการบูรณาการระบบการเงินระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์และ

กองทุนหมู่บ้าน 

 2.  ความคิดเห็นประเด็น Post Bank ท่ีมีการเปิดโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนของ

ผู้ด้อยโอกาส และการสร้างวินัยทางการเงินของประชาชน 

 3.  ความเป็นไปได้ในการพัฒนา Syndicated Loan ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในการดูดซับ

เม็ดเงินส่วนเหลือ และสร้างกลไกการหมุนเวียนของระบบการเงินสหกรณ์ 

 4.  กรอบคิดโครงการรณรงค์ “1 คน 1 สถาบันการเงิน” 
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 ซึ่งโครงการนี้ต้องการช่วยให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีเริ่มมีคู่แข่งเพิ่มข้ึน ได้มี Road 

map หรือแนวทางการดําเนินงานระยะยาว จึงขอคําแนะนําจากท่ีประชุมว่าควรทําอย่างไรที่จะช่วย

ยกระดับความคิดของกลุ่มเหล่าน้ี เช่น ถ้ากระทรวงการคลังเห็นด้วยกับโครงการฯ อาจเกิดเป็น “1 

คน 1 สถาบันการเงิน (กู้)” จะเป็นไปได้หรือไม่ หรือช่วยเรื่อง Syndicated Loan จะเป็นไปได้หรือไม่  

 และอีกกรณีหนึ่งคือ กรณีนโยบายของไปรษณีย์ท่ีจะดําเนินงานเรื่อง Post Bank เพ่ือ

สนองนโยบายรัฐในการเข้าถึงเงินทุนของคนจน และแก้ปัญหาหนี้นอกระบบนั้นอาจส่งผลกระทบต่อ

สมาชิกสหกรณ์ทําให้เกิดหนี้สินหลายทางได้ จึงขอคําแนะนําจากผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย 

 

 คุณกฤษฎา อุทยานิน ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสรุปคือ 

 1.  สหกรณ์ท่ีมีหัวใจของสหกรณ์ที่แท้จริงเป็นส่ิงสําคัญมาก แต่ปัจจุบันในประเทศไทย

หลักการสหกรณ์ยังอ่อนด้อยอยู่มาก เนื่องจากสมาชิกมักไม่คํานึงถึงหัวใจของสหกรณ์ แต่กลับเห็น

แก่ของสมนาคุณหรือการได้ท่องเที่ยวเพียงเท่านั้น สําหรับสหกรณ์ออมทรัพย์นั้นแท้จริงแล้วควรต้อง

บริหารให้เงินหมดโดยได้รับผลประโยชน์สูงสุด ไม่ใช่บริหารเพื่อให้เงินเหลือ ซึ่งเงินทุกบาทของ

สมาชิกต้องนําไปใช้อย่างมีประโยชน์ ดังนั้นจึงต้องพิจารณาว่าเราจะเข้าไปในชุมชนได้อย่างไรให้

เหมาะสม 

 2.  สหกรณ์ควรเป็นหนึ่งเดียว แต่ปัจจุบันมีการแตกเป็นสหกรณ์ประเภทต่างๆ หลาย

ประเภททําให้ขาดการเชื่อมโยง เช่น สหกรณ์แท็กซี่ท่ีรวมตัวกันเพื่อไปกู้ เป็นส่ิงท่ีไม่ใช่หลักการ

สหกรณ์ที่แท้จริง คือต้องรวมตัวกันเพื่อการออมจึงทําให้เกิดการขาดดุลยภาพ และวิธีการแก้ปัญหา

จากหน่วยงานต่างๆ ก็ยังไม่ตรงจุดเหมือนยิ่งแก้ก็ย่ิงสะสมยุ่งเหยิงมากข้ึน  

 3.  การจัดการต้องจบในตวัเอง ถ้ามีการจัดการในตัวเองครบถ้วน ต้องไม่ควรมี Excess 

Demand และ Excess Supply  

 4.  โครงการ “1 คน 1 สถาบันการเงิน” ไม่น่าทําได้และไม่ควรมี เพราะจะเป็นการขัด

รัฐธรรมนูญ และจํากัดสิทธิมนุษยชนเกินไป อีกท้ังยังไม่เชื่อว่าจะมีใครเอาเงินไปวางไว้ที่ใดท่ีหนึ่ง

เพียงแห่งเดียวเท่านั้น 

 5.  เงินออมในบางลักษณะไม่พร้อมที่จะนําไปลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงสูง ถ้าเรา

เอากําไรไปลงทุนแล้วเกิดความเสียหายก็ไม่ส่งผลกระทบมากเพียงแค่มีกําไรน้อยลงเท่านั้น  ถ้าคิด

จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้นส่ิงสําคัญคือต้อง Mark to Market  

 6.  ส่ิงสําคัญพ้ืนฐานคือต้องให้ทุกชุมชนคิดเป็น นักการออมที่ดีต้องมีความสม่ําเสมอ 

และสหกรณ์ต้องมีกระบวนการจัดการที่มีดุลยภาพ 

 7.  แนวคิดของ  Post Bank นั้นมีหลักการท่ีจะให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสได้เงินสดอย่าง

รวดเร็วเท่านั้น ซึ่งท่ีจริงแล้วชื่อเต็มๆ คือ Post Saving Bank สําหรับส่ิงท่ีกลัวว่าเมื่อมีหน่วยน้ีเกิดข้ึน

แล้วจะทําให้เกิดปัญหานั้นไม่น่าจะเลวร้ายมากกว่าที่เป็นอยู่ข้ึนอยู่กับการจัดการ เพราะมีเหตุผลท้ัง
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ส่ิงท่ีมองเห็น (ในระบบ) และสิ่งที่มองไม่เห็น (นอกระบบ) อยู่ท่ีการมองเช่นถ้ามองนอกระบบก็จะเห็น

ว่าง่ายต่อการเข้าถึง แต่ก็ต้องจัดการตัวเองได้ด้วย 

 8.  เรื่อง Syndicated Loan เป็นความคิดท่ีดี แต่สหกรณ์ออมทรัพย์อาจจะไม่เห็นด้วย 

และถ้าคิดจะทําธนาคารสหกรณ์ต้องเตรียมการอีกมาก  

 

 อ. วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ได้ชี้แจงข้อสงสัยในท่ีประชุมดังนี้ 

 1.  คําว่า “1 คน 1 สถาบันการเงิน” นั้นคือเมื่อคนๆ หนึ่งเป็นหน้ีอยู่ ในสถาบันการเงิน

หนึ่งแล้ว เราต้องการให้บุคคลเหล่านี้ไม่เป็นหนี้ซ้ําซ้อนหลายทาง 

 2.  การท่ีรัฐจะเข้าไปค้ําประกันอะไรบางเรื่อง เป็นส่ิงจําเป็นเพ่ือให้คนเกิดความเชื่อมั่น 

เพราะถ้ามีรัฐมาคํ้าประกันแล้วจะช่วยให้ประชาชนเช่ือมั่นมากข้ึน เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสถาบันแบบนี้

ออกมาก็จะช่วยตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เพิ่มข้ึน 

 จากนั้นได้ขอหารือในประเด็นต่างๆ คือ 

 1.  คาดว่าในปี 2555 จะมีเงินทะลักเข้ามายังสหกรณ์ออมทรัพย์มากข้ึน เพราะรัฐบาล

ประกาศว่าจะรับคุ้มครองเงินฝากเพียง 1 ล้านบาท ดังนั้นคนท่ีมีเงินมากกว่านั้นจะเอาเงินเหล่านี้เข้า

มาไว้ท่ีสหกรณ์ แล้วเราจะเอาเงินนี้ไปทําอะไร หรือมีทางออกทางไหนได้บ้าง เช่น รัฐจะออกตราสาร

บางอย่างให้สหกรณ์มาซื้อแล้วให้ดอกเบ้ียสูงนิดหน่อย เพื่อเอาเงินไปช่วยคนจนต่อไปจะดีหรือไม่ 

 2.  มีเงินของภาคเอกชนจํานวนหนึ่งท่ีหักจากเงินเดือนคือ เงินทุนสํารองเล้ียงชีพ ท่ีหัก

จากเงินเดือนของพนักงานแล้วนําจ้างสถาบันอื่นเอาไปลงทุนให้ ซึ่งจะดีกว่าและเป็นไปได้หรือไม่ที่จะ

นําเอาเงินตรงน้ีไปให้สหกรณ์บริหารจัดการ เนื่องจากเป็นเงินของพวกเราเอง แต่กลับไม่ได้มีโอกาส

ในการบริหารเงินของตัวเอง  

 3.  กองทุนต่างๆ ท่ีไม่เป็นทางการ เช่น กองทุนหมู่บ้าน นั้นเราต้องการให้มีองค์กรอะไร

เพิ่มเข้ามา (ขณะน้ีมี สทบ. เพียงแห่งเดียวเป็นผู้ดูแล) และเป็นไปได้หรือไม่ที่เงินที่ผ่านมาทาง สทบ. 

จะให้กระจายไปยังส่วนต่างๆ ซึ่งจะช่วยคนเหล่านั้นได้ เช่น ให้ดอกเบ้ียเงินฝากมากข้ึน หรือลด

ดอกเบ้ียเงินกู้ให้ต่ําลง จะสามารถช่วยคนรากหญ้าอีกจํานวนหนึ่งได้ (นอกเหนือจากกองทุนหมู่บ้าน

เพียงอย่างเดียว) และถ้าเป็นไปได้เมื่อรัฐมีเงินก้อน จะให้ผ่านลงมาทางสหกรณ์ได้บ้างหรือไม่ เช่น 

ผ่านทางเครดิตยูเนียน แทนท่ีจะส่งผ่านไปทางไปรษณีย์ที่ไม่มีประสบการณ์การทํางานด้านน้ี และ

คาดว่าอนาคตไปรษณีย์เองต้องเพิ่มอัตราพนักงานเพื่อการติดตามหนี้สินอย่างแน่นอน  

 4.  ขอเสนอให้ดูท่ีเจตนาการกู้ เช่น ถ้าจะกู้เพ่ืออะไรให้ใช้สถาบันไหน และเสนอรูปแบบ

กรอบความร่วมมือ “CO-OPERATIVE MUTUAL FUND CHART” ดังภาพ  
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 คุณกฤษฎา อุทยานิน แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า ไม่สนับสนุนให้เป็นธนาคารเต็ม

รูป เพราะการท่ีจะให้ทุกสถาบันฯ ท่ัวประเทศมีมาตรฐานเดียวกันหมดนั้นทําได้ยาก นอกจากน้ียังมี

การนําระบบธนาคารท่ีควรเป็น Commercial Bank มาทํางานผิดรูปแบบ ซึ่งส่งผลให้เกิดความ

เสียหายได้ง่าย สําหรับหลักการท่ีเสนอมาน้ีเห็นด้วยว่ามีความคิดคล้ายๆ กัน และกรณีการค้ํา

ประกันโดยรัฐนั้นเห็นด้วยว่าควรมี แต่ถ้าเป็นองค์กรที่ไม่น่าเชื่อถือ รัฐควรจะออกพันธบัตรเองแล้ว

เอาเงินไปช่วยหน่วยงานเหล่านั้นจะดีกว่าไปช่วยค้ําประกันให้  ซึ่งการค้ําประกันโดยรัฐบาลนั้นน่าจะมี

ความเป็นไปได้ แต่อาจต้องพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป นอกจากน้ีขณะน้ีได้มีการทําฐานข้อมูล

ทางการเงินของสถาบันการให้เครดิตเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลของบุคคลในการใช้

ประกอบการให้เครดิต ซึ่งคิดว่าควรเชิญชวนให้สหกรณ์ร่วมส่งข้อมูลมายังฐานข้อมูลเพื่อท่ีจะได้เข้า

ไปอยู่ในระบบมาตรฐาน และสหกรณ์เองก็จะมีสิทธ์ิเข้าไปใช้ข้อมูลเหล่าน้ีได้ด้วย แต่ถ้าสหกรณ์ใดคิด

จะเข้าร่วมแล้วจะต้องมีข้อมูลท่ีอัพเดตอยู่เสมอ เพราะถ้าไม่พร้อมอาจผิดข้อกฎหมายได้ ในมุมมอง

ของสหกรณ์ เราก็ควรทํา scenario ไปให้สหกรณ์ดูก่อน เพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจซึ่งไม่มี

ถูกหรือผิด แต่จะพร้อมรับความเสี่ยงเท่าไหร่ อย่างไร 

นโยบายภาครัฐ 

กระทรวงการคลัง BOT 

ชุมนุมสหกรณ ธกส. ออมสิน 

Credit Union สหกรณออมทรัพย 

SYNDICATED LOAN 
(สทบ.) 

กลุมออมทรัพย กองทุนหมูบาน 

คุณประโยชน 
1.  ปฏิบัติตามปณิธานรัฐธรรมนูญ 
2.  อนุวัตรตามหลักการสหกรณ
และปรัชญาสหกรณ 
3.  สรางวินัย และความรับผิดชอบ 
4.  สรางระบบใหเกิดขึ้น 
5.  รักษาตนเงิน 
6.  สรางความมั่นคงและยั่งยืน 
 
* ดูมติสหประชาชาติ (18 ธ.ค. 52) 
กําหนดใหป 2555 เปนปสากลแหง
สหกรณ  DRIVING GLOBAL 
RECOVERY THROUGH CO-
OPERATIVE (พลิกฟนเศรษฐกิจ
โลกผานวิธีการสหกรณ) 

CO-OPERATIVE MUTUAL FUND CHART 
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 ดร. ดวงกมล พรหมพิทักษ์ ให้ข้อคิดว่าการพัฒนาคนน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งท่ีสําคัญ

ในโครงการนี้ ท้ังนี้เห็นว่าการนําหลักของสถาบันการเงินไปใช้ในการบริหารสหกรณ์ และคนในชุมชน

นั้นเป็นพื้นฐานของการพัฒนาในชุมชน และเราคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการแข่งขันในระบบตลาดได้

อย่างแน่นอน ในกรณีของ Post Saving Bank นั้นเราไม่สามารถไปห้ามได้เพราะรัฐบาลเป็นผู้ริเริ่ม

ข้ึนมา  

 

 คุณทวีศักดิ์ มานะจํา คิดว่าอยากให้สหกรณ์สร้างคนให้หันมาสนใจสภาวะทางการเงิน

มากข้ึนท้ังการกู้เงินท่ีต้องมีระเบียบในการใช้เงิน และมี Credit Ability และสําหรับคําถามท่ีว่าในปี 

2555 ท่ีรัฐประกาศคุ้มครองบัญชีเงินฝากเพียง 1 ล้านบาทนั้น ไม่น่าเป็นห่วงว่าเงินจะไหลเข้ามายัง

สหกรณ์ฯ หรือสถาบันฯ ของรัฐ เนื่องจากส่วนมากน่าจะกระจายไปยังตลาดทุนอื่นๆ มากกว่า 

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่า บัญชีเงินฝากในประเทศไทย 98.6% มีบัญชีเงินฝากที่ต่ํากว่า 1 ล้านบาท 

และมีเพียง 1.4% เท่านั้นท่ีมีเงินฝากเกิน 1 ล้านบาท (ข้อมูลจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก) ดังนั้นจึง

คิดว่าไม่น่ามีผลกระทบกับการไหลเข้าของเงินสู่สหกรณ์เท่าใดนัก 

 

  อ. ไพโรจน์  ลิ้มศรีสกุลวงศ์ ตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดรัฐบาลจึงไม่มองมาทาง

สหกรณ์ ในการเป็นตัวกลางเพื่อกระจายเงินไปยังฐานรากได้ 

 

  คุณทวีศักดิ์ ช้ีแจงว่ากรณี Post Bank น้ี กระทรวงการคลังไม่ได้เป็นผู้เสนอ ซึ่ง

กระทรวงฯ จะดูแลเฉพาะในหน้าที่ของตัวเองเท่านั้น แต่ความคิดเห็นส่วนตัวนั้นคิดว่า Post Bank จะ

เป็นเหมอืนพวกปล่อยเงินกู้ท่ัวไปโดยใช้ไปรษณีย์เป็นตัวแทนเท่านั้น 

 

  รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอหารือการจัด Forum “แนวทางความร่วมมือของ

สถาบันการเงินในระบบ กึ่งระบบ และฐานราก” โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกหนังสือเชิญนาย

ธนาคาร รวมถึง SME Bank เข้าร่วมหารือ กําหนดวันเวลาภายในเดือนมกราคม 2554 โดยมอบหมาย

ให้คุณสายสุดา ติดต่อประสานงานกับคุณกุณฑิกา จีรังพิทักษ์กุล 

 

เลิกประชุมเวลา  14.30 น. 
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รายงานการประชุมติดตามงานวิจัยโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจสามพราน 

ครั้งที่ 4/2553 

วันพฤหัสบดีท่ี 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 10.00-12.00 น. 

ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 2. คุณอรุษ   นวราช   หัวหน้าโครงการวิจัย 

 3. คุณดิษยา ยศพล   นักวิจัย 

 4. คุณสุทิศ   จิราวุฒิพงศ์  นักวิจัย 

 5. คุณศิริดารัตน์   เลขมาศ  นักวิจัย 

 6. คุณวิชัย   มีสวัสด์ิ   นักวิจัย 

 7.คุณสายสุดา ศรีอุไร   เจ้าหน้าที่วิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 8. คุณสุพจน์   สุขสมงาม  เจ้าหน้าที่วิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

  

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ กล่าวแนะนําวาระ

การประชุมหารือในวันน้ี มีวาระที่สําคัญในการหารือคือ 

ตลาดสุขใจ 

โดยคุณวิชัย ได้รายงานผลตอบรับการเปิดตลาดสุขใจจากผู้ค้าและผู้บริโภคในช่วงท่ี

ผ่านมา มีผู้ค้ามาจําหน่ายสินค้า จํานวน 45 ร้านไม่รวม ร้าน Farmer shop 

ปัญหาอุปสรรค ท่ีพบคือ การจราจรในสัปดาห์ที่ทางโรงแรมมีการจัดงานสัตว์เล้ียง ตรง

กับเวลาเปิดตลาดสุขใจ มีปัญหาเรื่องสถานที่จอดรถ ผู้ท่ีจะมาตลาดสุขใจไม่มีที่จอดรถ อีกท้ังทาง

จราจรของโรงแรมทําการปิดประตู ทําให้ผู้ท่ีจะมาเท่ียวชมคิดว่าตลาดปิด ท้ังน้ีคุณอรุษได้แนะนําให้

เปิดประตูให้รถวิ่งผ่านไปมา อย่างน้อยถ้าไม่มีที่จอดเพียงพอ ก็ยังสามารถจอดลงเดินได้  

ความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะมาตลาดสุขใจเพื่อมาซื้ออาหาร

สุขภาพ  ผักอารมณ์ดี อีกสาเหตุหนึ่งคือทางคณะกรรมการมีการให้ผู้บริโภค กรอกแบบสอบถามชิง

รางวัลทําให้มีแรงจูงใจเรียกผู้ลูกค้าได้อีกทางหนึ่ง โดยรางวัลส่วนหนึ่งจะเป็นโรงแรมโรสการ์เด้นฯ 

อีกส่วนหนึ่งเป็นของผู้ค้าภายในตลาดสุขใจ นอกจากน้ียังได้รับการติดต่อจากผู้ค้าต่างๆจะนําสินค้า

มาขายในตลาด โดยคณะกรรมการตลาดจะได้ดําเนินการพิจารณาต่อไป  

 คุณอรุษได้แนะนําให้มีการนับจํานวนผู้เข้าเย่ียมชมตลาด โดยใช้เครื่องกด เพื่อ

ประมาณการเก็บข้อมูลเป็นสถิติ 
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 ผู้อํานวยการสถาบันฯ ได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องการปรับปรุงแบบสอบถามและกรณีร้าน

สับปะรด การรณรงค์ประชาคมจังหวัดนครปฐม ผ่านท่านผู้ว่าราชการ การใช้สัญลักษณ์ดึงดูดความ

สนใจในตลาด เช่น บอลลูน และการจัดเวรเช้ือเชิญผูม้าเที่ยวงานของผู้ประกอบการ 

 ร้าน Farmer shop  

 โดยคุณดิษยาได้รายงานสถานการณ์ร้าน Farmer shop จากการจําหน่ายในช่วงท่ี

ผ่านมาสินค้าประเภทเครื่องกระป๋อง น้ําพริก นม ขายไม่ได้ แต่ผักออแกนิกขายได้ ควรจะมีการตรวจ

คัดเลือกสินค้าที่หมดอายุออก 

 ท่ีประชุมได้ร่วมหารือถึงการปรับปรุงรูปแบบร้าน Farmer shop ซึ่งท่ีประชุมร่วม

พิจารณาคัดเลือกสินค้าเพิ่มเติมเข้าร้าน คือ เนื้อโคขุนกําแพงแสน น้ําหมักมูลสุกร ท้ังน้ีสินค้าท่ีขาย

ไม่ได้หรือยอดขายต่ํา จะยังคงวางจําหน่ายไว้เช่นเดิม สําหรับข้าวเกิดบุญ หรือข้าวคุณธรรม  ควรมี

ป้ายเล่าเรื่องราวท่ีมาของสินค้า 

 ศูนย์เรียนรู้ 

 คุณวิชัยได้รายงานแผนการอบรมในเดือน มกราคม 54 จะเชิญวิทยาบรรยายน้ําฟัก

ข้าวต้านมะเร็งซึ่งได้ขณะนี้ได้ทําการประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน 

 การสุ่มตรวจมาตรฐานอาหารปลอดภัย 

 ท่ีประชุมได้กล่าวถึงกิจกรรมการสุ่มตรวจด้วยเครื่องมือซึ่งได้วางเกณฑ์ไว้ว่าจะสุ่ม

ตรวจ เดือน ละ 2 ครั้ง 

 ในช่วงท้ายการประชุมผู้อํานวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการจัดร้าน Farmer 

shop ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์การฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด ซึ่งทางนักวิจัยจะประสานนํา

สินค้าของเครือข่ายธุรกิจสามพรานไปจัดแสดงด้วยอาทิ น้ําฝักข้าว น้ําข้าวโพด สินค้ากลุ่มบ้านคลอง

จินดา 

 

เลิกประชุมเวลา 12.15 น. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 2 

ภาพกิจกรรม ชุดโครงการประสานงาน 
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ภาพกิจกรรม 

ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 
  

  
  

  
  

  
  

 
 

เวทีเสวนาวิชาการ และโครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า แห่งปี 2553 

วันที่ 15 กันยายน 2553  

ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาพกิจกรรม 

ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 

  
  

การจัดเวทีคัดเลือกสินค้า ภายใต้โครงการเพื่อพัฒนาและดําการตัวแบบ Farmer Shop  

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 และ วันที่ 27 ธันวาคม 2553 

ณ ห้อง 601 ช้ัน 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

  
  

  
  

การจัดนิทรรศการ ตัวแบบร้าน Farmer Shop วันโครงการธุรกิจการเกษตร 

วันที่ 1-2 ธันวาคม 2553 ณ อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

 

 

 
  คณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop 
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ภาพกิจกรรม 

ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 

  
  

 

ฯพณฯ ท่านองคมนตรี นายอําพล เสนาณรงค์ เยี่ยมชมร้าน Farmer Shop  

ในวันพธิเีปิด “ตลาดสุขใจ” ณ โรงแรมโรสการ์เด้นท์ ริเวอร์ไซต์ อ.สวนสามพราน จ.นครปฐม 

วันท่ี 12 ธันวาคม 2553  
  

  

  
  

  
  

การจัดนิทรรศการออกร้าน Farmer Shop 

วันที่ 5-7 มกราคม 2554 ณ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด 
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ภาพกิจกรรม 

ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 
  

  
  

เวทีนําเสนอรายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะท่ี 2 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 

  
  

  
  

เวทีแลกเปลี่ยนร่วมรู้ระหว่างทีมวิจัยเครือข่ายคุณคา่ผลไม้ ระยะที่ 2 ร่วมกับกลุม่เกษตรในพืน้ที่ จังหวัดจันทบุรี 
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ภาพกิจกรรม 

ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 
  

  
  

เวทีประชุมร่วมจัดทําแผนธุรกิจร่วมกับทีมวิจัยโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา ระยะท่ี 2  
  

  
  

  
 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทมีวจัิยโครงการวิจัยเครือขา่ยคุณค่ายางพารา  

และสมาชิกเกษตรกรชาวสวนยาง สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จังหวดัตรัง 
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ภาพกิจกรรม 

ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 
  

  
  

เวทีเพ่ือสร้างความเข้าใจการดําเนินการโครงการธรุกิจคุณค่าสามพราน ระยะที่ 2  

ร่วมกับทีมวิจัยโครงการ และผู้บริหารโรงแรมโรสการ์เด้นท์ ริเวอร์ไซต์ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม 
  

  
  

เวทีปรับกระบวนทัศนก์ารเชื่อมโยงเครือขา่ยพันธมิตร 

และการบริการจัดการเครือข่ายร่วมกับกลุ่มเครือข่ายหมู่บ้านคลองจินดา 
 

  
  

ผู้ประสานงาน ลงพืน้ที่ตลาดสุขใจ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงาน 

ณ โรงแรมโรสการ์เด้นท์ ริเวอร์ไซต์ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 3 

รายงานสรุปโครงการเสวนาวิชาการ 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

(วันที่ 15 กันยายน 2553) 
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โครงการประกาศเกียรติคุณและเสวนาทางวิชาการ 

“บนเส้นทางสู่ระบบคณุค่าและการค้าที่เป็นธรรม” 
 

1. หลักการและเหตุผล : 

 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคมของประเทศท่ีเผชิญหน้าอย่างท้าทายกับภาวะการ

แข่งขันภายใต้นโยบายเปิดการค้าเสรี ซึ่งคนในสังคมมีศักยภาพในการบริโภคข้อมูลข่าวสารได้อย่าง

รวดเร็ว ดังจะสังเกตได้จากกลยุทธ์การตลาดต่างๆ ท่ีผู้ประกอบการได้นํามาใช้ในการดึงดูดความ

สนใจในกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจของตน ภายใต้กรอบคิดการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน ซึ่งมี 

“กําไร” เป็นแรงจูงใจในการทําธุรกิจนั้น หากเป็นตลาดท่ีกลุ่มผู้บริโภคมีอํานาจซื้อก็คงไม่เกิดปัญหา

และผลกระทบมากนัก และยินดีท่ีจะจ่ายในราคาท่ีตนมีความพึงพอใจ เพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าและ

บริการแก่ตน อย่างไรก็ตามสําหรับผู้บริโภคบางกลุ่มท่ีมีภาระการครองชีพในระดับกลางและระดับ

ต่ํานั้น มีความจําเป็นต้องเลือก สําหรับสินค้าเพื่อการดํารงชีวิต และมีเหลือสําหรับจับจ่ายใช้สอย 

เพื่อการศึกษา สาธารณูปโภค และอื่นๆ ตามอัตภาพ   

 ทางเลือกหนึ่งของคนในสังคมท่ีมีค่านิยมในเรื่องการพึ่งพาตนเองและร่วมมือกัน ได้ใช้

วิธีการสหกรณ์ โดยการรวมซื้อ รวมขายและการร่วมมือกันในการแก้ปัญหาการประกอบอาชีพ โดย

คาดหวังท่ีจะสร้างอํานาจการต่อรอง และการได้มาซึ่งสินค้าและบริการอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม 

ภาวะการณ์แข่งขันในปัจจุบัน สหกรณ์ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาของคู่แข่งขัน ในการใช้กลยุทธ์

การตลาดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยด้วยเหตุน้ี สหกรณ์จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องพัฒนา

รูปแบบการดําเนินงานด้วยระบบใหม่ วิธีการใหม่ ตลอดจนการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อนํามาใช้ในการ

ปรับธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขัน และการนําประโยชน์สู่สมาชิกอย่างยั่งยืน  

 เพ่ือเป็นการสนับสนุนสําหรับแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ดังกล่าว สถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จึงได้ดําเนินการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 10 ปี บนเส้นทางการขับเคลื่อนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับภาคีจตุรมิตรท้ังภาคขบวนการสหกรณ์ ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาค

ประชาชน โดยมีฐานคิดที่จะยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไปในทิศทางของการพัฒนาเชิงคุณค่า ได้

ก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายนักวิจัย ชุดความรู้ และผลผลิตงานวิจัยไปในทิศทางของการพัฒนาระบบ

คุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 

 การจัดเวทีเสวนาวิชาการในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อนําชุดความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัย

มาเผยแพร่ โดยคาดหวังท่ีจะเปิดโอกาสแก่ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าถึงข้อมูล ความรู้และการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นเพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนการเรียนรู้จากแนวทางปฏิบัติท่ีดีของงานวิจัย

เกี่ยวกับการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม เพื่อการนําไปปรับใช้ในสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร
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และวิสาหกิจชุมชนต่อไป พร้อมกันนี้จะได้จัดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มี

คุณค่า เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้นําสหกรณ์และสหกรณ์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ประจําป ี2553  
 

2. วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์/สหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจําป ี2553 

2. เพื่อเปิดเวทีเสวนาวิชาการเรื่อง “บนเส้นทางสู่ระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม” 

3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักสหกรณ์และผู้สนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้าง

ประสบการณ์ จากแนวปฏบิัติท่ีดี ในการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม  

4. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของโครงการวิจัย การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ

การค้าท่ีเป็นธรรม ภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.)  
 

3. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ :  

  นักวิจัย นักสหกรณ์ นักวิชาการ ผู้นํากลุ่ม/องค์กร นักพัฒนา และผู้สนใจ ได้มี

โอกาสเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับ รูปแบบ แนวทาง และวิธีการยกระดับการบริหารจัดการกลุ่ม/องค์กร/

สหกรณ์ สู่ระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม  
 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   

 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 และชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 

 

5. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ :  

 นักสหกรณ์ ผู้นํากลุ่ม/องค์กร นักพัฒนา นักวิชาการและผู้สนใจ จํานวน 300 คน  
 

6. ระยะเวลาของการจัดงาน :  

 วันท่ี 15 กันยายน 2553 เวลา 8.30-16.00 น.  

 ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 ช่วงที่ 1:  พิธีเปิด และพิธีมอบรางวัลการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์

   ท่ีมีคุณค่าประจําป ี2553 โดย ฯพณฯ องคมนตรี นายอําพล  เสนาณรงค์  

 ช่วงที่ 2:  การเสวนาวิชาการเรื่อง “บนเส้นทางสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม”  

 ช่วงที่ 3:  การเสวนาวิชาการเรื่อง “ขอเป็นส่วนหนึ่งของระบบคุณค่าและการค้าท่ี

   เป็นธรรม” 
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7. รูปแบบการจัดงาน :  

 การบรรยาย การอภิปราย และการนําเสนอบู๊ทผลผลิตงานวิจัย ตัวแบบธุรกิจเชิงคุณค่า

สวน-สามพราน, ข้าวคุณธรรม, ข้าวเกิดบุญ,  Farmer Shop, วารสารฅนสหกรณ์ และผลิตภัณฑ์

เกษตรอินทรีย์ 
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บทสรุป เวทีเสวนาทางวิชาการ “บนเส้นทางสูร่ะบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม” 

และ 

การประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ท่ีมีคุณค่าแห่งปี 

วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2553 

ณ ห้องสธุรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 

  การดําเนินการโครงการ “บนเส้นทางสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม” และ

การประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า แห่งปี 2553 โดยสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย ใน

วันพุธที่ 15 กันยายน 2553 สรุปรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 

 

 ผู้มีส่วนร่วมเวทีเสวนา 

 1)  ผู้เข้าร่วมเวทีเสวนา ท้ังส้ิน 441 คน 

 2)  วิทยากรภาคเช้า 7 คน 

 3)  วิทยากรภาคบ่าย 9 คน 

 

 
 

นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ 

  สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย

ของโครงการวิจัย ภายใต้หัวข้อ “บนเส้นทางสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม” 

  1)  บูทวารสารฅนสหกรณ์ 

  2)  บูท Farmer Shop 

  3)  บูทกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

  4)  บูทเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 

  5)  บูทเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม 
 

เอกสารสําหรับแจกผู้เข้าร่วมเวทีเสวนา 

  1)  กระเป๋าเอกสาร 

  2)  เอกสารประกอบการบรรยาย 

  3)  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
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สรุปผลจากแบบประเมินผล 

เอกสารการประเมิน คิดเป็น 50.5 มีท้ังสิ้น 223 ชุด มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

1)  ก่อนเข้ารับการเสวนา ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องท่ีเสวนาอยู่ในระดับ

ปานกลาง และหลังเสวนาผู้เข้ารับการเสวนามีความรู้อยู่ในระดับมาก 

2)  เนื้อหาสาระของการเสวนามีความสอดคล้องกับความต้องการ และทําให้ผู้เข้ารับ

การเสวนาได้รับความรู้เพิ่มเติมในระดับมาก 

3)  ผู้เข้าร่วมเสวนามีความเห็นว่าสามารถนําความรูที้่ได้ไปใช้ประโยชน์ในหน้าที่การงาน

ได้ในระดับมาก  

4)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ และการนําความรู้ท่ีได้จากการเสวนาไปใช้

ประโยชน์ในหน้าที่การงาน ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ร้อยละ 50-60 เห็นว่าเหมาะสมดีแล้ว 

5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําเสนอของวิทยากรมีความตรงประเด็นและการเสวนาใน

ครั้งนี้ ทําให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับความรู้เพ่ิมเติม ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ร้อยละ 65 เห็นว่า

มีความเหมาะสมดีแล้ว 

6)  เทคนิคการนําเสนอของวิทยากร และความสอดคล้องเหมาะสมของวิทยากรในภาค

เช้าและบ่าย ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ร้อยละ 65-70 เห็นว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว 
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ภาพกิจกรรมเวทีเสวนาทางวิชาการ “บนเสน้ทางสู่ระบบคณุคา่และการค้าที่เป็นธรรม” 

และการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ท่ีมีคุณค่าแห่งปี 
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การเสวนาวิชาการในหัวข้อ “บนเส้นทางสู่ระบบคณุค่าและการค้าที่เป็นธรรม” 

วันท่ี 15 กันยายน 2553 

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้ดําเนินรายการ 

 รศ.ดร.สาโรช  อังสุมาลิน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มก. 

ผู้ร่วมเสวนา 

 ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย  รองผู้อํานวยการ สกว. 

 รศ.สมพร   อิศวิลานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันคลังสมองของชาติ       

 คุณอํานวย  ปะติเส    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ธ.ก.ส. 

 คุณอนันต์   ภู่สิทธิกุล    อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 คุณลดาวัลย์ คําภา  ท่ีปรึกษาด้านนโยบายและแผนงานสํานักงาน 

 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

 คุณสุชาดา  ยุวบูรณ์    ประธานกรรมการโรงแรมโรสการณ์เด้นริเวอร์ไซต์ 

 

(ภาคเช้า) เวลา 9.00 – 12.00 น. 

 รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน  หัวข้อ “บนเส้นทางสู่ระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม” 

การขับเคล่ือนทําการวิจัยของสถาบันวิชาการสหกรณ์ ในด้านน้ี เริ่มข้ึนในปี 2543 เป็นเวลา 10 ปี 

มาแล้วซึ่งอยู่ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งเป็นกระบวนการภายใต้ road 

map ท่ีมีเป้าหมายในปี 2559 ซึ่งเป็นปีท่ีสหกรณ์จะครบ 100 ปี ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ให้คน

ไทยมีจิตสํานึกในการพัฒนาประเทศ ซึ่งสถาบันสหกรณ์ได้ทํางานร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ และ

เอกชนต่างๆซึ่งมีเครือข่ายมากกว่า 3 หมื่นคน ซึ่งกระจายตัวอยู่ในพื้นท่ี 45 จังหวัดท่ัวประเทศ 

 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย   มีการสํารวจองค์ความรู้ มีกระบวนการสงเคราะห์ความรู ้

กระบวนการที่สําคัญท่ีสุดของกระบวนการสหกรณ์คือ งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพ่ือช่วยพา

กระบวนการสหกรณ์เรียนรู้ เพ่ือเปล่ียนคุณสมบัติภายในสหกรณ์ คือ สามารถและทักษะในการ

บริหารจัดการ จุดท่ีสําคัญคือ สหกรณ์ต้องเก่ง ต้องใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน มีคนช่วยประคอง

พากันไป  เ ป็น ท่ีมาของโครงการสหกรณ์ที่ ทํา เรื่ องของปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยมี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นแกน ถ้าจับสินค้าแล้วเอาตัวความรู้การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของ

กลุ่มเกษตรกรให้สามารถจัดการเชิงธุรกิจเป็น เชื่อมต่อตลาดได้ จะเห็นบทบาทใหม่ของมหาวิทยาลัย 

เห็นบทบาทใหม่ของสหกรณ์และของหน่วยงานส่งเสริม คือการเพิ่มความสามรถในการประกอบการ

เชิงธุรกิจของกลุ่ม บทเรียนโครงการวิจัยท่ีเกิดข้ึนในช่วง 3 ปีมาน้ียกตัวอย่าง ข้าวเกิดบุญ เมื่อกลุ่ม

ชาวนามาเรียนรู้เรื่องตลาด มองเห็นปลายทางว่ามีทางเลือกอะไรบ้าง แล้วหันกลับมามองตัวเองว่า 
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ทําอะไรได้บ้าง จากข้าวเปลือกมาเป็นข้าวสาร มาคัดเกรด มาทําถุง มาทําstoryบนถุง มาทําบาร์โค้ด 

มาทําแบรนด์ มาทําช่องทางการวางตลาด การตั้งราคา ตลอดทุกๆ ข้ันมีทางเลือกหมด คุณค่าของ

ข้าวท่ีอยู่ในถุง 1.มาจากกระบวนการรวมกลุ่ม คนท่ีซ้ือคือคนที่ช่วยชาวนาตัวเล็กๆ 2.ความมานะ

พยายามท่ีจะเรียนรู้ ไม่ใช่เรื่องง่ายท่ีชาวนาจะมาเรียนรู้เรื่องธุรกิจ 3.คุณค่าของการทําบุญ 4.คุณค่า

ของข้าวเป็นของแท้ สรุปว่าส่ิงท่ีจะอยู่รอดในปัจจุบันคือความรู้อย่างน้อย 5 ด้าน ความรู้ว่าด้วยการ

รวมกลุ่ม ว่าด้วยเรื่องการจัดการเชิงธุรกิจ ว่าด้วยเรื่อง Supply chain การเรียนรู้ด้านการจัดการในไร่

นาของตนเอง ทําอะไรได้บ้างเพื่อลดต้นทุน เพราะฉะนั้นในการที่จะเดินบนเส้นทางระบบคุณค่าและ

การค้าท่ีเป็นธรรม ต้องมองหาพาหนะ มองหาพลัง มองหาเพื่อนร่วมทาง ต้องเพิ่มทักษะในการ

เรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องการจัดการ ต้องดูตลาด ต้องหาตลาด แล้วจะเกิดคุณค่าข้ึนมาอีก

หลายๆ ด้าน ท้ังคุณค่าท่ีเป็นตัวเงินและคุณค่าท่ีไม่เป็นตัวเงิน ท่ีเป็นทุนทางสังคมท่ีสําคัญย่ิง 

 รศ.สมพร อิศวิลานนท์   ทําไมถึงจะต้องเรียนรู้ ทําไมถึงจะต้องเพิ่งความสามารถใน

การจัดการ อะไรเป็นเหตุ โลกเรามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก ข้อมูลข่าวสารท่ีผ่านตัวเราในแต่ละวัน

เร็วมาก การค้นคว้าต่างๆ หรือท่ีเรียกว่า กระแสโลกาภิวัฒน์ คือโลกย่อตัวให้เล็กลง เล็กลง

จนกระท่ังการติดต่อสื่อสารได้ในเวลาอันรวดเร็ว คําว่าโลกท่ีเล็กลงก็คือ ทําให้ต้นทุนในการ

ติดต่อสื่อสารถูกลง การเข้าถึงตลาดใหม่ๆ ได้ง่ายข้ึน ซึ่งเป็นการขยายตัวของพรมแดนทางการค้าที่

เกิดข้ึน เมื่อเราเข้าถึงตลาดใหม่ๆ ได้ สามารถติดต่อได้ อีกเรื่องการปฏิรูปตลาด ภายใต้เขตการค้า

เสรี ในการรวมตัวกัน รวมตัวกันท่ีจะลดภาษี ซึ่งเป็นการขยายตัวทางการค้าท่ีขยายตัวออกไป จาก

เดิมท่ีผลิตแล้วขาย จะขายอย่างไรผู้ผลิตโภคก็ซื้อตามนั้น แต่ปัจจุบันผู้บริโภคเป็นเอกผู้บริโภค

ต้องการอะไร ตลาดจะทอนจากผู้บริโภคกลับมาสู่ผู้ผลิต ถ้าผู้ผลิตผลิตได้ไม่ตรงตามความต้องการ

ของผู้บริโภคก็ขายไม่ได้ ขายไม่ออก ราคาก็ตกลง แต่เมื่อใดที่ผลิตได้ถูกใจผู้บริโภค อย่างข้าวเกิดบุญ

ถ้าทําช่องให้ดีถูกใจผู้บริโภคก็สามารถจะได้ราคาที่สูงกว่าเพราะผู้บริโภคมีความต้องการ นั้นคือ

ช่องทางตลาดใหม่ ในต่างจังหวัดท่ีเกิดข้ึนก็คือ modern trade ระบบการค้าสมัยใหม่ท่ีเกิดข้ึน ทําไม

ถึงเกิดระบบ เหตุผลก็คือ เนื่องจากผู้บริโภคมีอํานาจในการต่อลองที่มากข้ึน ในระบบการตลาด

พยายามท่ีจะลดต้นทุนในกระบวนการทางการตลาด พยายามท่ีจะดูของที่มีคุณภาพตั้งแต่ระดับไร่นา

จนกระท่ังไปสู่ผู้บริโภค จะต้องมีเรื่องของคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐาน จะต้องมีการทําท่ีรวดเร็ว ส่ง

ของได้ภายในเวลารวดเร็ว ลดต้นทุนท่ีถูกลง คุณภาพของสินค้ายังดีเมื่อถึงผู้ผลิตโภค คือใครก็ตามท่ี

ผลิตของถูกใจผู้บริโภคก็จะได้ราคาดี  

 คุณลดาวัลย์ คําภา   สร้างสรรค์ผลผลิตหรือกิจกรรมให้เป็นท่ีดึงดูดของผู้บริโภค 

คุณค่าอาจจะเกิดข้ึนได้แต่ยังไงก็ตามต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมด้วย fair trade คือ

ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ค้า ก็สามารถท่ีจะได้ผลประโยชน์ และมีความโปร่งใส่ เพ่ือท่ีจะเจอกับ free trade 

ท่ีมีการแข่งขันสูง พร้อมแค่ไหนที่จะแข่งขัน ดังสุภาษิตท่ีว่าปลาใหญ่กินปลาเล็ก แต่ถ้าปลาเล็ก

แข็งแรงปลาเล็กรวมตัวกันก็สามารถท่ีจะอยู่รอดได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นต้องสร้างเครือข่าย ต้องรวม



3-9 

 

พลังกันไม่ได้หมายถึงเฉพาะตัวสมาชิกในสหกรณ์ ยังหมายถึงภาคส่วนต่างๆ ท่ีจะต้องเข้ามาช่วย

สหกรณ์ด้วย แน่นอนส่วนหนึ่งคือภาครัฐ ภาครัฐเป็นบทบาทสําคัญท่ีจะเข้ามาช่วยเหลือให้สหกรณ์มี

ความเข้มแข็ง มีคุณค่ามากขึ้น ส่วนหนึ่งท่ีต้องทําก็คือกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ การเชื่อมโยง การ

สนับสนุน การเป็นกลไกที่จะช่วยขับเคลื่อน ให้สหกรณ์เป็นตัวหลัก แต่ภาครัฐก็จะต้องคอยสนับสนุน 

อาจจะต้องเปลี่ยนบทบาทคือ จากการแนะนํา ช้ีนํา มาเป็นผู้สนับสนุนท่ีมาเป็นบทบาทสําคัญ ในเรื่อง

เทคโนโลยี ในเรื่องของวิจัยสนับสนุนเป็นเรื่องสําคัญมาก เพราะหลายๆcaseท่ีเจอคือ กําลังจะไปได้ดี 

แต่ขาดการสนับสนุนเรื่องนี้รัฐบาลควรเข้ามามีบทบาทอย่างชัดเจน 

 คุณอนันต์ ภู่สิทธิกุล   อัตราการเติมโตภาคสหกรณ์ ท้ังภาคการเกษตรและนอกภาค

การเกษตรโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 34% เมื่อเทียบกับ 2 ปีท่ีผ่านมา ซึ่ง 2 ปีท่ีผ่านมา มีท้ังวิกฤต ทาง

การเงิน ทางสังคม ในด้านนอกภาคการเกษตร ซึ่งสังคมใดไม่มีระบบคุณค่าไม่มีระบบความเป็นธรรม

อยู่ไม่ได้แน่ในกระบวนการ ซึ่งการเติบโตของสหกรณ์ ก็ยังมีจุดอ่อนคือการบริการ เมื่อความเช่ือมั่น

เกิดขึ้น ก็จะมีเรื่องของข้อกําจัด เมื่อมองเงื่อนไขเรื่องการเติบโตในมิติ ทางลบ มีความสําคัญอยู่ 4 

ส่วนด้วยกันคนที่จะกําหนดเส้นทางการเดินคือบุคลากรตามโครงสร้างสหกรณ์ ถ้าจะทําให้เกิด

คุณค่าได้นั้น ทางผู้บริหารจะต้องตั้งโจทย์ อยู่ท่ีทุนกับ ความเสี่ยงให้ดี ในระหว่างที่เราอยากจะเห็นสิ่ง

ท่ีดีงามเกิดขึ้น ก็จะต้องเฝ้าระวังความเส่ียง จนทําให้เกิดระบบประกันภัยในกระบวนการสหกรณ์

เกิดข้ึน กระบวนการสหกรณ์มาบริหารสมาชิกบนเม็ดเงินเป็นหลัก ในขณะเดียวกันในอนาคตถ้าเรา

ยอมรับว่ากระบวนการสหกรณ์เป็นส่วนใหญ่หรือเป็นส่วนสําคัญในภาคสังคม การขับเคล่ือนเพื่อให้

เกิดคุณค่าทางสังคม ซึ่งเป็นรากฐานของกระบวนการสหกรณ์จะได้รับความสําคัญค่อนข้างมาก

เปรียบเทียบจากหลายๆ ประเทศ สุดท้ายคงหนีไม่พ้นถ้าสมาชิกไม่เอาด้วย โจทย์ของผู้จัดการก็คือ 

ท่านให้อะไรแก่สมาชิก นอกจากเม็ดเงิน สิ่งแรกคือเครื่องมือท่ีจะทําให้พิสูจน์ได้ในแง่การจัดการ 

ระบบคุณค่ากับความเป็นธรรมท่ีเกิดข้ึน ขณะเดียวกันสหกรณ์ที่เป็นเสาหลักบนปรัชญาอย่างแท้จริง 

จะต้องทําให้ธุรกิจของสหกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั้นๆ ให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษา

ต่างๆ ต้องมองถึงคนในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพหลักของสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

สภาพแวดล้อม ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังเรื่องของศรัทธาท่ีต้องหวังพึ่งสังคม เพื่อสร้างศรัทธากับ

มาท่ีกรรมการบริหารให้ได้ ระบบคุณค่ากับการค้าท่ีเป็นธรรมจะเกิดข้ึนได้กับกระบวนการสหกรณ์ 

ข้ึนอยู่กับบริหารสหกรณ์กับองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ว่าสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้มากข้ึนได้ไหม สร้าง

โอกาสให้เข้าถึงการบริหารจัดการให้มากข้ึนได้ไหม ปีน้ีเป็นปีทองของกระบวนการสหกรณ์ เพราะ

ทุกๆ ภาคส่วนต่างพูดถึงเรื่องสหกรณ์ 

 คุณอํานวย ปะติเส   สหกรณ์ต้องเดินบนเส้นทางสู่ตลาดโลก โลกปัจจุบันคือโลกของ

ผู้บริโภค ผู้ผลิตมีหน้าที่ทําตามคําส่ังของผู้ซื้อ ตลาดจะย่อยๆ ลงเรื่อยๆ ตลาดคนรวยก็จะแยกจาก

ตลาดคนจน ตลาดคนรักษาสุขภาพก็จะแยกจากตลาดต่างๆ เมื่อไหร่ก็ตามท่ีสหกรณ์ซึ่งต้องทําธุรกิจ

ไม่รู้ จักธุรกิจลักษณะน้ีบนเส้นทางที่เดินไปก็จักไปไม่รอด ก็ธุรกิจท่ีเรียนจากตําราของคณะ
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บริหารธุรกิจท้ังหลาย ซึ่งเก่งกว่า ท่ีมี ท้ังบทวิเคราะห์ มี ท้ังcase แต่สหกรณ์บรบือ จังหวัด

มหาสารคาม ก็ไม่ได้เรียนวิชานี้ ไม่ได้เรียนวิชากลยุทธ์ ไม่ได้เรียนวิชาการเงิน ไม่ได้เรียนวิชา 

marketing และเดินไปบนเส้นทางการขาย จึงไม่สามารถไปสู่ตลาดที่ดีได้ ซึ่งเส้นทางในลักษณะน้ีเป็น

เส้นทางท่ีน่าเป็นห่วง สหกรณ์ต้องตั้งสติให้ดี เพราะสหกรณ์ไม่เคยทําให้ใครรวยแบบสุดๆ คนท่ี

อยากจะรวยสุดๆ จะไม่เข้ามายุ่งกับสหกรณ์เลย บนเส้นทางต่อสู้ท่ีเข้มข้นน้ี สหกรณ์ต้องต่อสู้กับ

เอกชน เพราะฉะนั้นสหกรณ์ต้องการอะไร และคนท่ีหวังดีกับสหกรณ์คิดว่าจะต้องทําอะไรให้ และ

สหกรณ์ต้องมุ่งมั่นขนาดไหนเพื่อจัดระบบในการบริหารจัดการ สหกรณ์ต้องการแบบที่ทุกคนอยู่ได้ 

ทุกคนมีสันติ ทุกคนมีความสุข จุดเด่นของท่านตรงนี้ท่านเอามาขายให้ได้ ถ้าท่านเอามาขายได้ ท่าน

นําความสมัครสมานสามัคคีตรงนี้ได้ ท่านนําเอาความสร้างชาติตรงนี้ให้ได้ สร้างความไม่แตกต่างกัน

ของรายได้ตรงน้ีให้ได้ ไม่เหล่ือมล้ํากันตรงน้ีให้ได้ มันเป็นจุดแข็งของท่าน เพราะฉะนั้นประเทศไทย

อาจจะสร้างชาติกลับคืนมาได้ สร้างสมานฉันท์ได้ ด้วยการสมานฉันท์จากสหกรณ์ 

 คุณสุชาดา ยุวบูรณ์   ธุรกิจท่องเที่ยวท่ีจะอยู่ได้ต่อไปในอนาคต จะต้องให้ชุมชน ให้

นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมและต้องรับผิดชอบต่อสังคม ต่อส่ิงแวดล้อม ส่ิงแรกที่จะต้องทําคือ ต้องเริ่ม

จากขบวนการภายในจากพนักงาน ต้องให้พนักงานเดินไปพร้อมกับเราไม่ใช่ให้ผู้บริหารต้องการอย่าง

เดียว ถ้าเราบอกจะทําอะไรถ้าเขารับฟังและสื่อสารให้เข้าใจ มีเหตุมีผลเขาก็จะเชื่อ ก็จะเดินตามแต่

การส่ังอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้ต้องทําให้เขาเกิดรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วม เริ่มต้นจากการมีร้านค้า

สวัสดิการของพนักงานจําหน่ายให้แก่พนักงานโดยไม่หวังผลกําไรแก่พนักงานและไม่เสียเวลาทํางาน

เริ่มจากการจ้างงานในชุมชน ชุมชนในท่ีน้ีหมายถึงพนักงานในบริษัทเพ่ือลดต้นทุนและเป็นการ

กระจายงานกระจายรายได้ไปสู่พนักงานให้เป็นผู้ร่วมหุ้นและจัดตั้งกรรมการผู้ตรวจสอบดแูลกนัเองดู

เรื่องการเงินให้เป็นธรรมเป็นการแบ่งปันผลประโยชน์ทําให้รู้สึกว่าพนักงานได้มีส่วนร่วม มีโอกาส

และได้ฝึกทักษะและขยันขึ้นรู้จักมองหา รู้จักทําธุรกิจ จะสังเกตได้ว่าสิ่งท่ีเป็นท่ีต้องการของ

นักท่องเท่ียวต่างชาติคือ เขาอยากจะดูว่าชุมชนรอบข้างมีอะไร เราทําอะไรร่วมกับชุมชน ชุมชนได้

ประโยชน์อะไรบ้าง บางบริษัทใหญ่ๆ ในยุโรป ก่อนจะทําสัญญาส่งลูกค้ามาถามกระทั่งว่าจ้างงาน

ยังไง ทําอะไรให้ชุมชน ซื้อของจากชุมชนรึป่าว เพราะอาจจะมองว่า การท่ีบริษัทไปซื้อของจากข้าง

นอก จะไม่ช่วยภาวะโลกร้อน ต่อมาก็พยายามท่ีจะทํายังไงให้ได้สินค้าปลอดสารพิษสู่ห้องอาหารของ

เรา นอกจากนั้นยังลดต้นทุนการจัดซ้ือ ได้สินค้าท่ีดี และลดภาวะโลกร้อน ส่ิงท่ีได้นอกเหนือจากตัว

เงินก็คือ คุณค่าของความเป็นมนุษย์ 

 

ความคิดเห็น/สรุป 

ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย   ธุรกิจท่ีมองจากคนทําธุรกิจจะเห็นว่าเป็นความด้ินรนของตัวธุรกิจเอง 

ตลาดแบบน้ีเรียกว่าตลาดเฉพาะเป็นความพิเศษเฉพาะตลาดแบบน้ีราคาสูง และก็จะมีตลาดล่าง 

ตลาดขายส่ง ตลาดขายตรง ตลาดสร้างแบรนด์ ซึ่งสหกรณ์ใน 3 ปีมาน้ีสามารถต่อกันได้หมดเลย 
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อีกส่วนหนึ่งคือเครือข่าย กลุ่ม สหกรณ์ ท่ีจะมาต่อเชื่อม การเช่ือมต่อน้ีสําคัญมาก คือการเรียนรู้

แบบมีปฏิบัติการร่วมกัน ส่วนคนที่จะมาช่วยเรื่องระบบ เป็นตัวสนับสนุนและจะเจริญได้ด้วยการ

ร่วมมือจากหลายภาคส่วน 

 รศ.สมพร อิศวิลานนท์   การสร้างปัจจัยภายในของคนในสังคมโดยการสร้างทุนให้กับ

ชุมชน ทุนในที่นี้คือทุนทางสังคมให้เหนียวแน่นจะสามารถเอาชนะ หลายๆ อย่างท่ีเกิดขึ้นได้ เราสร้าง

ชุมชนท่ีพยายามจะรวมตัวกัน ในการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพและหาช่องทางของเราเอง อันน้ีคือการ

ต่อสู้กับกระแสโลกาภิวัฒน์ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าต่างคนต่างไปก็จะไปไม่รอด ถ้าเรารู้จักวิธีการ

จัดการ เราจะได้ระบบสหกรณ์ท่ีสร้างทุนให้กับสังคมแล้วก็จะอยู่ได้อย่างย่ังยืน 

 คุณลดาวัลย์ คําภา   การก้าวไปข้างหน้าต้องมีจุดขาย อีกอย่างคือการทําให้สมาชิกมี

ความภาคภูมิใจมีความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าในการที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์มีส่วนร่วมและก็มา

สารถเป็นตัวจักรสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนสหกรณ์ไปได้ 

 คุณอนันต์ ภู่สิทธิกุล   เห็นภาพท่ีทําให้เกิดความเชื่อมั่นได้ การตัดสินใจของผู้บริหาร

สหกรณ์ ถึงเวลาแล้วท่ีจะต้องไปทบทวนในการปรับโครงสร้างการจัดการตัวเองถึงเวลาแล้วที่จะต้อง

ไปดูเนื้อหาสาระของธุรกิจถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องให้ความสําคัญกับเม็ดเงินของมวลสมาชิก 

คุณอํานวย ปะติเส   กระบวนการของสหกรณ์เป็นเหมือนกระบวนการธุรกิจของภาคเอกชน คําว่า

เหมือนคือเขามีอะไรเรามีอันนั้นด้วย เขามีสถาบันฝึกอบรม กรรมการท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ท่ีนี่ก็

จะมีสถาบันท่ีฝึกกรรมการของสหกรณ์ 

 คุณสุชาดา ยุวบูรณ์   จากภาคธุรกิจสิ่งท่ีเราอยากได้หรืออยากเห็นคือเรื่องการ

สนับสนุนด้านกลุ่มความรู้ในสิ่งท่ีเราอยากจะก้าวไป เราเป็นแกน ความคาดหวังหรือความฝันก็อยาก

ท่ีจะมีตลาดเล็กๆ ท่ีทุกคนจะบอกว่ามาท่ีนี่แล้วได้พบผู้ผลิตตัวจริงซึ่งได้ผลิตอาหารหรือผลิตสินค้าที่

ปลอดภัยและก็เกิดความเช่ือถือ คือสร้าง   แบรนด์ โดยเชื่อว่าถ้าทําสําเร็จ ส่ิงเดียวท่ีเราจะสู้คนอื่น

ได้ในโลกก็คือการผลิตอาหารทีมีคุณค่าปลอดสารพิษ 
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เวทีเสวนาภาคบ่าย 

ขอเป็นส่วนหนึ่งของระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม 

 

ผู้ดําเนินรายการ 

 รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท  ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

ผู้ร่วมเสวนา 

 คุณสาย  กังกเวคิน  สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด 

 คุณอรุษ  นวราช   กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 

 คุณศศิธร  วิเศษ   เครือข่ายคุณค่าผลไม ้

 คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง  เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 

 คุณนุชรินทร์ อยู่อําไพ  เครือข่ายคุณค่ายางพารา 

 พ่อวิจิตร   บุญสูง   เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม 

 คุณนัด  ดวงใส   เครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร 

 คุณจรูญ  ชํานาญไพร  บริษัทดอนเมืองพัฒนา จํากัด 

 

เริ่มเวลา 14.10 น. 

 ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ : กราบสวัสดีท่านรองผู้อํานวยการ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ,ท่านผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ และท่านนัก

สหกรณ์ผู้มีเกียรติทุกท่าน ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีเสวนา ..ขอเป็นส่วนหนึ่งของระบบคุณค่าและ

การค้าท่ีเป็นธรรม พวกเราอยู่ในพื้นท่ีทํางานวิจัย ซึ่งเราท้ัง 9 ชีวิตจะมาเล่าประสบการณ์จาก

งานวิจัยในพื้นที่ ถ้าพูดถึงงานวิจัยคนท่ัวไปจะกลัว แต่ถ้าพูดถึงการเรียนรู้คนจะรู้สึกดีกว่า  

 ย้อนกลับไปปี 2543 เริ่มต้นเป็นผู้ประสานงานวิจัยมีโจทย์ คือในขบวนการสหกรณ์กว่า 

90 ปีแล้วมีอะไรที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยหรือหลักวิชาการบ้าง ปี43 ตอบโจทย์ได้สั้นๆว่าไม่มี

อะไรในก่อไผ่หมายความว่างานวิจัยท่ีจะนําไปใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ในเรื่องของความรู้

ใหม่ๆซึ่งนักวิจัยท่ีเข้ามาร่วมงานเป็นผู้บอกว่าไม่มี หลังจากนั้นเราได้ใช้  Road Map  ขับเคล่ือน

งานวิจัยภายใต้ชุดโครงการท่ีทาง สกว. ให้เราแต่เราใช้การมองแบบนกที่ฝรั่งเรียกว่า Bird eye เรา

มองว่าจริงๆเราหลงทางหรือเปล่าการทํางานสหกรณ์เราไปยึดติดกับช่ือสหกรณ์ ติดกับเรื่อง

กระบวนการท่ีติดกับองค์กรซะมากเราลืมไปว่าการทํางานสหกรณ์ที่แท้จริงเราต้องการอะไรกันใน 

ดร.สีลาภรณ์ ให้เราทํางานต่อในปี 48 คิดโจทย์ต่อกับนักสหกรณ์ ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้จัดตั้งสถาบันฯ 

ถ้าจะขับเคล่ือนงานวิจัยท่ีจะช่วยพัฒนาสหกรณ์ต้องทําอะไร เราจึงได้ทําโครงการพัฒนากรอบคิด

พัฒนาสหกรณ์ ดูเหมือนจะโชคดีที่ท่านทักษิณมา จะมาเอาโจทย์วิจัยท่ี สกว.ให้เราทําไป แต่หน้าท่ี

เราเป็นนักวิชาการ มีข้อมูลท่ีเป็นไฮไลท์ว่าน่าจะเคลื่อนแบบน้ี เราคิดว่าจะเริ่มท่ีการมุ้งท่ีการพัฒนา
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คน โชคดีท่ีเราเอาชุดความรู้ท่ี สกว.ให้เราทํา เราใช้งบประมาณจาก สกว. นํานักสหกรณ์ทั่วประเทศ

มาร่วมกันตกผลึกทางความคิดและได้วางโจทย์ยุทธศาสตร์ไว้ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 1 

ช่วงนั้นคนไม่รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลง เรียกว่าการปฎิรูปทางความคิด เราทลายรั้ว จริงๆ เรื่องสหกรณ์

ในยุทธศาสตร์แผนที่ 1 ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ที่จดทะเบียนกับไม่จดทะเบียนให้เป็นพวก

เดียวกัน เราได้ชุดความรู้การเชื่อมโยงเครือข่าย ณ วันนั้นเราเดินทางด้วย Road Map เราได้ปักหมุด

ยุทธศาสตร์ไว้ในใจของพวกเราที่นั่งอยู่ในน้ี เรามีเพื่อนท่ีเป็นนักวิจัยท่ีได้เซ็นซื่อในสัญญาตอนน้ี 300 

ชีวิต มีคนที่ผ่านกระบวนการเวทีเรียนรู้ และทํางานวิจัยกว่า 30,000 คนแล้ว เราได้วาดฝันว่าในปี 

2559 ซึ่งครบ 100 ปีการสหกรณ์ไทย เราจะใช้เวทีเรียนรู้จากทุนทางสังคมท่ีมี โดยใช้หลักการ

สหกรณ์ ทําอย่างไรจะให้คนในสังคมมีจิตวิญญาณร่วมมือกันเพื่อการพัฒนาประเทศ จะยากก็ยาก 

จะง่ายก็ง่าย แต่เราปักหมุดยุทธศาสตร์ไว้ก่อน  

 เมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมา พึ่งทํางานส่ง สกว. ตลอดเวลา 10 ปีท่ีเราเดินตาม Road Map 

เราได้นําผลงานวิจัยไปใช้ในระดับนโยบายร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ท่าน

วุฒิสมาชิก ร่วมกับหัวขบวนชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ อย่างชุมนุมสหกรณ์แห่งชาติ สันนิบาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัด ได้นําเอาชุดความรู้ท่ีได้สกัดเป็นเล่ม เป็นไฮไลท์ของ

แนวคิดการพัฒนาสหกรณ์ตอนน้ีกําลังไปเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรี เราได้ทํางานเสร็จแล้ว ซึ่งเป็น

เรื่องของภาคการเมืองช่วยกัน หลักๆแล้วเราได้ไปใช้ในเชิงนโยบาย แต่ในเชิงวิชาการเราต้องตอบ

โจทย์มหาวิทยาลัย เราเป็นอาจารย์เราเอาความรู้จากงานวิจัยไปใช้อะไรได้บ้าง ได้นําเอาความรู้ท่ีได้

จากงานวิจัยไปร่างเป็นหลักสูตร และจัดทําเอกสารเผยแพร่ แต่ท่ีให้ความสําคัญมากๆ คือเราจะ

สร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ตอนนี้ทาง ACCU มาร่วมมือกับสถาบันฯ นําคู่มือท่ีเขาใช้กันมา 5 ปี

กับผู้นําในเอเชียแปซิฟิก ให้สถาบันฯเปิดสอน 2-3 วิชา โดยนําความรู้จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ ใน

ปลายปีนี้เป็นหลักสูตรครั้งแรกก็จะไปท่ีพ้ืนที่งานวิจัยสามพราน  

 ส่วนงานอื่นๆเราเอาชุดความรู้ท่ีได้ไปใช้กับภาคีพันธมิตร ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนมี

หลักสูตรผู้นํา ตอนน้ีกําลังจะทํางานวิจัยร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ในเรื่องการสร้าง

สถาปัตยกรรมการเงิน จะมีเรื่องของ ธ.ก.ส. ท่ีท่านอํานวยได้พูดเปิดประเด็นตัวแบบ Farmer Shop ท่ี

พ่ึงเปิดในวันนี้เราจะใช้ชุดความรู้การบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการนําเอาสินค้าเกษตร

แปรรูปและนําไปพัฒนาคุณภาพวางใน Shell Farmer Shop ให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน

ได้อย่างไร ซึ่งเป็นโจทย์ยาก กราบเรียนท่าน อ.สีลาภรณ์ ถ้าสถาบันทําไม่สําเร็จช่ือเสียงคงจะไม่ดี

เป็นแน่ ยังมีเวลาหลายปี ตอนนี้คุณดวงทิพย์ และ อ.อภิรดีก็มาช่วยจัด สร้างการมีส่วนร่วม สร้างทุน

ทางสังคมอื่นๆ 

 จะเห็นว่าเรามีเครือข่ายเกิดข้ึนเยอะ ถ้าใครสนใจก็ปิดดูท่ีเว็ปไซด์ของสถาบันหรือไปอ่าน

ในรายละเอียดในวารสารฅนสหกรณ์อย่างไรก็ตาม ท่ีสําคัญมากท่ีสุดตอนน้ีที่เราสังเคราะห์งานวิจัย 

10 ปีท่ีเราทํางานวิจัยร่วมกับนักวิจัยกับเครือข่ายพบว่าการที่จะพัฒนาสหกรณ์สู่เส้นทางของระบบ
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คุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมมีข้อจํากัดใหญ่ๆอยู่ 6 ประการซึ่งเราต้องช่วยกัน เมื่อเช้าท่ีท่านผู้มี

เกียรติได้ชมวีดีทัศน์เราได้พยายามถ่ายทอดความรู้ไปในภาพวีดีทัศน์ ประเด็นแรกเราค้นพบว่าคนใน

สังคมส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นไว้วางใจเรื่องสหกรณ์ ประเด็นท่ี 2 สหกรณ์ส่วนใหญ่ยังมีพันธะความ

รับผิดชอบต่อสมาชิกย่อหย่อนไป ส่วนใหญ่ไปรับงานจากข้างนอกอาจจะเป็นนโยบายรัฐเช่นโครงการ

รับจํานํา จึงทําให้สิ่งท่ีเป็นอัตลักษณ์ของสหกรณ์ในฐานะที่เป็นองค์กรแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมให้แก่

สมาชิก ไม่ได้ทํา! ผู้จัดการต้องวิ่งทํางานที่เป็นนโยบายจากภายนอก โชคดีเมือเดือนธันวาคมเรามี

เพื่อน เพื่อนใหญ่ด้วยสมัชชาสหประชาชาติ กับสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศประชุมกัน 

ล่าสุดรณรงค์ให้ทุกประเทศท่ัวโลก ให้รัฐบาลท่ัวโลกนําเรื่องสหกรณ์ที่เป็นแนวคิดดั่งเดิมข้ึนมา 

เพราะวิกฤติ Hamburger ท่ีเกิดข้ึน สหกรณ์ท่ีอณุรักษ์ความดั่งเดิมยังอยู่รอด เช่น Rabobank แต่พวก

ท่ีออกนอกกรอบไปไม่รอด! ตอนนี้สหประชาชาติทําเหมือนกับส่ิงท่ีเราทําอยู่ ท่ีสําคัญเราพบข้อจํากัด

ว่าคนวงในสหกรณ์ 4 กลุ่ม ส่วนใหญ่ยังขาดจิตวิญญาณสหกรณ์ยังไม่คิดจะพ่ึงพาร่วมมือกันทําให้

จุดแข็งกลายเป็นจุดอ่อน ยังขาดการจัดการแบบองค์รวม อาทิ บางสหกรณ์เปิดน้ํามันขายแต่ไม่ได้

ขายให้สมาชิกไปขายให้คนนอก มุมมองในการมองสหกรณ์เป็นเครื่องมือของรัฐต้องแก้ไข สมัชชา

สหประชาชาติชูประเด็นว่าต้องทําให้สหกรณ์เป็นองค์กรแห่งการพึ่งพาแล้วรัฐไปช่วยหนุนเสริมใน

ฐานะพี่เล้ียงให้คิดเองไต่บันไดเอง ถ้าจะให้ทําแผนกลยุทธ์ก็ให้คิดจากความสามารถของเขาก่อน ท่ี

สําคัญการให้การศึกษา ให้แต่การศึกษาแต่ไม่ให้วิธีคิดเลย อบรมก่ีสิบครั้งกลับไปถึงบ้านก็ยังทําไม่ได้

เลย 

 เรามี 3 เสาหลักความรู้ การสร้างผู้นําการเปล่ียนแปลง การสร้างตัวแบบสหกรณ์เชิง

คุณค่าท่ีจะหารูปแบบการบริหารจัดการรูปแบบวิธีใหม่ นวัตกรรมใหม่ๆ เหมือนท่ีท่านอํานวยพูดว่า 

ต้องสู้เอกชนให้ได้ จะทําอย่างไร แต่เราดีกว่าเอกชนที่เรามีจิตวิญญาณและเราไม่หวังรวยมาก เราจะ

เอื้ออาทรแบ่งปันกันอย่างไร ท่ีสําคัญนวัตกรรมฮาวร์เวิร์ดท่ีขายไอเดียกับผู้นําระดับสูงท่ัวโลก ซึ่งเรา

ใช้อยู่ คือการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการแต่สิ่งท่ีเราคุยกันมา 4-5 ปี  

 การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า มีผีเส้ือเป็นมาสคอร์ท นี่คือความรู้หลักท่ีสถาบันเคล่ือน

มาตลอด 10 ปี ตอนน้ีงานวิจัยท่ีทาง สกว. สนับสนุนเรามา เรามีชุดความรู้เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า 

BM&F Platform จะเป็นไปตามแนวทางที่สามเสาหลัก สร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลง ยกระดับ

ความสามารถของกลุ่มองค์กรให้แข็งแกร่งและอยู่ได้ในโลกที่แข่งขัน ท้ายสุดเรามองระบบคุณค่าและ

การค้าท่ีเป็นธรรม แต่เราค้นพบว่ามี 3 C C ตัวแรกถ้าเราไม่มีเป้าหมายร่วมคิดคนละทางไปไม่รอด C 

ตัวท่ีสองเราต้องชัดเจนในเนื้อหา เราจะสร้างระบบคุณค่าก็ต้องคุณค่า เราจะสร้างเครือข่ายพืชผัก

อินทรีย์ ก็ต้องอินทรีย์ ไม่ไช่ไปใช้สารเคมีมาใส่ และต้องมี Creative ต้องมีการสร้างสรรค์ มี

นวัตกรรมใหม่ๆ  
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 ตัวแทนที่อยู่บนเวทีเป็นเครือข่ายท่ีเราได้ทํางานร่วมกันมา มีประสบการณ์การเรียนรู้จะ

มาเล่าสูกันฟัง จะเริ่มจากคนเก่าคนแก่ก่อนดีกว่า พ่อวิจิตร เคยทําเรื่องแบรนด์ข้าวคุณธรรมสําเร็จ

จากความสําเร็จมีชุดความรู้มาเล่าให้ฟัง มีเวลา 15 นาทีขอเชิญพ่อวิจิตรคะ 

 พ่อวิจติร : จริงๆพูดก่อนเพื่อนไม่ดีหรอก เมื่อเช้าคุณสุชาดาพูดหลังเพ่ือนดูจะได้เปรียบ 

เพื่อนพูดกันหมดแล้วค่อยมาสรุป เอาละ!! ไหนๆก็ให้ก่อนก็ดีแล้ว  ผมทําข้าวคุณธรรมทําเพื่อท่ีจะ

สร้างสิ่งท่ีเป็นคุณค่ามากกว่าเรื่องท่ีทําแล้วขายได้เงินมาเยอะๆ อันน้ีคือความคิดแรกๆเลยที่จะคิดทํา

เรื่องข้าวคุณธรรมคิดเร่ืองคุณค่ามากกว่า ทําไมจึงคิดอย่างนั้น เราทํานาเป็นพ่อค้าเล็กๆรวมตัวกัน

เฉพาะชุมชนมีสมาชิกไม่กี่คน มี 1,000 กว่าคนแล้วจะไปแข่งกับพ่อค้าพันล้านจะไปสู้มันไหวได้ยังไง สู้

ไม่ไหว ด้านการเงินยังไงก็สู้เขาไม่ได้ เอาแค่ไปสถาบันการเงิน เขายังไม่ค่อยเชื่อข้ีหน้าเราเลย พ่อค้า

มันให้กู้ 10 ล้าน เราไปขอกู้ 500,000 มันยังไม่ให้เลย มันแตกต่างกันขนาดนั้นแหละ ก็เลยคิดหาทาง

ออก เราต้องหาจุดแข็งของเราท่ีเราพอจะมีอยู่ เราคิดว่าปู่ย่าตาทวดทําเรื่องเกษตรมานานก่อน

สมัยปฎิวัติเขียว แต่ผมคนรุ่นเก่าเกิดก่อนสมัยปฎิวัติเขียว ปฎิวัติเขียวก็คือพ่อลูกหลานเรียนจบคณะ

เกษตรก็เอาเคมีไปใส่ พอแมลงไปกินนิดหน่อยก็เอายาไปฉีดให้ตายบอกว่าเด๋ียวมันจะกินซะหมด 

สมมุติว่าเราไม่ใส่พวกนั้นจะได้ไหม เพราะเรารู้ว่ามันมีพิษ ไม่เฉพาะว่ามีพิษตอนกินเข้าไป มันมีสาร

ตกข้างอยู่กับพ้ืนดินด้วย เป็นข้อพิสูจน์ว่าทําไปทํามาดินเริ่มแสดงอาการก่อน หลังจากนั้นคนท่ีทําก็

แสดงอาการ มันแพ้ ! สุดท้ายก็ผู้บริโภคที่เจอหนักๆ จุดนี้เองท่ีทําให้ต้องเปลี่ยน จุดแข็งเรามีปู่ย่าตา

ทวดทํามาไม่เคยต้องใส่สารเคมี ทําแรกๆก็มีแรงต่อต้านเยอะ เขาบอกจะพากันอดตาย ก็เอา! พ่อแม่

ทํามาไม่ตาย พาโตมาขนาดนี้แล้ว  

 ส่ิงท่ีได้จากการทํา คือเกิดความเช่ือมั่นว่าตัวเองมาถูกทาง ถ้าบริโภคสิ่งน้ีเข้าไปเราเอง

นั้นแหละคือคนทํา มั่นใจได้ ไม่ได้บริโภคสารพิษเข้าไปแน่ๆโรคภัยไข้เจ็บก็จะลดน้อยลง ท้ังได้เรียนรู้

โภชนาการ ทางสาธารณสุขบอกว่าสารมะเร็งท่ีเข้าไปอยู่ในตัวทุกคน มีสารมะเร็งอยู่ทุกคนเพียงแต่

ว่ามะเร็งท่ีอยู่ในตัวยังไม่ได้ถูกกระตุ้นด้วยสารเคมีท่ีบริโภคเข้าไปก็จะไปเจริญเติบโตในร่างกายคน 

เมื่อไรท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ีร่างกายคุณสู้มันไม่ไหว ไม่เกิน 6 เดือนไปหาหมอ หมอบอกว่ากลับบ้าน

เหอะ เตรียมโลงไว้เลย มันร้ายแรงมาก  

 เราพยายามจะสื่อออกไปให้ผู้บริโภคได้รู้จนมันมีผลผลิตออกมาวางขายผมบอกว่าแค่

คุณคิดจะซ้ือผลผลิตผม คือข้าวคุณธรรม สุขภาพคุณดีแล้ว ยังไม่ต้องไปหุงกินนะสุขภาพดีแล้ว เมื่อ

สักครู่นี้ผมไปช่วยเด็กขาย คนไปซื้อหัวเราะก๊ากเลย เห็นไหมสุขภาพจิตคุณดี แค่เริ่มต้นนะครับ นี่คือ

คุณค่าท่ีมันเห็นง่ายๆ ไม่ต้องลึกอะไรมากมาย คุณค่าแค่นี้เอง มากกว่าเงินที่เป็นมูลค่ามหาศาลซึ่ง

ตายแล้วเอาไปไม่ได้ ส่ิงเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทํา ผมทํามาเกือบย่ีสิบปี เชื่อไหมว่าท่ีนาไม่ได้ใช้

ปุ๋ยมาก ไม่ได้ปุ๋ยเคมี ใช้แต่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับ ใส่ลูกหนึ่ง ปีเว้นปี บางแปลงไม่ต้องใช้เลย ต้นทุนมันลด

ไหม ลด! เขาบอกว่าต้นทุนลดค่าใช้จ่ายไม่มีทําไมขายแพง ก็เกิดปัญหาด้านมูลค่าข้ึนมาอีก ข้าวคุณดี

คุณต้องขายแพงซิ พอขายถูกก็มีคําถามอีกถ้า ผมเลยขายแพง ถามว่าเกษตรกรได้อะไรไหม ได้ถ้า
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ขายแพงหน่อยก็ได้ทุนคืน เราอยากขายแพงไหม ไม่อยากขายแพง ถ้าเราไปซื้อกันเองภายในชุมชน

ขายถูกกว่าข้าวสารเคมีอีกครับ เพราะเขารู้ แต่โทษทีเราแปรรูปแบบใช้เทคโนโลยีต่ําใช้โรงสีราคาไม่

เกินหนึ่งแสนบาทต้นทุนต่ํามาก แต่เมล็ดข้าวไม่สวยนะครับเห็นกล่องสวยๆ แต่เมล็ดข้าวไม่สวยมี

เมล็ดหักผสมไปด้วย หลายคนบอกทําให้ดีกว่านี้ได้ไหม คนนั่งข้างๆบอกว่าเวลาซื้อไปกินมันเค้ียวไหม  

 จากประสบการณ์ท่ีทํามาเรื่องไม่ดีมีมากกว่าเรื่องดี เนื่องจากประเทศเรารับเอา

วัฒนธรรมการบริโภคที่คิดว่ามันดีมาจากตะวันตกซะส่วนมาก ส่ิงท่ีเราทํามันไปฝืนกับกระแส

วัฒนธรรมการบริโภค ถูกต่อต้าน ยกตัวอย่างเราไปหาสมาชิกที่จะผลิตเพื่อท่ีจะสร้างคุณค่าในแปลง

นา สร้างคุณค่าให้กับสังคมแต่กลับมีส่ิงสะท้อนกลับมาอยู่ในครอบครัวเขาเองเวลาเราไปจะไปหา

ท้ังหมดท้ังครอบครัวไม่ได้ ไปหาเฉพาะพ่อบ้าน พอไปทําพ่อบ้านถูกต่อต้านจากแม่บ้านก็มี ระวังคนท่ี

คิดจะทําข้าวคุณธรรมหรือเกษตรอินทรีย์ ถ้าจะทําก็ต้องทํากันท้ังครอบครัวเพราะความเข้าใจ

แตกต่างกันมากระหว่างคนที่เรียนรู้กับคนท่ีรู้บ้างไม่รู้บ้างเคยไปนําเสนอให้สหกรณ์จดทะเบียน ผมก็

เป็นสหกรณ์แต่เป็นสหกรณ์ท่ีไม่จดทะเบียน สหกรณ์โดยธรรมชาติ เขาบอกผลผลิตต่ํา เวลาทําโรค

แมลงเยอะหาเทคโนโลยีมาช่วยลําบาก ต้นทุนมันก็ต้องสูง อันนี้เป็นข้อขัดแย้งท่ีมันเกิดขึ้นเวลาไป

นําเสนอ ไปหลายที่ใจอ่อนกลับมามานั่งปลง พระพุทธเจ้าตรัสว่าเวลาไปสอนคนแบ่งคนเป็น 4 เหล่า 

พวกอยู่ในโคลนในตรมไม่ต้องไปพูดกับมัน เรื่องนําเสนอเรื่องคุณค่าเพื่อท่ีจะให้มองลึกๆลงไปใน

กิจกรรมท่ีเราทําร่วมกันโดยเฉพาะสหกรณ์คนที่ไม่เข้าใจคนที่ขัดแย้งมีอยู่มากมาย ท่านอย่าพึ่งใจ

อ่อนเพราะคนหลายระดับท่ีอยู่ร่วมกันของสังคมจะให้เขาเข้าใจทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้ แม้แต่

ครอบครัวเดียวกันยังเข้าใจไม่เหมือนกัน ฉะนั้นถ้าท่านเชื่อมั่นศรัทธาในขบวนการสหกรณ์  

 คุณเชื่อไหมว่าสหกรณ์จะพาคุณไปรอด เช่ือมั่นขนาดไหนอยู่ท่ีตัวคุณแล้ว มีฉันทะท่ีจะ

เริ่มทํามันขนาดไหน ผมเชื่อมันว่าขบวนการสร้างความเชื่อมั่นในกิจกรรมที่เราทําอยู่เป็นแนวทางรอด

ไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวเอง มันแผ่รัศมีไปถึงสิ่งแวดล้อม คนที่อยู่รอบข้างเรา แม้กระท่ังประเทศไทยหรือแม้

โลกน้ี ถ้าขาดการสร้างคุณค่าในกิจกรรมไปไม่รอด ธุรกิจใหญ่ๆหันมาสร้างคุณค่ามากว่าจะสร้าง

มูลค่าให้กับตัวเอง นี่มีบริษัทหนึ่งนําผลิตภัณฑ์ออแกนิกมา ทําจนสูงสุดบอกว่าไม่รู้จะทําไปทําไม

เพราะกลัวตายเหมือนกัน ประธานบริษัทต้องหาผลิตภัณฑ์ออแกนิกมารับประทาน สุดท้ายก็ไป

ส่งเสริม  

 ถ้าเราเชื่อมมั่นว่ากระบวนการสร้างคุณค่าในกิจกรรมที่เราทํามีประโยชน์เป็นส่ิงท่ีโลก

กําลังต้องการ เรามาถูกทาง เมื่อเช้าอยากตอบ มีคําถามจากภูเก็ต จาก ธ.ก.ส. ย่ิง ธ.ก.ส. ถ้า

ผู้อํานวยการใหญ่มานั่งฟังต้องเรียกเข้าไปคุยในห้อง แนวคิดธนาคารเองจะขจัดผลประโยชน์ของ

แบงค์ได้อย่างไร ตายแล้ว!! เพราะแบงค์ก็หาผลประโยชน์แล้วลูกน้องจะขจัดผลประโยชน์ได้อย่างไร  

 ท่านท่ีอยู่ภูเก็ตน่าจะเป็นผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนียนท่านบอกถ้าอยากให้สหกรณ์

เจริญต้องยุบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอโทษท่ีผมเป็นเกษตรกรผมก็พูดเหมือนกันกับเขา พูดหลายเวที 

ถ้าอยากให้เกษตรกรก้าวหน้ายุบกระทรวงเกษตรซะ ไม่ใช่ยุบท้ิงนะครับคือเปล่ียนแปลงใหม่ ยก
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เครื่องใหม่เพื่อท่ีจะให้เกษตรกรบ้านเรา การเกษตรยกระดับข้ึนมา ตั้งแต่กรมส่งเสรมการเกษตร 

หรือแม้กรมการข้าวที่ตั้งใหม่ก็ต้องยกเครื่องใหม่ เพราะข้าวเราก็ไม่ทันสมัยเลย ส่งเสริมแต่ข้าวเคมี

ให้คนกิน มีโอกาสท้ังทีต้องพูดให้เต็มท่ี เดินทางมาไกล จะกระทบกระเทือนบ้างต้องขออภัย ส่ิงดีๆก็

ขอยกให้ท่าน รอบน้ีขอพูดแค่นี้ขอบคุณครับ 

 ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ : พ่อวิจิตรเป็นตัวแบบผู้นําท่ีดี พิสูจน์แล้ว

หลายครั้งผู้นําท่ีย่ิงใหญ่คือผู้นําท่ีมีจุดยืน ต้อง มีเป้าหมาชัดเจนมีกระบวนทัศน์ พ่อวิจิตรไม่ต้องคุย

มากเพราะเรื่องราวต่างๆอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์ บนสื่อตลอด ประเด็นของเครือข่ายคุณค่าข้าว

คุณธรรมตอนนี้แบรนด์ข้าวคูณธรรมติดใจผู้บริโภค ไม่พูดว่าติดตลาด ติดใจผู้บริโภคจนเขาอยากซื้อ

กันหลายราคา ราคากิโลกรัมละ 47-48 ไปหาซื้อท่ีสยามพารากอน ซึ่งเป็นพันธมิตรอย่างเหนี่ยว

แน่นหลายปีเพราะว่าผู้บริโภคต้องการ ตอนน้ีพนักงานขายในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ปโฆษณาคุณสมบัติ

ข้าวคุณธรรมได้อย่างไม่ลังเลใจ  

 ท่ีพ่อวิจิตรพูดมาลึกๆ แล้วจะเห็นว่าเป็นเรื่องของคนที่จะมาทํางานด้วยกันด้วยความมุ่ง

มันอะไรก็จะสําเร็จแล้วคุณค่าจะเกิด ประเด็นของพ่อวิจิตรผ่านไป เรื่องข้าวต้องให้คุณธณวรรณ์

ตอนนี้มาเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยของเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ต้องเกริ่นนํานิดหนึ่ง

ว่ามีหลายท่านมากระซิบถาม ข้าวเกิดบุญต่างกันอย่างไรกับข้าวคุณธรรมในฐานะผู้ประสานงานขอ

ปักธงไว้ก่อน  

 เรื่องราวของข้าวเกิดบุญ คนท่ีนั่งอยู่บนเวทีคือหัวหน้าโปรเจคในปีน้ีแต่คนที่นั่งอยู่

ข้างล่างเป็นประธานเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมเครือข่าย 12 สหกรณ์ คุณบุญเกิดนั่งอยู่

ข่างงล่างขอเสียงปรบมือให้คุณบุญเกิด  

 คุณธนณฐ์วรรธ์ จะมาเล่าว่าโจทย์วิจัยของเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิยิ่งใหญ่

อย่างไรตอนเริ่มคิดโจทย์ตอนแรกเราบอกว่าทําอย่างไร เราจะมีรูปแบบการบริหารการจัดการธุรกิจ

ของสหกรณ์การเกษตรแนวใหม่ที่จะสามารถลดจุดอ่อนการบริหารสหกรณ์การเกษตรขั้นปฐมท่ีอาจ

มีข้อจํากัดเรื่องเงินทุนหมุนเวียน ข้อจํากัดปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอกับจุดคุ้มทุน ตรงนี้ทําอะไรมา

บ้างเชิญคุณธณวรรณ์เลยค๊ะ 

 คุณธนณฐ์วรรธ์: เรียนท่านคณาจารย์และท่านร่วมอุดมการณ์ทุกท่าน ดิฉัน

นางธณวรรณ์ แสงหวัง คลุกคลีอยู่กับสมาชิกสหกรณ์ท่ีเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิ ดําเนิน

กิจการให้สินเชื่อและการรับซ้ือผลผลิต การแปรูปและมีการให้บริการน้ํามัน คลุกคลีอยู่ตรงน้ีมา 38 

ปี ทําให้รู้ว่าวิธีการสหกรณ์ดีและเป็นธรรมมากท่ีสุด สหกรณ์เป็นองค์กรของเกษตรกร แต่หนีไม่พ้น

จากภาวะต่างๆ ท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม โลกาภิวัฒิต่างๆ สหกรณ์เองจะอยู่นิ่งไม่ได้ต้องปรับตัว

เองให้เข้ากับสภาวการณ์ปัจจุบัน สร้างความแข็งแกร่ง 

 ได้พบเพื่อนร่วมอุดมการณ์ คุณบุญเกิด ภานนท์ ผจก.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย 

จํากัด เชิญเข้าร่วมโครงการวิจัย เป้าหมาของเราคือทําอย่างไรให้กิจการสหกรณ์มีความยั่งยืนเรา
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ต้องสร้างความแข็งแกร่งโดยการสร้างเครือข่าย การสร้างเครือข่ายเป็นขั้นท่ี 2 ของการให้ความ

ร่วมมือของสหกรณ์การเกษตร แม้แต่ธุรกิจเอกชนก็ยังอยู่เด่ียวๆไม่ได้ จริงสหกรณ์ก็มีการสร้าง

เครือข่ายแต่ไม่ได้เปิดเผย มีการสร้างเครือข่ายภายในอําเภอ ตัวจังหวัด แต่ข้ามจังหวัดยังไม่เคยทํา 

เข้ามาทําตรงนี้มี 5 จังหวัด 15 ภาคีเครือข่าย มีสุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด มหาสารคาม  

 ในระยะท่ี 1 คุณค่าท่ีได้เป็นเพ่ือนร่วมอุดมการณ์ในเชิงธุรกิจ เพราะข้าวเป็นอาหารหลัก 

โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ เรามาเจอปัญหาเรื่องการเปิดการค้าเสรี ย่ิงจําเป็นจะต้องมาร่วมเครือข่าย

กันเพ่ือสร้างคุณค่า มาสร้างคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ระยะแรกคุณบุญเกิดเป็นหัวหน้าโครงการ 

เครือข่ายเข้ามาเยอะ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ คุณค่าท่ีได้ไปท่ีสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ ได้เพื่อน

เครือข่ายทางด้านธุรกิจ เราไม่ได้ดูเฉพาะปลายน้ํา เรากลับมาดูต้นน้ํา ผลิตอย่างไรจึงจะได้ข้าว

คุณภาพ จัดเก็บอย่างไร แปรรูปอย่างไร ให้ตรงใจลูกค้า แล้วก็ได้สร้างแบรนด์ เกิดบุญก็มีคําถาม

ข้ึนมาทําไมจึงชื่อเกิดบุญ ผู้จัดการบุญเกิด มาทําข้าวแบรนด์ข้าวเกิดบุญหรือป่าว จริงๆแล้วไม่ใช่ เกิด

จาก 15 ภาคีเครือข่ายมาร่วมกัน เราร่วมกันว่าเราจะผลิตอย่างไรในระยะแรก  

 ในระยะท่ี 2 ดิฉันมานั่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยโดนเพื่อนบังคับด้วยแต่ก็มีความสนใจที่

สามารถช่วยเหลือสหกรณ์ได้ ในระยะท่ี 2 เป็นการต่อยอดเรื่องการตลาด เราจะทําอย่างไรให้ข้าว

เกิดบุญเข้าไปถึงมือผู้บริโภคและผู้บริโภครักด้วยใจ เป้าหมายคํานึงถึงคุณภาพ คือผลิตข้าว GAP 

เห็นตัวอย่างเครือข่ายคุณค่าผลไม้ใช้ GAP โดยจิตสํานึก ทุกวันน้ีความหอมของข้าวเริ่มหายไป เมือ

ก่อนปู่ย่าปลูกโดยไม่ใช้ปุ๋ยใช้ยา หุงบ้านเมียน้อยหอมไปถึงบ้านเมียหลวง โครงการน้ีจะไปฟื้นการผลิต

แบบรุ่นปู่รุ่นย่ามาทํา เราจะถอยหลัง เราจะทําตามข้าวคุณธรรมแต่จะไม่ทําขนาดถือศิล  

 ผลผลิตในปีหนึ่งของเครือข่ายประมาณสองแสนกว่าตัน ถ้าแปรรูปเป็นข้าวสาร

ประมาณ 40 % การเปิดเสรีการค้าอาจจะมีข้าวปลอมปนจากต่างประเทศ เราจึงต้องผลิตข้าว GAP 

ด้วยจิตสํานึกเป็นเป้าหมายสุดท้ายเอาปุ๋ยเอามูลสัตว์ เอาใบไม้มาทําปุ๋ยให้ข้าวปลอดสารพิษ เพราะ

ตลาดต้องการ ดิฉันไปสังเกตข้าวคุณธรรมขายดีมาก และผักผลไม้อินทรีย์ คนจะจ่ายเงินซ้ือโดยไม่

ลังเลใจ 

 ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ : จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องท่ีเรา

จะเสริมพลังกันให้สหกรณ์การเกษตรมีรูปแบบการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ําของ

โซ่อุปทานข้าวหอมมะลิสหกรณ์ ในช่วงปีแรก อ.ดร.วันชัย ไปช่วยยกร่างระเบียบของเครือข่าย ซึ่งเป็น

รูปแบบใหม่ของการบริหารจัดการสหกรณ์ในรูปเครือข่าย เราข้ึนตึก ซี.พี. ทาวเวอร์มาแล้ว ตอนแรก

จะวางขายในเซเว็นแต่พอคิดแล้วไม่เกิดกําไรเราเลยถ่อยทัพก่อน บอกจะขายตรง ตอนน้ีทุกสหกรณ์

เปิดท้ายรถขายอยู่หน้าสถาบันอาหาร เราก็มาเรียนรู้กันว่าจะว่างจําหน่ายผ่านช่องทางอะไร  

 ท่านประธานสายเป็นประธานของสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด จ. ระยอง วันนี้

ระยองมาเองท่านพี่จะใช่เวลา 15 นาที ทําไมสหกรณ์การเกษตรบ้านค่ายจึงจะมาต่อเครือข่ายกับ

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์แล้ว 1ปีท่านประธานได้อะไรที่เป็นคุณค่า 
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ประธานสาย กังกเวคิน : ฟังข้าวเกิดบุญข้าวคุณธรรม รู้สึกช่ืนใจ ในวันน้ีก่อนอื่นต้องขอบคุณทาง

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ทั้งผู้อํานวยการ ท้ังคณะกรรมการ เจอพ่ีเชิญ ด้วยอดีตอธิบดีกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ท่ีผมให้ความเคารพนับถือมาตลอดตั้งแต่มาเป็นประธานสหกรณ์ได้ยินซื่อเสียงท่าน

มาเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต อยากจะเรียนพ่อแม่พี่น้องที่มานั่งอยู่ท่ีนี่ ผมพูดจบคงไม่ได้อยู่ถึงเลิก

เพราะว่าถ้าลงมติอะไรเด๋ียวเสียงขาดเมือวันอังคารท่ีแล้วออกเสียง 313 พอดีถ้า ขาดเสียงเดียวสภา

ล่ม เขาบอก สว. หลังยาวทําสภาล่ม 

 วัน น้ีสหกรณ์ผมมาด้วยความศรัทธาในสถาบันวิ ชาการ ด้านสหกรณ์  ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความจริงงานที่สถาบันทําอยู่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ทํามาแล้ว การ

ปลุกผีสหกรณ์เป็นเรื่องยาก ขบวนการสหกรณ์มันทวนน้ําเหมือนลัทธิคอมมิวนิสต์ที่เกิดใหม่ๆ 

ผลประโยชน์จากส่วนตัว คนจะมาเอามาเป็นผลประโยชน์ของตัวเอง มันฝืนกระแสโลก สหกรณ์

เหมือนกันต้องต่อสู้กับนายทุน ตอนน้ีผมกําลังถูกป้ัมน้ํามันใกล้ๆ ลดราคาโจมตี กําลังคิดว่าจะสู้ไม่สู้ 

ให้ผู้จัดการไปคิดอยู่ ลดราคาขายลงมาต่ํากว่า 50 สตางค์ เมื่อก่อนป้ัมสหกรณ์ขายได้ 2-3 แสน 

เพราะคนศรัทธาสหกรณ์ไม่โกงไม่ปลอม ท่ีสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด ยืนหยัดได้ทุกวันนี้

เพราะเราไม่โกงยึดมั่นในความซื่อสัตย์อย่างเดียว แต่ความไม่โกงอย่างเดียวไม่ได้ทาง 

 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ก็ได้เอาวิชาการไปให้ต้องมียุทธศาสตร์ในการต่อสู้ 

คณะกรรมการก็น้อมรับ ช่ืนชมมาตลอด ท่ีสถาบันทําได้บุญ ทําคุณ ช่วยรัฐบาล ช่วยกรมส่งเสริม

สหกรณ์ ช่วยกระทรวงเกษตร ไม่รู้กระทรวงเกษตร กรมส่งเสริมจะชื่นชมด้วยหรือป่าว ถ้าไม่ศรัทธา 

พ่ีน้องมากัน คงไม่มากัน ผมก็ปลีกตัวมา กลัวคนสวยเค้าโกรธ อาจารย์จุฑาทิพย์เหมือนคุณอภิสิทธ์ิ

เลย อาศัยรูปลักษณ์ดีพูดเก่งจูงใจพวกเรา อาจารย์จุฑาทิพย์ น่าจะมีผลงานมากกว่าคุณอภิสิทธ์ิ

หน่อยหนึ่งคือตรวจสอบได้ ต้องขอบคุณแทนทุกคนด้วย ผมไม่ได้ซ้ือเสียงทุกเสียงท่ีได้มาคือเสียง

บริสุทธิ์ ถ้าซื้อเสียง อาจารย์จุทาทิพย์คงไม่ให้มานั่งตรงนี้หรอกเป็นท่ีท่ีทรงเกียรติ 

 ขบวนการสหกรณ์เจริญยาก เอาผลประโยชน์มาเฉลี่ยกันเพราะคนเราไม่ต้องการเฉลี่ย

ผลประโยชน์ให้คนอื่น เสียสละไม่พอ ท่านท่ีนั่งอยู่ท่ีนี่มีหัวใจตรงกันทําอย่างไรให้ลืมตาอ้าปากได้ 

ขบวนการสหกรณ์พระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสแล้วตรัสอีกมาตั้ง 40-50 ปี แต่ไม่มีใครสามารถสาน

ปณิธานของพระองค์ให้สําเร็จได้ สหกรณ์ถ้าเจริญจริงได้ เกษตรกรจะลืมตาอ้าปากได้ ยกตัวอย่าง

ถ้าไปกู้สถาบันการเงินอื่นๆ เงินนอกระบบมาทําทุนอย่างต่ําร้อยละ 2 ต่อเดือนกู้เงินหนึ่งแสนต้องจ่าย

ค่าดอกเดือนละ 2,000 บาท ถ้ากู้สหกรณ์หนึ่งแสน เดือนหนึ่งจ่ายดอกเบ้ียยัง500-600 บาท 

สหกรณ์มันช่วยคนได้ถ้าบริหารจัดการดีๆ  แต่ต้องมีวิชาการช่วยด้วย ตอนน้ีที่สหกรณ์การเกษตรบ้าน

ค่ายทําคือมีการสํารวจข้อมูลว่าสมาชิกมีอาชีพอะไร ต้องการให้สหกรณ์ช่วยเหลื่ออะไรบ้าง มีการ

อบรมผู้นําประธานกลุ่ม ผู้นําสายเลือดใหม่ ต้องอาศัยคนน่าเชื่อถือพูด เขาฟังผมฟังกรรมการบ่อยๆ

ไม่เช่ือฟัง ฟังคนของกรมส่งเสริมฯ ก็ชินแล้ว สร้างให้ผู้นํามีอุดมการณ์ มีจิตวิญญาณเสียสละ มีการ

สร้างศูนย์เรียนรู้จากวิทยาการใหม่ๆ มีการสอนทําปุ๋ยชีวภาพจากข้ีหมูมีสมาชิกสหกรณ์นําไปทํา
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หลายคนแล้วและจะได้นํามาเผยแพร่แก่สมาชิกคนอื่นๆ เราสามารถทําปุ๋ยใช้เองได้โยไม่ต้องใช้

ปุ๋ยเคมีท้ังหมด 

 ขอยืนยันว่าสถาบันแห่งนี้อํานวยประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพของสหกรณ์ให้แข็งแกร่ง

ข้ึน ถ้าเสียงน้ีไปถึงรัฐบาลก็ขอให้จัดงบประมาณมาช่วยบ้าง ทุกคนคงคิดเหมือนกันว่าสถาบันฯมี

ความจริงใจ ว่าสถาบันฯต้องการปลูกฝังความรู้ทางวิชาการแก่สหกรณ์ต่างๆให้สามารถพัฒนาให้ทัน

เหตุการณ์ เป็นท่ีพึ่งของสมาชิกได้อย่างแท้จริง 

 ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิมีจริง บารมีองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คุณงามความดีท่ีท่านท้ังหลายได้

สร้างมาขอให้พวกเรามีความเข้มแข็งจิตใจมุ่งมันส่งเสริมสหกรณ์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระเจ้าอยู่หัว สหกรณ์เป็นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง ขอบคุณครับ 

 ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์: ตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า การท่ีสหกรณ์

การเกษตรบ้านค่าย อาสาเป็นสหกรณ์ท่ีได้รับรางวัลจากหลายหน่วยงาน ทําไม สกก.บ้านค่าย จํากัด 

จึงวกกลับไปฐานการทํางานกับสมาชิก เริ่มเก็บข้อมูลสมาชิก เป็นโจทย์ท่ีพ่ึงปิดโครงการไป คิดว่า

น่าจะมีการดําเนินการต่อ 

 ประธานสาย กังกเวคิน : น่าคิดเรามีข้าวปลอดสารพิษแล้วเราทําไมไม่ช่วยกันซื้อกัน

กิน เราจับมือกันจริงป่าวน่าคิด 

 ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์: คุณอุ้งจะพูดถึงเรื่องของโครงการวิจัยเข้า

สู่ระยะท่ี 2 มีโจทย์ทายาทเกษตรกรเป็นยังไง ล๊งของเอกชนไปต่อท้ายสหกรณ์มีข้อครหา ตกลงเกิด

มูลค่าหรือคุณค่าอะไร 

 คุณศศิธร: ขอบคุณท่าน อ.จุฑาทิพย์ ส่ิงแรกที่จะต้องขยับตัวนิด เมื่อเช้ามีคําถาม กรม

ส่งเสริมสหกรณ์ควรจะโดนยุบหรือป่าว สะดุ้งโหย่งเลย พ่อวิจิตรตอบโจทย์แทนแล้ว ไม่ได้ยุบแต่

จะต้องปรับเปล่ียนยกเครื่องใหม่ นั้นคือคําถามก่อนทํางานวิจัย ถ้าเป็นแค่นักวิชาการแล้วอยาก

ทํางานวิจัย ค้นหาคําถาม คําตอบเองส่งเล่มไปเป็นผลงานวิชาการเก็บเข้าห้ิงเสียทั้งงบประมาณ ทํา

ไปทําไม แต่พอได้มีโอกาสมาได้ทํางานวิจัยกับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และก็ สกว.ให้โอกาสให้

เราทํางานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี ให้ชุมชนมีส่วนร่วมเราค้นปัญหาร่วมกันระหว่างเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ 

สหกรณ์ และตัวนักส่งเสริมเอง ก็เริ่มจากทํางานในระยะที่ 1 เราค้นรูปแบบว่าแท้ที่จริงแล้วประเด็น

สําคัญเราเรียนรู้ว่าปัญหาท่ีเกิดจากการผลิตสินค้าเกษตร ไม่ว่าจะ ผลไม้ ข้าว อะไรก็แล้วแต่ ไม่ได้

เกิดจากตัวสินค้า หรือตลาด แท้ท่ีจริงแล้ว เราคุยกันในหมูเกษตรกร เกิดจากตัวเกษตรกรเองด้วยท่ี

ไม่ยอมรวมกันไม่ยอมผนึกกําลังกัน ไม่ร่วมมือกันอย่างแท้จริง ตัวเกษตรกรคือปัญหาใหญ่ แนวทาง

ในการแก้ของนักส่งเสริมคือ กรมส่งเสริมก็บอกแล้วคือการร่วมมือกัน ดูแลตัวเองก่อน ช่วยเหลือซึ่ง

กันและกัน จึงเกิดงานในระยะที่ 1 พอเราเดินทาง เราตะหนักคิด เครือข่ายผลไม้ของเรามีปัญหาเรื่อง

ระบบ GAP ในผลไม้เหมือนกัน ไม่ได้ใบ CER แล้วจะส่งออก ผลิตในระบบ GAP แล้วจะได้ราคาดีข้ึน

หรือเปล่า ตรงนั้นเป็นปัญหาในการทําการตลาด พอเรารวมพลังร่วมกันทําในชุมชน แท้ท่ีจริงแล้ว
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การสร้างจิตสํานึก เรารณรงค์กันในหมู่พวกเรา ให้บันทึกประวัติการผลิต จดสถานการณ์การผลิต 

ทําเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนทําการตลาดร่วมกับสหกรณ์ต้นสังกัดจะไปเจรจาหาคู่ค้าในตลาด

ต่างๆ 

 แล้ว ล๊งอยู่ข้างสหกรณ์มันเกิดอะไรข้ึน ถูกตั้งคําถามว่าเราไปเอ้ือประโยชน์กับพ่อค้า

หรือเปล่า กลับมามองว่าแล้วสหกรณ์มีศักยภาพพอหรือเปล่าที่จะไปเรียนรู้การส่งสินค้าออก

ต่างประเทศ รู้อัตราแลกเปลี่ยน รู้การบริหารความเสี่ยงหรือยัง ถ้าเรารู้ไม่จริงทําไมเราไม่เป็น

พันธมิตรกัน ก็เลยเกิดพันธมิตรทางธุรกิจข้ึนต่างคนต่างได้รับผลประโยชน์โดยมีเกษตรกรเป็นผู้

ขับเคลื่อนงานทั้งหมดร่วมกับสหกรณ์ แล้วมาพูดคุยกันกับพ่อค้า 

 ในระยะท่ี 2 รับงานมาโจทย์ท้าทายมากการเปิดการค้าเสรีจะทําให้เกษตรกรยืนหยัดอยู่

ได้อย่างไร เพราะว่าผลไม้ท่ีนําเข้ามาก็เป็นผลกระทบต่อเกษตรกรเอง ผู้บริโภคมีทางเลือกที่จะ

บริโภคแล้วผลไม้ของเราจะอยู่อย่างไร จะส่งออกอย่างไร มีข้อกีดกันมากมาย เราจะปกป้องตัวเอง

อย่างไร ท่ีสําคัญในระยะท่ี 1 กับระยะท่ี 2 เรายังยืนหยัดการสร้างจิตสํานึกในเรื่องการผลิตสินค้า

อาหารปลอดภัย ระบบ GAP เรายังใช้อยู่ถึงแม้ว่าการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐจะมี

ปัญหาอุปสรรค ซึ่งในงานวิจัยเราค้นพบว่า นโยบายของรัฐเป็นปัญหาให้กับเกษตรกรเพราะว่า

นโยบายรัฐบางครั้งมีปีต่อปี หมดนโยบายไม่ได้เดินทางต่อเกษตรกรจะหันไปทางไหน หมดนโยบายรัฐ

ตัวชี้วัดผลงาน เกษตรกรได้อะไร นั้นคือสิ่งท่ีเราทํางานตัวดิฉันเองเป็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ เราเข้าไป

ทํางานกับชุมชนเรารู้ว่าเรากําลังเดินทางไปทางไหนและต้องการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเขา

อย่างไร ในระยะท่ี 2 เรายังยืนหยัดการผลิตอาหารปลอดภัยและก้าวเดินเข้าไปในตลาดจะยกระดับ

อีกระดับหนึ่ง เราพ่ึงปิดเวทีไปล่าสุดเครือข่ายผู้ผลิตที่จะเจรจากับผู้ส่งออก เราพัฒนาไปถึง Gobal 

GAP ด้วย ในบางกลุ่มมีการตรวจสอบย้อนกลับฟาร์มได้ โดยเราบันทึกข้อมูลของเราเอง ให้คู่ค้า

มั่นใจในประวัติการผลิตและการบันทึกประวัติของเกษตรกรสมาชิก ท่ีสําคัญในระยะท่ี 2 เราวางแผน

เรื่องพืชหลักและพืชรองด้วย เพ่ือให้เกษตรกรยืนหยัดให้ได้ภายใต้ระบบการแข่งขัน พืชหลักก็ทํา 

ในขณะน้ีเรามีการประชุมหลายตําบลหลายอําเภอแล้ว ในอนาคตพืชรองอาจจะเป็นพืชหลัก ในบาง

กลุ่มทําเรื่องกล้วยไข่ แต่เนื่องจากตัวเกษตรกรเป็นเกษตรกรที่พัฒนาแล้ว พอปลูกกล้วยไข่ก็ไม่ใช่

ปลูกกล้วยๆ เรามีการวางแผนการผลิตเพื่อท่ีจะให้กล้วยไข่ถูกเก็บเกี่ยวในระยะเวลาท่ีราคาสูงและ

ส่งออก ราคากล้วยไข่ของเกษตรที่วางแผนมีราคา 30-50 บาทต่อกิโล พืชรองอีกชนิดหนึ่งมองไปท่ี

มะละกอ เป็นการตอบโจทย์ว่าเกษตรกรนอกจากวางแผนในการผลิตพืชหลัก การรณรงค์การผลิต

สินค้ามาตรฐานแล้ว การทําพืชรองทําให้เกษตรกรสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในการประกอบอาชีพและ

และมีความภาคภูมิใจในอาชีพ สร้างทายาทเกษตรกรและสร้างทายาทฅนสหกรณ์ให้ได้ นับจากวันนี้

เราประเมินเก็บข้อมูลหลายสหกรณ์เราพบว่า กลุ่มสมาชิกมีอายุสูงข้ึนสหกรณ์จะอยู่อย่างไรถ้าหมด

สมาชิกรุ่นนั้น เราจะทําอย่างไรท่ีจะสร้างทายาทเกษตรกร และนั้นคือแผนงานที่เราจะทํากัน ซึ่ง
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ตอนนี้เราเอาเด็กรุ่นใหม่เข้ามาเรียนรู้ในแปลงโดยมีเครือข่ายกลุ่มตัวอย่างท่ีมีการสร้างลูกหลานของ

เขาเอง 

 สุดท้ายส่ิงท่ีเราร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะทํางาน จริงๆแล้วอยากตอบโจทย์ให้รู้ว่า

ระบบสหกรณ์นั่นเองท่ีจะสร้างตัวชุมชนให้มีความเข้มแข็ง นักส่งเสริมย่ังยืนยันท่ีจะทํางาน กรม

ส่งเสริมก็ยังมีบทบาทท่ีจะเข้าไปช่วยระหว่างเกษตรกรสมาชิก สหกรณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐด้วย เพราะ

เราตระหนักเสนอว่าสหกรณ์สร้างขึ้นมาเพื่อเกษตรกรสมาชิก ขอบคุณค๊ะ 

 ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์: ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีของกรมส่งเสริมหรือ

กระทรวงพาณิชย์กันแน่ ถ้าเรามองสหกรณ์ว่าเป็นองค์กรสมาชิกเพื่อสมาชิก นี่แหละคือการทํางาน

ในลักษณะสหกรณ์ที่ต้องลงไปในวิถีชีวิต วิถีอาชีพ ในเรื่องธุรกิจ จะเห็นว่าส่งเสริมให้ปลูกมังคุด เงาะ 

แต่ทําไมไปปลูกกล้วยไข่ ตรงน้ีเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจทีเดียว เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมของกรม/ผู้เช่ียวชาญ

มา ก็พูดกันว่าเราไปส่งเสริมสหกรณ์หลายสิบปีก็พูดแต่เรื่องข้าว ทําแต่ผลไม้เดิมๆ ก็กระซิบบอกไป

ว่า อาจเป็นเพราะเราไม่มีพื้นที่เรียนรู้มั้ง จึงทําให้เราคิด ส่งเสริมกันแบบเดิมและอาจจะสู้เขาไม่ได้ 

เป็นตัวอย่างที่ดีที่คุณอุ้งหยิบหยกข้ึนมา  

 คุณนุชรินทร์จะมาเล่าเรื่องยางพาราไปถึงไหนแล้ว ปีท่ีแล้วได้ข่าวว่าเดินทางไป 2 

ประเทศ พันธมิตรได้มาอย่างไร แล้วเกิดคุณค่าอะไร 

 คุณนุชรินทร์: กราบเรียนท่านผู้ทรงเกียรติ พ่ึงกลับมาจากต่างประเทศไปดูเรื่อง

ยางพารา ตอนท่ี อ.จุฑาทิพย์เข้าไปที่ สกก.ย่านตาขาว จํากัด ก็ปฎิเสธ อ.จุฑาทิพย์ อ.ศานิต อ.ปิติ 

ว่าไม่มีเวลาเลยจริงๆเลย สกก.ย่านตาขาว จํากัด มีธุรกิจ ถึง 12 ธุรกิจ ปัจจุบัน 13 ธุรกิจ มี 8 สาขา 

วันๆไม่ได้อยู่สํานักงานเลย อ.ก็บอกว่าทําไปเหมือนเดิมนั่นแหละเด๋ียวจะมาช่วย ชาวบ้านจะได้

อะไรบ้าง ดิฉันก็เลยตอบรับเลย เพราะว่าถ้าผลประโยชน์ตกอยู่กับสมาชิกตัวเองจะรับทันที โดยนิสัย

ตัวเองอะไรที่เป็นอุปสรรคจะชอบทําอยากแก้ปัญหาให้กับคน ทําโซ่อุปทานตอนแรกก็ยังไม่รู้แต่ก็ได้

เข้าไปเรียนรู้ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลาย น้ํา ตอนนั้นสหกรณ์ทําแค่กลางน้ํา ต้นน้ําไม่เคยทํา ไม่เคยเก็บ

ข้อมูลสมาชิก ไม่รู้เลยว่าสมาชิกเรา ส่ีพันคนมียางที่ปลูก/ท่ีล้มไปแล้วกี่ไร่ ปลูก 2 ปี กี่ไร ปลูก 3 ปี กี่

ไร่ หลังจากที่เราเก็บข้อมูล ฝ่ายสินเชื่อของสหกรณ์สามารถนําไปใช้คํานวณการกู้เงิน/การส่งเสริม 

ข้อมูลตัวนี้เป็นข้อมูลย้อนกลับมาถึงตัวเราด้วยว่าเราจะพัฒนาเขาอย่างไร ควรส่งเสริมให้ปลูกพืช

เสริมหรือไม่อย่างไร บางครั้งเราไม่มีความรู้เรื่องยางมากทางสถาบันฯ อาจารย์ก็ไปหาคนท่ีมีความรู้

มาช่วยมาสนับสนุน เราก็เริ่มสร้างเครือข่าย จากเมื่อก่อนไม่มีใครช่วยเหลือ ท้ัง สกย./ ธ.ก.ส 

สหกรณ์พี่เลี้ยงก็ไม่ช่วย แต่เราช่วยได้เรื่องเงินทุน เราก็เลยสามารถสร้างเครือข่ายได้ จากท่ีเริ่มต้น 8 

เครือข่ายตอนน้ีเป็น 38 เครือข่าย เราเรียกมาประชุมเดือนเว้นเดือนมีการแจ้งถึงการดําเนิน

โครงการวิจัย เชิญนักวิชาการาให้ความรู้บ้าง อาจารย์ไปพูดบ้าง เราตั้งเป้าจะโกอินเตอร์เราต้องหา

พันธมิตรที่เคยทํามาก่อนแล้วคือคุณกัมปนาท เครือข่ายธารน้ําทิพย์ ไปดูงานบริษัทยูโรม่า รับเบอร์ที่

มาเลเซีย ตอนน้ีเราขายยางผ่านกลุ่มธารน้ําทิพย์เป็นยางแผ่นรมควัน 320 ตันเราขายขาดทุนนิด
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หน่อยเพราะค่าเงินบาทแข็งตัวแต่ไม่ใช่ปัญหาเป็นการเรียนรู้กันไป แต่เราได้รู้ว่าการผลิตยางให้ได้

ตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตรและการส่งออกเครือข่ายยอมรับเราแล้ว ขาดทนไป 2 เดือน เดือน

ท่ีแล้วสองแสน เดือนห้าแสน สิงหาเราเอากลับหมดเลยแปดแสนบาท ราคายางเปลี่ยนไปเร็วมาก 

เรามีพี่เล้ียง กรมส่งเสริม กรมตรวจ สกว.ซึ่งให้ทุนสนับสนุน ฝ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเรา

ก็ทําจริงจัง จุดแข็งความภักดีความศรัทธาทําให้มีเครือข่ายและพ่อค้าเข้ามาที่สหกรณ์มาก ตอนนี้เรา

ซื้อยางไม่ต่ํากว่า1 ล้านบาทต่อวัน ยางจากจังหวัดใกล้เคียงก็มาขาย ทําให้สหกรณ์ไม่มีโกดังเก็บ เรา

ได้ของบจากรัฐ มีผู้ว่าเข้าไปดูแล้ว ถ้าเรามีโกดังเก็บยางปลายปีน้ีราคาข้ึนแน่นอน ประเทศจีน

ต้องการอีกมาก แต่ตอนนี้ประเทศจีนเล่นตัวจะซื้อแค่ 3เหรียญ แต่ดูราคาแล้วราคาจะข้ึนอีกมาก ถ้า

เรามีโกดังเราจะเก็บยางไว้ได้ แต่ตอนนี้เราเก็บได้แค่ 15 วันต้องทยอยออก 

 เครือข่ายนอกจากจะสร้างเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานให้ยาวออกไปอีกยังสร้างมูลค่าเพิ่ม 

เราได้เพื่อนได้เครือข่าย จากโรงรมท่ีปิดตอนนี้เปิดเกือบหมด มีชาวบ้านมาขอทําเต็มไปหมด สหกรณ์

ทําอยู่ 3โรง มีเพ่ิม อีก 1โรงเห็นสหกรณ์ทําได้มีกําไรมากกให้สหกรณ์ไปทําต่อ สหกรณ์มีกําไรจาก

ยาง 22 ล้านบาทเราก็บอกว่าจะหวังพ่ึงรัฐไปตลอดไม่ได้ แต่โดยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยขัดแย้งกับส่วน

ของรัฐ ก็จะบอกลูกน้องตลอดเวลาไปประสานงานอย่าทําตัวแข็งท่ือเวลาไปขอความร่วมมือจากเขา 

 เราจะพยายามอีกปีจะส่งออกยางไปตลาดโลกได้ สําหรับยางอัดก้อนเราทําได้แล้วแต่

สําหรับยางคอมปาวด์ต้องรองบประมาณจากรัฐขอไป 9 ล้านบาท ช่วงนี้ขอพูดแค่นี้ ขอบคุณคะ 

 ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์: ตอบโจทย์ได้ว่าทีมพี่เล้ียง อ.ศานิตเป็น

หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม โจทย์ท่ีคุณนุชรินทร์ยังไม่ได้เล่าไปนิดหนึ่ง คือสถาบันให้ความสําคัญกับ

การบริหารความเสี่ยงในเชิงธุรกิจมาก เพราะยางพาราในตลาดโลกมันแกว่งเร็ว ทีมท่ีเช่ียวชาญ

การตลาดซื้อขายล่งหน้าก็ประกบอยู่ตลอด 

 อีกท่านหนึ่งน่าสนใจท่านประธานนัด เป็นประธานสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร 

จํากัด พ่ึงจบโครงการไปหมาดๆ ทราบว่าท่านประธานนัดถูกหวยได้เงินสนับสนุนจากรัฐเร็วๆน้ี ท่าน

จะมีอะไรเล่าสู่กันฟังในหนึ่งปีท่ีผ่านมาท่านมีอะไรที่มีมูลค่าเพิ่ม เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอะไรใหม่ๆบ้าง 

เชิญคะ 

 ประธานนัด ดวงใส : กราบเรียนท่าน อ.จุทาทิพย์ และท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน จริงๆ

ตอนเข้ามาตอนแรกที่เข้าร่วมโครงการวิจัยก็ยังมองไม่เห็น สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชุมพรเป็นสหกรณ์ท่ี

ไม่ค่อยมีทุนจัดตั้งโดยความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เมือก่อนราคาตกต่ํา ก็รวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์มี

ความตั้งใจท่ีผลิตกาแฟที่มีคุณภาพ ผลิตกาแฟ 3 อิน 1 กาแฟคั่วบด สมาชิกเป็นผู้ผลิตและสหกรณ์

เป็นผู้แปรรูป ความตั้งใจเมื่อเข้าโครงการวิจัย ได้พูดคุยกันหลายเวทีในส่วนของเรื่องทุนดําเนินงาน

ของสหกรณ์ถ้าหากคณะกรรมการมีความตั้งใจจึงได้มีทําการเช่ือมโยงแหล่งเงินทุนกับสหกรณ์ออม

ทรัพย์วชิระพยาบาล สํานักงานของสหกรณ์อยู่ห่างไกลกับท่ีอยู่ของสมาชิกมาก 40-50 กิโลเมตร ถึง

เนิน 491 เขตติดต่อกับพม่า  
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 เมื่อก่อนเราทํากาแฟค่ัวบดหักต้นทุนค่ากาแฟนิดหน่อยส่วนที่วางขายทําไมขายราคาต่ํา 

คุณภาพเท่าน้ี ราคาเท่าน้ีเราก็พอใจแล้ว พ่อค้าบางรายซื้อกาแฟไปสร้างแบรนด์เอง แต่เรามี

ศักยภาพไม่เท่าเอกชน ลูกค้าต้องการคุณภาพแบบไหน สหกรณ์สามารถหาได้ เรามีพันธมิตรใน

จังหวัด 4 สหกรณ์ท่ีทํากาแฟด้วยกันในช่วงเก็บเกี่ยวสหกรณ์จะรวบรวมกาแฟสาร สต๊อกเป็นกาแฟ

ค่ัวบดให้ลูกค้าของสหกรณ์ ก่อนจะได้ร่วมงานกับสถาบัน ได้ขอกู้เงินจากกรมส่งเสริม แต่ไม่ได้จึง

ต้องหากู้จากสหกรณ์ที่รู้จักกันมาเป็นเงินทุนซื้อกาแฟมาสต๊อกเก็บไว้ปีหนึ่งกว่า 20 ล้านบาท 

ประมาณ 300 ตันท้ังกาแฟคั่วบดและจําหน่ายให้โรงคั่ว พอดีมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเริมเข้ามาดูมีปัญหา

เรื่องเงินทุนสต๊อกกาแฟและเขตการค้าเสรี 

 ปัญหา FTA มีส่วนราชการเข้ามาสหกรณ์ได้ทําโครงการของบไปได้รับเงินอณุมติ 12 

ล้านบาทเป็นเงินกู้ไม่มีดอกเบ้ียผ่อนชําระ 5 ปี งบประมาณส่วนน้ีได้ทั้งจังหวัดประมาณ 70 กว่าล้าน

ให้เกษตร 30 ล้าน ของส่วนราชการจ่ายขาด แต่ของสหกรณ์ต้องกู้และส่งคืน ต้องขอขอบคุณ

สถาบันท่ีได้แนะนําเครือข่ายสหกรณ์ ตอนน้ีกาแฟ 3 in 1ชุมพรมีจําหน่ายท่ีทําการไปรษณีย์ไทย ใน

ภาคกลางภาคเหนือ เราไม่ได้มีแต่เฉพาะเครือข่ายช่องทางการตลาด เรายังได้เครือข่ายเงินทุน 

 ชีวิตผมเป็นเกษตรกรไม่มีที่ทํากิน มีอาชีพรับจ้าง มาอยู่จังหวัดชุมพร กว่า 40 ปี ใช้ชีวิต

รับจ้างกว่า 16 ปี ผมชอบสหกรณ์ตรงที่สหกรณ์ไม่มีการแบ่งชนชั้น ท่านมาจากไหนมาเป็นสมาชิก

สหกรณ์ เป็นกรรมการ เราเป็นเพื่อนนักสหกรณ์เหมือนกัน รักในอุดมการณ์สหกรณ์ ต้องช่วยกันทํา

ช่วยกันคิด 

 ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์:  ตัวท่านประธานนัดเป็นกํานัน เป็น

ประธานสหกรณ์อีกตําแหน่งเป็นกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจํากัด เราเข้าไป

อยู่กับท่านปีหนึ่งด้วยในเวทีเราพูดถึงเรื่องกระบวนทัศน์ อุดมการณ์ คงยังไม่พอซึ่งท่านประธานนัด

จะขับเคลื่อนต่อ  

 ทําไมสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาลให้เงินกู้หรือรับฝากเงินคงไม่ใช่เพราะประธานนัด

หรืออาจารย์จุฑาทิพย์ เป็นเพราะการมีแผนธุรกิจ มีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน  

 คุณโอคงจะได้เล่ากลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานจะทําอะไรและช่วงที่ผ่านมาได้

ความคิดอะไรใหม่ๆ ทางโรงแรมสวนสามพรานมีอะไรจะมาต่อ เมื่อเช้าคุณสุชาดาได้เปิดเวทีไปบ้าง

แล้ว 

 คุณอรุษ : อยากเล่าที่มาท่ีไปของเครือข่ายกลุ่มธุรกิจสามพรานก่อน สวนสามพรานทํา

ธุรกิจมากว่า 50 ปีแล้ว เราคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของอําเภอสามพราน คือพนักงานเรา

เกือบ 500 ก็เป็นคนท้องถิ่นท้ังนั้น อยู่กันมาตั้งแต่คุณยาย คุณแม่แล้วมาถึงรุ่นผม มีอะไรที่ผูกพันกับ

ท้องถิ่น นโยบายของสวนสามพรานคือวิถีชีวิตของความเป็นไทย ท่ีปลอดสารเคมีถ้าเกิดย้อนเวลา

กลับไปรุ่นคุณลุงคุณตา จะเล่าให้ฟังเสมอเมื่อ 40-50 ปีท่ีแล้วแถวแม่น้ําท่าจีนจะมีกุ้งตัวใหญ่
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สามารถดําลงไปจับได้ ปลาก็ตัวใหญ่ ตอนน้ีสารเคมีที่มาจากสวน ไร่ นา ต้นน้ํา เป็นตัวท่ีทําให้แม่

น้ําท่าจีนมีสารเคมี  

 นโยบายของเราที่จะคืนชีวิตความเป็นไทยคือการปลูกเองกินเอง เมื่อ 2 ปีท่ีผ่านมาผม

กลับเข้าไปบริหารเรามีพื้นที่ 30 ไร่ เราก็เริ่มทําสวนเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่อินทรีย์ 100 % เพราะว่าไร่

ข้างๆก็ยังใช้สารเคมีอยู่ คงเรียกว่าปลอดภัย ทําโดยท่ีเราไม่ได้เป็นเกษตรกรมืออาชีพ ทําผิดๆถูกๆ

หวังว่าจะใช้กับโรงแรม โชคดีได้เจอ อ.จุฑาทิพย์ เมือ1ปีท่ีผ่านมา ผมเชื่อว่าเวลาเราทําอะไรท่ีดีๆก็จะ

เจอคนที่ช่วยช้ีช่องทางให้เรา ซึ่งเกิดขึ้นหลายครั้งแล้ว 

 เรามีโครงการที่จะเปิดตลาดเกษตรอินทรีย์หน้าสวนสามพรานซึ่งเรามีพ้ืนที่สัก 5-6 ไร่

มีการคุยกับเกษตรกรบ้างแล้วโดยที่ต้องเป็นเกษตรอินทรีย์หรือปลอดภัย ทําโดยท่ีไม่ค่อยมีระบบ 

โดยมีอาจารย์ท่ีเราติดต่อไว้มีความรู้เป็นวิทยากรให้ เจอเกษตรกร 1 เดือนครั้งบ้าง 2-3 เดือนครั้ง

หนึ่งบ้าง แล้วแต่อาจารย์จะว่าง แต่พอเจอท่าน อ.จุฑาทิพย์ ท่ีทําเรื่องสหกรณ์เราก็ทําตรงนี้ให้เป็น

ระบบมากข้ึน ตอนน้ีเราคุยกับชาวบ้านอําเภอสามพราน ส่วนใหญ่มาจาก อ.คลองจินดา จะมี 4-5 

กลุ่มหลักๆ มีสมาชิกหลายร้อยคน ชาวบ้านเหล่านี้ต้องการเป็นเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว เพราะต้นทุน

จากสารเคมีที่ทําให้ขาดทุน หรือโทษของสารเคมี ใจเขาพร้อมแต่ขาดเรื่องตลาดเรื่ององค์ความรู้หรือ

พ่ีเล้ียงอย่างเป็นรูปธรรม เรามีแขกมาพักอยู่แล้วเราสามารถเป็นตลาดเบ้ืองต้นได้ ส่วนตลาดท่ีจะ

ตามมาอีก คือเครือข่ายโรงแรมที่เรารู้จัก เครือข่ายสายการบิน เครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยว แขกทีมา

สัมมนามีความต้องการอาหารปลอดภัยอยู่แล้ว เรื่องตลาดเรามีศักยภาพ แต่เรื่ององค์ความรู้ทาง

สถาบันจะเป็นผู้นํามาให้ 

 แปลงสาธิตเรามีพื้นที่ 30 ไร่เป็นห้องเรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

เรื่องโชว์รูมท่ีจะมานําเสนอสินค้าก็คือตลาดหน้าสวนสามพราน 5-6 ไร่ สุดท้ายเร่ืองแบรนด์สินค้าท่ี

ชาวบ้านจะส่งเข้ามาในเครือข่ายสามพรานจะต้องปลอดภัยถึงระดับหนึ่ง ทางสาวนสามพรานจะเป็น

แกนนําหรือหลักประกันความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค ถึงตรงน้ีองค์ประกอบทุกอย่างค่อนข้างชัดเจน 

ขาดอย่างเดียวคือคนที่มีความซื่อสัตย์กับผู้บริโภคที่จะมาทําเกษตรอินทรีย์ตรงน้ี 3 เดือนท่ีผ่านมา

เราคุยกับชาวบ้านค่อนขา้งเยอะ ก็มีชาวบ้านข้ึนมาพูดว่าการท่ีจะเปลี่ยนแปลงจากเคมีมาเป็นอินทรีย์

ต้องใช้ความอดทนค่อนข้างเยอะ ตัวอย่างคนหนึ่งในปีแรกปลูกชมพู่จากใช้เคมีเป็นใช้อินทรีย์เขา

ขาดทุน ลูกมันร่วงหมด ปีท่ี 2 เสมอตัว ปีท่ี 3 เขาได้กําไรเลย ก็เป็นตัวอย่างท่ีดีหักดิบเลย ตอนน้ีเรา

ก็ได้มีการทดลองซ้ือของจากชาวบ้านบ้างแล้ว ปลายปีน้ีเราจะเปิดตลาดบริเวณหน้าสวน อย่างน้อย

ของท่ีเราคัดมาท่ีปลอดภัยเข้ามาก่อน คงไม่เป็นอินทรีย์ที่เป็นมาตรฐานต่างประเทศเลย นั้นคงเป็น

เป้าหมายในระยะยาว ตอนน้ีค่อยๆปรับเปลี่ยนยกระดับไปก่อน อย่างน้อยตอนนี้เรามีความรู้จาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรามีพ้ืนท่ีโชว์รูมท่ีเป็นตลาด มีพ้ืนที่ห้องเรียนศูนย์เรียนรู้ มีเครือข่าย

ตลาดของสวนสามพราน ส่ิงสุดท้ายเรามีคนให้ชาวบ้านมีความซื่อสัตย์ คงเป็นเรื่องไม่ยากที่จะสําเร็จ 

ขอบคุณครับ 
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 ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์: ท่ีคุณโอพูดมาเป็นกรอบแนวคิดการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน ไม่ว่าจะเริ่มต้นท่ีชุมชน สิ่งแวดล้อม มลพิษ ท่ีคนท่ีจะต้องลุกข้ึนมาปกป้องร่วมกัน 

ตลอดจนอาชีพ การผลิต ช่องทางการตลาด ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยคุณอุ้งมีผลไม้GAP ซึ่ง

สวนสามพรานจะเปิด Farmer Market เร็วๆนี้  

 คนสุดท้ายเป็นโจทย์ใหม่ในรอบแรกคุณจรูญ ชํานาญไพร กรรมการผู้จัดการตลาดสี่มุม

เมือง ทําไมอยู่ๆ ตลาดกลางสี่มุมเมืองถึงกระโดดข้ึนมาทําเครือข่ายผู้ปลูกผัก GAP ได้ คาดหวังอะไร

กับการทํางานเครือข่าย ทําไมจะต้องมีศูนย์เรียนรู้ ท่านได้ดําเนินการอะไรไปบ้าง เชิญค๊ะ 

 คุณจรูญ ชํานาญไพร : กราบเรียนท่าน อ. ท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน จริงๆวันน้ีเป็น

เวทีของคนสหกรณ์ ส่วนตัวเป็นภาคธุรกิจ อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ลืมท่ีจะมองเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 

ทําให้เรากลับมาคิด เมื่อได้ไปพบเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้มีอุปการะคุณเข้ามาค้าขายในตลาดของเรา

พบวา่เป็นกลุ่มเกษตรโดยธรรมชาติร่วมกันผลิตผักอินทร์ส่งไปต่างประเทศ ราคาท่ีส่งไปต่างประเทศ

ก็เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ ถั่วฝักยาวราคากิโลกรัมละ 30 ราคาจะสูงกว่าราคาในเวลาเดียวกันท่ี

ตลาดกลางรับซ้ือ แต่มีเกษตรกรมาพูดว่าแล้วสินค้าท่ีไม่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แต่อยู่ในระดับ

อาหารปลอดภัยมาขายท่ีตลาดส่ีมุมเมืองราคากิโลกรัมละ 5 บาท ขายในตลาดทั่วไปราคากิโลกรัม

ละ 15 บาทถามว่าเกิดอะไรข้ึนกับระบบตรงนี้  

 วันหนึ่งไปเย่ียมเกษตรกรที่จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าแปลงมีการรับรอง GAP แล้ว มี

ใบรับรอง Q แล้วแต่ก็มีความแตกต่างจากสินค้าที่ขายในตลาดสี่มุมเมืองอยู่ ยังไม่ได้ใช้ใบรับรองให้

เกิดมูลค่าหรือคุณค่าเลยตามหัวข้อการเสวนา ขอเป็นส่วนหนึ่งของระบบคุณค่าและการค้าที่เป็น

ธรรม ก็เลยนึกถึงเพลงของกุ้งสุทธิราช ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ กลับเข้ามาว่าสินค้าผักท่ีผลิตมี

คุณค่าแล้วละแต่อยากให้เพิ่มอีก ตัวอย่าง ทุเรียนนนทบุรี พอเป็นทุเรียนร้อยปี มันเกิดคุณค่า เกิด

จากเรื่องราว เกิดประวัติศาสตร์ สามารถขายได้เพราะมีคุณค่าจึงมีมูลค่า ทุเรียนเมืองนนทบุรีไม่ต้อง

ทําอะไรบ้าง เอาใบตองมาห่อขายก็ขาย 3 ลูกหมื่น ผักเราควรจะทําอย่างไร มีคนจุดประกายมาแล้ว

ว่าเร่ืองของความปลอดภัย แต่ยังคิดต่อไม่ออกสุดท้ายก็มาหารือกับท่าน อ.จุฑาทิพย์ ก็ร่วมงานกับ

กับอาจารย์มาหลายด้าน ได้คําแนะนํามาว่าต้องทํารูปแบบสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ มา

ประยุกต์ใช้ ท่ีสําคัญใบรับรอง GAP ท่ีเกษตรกรได้รับมีความยังยืนหรือเปล่า สุดท้ายเราจะสร้างกลุ่ม

เกษตรกรที่ผลิตผักปลอดภัยเราต้องสร้างGAP จิตสํานึก อย่างน้อยสุ่มตรวจผักท่ีมาขายในตลาดร้อย

ละ 90 ส่วนใหญ่ปลอดภัยอยู่แล้วทําอย่าไรให้มั่นใจว่าที่ไม่สุ่มตรวจก็ปลอดภัย 

 หารือมาสักระยะจึงคิดรวบกลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัยโดยมีวัตถุประสงค์ผักผลไม้หลังการ

เก็บเกี่ยวมาขายท่ีตลาดสี่มุมเมืองอย่างม่ันใจท่ีมาจากจิตสํานึก เมื่อเกษตรกรเห็นคุณค่าตรงนี้แล้ว

ยกระดับลดการใช้สารเคมีลง สุดท้ายหวังยาว อยากเห็นผักผลไม้กึ่งอินทรีย์  

 ตลาดส่ีมุมเมืองเหมือนกลางน้ํา ต้นน้ําคือผู้ผลิต ปลายน้ําคือผักท่ีอยู่ในหม้อของ

ครอบครัวผู้บริโภค เราอยู่กลางน้ําทําอย่างไรจะเกิดคุณค่าต่อสังคม ก็เลยคิดท่ีจะร้อยห่วงโซ่อุปทาน 
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วันนี้เราจะเริ่มทํากลุ่มเกษตรกรให้เห็นคุณค่าของการปลูกผักปลอดภัย ตลาดกลางจะมาช่วยรองรับ

หาตลาดนํามาขายในตลาดส่ีมุมเมืองโยไม่นํามาปนกันซึ่งจะทําให้คุณค่าหายไป เราจะเสริมส่งทอด

คุณค่าตรงนี้ไปถึงในหมอครัวเรือน กลางปีหน้าจะเห็นภาพที่ชัดเจน 

 ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์: ของคุณจรูญ ทําอย่างไรให้พืชผัก

ปลอดภัยยกระดับราคาเหมือนท่ีต่างประเทศทําได้ ปัญหาท่ีคุณจรูญหยิบยกข้ึนมาคือผู้บริโภคไม่

ค่อยมั่นใจเท่าไร ส่ิงท่ีรับรองว่าปลอดภัย ปลอดภัยจริงหรือเปล่า อีกประการหนึ่งอาจเป็นเพราะ

โครงสร้างพื้นฐานไม่เอื้อ ตอนนี้โครงสร้างพ้ืนฐานคือตลาดกลางลุกข้ึนมาเอ้ือแล้ว เราจะดูกันต่อไป

จะเกิดคุณค่าอย่างไร รอบสองเราจะพูดกันสักคนละ 5 นาที ท่านแรกให้พ่อวิจิตรก่อน 

 พ่อวิจิตร : มีประเด็นอยู่นิด ระบบคุณค่าท่ีจะนําสู่การค้าท่ีเป็นธรรม มี 2 ส่วน เมื่อเช้า

มีคําถามหลายอย่างระบบคุณค่ากับความน่าเชื่อถือ ระบบคุณค่าน่าเช่ือถือขนาดไหน ระบบคุณค่าท่ี

เกิดข้ึนสิ่งท่ีจะรับรองได้คือความน่าเชื่อถือ การสร้างความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องใหญ่ เกิดประโยชน์ทั้ง 

ผู้ผลิต ผู้ทําการตลาด และผู้บริโภค แต่ถ้าขาดความน่าเชื่อถือท้ังอย่างก็แย่ทําไปก็แย่ ความน่าเชื่อถือ

เป็นเรื่องท่ัวโลกให้ความสําคัญ ผมทําเรื่องเกษตรอินทรีย์ ขอคํารับรองจากต่างประเทศ ทํามา 20 

กว่าปี รับรองมา 10 กว่าปีแล้ว พบว่าคนท่ีน่าเชื่อถือคือตัวเราคนทํา ต่างประเทศมาตรวจปีละครั้ง 2 

ครั้ง ก็รู้แค่ว่าเราทํา เราทําตามระบบและก็มาเซ็นให้ บอกผ่าน เพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถืออยู่กับตัว

เรา แล้วเราเองจะสร้างความน่าเชื่อถือได้อย่างไร ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับข้าวคุณธรรมเป็นบทเรียนว่าความ

น่าเชื่อถือ อยู่กับคนทํา คนทําก็คือผมผู้ผลิต คุณเป็นคนขาย ต้นน้ํากลางน้ําเป็นคนที่ต้องการันตีให้

เกิดความน่าเชื่อถือให้เกิดความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตออกไป แต่ตอนนี้มีอีกส่วนที่เข้ามา

เกี่ยวข้อง การสร้างความน่าเชื่อถือไม่ใช่เฉพาะองค์กรรับรองมาตรฐาน นักวิชาการ นักวิจัยก็สร้าง

ความน่าเช่ือถือได้ บางทีผมเอาไปอ้างเขาก็เช่ือ ว่าผมทํางานกับ อ.จุฑาทิพย์ทํางานวิจัยกับท่านเรื่อง

นั้นเรื่องนี้ตั้งหลายเรื่องนะ เค้าก็รู้จัก เค้าก็เช่ือถือ ขายของก็ง่ายข้ึน เรื่องนี้เป็นเรื่องท่ีสําคัญนะเป็น

เรื่องเกี่ยวโยงกัน เพราะระบบคุณค่าท่ีเกิดข้ึน มันเกิดข้ึนด้วยคนหลายๆ ฝ่ายมารวมตัวกัน แล้วทําให้

เกิดความน่าเชื่อถือขึ้น อีกประเด็นคือ fair trade กับ free trade เราเป็นการค้าที่เป็นธรรม ก็คือ fair 

trade กับ free trade จะเช่ือมโยงกันอย่างไรเมื่อเช้าอธิบดีฝากคําถามไว้แล้วไม่มีใครตอบ ช่วยกันหา

คําตอบด้วย เราอยู่ด้วยท้ัง 2 ทาง เราช่วยกันสร้างการค้าที่เป็นธรรม แต่โลกปัจจุบันเป็นโลกการค้า

เสรี เราอยู่กับท้ังสองส่วนเราจะอยู่อย่างไร นักสหกรณ์ก็ทําการค้าท่ีเป็นธรรมแต่การค้าเสรีก็เข้ามา

เกี่ยวข้อง เราจะตัดสินใจอย่างไร ฝากไว้ 2 ประเด็นขอบคุณครับ 

 ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์: ถ้าติดใจพ่อวิจิตรก็ตามไปที่บ้านาโศกได้ 

เมือเช้ามีนักเขียนท่านหนึ่งบ้านนาโศกน่าจะเป็นเครือข่ายพ่อวิจิตร ตอนน้ีเป็นเวทีท่านผู้มีเกียรติบ้าง

ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านนั่งอยู่ เปิดเวทีคําถามของท่านมีคุณค่าเสมอ มีสิ่งดีๆก็นํามาเสนอกันได้ เชิญ

เลยคะ 
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 สกจ.ปรีดา : เรียนท่าน อ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผมสหกรณ์จังหวัดลําปาง ปรีดา เจียว

ไพบูลย์ เหมือนถูกพาดพิง เมือเช้าขอพูดท่ีเกี่ยวเนื่องเป็นบทสรุป การท่ีมีคนพูดถึงสหกรณ์ในประเทศ

ไทยในภาพลบ คนทํางานส่งเสริมงานสหกรณ์อย่างผมก็น้อยใจ สหกรณ์เป็นท่ียอมรับท่ัวโลกไม่มี

ประเทศใดในโลกท่ีไม่มีสหกรณ์มีท่านใดโต้แย้งไหมครับ ต้องยอมรับคุณค่าสหกรณ์  

 หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐท่ีส่งเสริมงานสหกรณ์ ใครไม่เป็นนักมวยข้ึนไปต่อยก็ไม่รู้ว่า

มันเจ็บแค่ไหน ยุ่มย่ามแค่ไหน คู่ต่อสู้ นิสัยคนไทยเป็นอย่างไร สามัคคีมีไหม ต้องเย่ียวยากันขนาน

ใหญ่ คนไทยไร้ระเบียบวินัย การท่ีจะให้ตนไทยเข้ามาในสหกรณ์แล้วเห็นคุณค่าสหกรณ์มีน้ําใจ

สหกรณ์หรือเรียกจิตวิญญาณสหกรณ์ก็แล้วแต่ มันไม่ใช่ของง่ายเลย หัวอกหัวใจคนทํางานสหกรณ์

บอกยุบเลิกซะเลยก็ดีเมื่อเช้านี้ 

 เรื่องสมาชิกสมทบ มีสหกรณ์ประเภทเดียวที่กระทบ คือสหกรณ์เครดิตยูเนียน เพราะ

เขาให้คนทั้งครอบครัวเป็นสมาชิกได้รวมเด็กๆด้วย ซึ่งยังไม่รู้อีโหน่อีเหน่เลย ก็ส่งผลกระทบต่อการ

ดําเนินงาน ในส่วนขององค์ประชุม บ้านเดียวมาคนเดียวพอแล้ว 

 สหกรณ์ทุกประเทศต้องมีเป็นกันชนเศรษฐกิจของประเทศ ถ้าไม่มีสหกรณ์จะเป็น

คอมมิวนิสต์ไหมละ ถ้าไม่มีสหกรณ์จะเป็นทุนนิยมสุดโต่งไหม มือใครยาวสาวได้สาวเอา พวกเราคน

สหกรณ์ตบมือให้คนสหกรณ์ด้วยกันหน่อยครับ  

 ผมได้เห็นการนําเสนอของแต่ละที่นํางานวิจัยลงไปในพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วม ของ

นักวิจัยและสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นลักษณะเศรษฐหัตจุลภาค 

แต่ถ้าไม่รวมกันเป็นเศรษฐหัตมหาภาคก็จะป็นกันชนไม่ได้ ต้องร่วมกันท้ังประเทศ อย่างตอนน้ีเริ่ม

สร้างความเข้มแข็งเล็กหลายจุดดีแล้ว แล้วค่อยขานรับกันท้ังประเทศ อยากขอร้องไปที่ลําปางสัก 1-

2 โครงการ ผมนั่งคิดจะวิจัยเรื่องอะไรดีผมจะประชุมสหกรณ์ท้ังหมดแล้วมาฟังอาจารย์แนะแนว 

อยากทําวิจัยในเรื่องอะไรกันดี 

 ประเด็นสุดท้ายการพัฒนางานสหกรณ์ในประเทศไทย ผมท้อเหมือนกันผมทํางานใน

กรมฯ ภาคการส่งเสริมก็เป็นอย่าง ตัวช้ีวัดก็อีกอย่าง งานก็ออกมาไม่ค่อยมีคุณภาพ ต้องยอมรับ 

ขณะเดียวกันตัวชี้วัดก็ไปผูกโยงกับสหกรณ์ เขามีมาตรฐานไหม ประชุมกันหรือป่าว ทําไอนั่นไอ้นี่ไหม 

เหมือนลงไปบงการณ์เขา เป้าหมายสูงสุดเป็นการกินดีอยู่ดีของสมาชิกหรือป่าว ไม่ต้องมองไปถึง

อย่างนั้นแต่ถามว่าทําได้ตามเป้าท่ีวางไหม อย่างไรก็ตามก็เป็นมาตรฐานตัวชี้วัดของ กพร. ท่ีคุมส่วน

ราชการ 

 อยากให้มีกรมแฝดอย่างแท้จริงที่ไปอุ้มส่งเสริมสหกรณ์ ให้ขบวนการสหกรณ์เข้มแข็ง

บ้างอย่างจริงจัง ในขบวนการมีการเชื่อมโยงสหกรณ์ภาคการผลิตกับภาคการบริโภคอย่างไร ใน

จังหวัดผมพยายามเอาเอามาเชื่อมโยงกันก็ไม่ค่อยจะได้ผล ก็พยายามทําท้ังขบวนการสหกรณ์เคย

ประสานประนีประนอมกันไหมที่จะก้าวเดินไปด้วยกัน สหกรณ์มีพลังสามัคคี แต่คนในขบวนการ

สหกรณ์ไม่ค่อยสามัคคีกันเท่าไร สันนิบาตสหกรณ์ก็ทะเลาะกันน่าดู แย่งกันชิงดีชิงเด่นแล้วจะเจริญ
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ไปได้อย่างไร จะมีใครสักคนที่เก่งมาทํางานระดับชาติ ท่ีจะทําให้เกิดพลังคนสหกรณ์อย่างแท้จริง 

เป็นความฝันอันสูงสุดของผมจะเกษียณอายุอีก 3 ปีเศษๆยังจะฝังตัวอยู่ในขบวนการสหกรณ์ไหม 

กรณีสหกรณ์ไม่จ่ายค่าบํารุงสันนิบาติ ผมถามหลายคน ต้องจ่าย ไม่จ่ายเป็นการขัดขวางขบวนการ

สหกรณ์ตามกฎหมาย ไปด่าได้ ต้องหาทางให้บริหารเงินให้ดี ท้ังหลายท่ีพูดมาอยากเห็นสหกรณ์

เจริญ สหกรณ์ยังคงคุณค่า ขอขอบคุณสําหรับทุกท่าน เวทีนี้มีประโยชน์มาก 

 ผู้ร่วมเวที: ขอขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ในการที่ทําให้การค้าของไทยส่งออกนอกได้

โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการส่งออก ท่านไปจันทบุรีท่านรู้จักสวนกุลรักษาไหมครับชนะท่ี 1 ทุกปี ส่ีมุม

เมืองนะครับ  พ่อค้าผลไม้เดือดร้อนในตอนบ่ายเพราะตอนบ่ายซื้อถูก ตอนเช้าซ้ือแพง ส่วนเขาช่อง

ท่านต่อสู้มาตลอดการทําโกปิโก้ แต่ก่อนผมไม่ทราบว่าเป็นของไทย ยาฆ่าแมลงเริ่มใช้ในปี 2511 ปุ๋ย

ด้วยโดยต่างชาติมาหลอกให้เราปลูกข้าวโพด ข้าวเหมือนกันมี 3 จังหวัดเท่านั้นท่ีหอมคือ บุรีรัมย์ 

สุรินทร์ ศรีษะเกษ จังหวัดอื่นไม่หอมแต่อร่อยเท่ากัน น้ํามันท่ีสหกรณ์สู้ไม่ได้เพราะว่าน้ํามันออกจาก

ท่าเรือแหลมฉบังไปจอดคอยที่ท่าเรือทะเลหลวงผู้ท่ีไปซื้อน้ํามันบอกไปซื้อท่ีทะเลหลวงแต่อ้างว่า

น้ํามันส่งไปสิงคโปร์ อีก 3 วันก็กลับมาประเทศไทยบอกคนไทยว่ามาจากสิงคโปร์ ผู้ร้ายทีร้ายที่สุด

คือ ธ.ก.ส. ครับเพราะชาวนาต้องเสียที่ดินให้ ธ.ก.ส. ยึด ถ้าใครอยากรู้กลโกงธนาคารพาณิชย์ไปที่

รามคําแหงครับ ซีดีเหล่านี้ท่านจะรู้วิธีแก้ครับ ยางพาราเหมือนกันครับผมเป็นคนแรงที่ทําให้ยางมี

ราคาสมัยคุณชวนเป็นนายกยางเหลือ 13 บาท ผมไปยื่นเรื่องให้คุณทักษิณตอนนั้นพึงเปิดพรรคใหม่ๆ 

สุดท้ายผมเป็นคนโต้เรื่อง Fair กับ Free ท่ี UN ว่าถ้าใช้Free เราสู้ต่างชาติไม่ได้เพราะ ISO พวกเขา 

2400 แต่เรา 9100 แต่ถ้า Fair ถึงแม้เรา 2400 เขา 9100 สามารถซื้อขายกันได้ตอบพ่อใหญ่เท่านี้ 

ถ้าเป็นธรรมต้อง Fair ถ้าไม่เป็นธรรมต้อง Free ขอบคุณครับ 

 อ.วีระ : ฟังดูแล้วทําให้ชีวิตมีความหวังโยเฉพาะในขบวนการสหกรณ์เรื่องท่ีผมจะ

แลกเปลี่ยนโดยเฉพาะการเกษตร การคิดต้นทุนการผลิตเราเสียเปรียบภาคอุตสาหกรรมมาตลอด 

ทําอย่างไรให้ประเทศที่ทําการเกษตรมาร่วมมือกัน ทําอย่างไรให้สินค้าเกษตรมีราคาสูงข้ึน จะได้

สะท้อนถึงความเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าอุตสาหกรรมรมที่เขาคิดค่าแรงงาน ค่าสวัสดิการ

ของแรงงานเข้าไปด้วย แต่ในภาคการเกษตรทําอย่างไรจะทําได้ 

 ประเด็นท่ีสองเรื่องการค้าเสรี ซึ่งเราหลีกหนีไม่พ้น ทําอย่างไรเราจะช่วยกัน อยู่ได้อย่าง

มีความสุข คนเดียวทําไม่ได้ต้องหลายๆคนช่วยกัน เรื่องของมาตรฐาน GAP ด้วยจิตสํานึก ฟังดูแล้ว

หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องทบทวน แสดงว่าชาวบ้านเริ่มตระหนักถึงสินค้าปลอดภัย ผมเคยไปที่ อ.วัง

น้ําเขียว กลุ่มปลูกผักปลอดภัยตอนแรกๆใช่มาตรฐานอะไร? เขาช้ีมาท่ีตัวเอง บอกว่า กรอ. 

มาตรฐาน กรอ. แปลว่าอะไรครับ? กูรับรองเอง!! นั้นหมายความว่าเข้าใช้จิตสํานึกทําของเขาเอง 

หลังจากนั้นพอหน่วยงานเข้าไปมันง่าย ถ้าทุกคนมีจิตสํานึก ย่ิงมองเห็นภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วม 

สวนสามพราน ตลาดสี่มุมเมือง ท่ีชัยภูมิทําแล้ว ราคาเขาขายต่างกับพริกท่ัวไป 3-5 บาท แรงงานใน

ภาคเกษตรมาดูครับตอนนี้อายุเท่าไร 50 ข้ึนลองไปฉีดยาแข็งๆ น็อกก่อนหนอนอีก เรื่องผักปลอดภัย
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เป็นเรืองเก่าที่ประเทศไทยมีมาตั้งนานแล้ว เพียงแต่ว่าจะมีใครมาเชื่อมโยงโดยเฉพาะรัฐบาลทํา

อย่างไรนโยบายตรงนี้จะลงไปถึงระดับล่างที่ชัดเจน การส่งเสริมการค้าต่างๆ ไม่ว่า กาแฟ ท่ีมีกองทุน

เย่ียวยา FTA ผู้ท่ีไดรับผลกระทบเพียงแต่ว่าต้องได้รับการประสานท่ีดี มีการขับเคล่ือนตลอด ทํา

รวดเร็วไม่ได้ต้องทําช้าๆ ให้มั่นคง 

 คุณเกรียงเฮง : คิดว่าจะไม่ลุกแล้ว แต่ถ้าไม่ลุกเกรงว่าจะเสียหาย เพราะว่ามีการเข้าใจ

ผิดเกิดข้ึน สหกรณ์เครดิตท่ีอ้างถึงท่ีภูเก็ตต้องแยกส่วนให้ออกเพราะท่านอาจมีอคติกับกรมส่งเสริม

แต่ภาพรวมทั่วไปไม่มีอคติ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเรื่องสมาชิกสมทบ ซึ่งเกิดปัญหาข้ึนกับสหกรณ์ 3 

ประเภท ไม่ใช่เฉพาะสหกรณ์เครดิตยูเนียนอย่างเดียว มีสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์ร้านค้าด้วย 

เกิดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียน 1-2 ท่ีๆนอกลู่นอกทาง 2 แห่ง แห่งหนึ่งเป็นนักธุรกิจแฝงตัวมาเอา

สหกรณ์แอบอ้างเพื่อหลีกเล่ียงอะไรบางอย่าง อีกสหกรณ์หนึ่งไม่อยากเอยนามแค่ นั้นเอง! ต้องแยก

ส่วนให้ออกขอยืนยันว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท้ังหมดยังมีภาพที่ดีต่อกรมส่งเสรมสหกรณ์ และเราก็

ร่วมมือกันมาตลอด ขอพูดแค่นี้ ขอบคุณมากครับ 

 ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์: ขอทําหน้าท่ีแทนท่านคณบดีคณะ

เศรษฐศาสตร์ปิดเวทีเสวนาเวทีวันน้ีในฐานะผู้ประสานงานชุดโครงการการขับเคล่ือนการพัฒนาการ

สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม 10 ปีมาแล้วครับ เราอยากส่งไม้ต่อแล้ว ตอนน้ีหลอกน้องๆรุ่นใหม่มา 

2-3 คน ต่อไปถ้าแบรนด์สถาบันฯเป็นท่ียอมรับตัวเองก็คงหมดภาระ ส่ิงท่ีอยู่ในเวทีเป็นคําถามท่ี

ต้องการคําตอบคงไม่ห่วงพวกเราทําเองกับมือ 

 มีนวัตกรรมท่ีมหาวิทยาลัยเริ่มมองเห็นมีท่านผู้ทรงคุณวุฒิมานั่งอยู่ด้วยตลอดไม่ใช่

เฉพาะวันน้ีวันเดียว ทุกวันท่ีเรามีปัญหา หรือทุกวันท่ีเราต้องการปรึกษาท่านจะค่อยให้คําปรึกษา

ตลอด อย่างเช่น ท่าน อ.เชิญ บํารุงวงศ์ ,ท่าน อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ อีกหลายๆท่าน  

 คุณสวีต : เครือข่ายบ้านคลองใหญ่เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรเพื่อแก้ไข

ปัญหาหนี้สิน แก้ไขปัญหาหนี้สินร่วมกัน ในนามของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร วันนี้ส่ิงท่ีเราได้

ประโยชน์มากท่ีสุดคือเราได้พ่ีเล้ียง เรานั่งฟังถ้ามีสถาบันฯช่วย แนวทางในอนาคตเกษตรลดละเลิก 

ใช้สารเคมี และปลดหนี้ได้แน่นอนครับ ขอบคุณครับ 

 ประธานสหกรณ์การเกษตรมะขาม จํากัด : วันน้ีเป็นวันแรกที่เข้ามาร่วมมีความยินดี

มาก ได้รับความรู้ จะนําความรู้กลับไปพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เจริญมากขึ้น ขอบคุณมาก

ครับ 

 ประธานนิด สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด : สวัสดีนักสหกรณ์ทุกท่าน  

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างมาก เรื่องยางพาราของคนภาคใต้ ยางพาราเป็นพืช

สําคัญของคนภาคใต้แต่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสําคัญกับยางพาราเราภมิูใจมากในฐานะ

ชาวสวนยาง เพราะมีปัญหาเยอะ ไม่ว่าการปลูก การผลิต การกรีด การตลาด ผมในฐานะตัวแทน

ชาวสวนยางท่ีได้ให้ความสําคัญกับชาวสวนยาง 
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ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ : ปีหน้าเราคงเจอกันอีกเราจะทําเรื่องคุณค่า 

ฝากตัว Farmer shop ด้วย คุณดวงทิพย์ และ อ.อภิรดี ช่วยกรุณามาเปิดตัว มีข้าวท้ังข้าวเกิดบุญท้ัง

ข้าวคุณธรรม เชิญทุกท่านอุดหนุน ในนามสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติ 

และท่านวิทยากรทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตปิดเวทีเสวนาในปีนี้ 
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สรุปแบบสอบถามเสวนาทางวิชาการ 

โครงการเสนาวิชาการ “บนเสน้ทางสู่ระบบคณุค่าและการค้าที่เป็นธรรม” 

วันพุธ ท่ี 15 กันยายน 2553 เวลา 08.30 – 16.00 น. 

ณ ห้องสธุรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่  1  เพศของผู้ตอบแบบสอบถามเสวนาวิชาการ 
 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 125 56.10 

หญิง 98 43.90 

รวม 223 100.00 
 

 จากตารางที่ 1 ช้ีให้เห็นว่า จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 56.10 เป็นเพศชาย และ

ร้อยละ 43.90 เป็นเพศหญิง 
 

ตารางที่  2  หน่วยงาน / องค์กรท่ีสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถามเสวนาวิชาการ 
 

หน่วยงาน / องค์กร จํานวน (คน) ร้อยละ 

สหกรณ์การเกษตร 74 33.20 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 19 8.50 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 13 5.80 

สหกรณ์จังหวัด 7 3.10 

สถาบันการศกึษา 2 0.90 

อ่ืนๆ 108 48.40 

รวม 223 100.00 
  

 จากตารางที่ 2 ช้ีให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเสวนาวิชาการส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 

33.20 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดมาจากหน่วยงานสหกรณ์การเกษตร รองลงมา คือ 8.50 ,       

5.80 , 3.10 และ 0.90 มาจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด และ

สถาบันการศึกษา ตามลําดับ อีกท้ังมีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมาจากหน่วยงานอื่นๆ ท่ีไม่ได้ระบุ

หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 48.0 
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ตารางที่  3  ประสบการณ์ในการทํางานของผู้ตอบแบบสอบถามเสวนาวิชาการ 
 

ประสบการณ์การทํางาน จํานวน (คน) ร้อยละ 

1-5 ปี 29 13.00 

6-10 ปี 61 27.40 

มากกว่า 10 ปี 133 59.60 

รวม 223 100.00 
 

 จากตารางที่ 3 ชี้ให้เห็นว่า ประสบการณ์ในการทํางานของผู้ตอบแบบสอบถามเสวนา

วิชาการร้อยละ 59.60 มีประสบการณ์การทํางานมากกว่า 10 ปีข้ึนไป รองลงมา คือ 27.40 มี

ประสบการณ์การทํางาน 6-10 ปี และร้อยละ 13.00 มีประสบการณ์การทํางาน 1-5 ปี 
 

ตารางที่  4  ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามเสวนาวิชาการ 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 

ต่ํากว่าปริญญาตรี 111 49.80 

ปริญญาตรี 78 35.00 

สูงกว่าปริญญาตรี 34 15.20 

รวม 223 100.00 
 

 จากตารางที่ 4 ช้ีให้เห็นว่า ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามเสวนาวิชาการ ร้อย

ละ 49.80 คือ ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี รองลงมา คือ 35.00 คือ ระดับปริญญาตรี และร้อยละ 

15.20 คือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
 

ตารางที่  5  การได้รับข้อมูลข่าวสารของผู้ตอบแบบสอบถามเสวนาวิชาการในการจัดเสวนาวิชาการ 
 

การได้รับข้อมูลข่าวสาร จํานวน (คน) ร้อยละ 

จดหมายเชิญของผูจ้ัด 92 41.30 

หน่วยงานต้นสังกัด 113 50.70 

www.cai.ku.ac.th 15 6.70 

อ่ืนๆ 3 1.30 

รวม 100 100.00 
 

 จากตารางท่ี 5 ช้ีให้เห็นว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารของผู้ตอบแบบสอบถามเสวนา

วิชาการ ร้อยละ 50.70 ได้รับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต้นสังกัด รองลงมา ร้อยละ 41.30 , 6.70 

ได้รับข้อมูลข่าวสารโดยจดหมายเชิญของผู้จัด www.cai.ku.ac.th และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 1.30 
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  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่  6  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานที่และการจัดเสวนาวิชาการ 
 

ประเด็น / หัวข้อ 

ระดับความคิดเห็น    

5 4 3 2 1 รวม 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ 

คิดเป็นร้อยละ ความคิดเห็น 

1.  สถานที่จัดเสวนา 43.5 43.5 12.6 0.4 0 100 4.30 มากที่สุด 

2.  ความสะดวกเกี่ยวกับสถานท่ีจอดรถ 23.3 43.0 30.9 2.7 0 100 3.87 มาก 

3.  ความเหมาะสมของห้องที่ใช้จัดเสวนา 45.3 43.0 10.3 0.4 0.9 100 4.31 มากที่สุด 

4. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการ 

     เสวนา 
20.6 46.2 26.5 5.8 0.9 100 3.80 มาก 

5.  อาหาร เครื่องด่ืม 22.4 54.3 20.2 3.1 0 100 3.96 มาก 

6.  ความเหมาะสม ของเวลาในการเสวนา 23.8 47.1 26.9 2.2 0 100 3.92 มาก 

7.  ความเหมาะสมในการดําเนินการใน 

    ภาพรวม 
29.1 47.5 20.6 2.7 0 100 4.03 มาก 

 

 จากตารางที่ 6 ช้ีให้เห็นว่า โดยส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมเสวนามีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

สถานที่จัดเสวนา อยู่ในระดับมากที่สุด ความสะดวกเกี่ยวกับสถานท่ีจอดรถ อยู่ในระดับมาก ความ

เหมาะสมของห้องที่ใช้จัดเสวนา อยู่ในระดับมากที่สุด อาหารและเครื่องดื่ม อยู่ในระดับมาก ความ

เหมาะสมของเวลาในการเสวนา อยู่ในระดับมาก และความเหมาะสมในการดําเนินการในภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก 
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ตารางที่  7  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการเสวนา 
 

ประเด็น / หัวข้อ 

ระดับความคิดเห็น    

5 4 3 2 1 รวม 
ค่าเฉล่ีย 

ระดับ 

คิดเป็นร้อยละ ความคิดเห็น 

1.  ก่อน เขา้รับการเสวนา ท่านมีความรู ้

     ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เสวนา 

     เพยีงใด 

4.9 24.2 54.3 14.3 2.2 100 3.15 ปานกลาง 

2.  หลัง เข้ารับการเสวนา ท่านมีความรู้ 

     ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เสวนา 

     เพยีงใด 

11.7 65.9 21.5 0.4 0.4 100 3.88 มาก 

3.  เนื้อหาสาระของการเสวนาสอดคล้อง  

     กับความต้องการของท่านเพียงใด 
14.8 58.3 23.8 3.1 0 100 3.85 มาก 

4.  การเสวนาครัง้น้ี ทําให้ท่านได้รับความรู ้  

     เพิ่มเติมเพียงใด 
16.6 58.7 22.9 1.8 0 100 3.90 มาก 

7.  ท่านคิดว่าสามารถนําความรูไ้ปใช้ 

     ประโยชนใ์นหนา้ที่การงานได้มากน้อย 

     เพยีงใด 

18.8 56.1 23.8 1.3 0 100 3.92 มาก 

 

 จากตารางที่ 7 ช้ีให้เห็นว่า โดยส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมการเสวนาก่อนเข้ารับการเสวนามี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องท่ีเสวนาอยู่ในระดับปานกลาง และหลังเข้ารับการเสวนามีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องท่ีเสวนา อยู่ในระดับมาก เน้ือหาสาระของการเสวนาสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับมาก การเสวนาในครั้งนี้ทําให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับ

ความรู้เพิ่มเติม อยู่ในระดับมาก และผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน

หน้าท่ีการงานได้มาก อยู่ในระดับมาก 
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ตารางที่  8  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการเสนาในภาคเช้า 
 

ประเด็น / หัวข้อ 

ระดับความคิดเห็น    

5 4 3 2 1 รวม 
ค่าเฉล่ีย 

ระดับ 

คิดเป็นร้อยละ ความคิดเห็น 

1.  หัวข้อการเสวนาเป็นเร่ืองน่าสนใจ 

     สําหรับท่าน 
17.9 53.4 27.4 0.9 0.4 100 3.87 มาก 

2.  การนําเสนอของวิทยากรมีความ 

     สอดคล้องกับหัวข้อการเสวนา 
17.0 62.8 20.2 0 0 100 3.97 มาก 

3.  เนื้อหาสาระที่นําเสนอสามารถเข้าใจ 

     ได้ง่าย 
16.6 57.0 23.8 2.2 0.4 100 3.87 มาก 

4.  ท่านสามารถนความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

     ในงานได้ 
14.3 55.6 26.0 4.0 0 100 3.80 มาก 

7.  ความรู้ที่ท่านได้รับมีความแปลกใหม่  

     แตกต่างจากที่ท่านเคยรับฟัง 
16.1 56.1 25.1 2.2 0.4 100 3.85 มาก 

 

 จากตารางที่ 8 ช้ีให้เห็นว่า โดยส่วนมากผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

หัวข้อการเสวนาว่าเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ อยู่ในระดับมาก การนําเสนอของวิทยากรมีความสอดคล้อง

กับหัวข้อการเสวนา อยู่ในระดับมาก เน้ือหาสาระท่ีนําเสนอสามารถเข้าใจได้ง่าย อยู่ในระดับมาก 

และผู้ตอบแบบสอบถามได้รับความแปลกใหม่แตกต่างจากที่เคยรับฟัง อยู่ในระดับมาก 
 

ตารางที่  9  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการเสนาในภาคเช้า 
 

ประเด็น / หัวข้อ 

ระดับความคิดเห็น    

5 4 3 2 1 รวม 
ค่าเฉล่ีย 

ระดับ 

คิดเป็นร้อยละ ความคิดเห็น 

1.  หัวข้อการเสวนาเป็นเร่ืองน่าสนใจ 

     สําหรับท่าน 
21.5 64.1 13.9 0.4 0 100 4.06 มาก 

2.  การนําเสนอของวิทยากรมีความ 

     สอดคล้องกับหัวข้อการเสวนา 
18.4 65.9 15.7 0 0 100 4.03 มาก 

3.  เนื้อหาสาระที่นําเสนอสามารถ 

     เข้าใจได้ง่าย 
19.3 61.9 18.8 0 0 100 4.00 มาก 

4.  ท่านสามารถนความรู้ไป   

    ประยุกต์ใชในงานได้ 
17.5 61.9 18.4 1.8 0.4 100 3.94 มาก 

7.  ความรู้ที่ท่านได้รับมีความแปลก 

     ใหม่แตกต่างจากที่ท่านเคยรับฟัง 
21.5 59.2 18.4 0.9 0 100 4.01 มาก 

 

 จากตารางที่ 8 ช้ีให้เห็นว่า โดยส่วนมากผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

หัวข้อการเสวนาว่าเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ อยู่ในระดับมาก การนําเสนอของวิทยากรมีความสอดคล้อง
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กับหัวข้อการเสวนา อยู่ในระดับมาก เน้ือหาสาระท่ีนําเสนอสามารถเข้าใจได้ง่าย อยู่ในระดับมาก 

และผู้ตอบแบบสอบถามได้รับความแปลกใหม่แตกต่างจากที่เคยรับฟัง อยู่ในระดับมาก 
 

* หมายเหตุ 

 1.00 – 1.80 น้อยที่สุด 

 1.81 – 2.61 น้อย 

 2.62 – 3.42 ปานกลาง 

 3.43 – 4.23 มาก 

 4.24 – 5.00 มากที่สุด 
 

  ท่านต้องการให้สถาบันฯ บริการฝึกอบรมเรื่องใดบ้าง 
 

ความคิดเห็น ความถ่ี 

-  ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร และการพัฒนาสินคา้ 

    การเกษตร เช่น การแปรรูป 

15 

-  ความรู้พ้ืนฐานงานสหกรณ์ที่สมาชิกและผูท่ี้เกี่ยวข้องพึงรู้ 14 

-  การแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ในด้านต่างๆ เช่น ภาษีสหกรณ์  การบริหาร 

   จัดการความอยู่รอดของสหกรณ์ การบัญชี-การตลาด บทบาทหน้าท่ีของกรรมการ 

   และเจ้าหน้าที่  

   และการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

13 

-  การปลูกฝังจิตวิญญาณการพึ่งพาตนเอง และรักในองค์กร 4 

-  การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบการในการดําเนินธุรกิจ 3 

-  การรวมกลุม่เพื่อสร้างเครือข่ายคุณค่า เพ่ือการขับเคล่ือนงานสหกรณ์ 3 

-  การทํางานวิจัยที่เกี่ยวกับงานด้านสหกรณ ์ 2 

-  การช่วยเหลือปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 1 

-  การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ส่งออกกับผู้ผลิตรายย่อย 1 

-  การปลูกฝังด้านการค้าที่เป็นธรรม 1 

-  การจัดการหน่วยงานในแบบองค์รวม 1 

-  เทคนิคการบรหิารจัดการด้านการตลาดของเกษตรกร 1 

-  การสร้างความยั่งยืนในการผลิตและจําหน่ายสินค้า 1 

-  การสร้างคุณค่า สร้างความมีน้ําใจในสหกรณ์ด้วยกัน 1 

-  การหาแหล่งเงินทุนให้กับกองทุนฟื้นฟู 1 

-  การเช่ือมโยงการตลาดระหว่างประเทศ 1 

-  การสร้างผูน้ํายุคใหม่ในการจัดการบริหารงาน 1 

-  การส่งเสริมสหกรณ์ที่มีการปลูกข้าว 1 

-  การวิเคราะห์สถานการณ์ของสหกรณ์ภายในประเทศ 1 
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  ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทภารกิจของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ที่ท่านอยาก 

      ให้เป็น 
 

ความคิดเห็น ความถ่ี 

-  การส่งเสริมด้านวิชาการด้านการเกษตรและด้านการสหกรณ์ให้แก่เกษตรและผู้ที่สนใจ 14 

-  เนื้อหาสาระเอกสารต่างๆ สามารถให้เกษตรกรระดับรากหญ้าเข้าใจได้ 7 

-  การช่วยเหลือด้านสินค้าอุปโภค บรโิภคท่ีมีราคาสูง 5 

-  ส่งเสริมเกษตรกรด้านการผลิต แปรรูป และช่องทางการจําหน่าย 5 

-  เป็นศูนย์กลางการจัดตั้งเครือข่ายสหกรณ์ทุกมิติ และเป็นแหล่งเรียนรูดู้งานสหกรณ์ 4 

-  การให้ความรู้เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในวงการสหกรณ์ 3 

-  เป็นศูนย์กลางผู้ประสานงานระหว่างสหกรณ์ และให้คําปรึกษาด้านงานสหกรณ์ 3 

-  ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คําส่ังของงานสหกรณ ์ 1 

-  ส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยเชงิปฏิบัติการ เพ่ือขับเคล่ืองานสหกรณ ์ 1 

-  เป็นหน่วยงานท่ีเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการให้แก้หน่วยงานสหกรณ์และเกษตรกร 1 

-  ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินเกษตรกรและหนี้นอกระบบ 1 

-  ส่งเสริมให้มีร้านค้าจําหน่ายสินค้าของเคือข่ายในเขตกรุงเทพมหานคร 1 

-  กลุ่มองคก์รเรื่องกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 1 

-  การส่งเสริมศักยภาพของบุคคลากรสหกรณ ์ 1 

-  การสร้างจิตสํานึกแก่เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการในหน่วยงานสหกรณ ์ 1 

-  ให้สหกรณ์เปิดกว้างสําหรับผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมเป็นสมาชิก 1 

-  การรวมกลุม่เพื่อเป็นเครือข่ายท่ีมีคุณค่า 1 

-  การส่งเสริมการสร้างความสมดุลระหว่างราคาและความต้องการบริโภค 1 

-  การสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ต่างจังหวัด 1 

-  การเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จัก 1 

-  ส่งเสริมการเชื่อมโยงที่มีความเข้มแข็งบนพ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาล 1 

-  การนําความรู้ของสมาชิกที่ประสบความสําเร็จด้าน SML มาเผยแพร่ 1 

-  ส่งเสริมการหาตลาดส่งออกในราคาที่เป็นธรรม 1 
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  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

ความคิดเห็น ความถ่ี 

-  สถาบันฯ ควรสอดแทรกเนื้อหาสาระด้านอาชีพเพิ่มข้ึน 9 

-  ส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 8 

-  เอกสารประกอบการเสวนาควรมีรูปภาพประกอบเพื่อเพิ่มความเข้าใจ 1 

-  การจัดเสวนาควรจัดหมุนเวียนในต่างจังหวัดบ้าง 1 

-  อยากให้มีการจัดเสวนาที่มีประโยชน์ต่อชุมชน 1 

-  กลุ่มเป้าหมายในการจัดเสวนาควรมีท้ังกลุ่มเป้าหมายในภาคสหกรณ์และนอกภาคสหกรณ ์ 1 

-  ควรให้มีกลุ่มองค์กรธุรกิจภาคการเกษตรเข้าร่วมการเสวนา 1 

-  การจัดท่ีน่ังไม่ควรให้ผู้เข้าร่วมนั่งกระจัดกระจาย 1 

-  ควรมีเพิ่มเวลาในช่วงเช้าให้มากขึ้น 1 

-  ผู้เข้าร่วมเวทีเสวนามีหลายระดับไม่ควรใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ 1 

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 4 

รายงานสรุปโครงการของขวัญปีใหม่ 
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โครงการของขวัญปีใหม่ 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เดือนพฤศจิกายน 2553 – เดือนมกราคม 2554 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการจําทําโครงการFarmer Shop ซึ่งเป็น

โครงการจัดทําร้านเพ่ือเป็นอีกทางเลือกของผู้ท่ีต้องการซื้อสินค้าสะอาด ปลอดภัย และราคา

ย่อมเยาซึ่งเป็นสินค้าจากเกษตรกรโดยตรง เป็นการรับสินค้าจากผู้ประกอบการโดยตรง เช่น

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน สหกรณ์ชุมชน ฯลฯ 

 โครงการของขวัญปีใหม่นี้ เป็นการคัดเลือกสินค้าในโครงการFarmer Shop เพ่ือมา

รองรับเทศกาลปีใหม่ และเป็นการเปิดตัวร้านFarmer Shopให้เป็นท่ีรู้จัก เพราะชุดของขวัญทุกชุด 

เป็นสินค้าท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการFarmer Shopทุกช้ิน ชุดของขวัญทุกชุดจึงเปรียบเสมือน

ตัวแทนของFarmer Shop ส่ือไปยังผู้รับ เพื่อแนะนําตัวให้เป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป   
 

2. วัตถุประสงค์ 

• โครงการของขวัญปีใหม่กับ Farmer Shop มีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์ให้คนไทย อุดหนุน

สินค้าเกษตรแปรรูปไทยที่มีคุณภาพสําหรับเป็นของขวัญปีใหม่ 

• สินค้าต่างๆ ท่ีนํามาใช้ในโครงการ เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปท่ีได้ผ่านการคัดสรรจาก 

เกษตรกร สถาบันการเกษตร สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน SMEs ท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 

• "การขับเคล่ือนการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม" ของสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ 

• เพื่อเป็นการแนะนําตัวให้เป็นท่ีรู้จักของร้านFarmer Shop 

• เพื่อเป็นการนําเสนอสินค้าภายในร้านFarmer Shop ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ 

เพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพของสินค้า 
   

3. ขั้นตอนและกระบวนการ 

• ประชุมผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 

• เสนอแนวทาง หรือรูปแบบชุดของขวัญต่างๆ 

• คัดเลือกสินค้าเพื่อนํามาจัดทําโมเดลูปแบบชุดของขวัญ 

• จัดทําโมเดลรูปแบบชุดของขวัญ  

• นําเสนอโมเดลรูปแบบชุดของขวัญ 

• คัดเลือกชุดของขวัญ หรือแก้ไขชุดของขวัญ 
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• ติดต่อประสานงานผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าทีได้รับการคัดเลือกนํามาจัดเป็น

ชุดของขวัญ เช็คราคา ส่ังสินค้า ตามจํานวนท่ีต้องการ 

• เก็บข้อมูลแหล่งวัสดุท่ีจะนํามาจัดทําชุดของขวัญ 

• ทํารายการวัสดุท่ีจะใช้ในการจัดทําชุดของขวัญ 

• จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จากรายการ ตามแหล่งวัสดุท่ีเก็บข้อมูล 

• จัดทําและตกแต่งชุดของขวัญ ตะกร้ารักษ์สุขภาพ ขวดทรายสมุนไพร กล่องข้าว

คุณธรรมและข้าวเกิดบุญ 

• จัดทําบันทึกรายการชุดของขวัญ(stock)  

• ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซค์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์(http://www.cai.ku.ac.th) 

และของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(http://www.ku.ac.th)  

• ประชาสัมพันธ์โครงการของขวัญตามคณะต่างๆ อาทิเช่น คณะเศรษฐศาสตร์ คณะ

เกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์เป็นต้น 

• เปิดรับผู้ส่ังซื้อชุดของขวัญ 

• จัดส่งชุดของขวัญไปยังปลายทาง 
 

4.  รายละเอียดของขวัญ 
 

1.) ตะกร้ารักษ์สุขภาพ (ราคาทุน 722 บาท / ราคาขาย 900 บาท) 

  ตะกร้ารักษ์สุขภาพน้ี บรรจุไปด้วยสินค้าที่มีคุณค่า และมีประโยชน์เพ่ือสุขภาพของ

ผู้รับ ได้ผลิตภัณฑ์ทุกช้ิน มีคุณภาพและคุ้มค่าคุ้มราคา และยังเป็นชุดของขวัญท่ีสามารถนําไปใช้

ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจําวัน คือมีท้ังเครื่องด่ืม อาหาร ของใช้ และรวมไปถึงยารักษาโรค 

คุณสมบัติครบครัน พร้อมการ์ดท่ีมีกลอนดีๆเป็นพรปีใหม่... 
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แบบที่ 2 (เปลี่ยนสินค้า) 

รายการสินค้าในตะกร้า...(แบบที่ 1และ แบบที่ 2) 

1.) น้าํว่านหางจระเข้ อโลเวร่า    45 บาท   

2.) น้าํเสาวรส ผสมอโลเวร่า    55 บาท   

3.) น้าํมนังาบริสุทธิ์ บ้านราช    100 บาท 

4.) น้าํมนัมะพร้าว      42 บาท 

5.) โจ๊กข้าวกล้องงอก ออร์แกนิค  ซองเดอร์   15 บาท 

6.) ซุปลูกเดือยชาเขียว ออร์แกนิค 98% รสจืด   35  บาท 

7.) ขนมพริกไทย บ้านใต้     15 บาท 

8.) มะขามป้อมแช่อิ่ม ออร์แกนิค    25 บาท 

9.) มะเฟืองอบแห้ง Star Fruit    30 บาท 

10.) คุกกี้เมล็ดธัญพืช     45 บาท 

11.) หนังสือตํารายาสมุนไพร     15 บาท 

12.)แชมพสมนไพร ครีมข้าว ชมชนปฐมอโศก   35 บาท 
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ราคาทุนตะกร้า      ตะกร้าละ 200  บาท 

ค่าซีนตะกร้า      ตะกร้าละ 20 บาท 

ราคาทุนสินค้าในตะกร้าแบบที1่ และแบบที่2  13  ช้ิน  502 บาท 

ราคาทุนสินค้าในตะกร้าแบบที2่(เปลี่ยนสินค้า)  13  ช้ิน  560 บาท 

 

รายการสินค้าในตะกร้า...(ราคาทุนประมาณ 780 บาท) 

1.) ลําไยสําเร็จรปู     39 บาท 

2.) ข้าวเกิดบุญ     35 บาท 

3.) ข้าวคุณธรรม     35 บาท 

4.) น้าํมนังาดํา     80 บาท 

5.) น้าํมนัมะพร้าว     115 บาท 

6.) น้าํสมุนไพร     29 บาท 

7.) ซุปลูกเดือยชาเขียว     42 บาท 

8.) หนังสือ เวลาชีวิต    15 บาท 

9.) บร๊อกโคลี่กรอบ     30 บาท 

10.) กระเจ๊ียบกรอบ     30 บาท 

11.) ถั่วทอดสมุนไพร     35 บาท 

12.)โคโคน่ัท ชิบ     30 บาท 
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2.) ข้าวเกิดบุญ เพิ่มกุศลในเทศกาลปีใหม่ (ราคาทุน 35 บาท / ราคาขาย 50 บาท) 

 ข้าวหอมมะลิแบรนด์ “เกิดบุญ” เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย จากชุด

โครงการการขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ภายใต้การสนับสนุนของ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ข้าวเกิดบุญ หมายยถึง รับกุศลจากการได้ช่วยเหลือ

ชาวนากลุ่มเล็กๆ และมีฐานะยากจนที่ขายข้าวผ่านเครือข่ายสหกรณ์ และยังหมายถึงบุญท่ีเกิดกับ

ทุกฝ่ายท่ีร่วมกันสร้างประโยชน์ต่อสังคม และช่วยสนับสนุนให้ชาวนาไทย ได้ทําการค้าบนหลักพ่ึงพา 

ร่วมมือ และช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน  

ข้าวเกิดบุญ...ข้าวหอมมะลิสายพันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ชนิดพิเศษ มีกล่ินหอมจําเพาะท่ี

สามารถเก็บไว้ได้นาน และยังรักษาความนุ่มไว้ได้คงท่ี จากแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีใน

จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา โดยชาวนาผู้ปลูกข้าวมีความตั้งใจ

ผลิตข้าวออกมาอย่างพิถีพิถัน โดยผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานระบบ GMP CODEX และISO 

9001:2008 และจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ทุกขั้นตอน ข้าวเกิดบุญ ข้าวหอมมะลิแท้ 

100% ไร้สารเคมีตกค้าง "อิ่มท้ังท้อง อิ่มท้ังบุญ" 
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 3.) ข้าวคุณธรรม รับขวัญวันปีใหม่ (ราคาทุน 85 บาท / ราคาขาย 120 บาท)   

  ข้าวคุณธรรม...ข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์แท้ 100% ไม่มีการขัดสี ไม่ใช้สารเคมี 

และก็จะไม่มีสารเคมีใดๆตกค้างอย่างแน่นอน โดยผ่านการรับรองกระบวนการผลิตด้วยมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์สากล โครงการข้าวคุณธรรม จะต้องถือปฏิบัติในศีล 5 ลด ละ เลิกอบายมุขไม่ดื่มสุรา 

ของมึนเมา เหล้าเบียร์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่เล่นการพนัน และทําการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ที่มีการ

รับรองมาตรฐานสากล โดยจะยึดม่ันท่ีจะใช้หลักสหกรณ์(การพึ่งพาตนเองและความร่วมมือ) ในการ

รวมกันพัฒนาระบบการผลิตและการจําหน่ายภายใต้แบรนด์ ข้าวคุณธรรมตามกรอบแนวทางที่

กําหนดไว้ 

 กลุ่มสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ ซึ่งครอบคลุมพ้ืนท่ีเป้าหมาย 4 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร 

มุกดาหาร อุบลราชธานี อํานาจเจริญ จากมูลนิธิธรรมมะร่วมใจ ผลิตโดยเครือข่ายคุณค่าชาวนา

คุณธรรม เลิกกินข้าวเคมี มากินข้าวอินทรีย์ดีกว่า... 

 เมื่อนํามาเป็นชุดของขวัญ “ข้าวคุณธรรม รับขวัญปีใหม่” จึงเพิ่มคุณค่าของข้าว

คุณธรรมไปอีก จากข้าวท่ีอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ จับคู่กับกล่องเอนกประสงค์ เพราะเมื่อนําข้าวไป

หุงรับประทานแล้ว กล่องของเรายังสามารถเก็บไว้ใช้ได้ตามความต้องการต่างๆ มีท้ังคุณค่าและ

ประโยชน์ใช้สอยมากมาย...คุ้มค่า คุ้มราคาค่ะ 
 

                
 

 
 

ราคาทุนกล่องข้าวคณุธรรม(โดยประมาณ)… 

 

ข้าวคุณธรรม 1 กิโลกรัม  35 บาท 

ราคากล่อง   40 บาท 

ราคาของตกแต่ง(ประมาณ) 10 บาท 

รวมราคาทุน   85 บาท 
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 4.) ตะเกียบคู่ขวัญ ชุดเล็ก (220 บาท)  และชุดใหญ่ (400 บาท) 

  ตะเกียบคู่ขวัญน้ี เป็นสินค้าOTOPช้ันดี ท่ีผลิตจากไม้มะม่วง สามารถใช้ประโยชน์ได้

จริง หรือเก็บไว้เป็นท่ีระลึก ตั้งโชว์ก็ได้ หลากหลายประโยชน์ใช้สอย และด้วยบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม 

ช่วยเพิ่มคุณค่าของตะเกียบได้อีกด้วย 

 

    
 

    

 

 5.) ชุดของขวัญ จาก กลุ่มแม่บ้านคีรีวงศ์ (ราคาทุน 189 บาท / ราคาขาย 220 บาท) 

 ชุดของขวัญ จากกลุ่มแม่บ้านคีรีวงศ์ประกอบไปด้วยสินค้าที่กลุ่มแม่บ้านได้ผลิตข้ึนมา

เอง อาทิเช่น ยาสีฟันกอดกานพลู ขี้ผุ้ง สบู่ ครีมนวดผม และแชมพูเปลือกมังคุด เป็นต้น ผลิตภัณฑ์

ทุกชนิดมีการนําวัตถุดิบจากชุมชน และตามท้องถิ่นเอง มาสกัด และผสมผสานกันออกมาเป็น

ผลิตภัณฑ์OTOP คุณภาพนี้... 
 

 
 

    

ราคาทุนตะเกียบคู่ขวัญ ชุดเล็ก 180 บาท / ชุดใหญ่ 350 
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 6.) ขวดทรายสมุนไพร ตะไคร้หอม (ราคาทุน 30 บาท / ราคาขาย 50 บาท) 

  ขวดทรายสมุนไพร...ตะไคร้หอมน้ี มีท้ังประโยชน์และคุณค่ามากมาย จากตัวทราย

หอมเองนั้น ใช้ได้ท้ังกันยุง ดับกล่ิน หรือคลายเครียด เพราะจากกล่ินแล้ว แค่เปิดฝา หรือเทใส่

ภาชนะอื่นวางท้ิงไว้ บริเวณนั้นๆเราจะได้กลิ่นตะไคร้หอม ซึ่งสามารถกันยุงได้เป็นอย่างดี หรือจะเป็น

การใช้ดับกล่ินไม่พึงประสงค์ภายในห้อง รถยนต์ หรือบริเวณท่ีต้องการ และกลิ่นของตะไคร้ยัง

สามารถทําให้รู้สึกผ่อนคลาย คลายเครียดเมื่อสูดดมอีกด้วย ข้ออีกอีกประการก็คือ กล่ินหอมน้ีไม่

เป็นอันตรายต่อเด็กและสัตว์เล้ียงด้วยค่ะ เมื่อนํามาบรรจุใส่ขวดแก้ว และมีการเพ้นส์ขวดและประดับ

ตกแต่งด้วยดอกไม้แล้วนั้น จึงทําให้เพิ่มคุณค่า กลายเป็นของขวัญ หรือของที่ระลึกได้เป็นอย่างดี ได้

ท้ังประโยชน์และคุณค่า… 
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 7.) ห่วงฮูล่า ฮูป เพื่อสุขภาพดีปีใหม่ (S 350/M 400/L 450/XL 550 บาท) 

 

 
 

 การเล่นฮูล่า ฮูป เป็นการออกกําลังกายง่ายๆ สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย ใช้อุปกรณ์

เพียงอย่างเดียวคือห่วงฮูล่า ฮูป ไม่เปลืองท้ังพ้ืนท่ีและไม่เปลืองเวลา เพราะสามารถทําได้ท่ีไหน 

เมื่อไหร่ จะนานแค่ไหนก็ได้ถ้าเรามีแรง เป็นการออกกําลังกายท่ีกําลังนิยมในปัจจุบัน เพราะเหมาะ

กับการใช้ชีวิตของคนกรุงเทพฯ ท่ีไม่มีท้ังสถานที่และเวลา วิธีง่ายๆแค่กลับถึงบ้านเล่นสักวันละ 30 

นาทีเป็นอย่างต่ําในทุกๆวัน สุขภาพคุณจะดี ห่วงฮูล่า ฮูปนี้มาจากกลุ่มแม่บ้านOTOP เป็นการสร้าง

รายได้ให้ชุมชนได้อย่างดี รับกระแสกินของไทย ใช้ของไทย 
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การ์ดของขวัญและกลอนพรปีใหม่ จากชุดชองขวัญท้ังหมด 
 

 
 

                              การ์ดตะกร้ารักษ์สุขภาพ              การ์ดข้าวเกิดบุญ 

              
 

                                    การ์ดข้าวคุณธรรม          การ์ดตะเกียบคู่ขวัญ 

             
 

               การ์ดชุดของขวัญ คีรีวงศ์                 การ์ดฮูล่า ฮูป 

              
 

ขวดทรายสมุนไพร 

       
 



4-11 
 

  สรุปปัญหาและอุปสรรค 

• การบันทึกไม่ครบถ้วน เมื่อมีการเบิกจ่ายสินค้า 

• สินค้าบางชนิดไม่เหมาะกับการนํามาจัดชุดของขวัญ เช่น สินค้าบางชนิดมีอายุสั้น อยู่ได้ไม่นาน  

• สินค้าในStock ไม่เพียงพอกับความต้องการผู้ส่ังซื้อ 

• การเดินประชาสัมพันธ์โครงการของขวัญ ผู้คนส่วนมากไม่ให้ความร่วมมือและสนใจ

เท่าท่ีควร เพราะเมื่อไปถึง ต่างคนต่างทํางาน ทําได้แค่รับเรื่องไว้ 

• ผู้ประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าใจในรายละเอียดสินค้า และโครงการเท่าที่ควร 

• สินค้ายังขาดข้อมูล 

• รีบทํางานจนเกินไป ทําให้พลาดและลืมทําอย่างหนึ่งอย่างใด 

• รูปตัวอย่างจากเว็บไซด์ไม่ตรงกับของจริง มีสินค้าไม่ตรงกัน รูปแบบการตกแต่งไม่เหมือนกัน 

• รูปตัวอย่างจากเว็บไซด์แตกต่าง ของจริงดูดีกว่า 

• ทางคณะต่างๆไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร 

• ไม่เห็นรายละเอียดสินค้าในตะกร้ารักษ์สุขภาพ ว่ามีอะไร และอย่างไรบ้าง 
 

  ข้อเสนอแนะ 

• ควรมีการบันทึกข้อมูลสินค้า และชุดของขวัญท้ังหมดอย่างละเอียด 

• ควรคัดเฉพาะสินค้าที่สามารถอยู่ได้นานพอสมควร 

• ควรเตรียมตัวล่วงหน้า 1-2 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมท้ังข้อมูลและตัวรูปแบบสินค้า 

• ควรมีStock สินค้าเก็บไว้ก่อนที่จะมีการประชาสัมพันธ์ เพราะเมื่อเราเตรียมสินค้าไว้

แล้ว ความผิดพลาดจะน้อยลง 

• เราควรประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บ และทางโทรศัพท์ และส่ือต่างๆที่มีผู้พบเห็นและ

สนใจได้ง่าย 

• ศึกษารายละเอียดสินค้าให้เข้าใจ เพราะเมื่อเวลามีผู้สนใจสอบถามรายละเอียด เราจะ

สามารถตอบข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน 

• ควรเก็บข้อมูลสินค้าจากผู้ประกอบการให้ครบถ้วน 

• ควรค่อยๆทํางาน ตรวจเช็คทุกอย่างให้ละเอียด 

• ราคาตะกร้ารักษ์สุขภาพควรมีราคาตั้งแต่ 200, 500, 900 เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับผู้สั่งซื้อ 

• ควรมีจุดโชว์ชุดของขวัญ หรือนําชุดของขวัญของจริงไปประชาสัมพันธ์ 

• ควรมีโฆษณาในช่องทางสื่อต่างๆมากข้ึo 
 

  สรุปการเงิน 

• รายได้จากการจําหน่ายสินค้า(เงินสด)    

 12,946.00 บาm 
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ภาคผนวก 

 

• แบบฟอร์มสั่งซื้อสินค้า โครงการของขวญั 
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• แคตตาล็อกสินค้า โครงการของขวัญ 
 

 
 

• โบชัวร์ โครงการของขวัญ 
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• ค่าใช้จ่ายสินค้าโครงการของขวัญ ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 

ลําดับ ว.ด.ป. รายการ จํานวน(ชิ้น) ราคา/หน่วย จํานวน(บาท) สถานที่จําหน่าย 
1 20-11-53 ตะกร้า 1 200.00 200.00 ร้านหัตถกรรมบางไทร(จตุจักร) 
2 20-11-53 กล่องตะเกียบมุก 4 คู่ 1 350.00 350.00 Thanaporn Shop 

081-485-3543 3 20-11-53 กล่องตะเกียบมุก 2 คู่ 1 180.00 180.00 
8 20-11-53 ฮูล่า ฮูป XL 1 550.00 550.00  
9 20-11-53 ฮูล่า ฮูป M 1 400.00 400.00 
10 23-11-53 ทรายหอม 36 15.00 540.00 วิสาหกิจชุมชน บ้าน2ศิลป์ 
11 25-11-53 กล่องสาน 60 40.00 2,400.00 ร้านหัตถกรรมบางไทร(จตุจักร) 

02-275-5101 13 25-11-53 ตะกร้า 10 200.00 2,000.00 
14 26-11-53 น้ําว่านหางจระเข้ อโลเวล่า 10 45.00 450.00 ร้านมหาจําลอง (จตุจักร) 

02-272-4282 
02-618-7002 

15 26-11-53 น้ําเสาวรส อโลเวล่า 10 55.00 550.00 
16 26-11-53 น้ํามันงาบริสุทธิ์ บ้านราช 10 100.00 1,000.00 
17 26-11-53 น้ํามันมะพร้าว 10 42.00 420.00 
18 26-11-53 โจ๊กข้าวกล้องงอก 10 15.00 150.00 
19 26-11-53 ซุปลูกเดอืยชาเขยีว ออร์แกนิค 98% 10 35.00 350.00 
20 26-11-53 ขนมพริกไทย 10 15.00 150.00 
21 26-11-53 มะขามป้อมแช่อิ่ม 10 25.00 250.00 
22 26-11-53 มะเฟืองอบแห้ง 10 30.00 300.00 
23 26-11-53 คุกกี้เมล็ดธัญพืช 10 45.00 450.00 
24 26-11-53 หนังสือตํารายาสมุนไพร 10 15.00 150.00 
25 26-11-53 แชมพูผสมสมุนไพร ครีมข้าว 10 35.00 350.00 
26 26-11-53 สบู่เหลวขมิ้น 10 45.00 450.00 
28 26-11-53 ขวดน้ํากลั่นเตีย้ 100 8.00 800.00 ร้านสตารว์ูด้(จตุจักร) 02-272-5078 
29 26-11-53 ทรายหอม 5 150.00 750.00 วิสาหกิจชุมชน บ้าน2ศิลป์ 
30 10-12-53 ข้าวคุณธรรม(ข้าวขาว) 30 40.00 1,200.00    
31 10-12-53 ข้าวคุณธรรม(ข้าวกล้อง) 35 40.00 1,400.00 
32 10-12-53 ข้าวคุณธรรม(ข้าวแดง) 35 45.00 1,575.00 
33 02-12-53 ข้าวเกิดบญุ สญูญากาศ01 100 35.00 3,500.00 เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิฯ 
34 17-12-53 น้ํามันงาดํา เลมอนฟาร์ม 10 80.00 800.00 ร้านเลมอนฟาร์ม (เกษตร) 

02- 35 17-12-53 โจ๊กข้าวกล้องงอก 10 15.00 150.00 
36 17-12-53 น้ํามันมะพร้าว เลมอนฟาร์ม 10 115.00 1,150.00 
37 17-12-53 น้ําสมุนไพร 9 ชนิด(แพ็ก 6 ขวด) 2 169.00 338.00 
38 17-12-53 ซุปลูกเดอืยชาเขยีวใบหม่อน 10 42.00 420.00 
39 17-12-53 หนังสือเวลาชวีติ 10 15.00 150.00 
40 17-12-53 ตะกร้า 10 200.00 2,000.00 ร้านหัตถกรรมบางไทร(จตุจักร) 

รวม 608  25,873.00  
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ภาคผนวกที่ 5 

รายงานสรุปโครงการ Road Show Farmer Shop 
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สรุปการจัดแสดงสินค้า โครงการ Farmer shop งานครบรอบ 30 ปี รส.กฟผ. 

ระหว่างวนัที ่5-7 มกราคม 2554 

ณ  อาคารประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  ตามท่ี สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญร่วมออกร้านแสดงสินค้า ในงาน

ครบรอบ 30 ปี ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด (รส.กฟผ.) 

ระหว่างวันท่ี 5-7 มกราคม 2554 ณ อาคารประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นั้น 

ทางสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จึงได้นําตัวแบบร้านค้าปลีกไปจัดแสดงโดยมีช่ือว่า  ร้าน “farmer 

shop” ซึ่งเป็นโครงการวิจัยท่ีทางสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ดําเนินงานอยู่ ร้าน “farmer shop” นี้

เป็นศูนย์รวมและจําหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปท่ีมีคุณภาพผ่านกระบวนการคัดสรร โดยมีผู้ผลิตและ

ผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน ภายใต้สโลแกน “ไม่ได้หวังท่ีกําไร แต่อยากให้เป็นลูกค้าประจํา” ซึ่งจะ

เป็นการรณรงค์ให้คนไทยมาช่วยกันอุดหนุนสินค้าไทย 

 

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเปิดตัวร้านค้าปลีกนําร่อง ภายใต้ชื่อ ร้าน “farmer shop”  

 2. เพื่อเป็นการทดสอบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ร้าน “farmer shop” 

 3. เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย 

 

3. ประโยชน์ท่ีได้รับ 

  ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปท่ีได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย

จากผู้ผลิตโดยตรง ซึ่งจะทําให้ได้รับประโยชน์ด้วยกันท้ัง 2 ฝ่าย  

 

4. ขั้นตอนการดําเนินการ 

  ข้ันตอนการดําเนนิงานประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่ 

  1. การเตรียมชั้นวางสินค้าและอุปกรณ์จัดบู๊ทต่างๆ 

  2. การจัดเตรียมสินค้า  

  3. การจัดบู๊ท 

  3. ประเมินและสรุปการจัดบู๊ท 
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5. สรุปผลการจัดบู๊ทโครงการ farmer shop 

  5.1 รายกาสินค้าที่จําหน่ายได้มูลค่าสูงสุด 5 รายการแรก มีดังนี้ 

 

ลําดับ รายการสินค้า จํานวน

ขาย 

ราคา

ทุน/

หน่วย 

ราคาขาย/

หน่วย 

มูลค่า

ขาย 

ต้นทุน

ขาย 

กําไร

ขั้นต้น 

1 เลือดจระเข้             

  1. เลือดจระเข้ (30 แคปซูล) 0 400 400 0 0 0 

  2. เลือดจระเข้ (100 แคปซูล) 5 1200 1,200 6,000 6,000 0 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน       6,000 6,000 0 

2 กล้วยอบเล็บมือนาง             

  1. กล้วยอบเล็บมือนางแพคกล่อง 90 25 33.3 2,997 2,250 747 

  2. กล้วยเล็บมือนางสด 59 25 25 1,085 1,475 -390 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน       4,082 3,725 357 

3 ชมพูพันธ์ทพิย์             

  1. แชมพูอัญชัน 13 55 80 1,040 715 325 

  2. แชมพูมะกรูด 0 55 80 0 0 0 

  3. ครีมนวดมะกรูด 0 55 80 0 0 0 

  4. ครีมสมานรอยแตก (ลาลาเก้) 7 55 85 595 385 210 

  5. สมุนไพรระงับกลิ่นกาย 5 27 39 195 135 60 

  6. สมุนไพรระงับกลิ่นเท้า 1 27 39 39 27 12 

  7. สบู่มะเฟอืง 0 25 35 0 0 0 

  8. สบูม่ังคุด 10 25 35 320 250 70 

  9. Special Shampoo 3 140 200 550 420 0 

  10. Hair Tonic 0 350 390 0 0 0 

  11. แชมพูอัญชัน (เล็ก) 1 10 19 19 10 9 

  12. แชมพูมะกรูด (เล็ก) 0 10 19 0 0 0 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน       3,158 1,942 1,216 
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ลําดับ รายการสินค้า จํานวน

ขาย 

ราคา

ทุน/

หน่วย 

ราคาขาย/

หน่วย 

มูลค่า

ขาย 

ต้นทุน

ขาย 

กําไร

ขั้นต้น 

4 ชาใบหม่อน กาญจนา             

  1. ผสมดอกไม้นานาพันธ์แพคกล่อง 3 256 320 960 768 192 

  2. ธรรมชาติชนิดห่อ 0 55.2 69 0 0 0 

  3. ชา 3 รส 1 55.2 69 69 55.2 13.8 

  4. ถ่ัวเหลืองอบกรอบชนิดกระปุก 1 31.2 39 39 31.2 7.8 

  5. ชาสมุนไพร 35 31.2 39 1,365 1,092 273 

  6. ชาใบหมอ่น 13 31.2 39 507 405.6 101.4 

  7. ถ่ัวเหลืองอบกรอบชนิดซอง (เล็ก) 0 10.4 13 0 0 0 

  

8.  ถ่ัวเหลืองอบกรอบชนิดซอง 

(ใหญ่) 7 20 25 175 140 35 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน       3,115 2,492.0 623 

5 ไพรทิพย์             

  1. กระเจี๊ยบ 25 30 40 1,000 750 250 

  2. บร็อคโคลี่ 14 30 40 560 420 140 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน    1,560 1,170 390 

        

หมายเหตุ ต้นทุนสินค้าขาย = (จํานวนสนิค้าต้นงวด-จํานวนสินค้าคงเหลือ) x ราคาทุน 

   

สินค้าท่ีจําหน่ายได้มูลค่าสูงสุดคือ เลือดจระเข้ (100 แคปซูล) จําหน่ายได้จํานวน 

6,000 บาท รองลงมาคือ กล้วยเล็บมือนาง (ท้ังแบบสดและอบแห้ง) จําหน่ายได้จํานวน 4,082 บาท 

ผลิตภัณฑ์ชมพูพันธ์ทิพย์ จําหน่ายได้จํานวน 3,193 บาท ผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน กาญจนา จําหน่าย

ได้จํานวน 3,115 บาท และ ผลิตภัณฑ์ไพรทิพย์ จําหน่ายได้ 1,560 บาท ตามลําดับ 

 

  5.2 สรุปการจําหน่ายสินค้า 

  ภายในงาน ทางร้าน “farmer shop” ได้นําสินค้าตัวอย่างมาร่วมออกร้านจํานวน 125 

รายการ ซึ่งมีผู้ประกอบการนําสินค้าเข้าร่วมการออกร้านจํานวน 31 ราย ซึ่งได้รับรายได้จากการ

ออกร้านในครั้งนี้จํานวน  24,175.20 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ลําดับ รายการ จํานวน (บาท) 

1. รายได้จากการจําหน่ายสินค้า 24,175.20 

2. ต้นทุนสินค้าขาย 20,870.25 

3. กําไรขั้นต้น 3,304.95 

 

ท้ังน้ี หักจากสินค้าที่หาย เสียหาย และให้ชิมคิดเป็นเงินจํานวน 506.7 บาท ดังนั้น จึงมี

กําไรสุทธิจํานวน 2,798.25 บาท ในการออกร้าน “farmer shop” ในครั้งนี้ 

 

5.3 การประเมินความคิดเห็นผู้เย่ียมชมบู๊ท 

อย่างไรก็ตามในการออกร้าน “farmer shop” ในครั้งนี้ ท่ีเป็นตัวแบบร้านค้าปลีกนาํ

ร่องได้มีการจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็น ร้าน “farmer shop” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน

จํานวน 16 ราย ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

  5.3.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางที่ 1  เพศของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเหน็ 

 
เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 2 12.50 

หญิง 14 87.50 

รวม 16 100.00 

 

  จากตารางที่ 1 ช้ีให้เห็นว่า จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเหน็ ร้อยละ 87.50 

เป็นเพศหญิง และร้อยละ 12.50 เป็นเพศชาย 

 

ตารางที่ 2  อายุของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 

 
อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 

20-30  ปี 1 6.30 

31-40  ปี 5 31.30 

41-50  ปี 6 50.00 

51-60  ปี 2 12.50 

รวม 16 100.00 
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  จากตารางที่ 2 ช้ีให้เห็นว่า อายุของผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.00 

อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 31.30 อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 12.50 อยู่ในช่วงอายุ 51-60 

ปี และร้อยละ 6.30 อยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี 

 

ตารางที่ 3  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 

 
สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ 

โสด 11 68.80 

สมรส 5 31.30 

รวม 16 100.00 

 

  จากตารางที่ 3 ชี้ให้เห็นว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น โดยส่วน

ใหญ่ร้อยละ 68.80 มีสถานภาพโสด และร้อยละ 31.3 มีสถานภาพสมรส 

 

ตารางที่ 4  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ในกรณีถ้ามร้ีาน Farmer Shop ในสหกรณ์ออม

ทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด ท่านจะอุดหนุนสินค้าเป็นประจําหรือไม่ 

 
สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ 

สนับสนุน 16 100.00 

รวม 16 100.00 

 

  จากตารางที่ 4 ช้ีให้เห็นว่า ความคิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถาม ในกรณีถ้ามีร้าน 

Farmer Shop ในสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด ผู้ตอบแบบสอบถาม

จะให้การอุดหนนุสินค้าเป็นประจํา คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 

ตารางที่ 5  ความคิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเหน็ ประเภทสินค้าทีมี่จําหน่ายในร้าน 

Farmer Shop สอดคล้องกบัความต้องการของท่านหรือไม่ 

 
สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ 

สอดคล้อง 16 100.00 

รวม 16 100.00 
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  จากตารางที่ 5 ชี้ให้เห็นว่า ความคิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเหน็ 

ประเภทสินค้าที่มีจําหน่ายในร้าน Farmer Shop สอดคล้องกับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยคิดเป็นร้อยละ 100.00 

 

ตารางที่ 6  สินค้าท่ีผู้ตอบแบบสอบถามจะอุดหนุนจากร้าน Farmer Shop 

 
รายการ สนใจซื้อทุกวัน สนใจซื้อทุกสัปดาห์ สนใจซื้อทุกเดือน 

ข้าวสาร 0 (0) 0 (0) 16 (100.0) 

ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 0 (0) 3 (18.8) 13 (81.3) 

ของขบเคี้ยว / อาหารว่าง 0 (0) 13 (81.3) 3 (18.8) 

เครื่องอุปโภคท่ีใช้ประจําวัน  

(เช่น แชมพู  สบู่) 

0 (0) 2 (12.5) 14 (87.5) 

ผักอินทรีย์ 4 (25.0) 10 (62.5) 2 (12.5) 

ผลไม้ปลอดสารพิษ 4 (25.0) 10 (62.5) 2 (12.5) 

เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 5 (31.3) 9 (56.3) 2 (12.5) 

 

  จากตาราง ท่ี 6 ช้ีให้เห็นว่า สินค้าท่ีผู้ตอบแบบสอบถาม จะอุดหนุนจากร้าน Farmer 

Shop สรุปได้ดังนี้ 

     สินค้าประเภทข้าวสาร :  ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 100 สนใจซื้อเป็น

ประจําทุกเดือน 

     สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป :  ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 81.3 

สนใจซื้อเป็นประจําทุกเดือน และร้อยละ 18.8 สนใจซื้อเป็นประจําทุกสัปดาห์ 

     สินค้าประเภทของขบเคี้ยว / อาหารว่าง : ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 81.3 

สนใจซื้อเป็นประจําทุกสัปดาห์ และร้อยละ 18.8 สนใจซื้อเป็นประจําทุกเดือน 

     สินค้าประเภทเครื่องอุปโภคที่ใช้ประจําวัน (เช่น แชมพู สบู่) : ผู้ตอบ

แบบสอบถาม ร้อยละ 87.5 สนใจซื้อเป็นประจําทุกเดือน และร้อยละ 12.5 สนใจซื้อเป็นประจําทุก

สัปดาห์ 

     สินค้าประเภทผักอินทรีย์ : ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.5 

สนใจซื้อเป็นประจําทุกสัปดาห์ ร้อยละ 25.0 สนใจซื้อทุกวัน ร้อยละ 12.5 สนใจซื้อทุกเดือน 

     สินค้าประเภทผลไม้ปลอดสารพิษ : ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ ร้อย

ละ 62.5 สนใจซื้อเป็นประจําทุกสัปดาห์ ร้อยละ 25.0 สนใจซื้อทุกวัน ร้อยละ 12.5 สนใจซื้อทุก

เดือน 

     สินค้าประเภทเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ : ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ ร้อย

ละ 56.3 สนใจซื้อเป็นประจําทุกสัปดาห์ ร้อยละ 31.3 สนใจซื้อทุกวัน ร้อยละ 12.5 สนใจซื้อทุกเดือน 
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  5.3.2. ฐานขอ้มูลผู้ตอบแบบสอบถาม   

 

ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ 

1.  คุณรัตมณี  จันทร์หิรัญ 084-080-6118 

2.  คุณกัลยวรรณ  พันธ์มั่งมี - 

3.  คุณวรภัทร  สมพรนันท์ - 

4.  คุณวนิดา  อรุณทัต - 

5.  คุณเพลินจิต  ลอยประพันธ์ 089-109-8558 

6.  คุณกชกร  สินธานนท์ - 

7.  คุณนวพร  ชนไมตรี 02-436-1049 

8.  คุณรุ่งทิพย์  สุรยประเสริฐ 081-445-3232 

9.  คุณพจนารถ  รวมทรัพย์ - 

10. คุณภัทพา  เจริญศรีสุข - 

11. คุณอรนุช  แตงสมุทร 081-278-4499 

12. คุณนวนุช  ปานสอบ - 

13. คุณนิทัศน์  วรพนพิพฒัน์ - 

14. คุณกมลลักษณ์  วิภัทรภูมิ - 
หมายเหตุ มีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 2 ท่าน ไม่ประสงค์ออกนาม 

   

  ในการนี้ เจ้าหน้าประจําบู๊ทได้ทําการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร้าน “farmer 

shop”แบบสัมภาษณ์แก่ผู้ท่ีมาเย่ียมชมและซื้อสินค้าท่ีบู๊ท ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลท้ังส้ินจาํนวน 15 ราย โดยมี

คําถามดังนี้ 

   
ลําดับ คําถาม ความคิดเห็น จํานวน(คน) ร้อยละ 

1. ท่านคิดอย่างไร ถ้าจะมีร้าน Farmer 

shop มาเปิดในหน่วยงานของท่าน 

เห็นด้วย และพร้อมที่จะมา

อุดหนุน 

15 100.00 

2. อยากให้มีสินค้าใดในร้าน  

Farmer shop  
- ผักและผลไม้อินทรีย์ 
- สินค้าเกษตรแปรรูป 

- ของที่มีความแตกต่างและหา
ซื้อได้ยาก เช่น น้ําฟักข้าว เป็น

ต้น 

15 100.00 
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    ท่านคิดอย่างไร ถ้าจะมีร้าน Farmer shop มาเปิดในหน่วยงานของท่าน: 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ร้อยละ 100.00 เห็นด้วยท่ีจะมีร้าน ผู้ให้สัมภาษณ์ ร้อยละ 100.00 มาเปิดใน

หน่วยงานและพร้อมที่จะมาอุดหนุนสินค้าในร้าน แต่อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ด้วยว่ามีร้านมา

เปิดในหน่วยงาน 

    อยากให้มีสินค้าชนิดใดในร้าน Farmer shop: ผู้ให้สัมภาษณ์ ร้อยละ 100.00 

เห็นด้วยถึงสินค้าในร้านว่าควรมีเหมือนกับร้านต้นแบบน้ี เนื่องจากว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ในหน่วยงาน

น้ีจะเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพ สินค้าท่ีมีควรเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองและมีความปลอดภัย 

เช่น ผักและผลไม้อินทรีย์ น้ําฟักข้าว ผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากสมุนไพร เป็นต้น 

 

  5.4 ข้อเสนอแนะในการออกบู๊ท Farmer shop ในครั้งต่อไป 

  1. เจ้าหน้าที่ประจําบู๊ทควรศึกษาข้อมูลสินค้าให้มากทีสุ่ด เพื่อสามารถอธิบายให้ผู้ท่ี

สนใจได้รับทราบอย่างละเอียด 

  2. ควรทราบสต็อกของสินค้า เพื่อรองรบัความต้องการของลกูค้า (กรณีท่ีลูกค้า

ต้องการสินค้าจํานวนมาก) 

  3. ขณะท่ีลูกค้าเลือกซื้อสินค้าหลายชนิด ควรมีตะกร้าสําหรับใส่สินคา้ให้ เพื่อความ

สะดวก 

  4. ควรมีระบบการบริหารจัดการสต๊อก สําหรับผู้ประกอบการที่นาํสินค้ามาเพิม่ใน

ระหว่างวนั 

  5. ควรมีการสรุปรายการสินค้าท่ีขายวันต่อวัน 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5-9 
 

   ภาพกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศในการเปิดร้านแสดงสินค้า โดยได้รับเกียรตจิากผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย เป็นประธานพิธีเปิด 

บรรยากาศภายในร้าน “Farmer shop”  
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สรุปการจัดนิทรรศการ Farmer Shop โครงการวันธรุกิจการเกษตร 

วันท่ี 1- 2 ธนัวาคม 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้ ว ย ภ า ค วิ ช า เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ เ ก ษ ต ร แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร  คณะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําหนดจัดโครงการวันธุรกิจการเกษตร ประจําปีการศึกษา 2553 เพ่ือให้

นิสิตและคณาจารย์ของคณะเศรษฐศาสตร์รวมถึงบุคคลท่ัวไปที่มีความสนใจ ทางสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์จึงได้ร่วมออกบู๊ท Farmer Shop เพ่ือขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ ท่ีน่าสนใจ 

เนื่องจากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นหน่วยงานทีเ่กี่ยวกับธุรกิจการเกษตร 
 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อรณรงคใ์ห้คนไทย อุดหนนุสินค้าเกษตรแปรรูปไทยที่มีคุณภาพ 

2.2 เพื่อประชาสัมพันธ์ร้าน Farmer Shop แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะ

เศรษฐศาสตร์ รวมไปถึงนิสิตนกัศึกษาท่ีสนใจ เพื่อให้ทราบรายละเอยีดของโครงการ  

2.3 เพ่ือเป็นการแนะนําตัวให้เป็นท่ีรู้จักของร้านFarmer Shop สู่โครงการ "การขับเคลื่อน

การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม" ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2.4  เพื่อเป็นการนําเสนอสินค้าภายในร้านFarmer Shop ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ 

เพื่อใหม้ั่นใจได้ถึงคุณภาพของสินค้า 
 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

3.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ตัวแบบโครงการ Farmer Shop 

3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการของขวัญปีใหม่ 
   

4. ขั้นตอนการดําเนินการ 

4.1 ประชุมผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 

4.2 คัดเลือกสินค้าและผู้ประกอบการเพื่อเข้ารว่มโครงการ 
4.3 จัดทํา Stock สินค้าและทําเนยีบผู้ประกอบการท่ีผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วม 

4.4 ประชุมเพ่ือมอบหมายงาน 

4.5 สรุปผลและประเมินผลการดําเนินงาน 
 

5. ผลการดําเนินงาน 

 สินค้าในโครงการที่นําไปแสดง ประกอบไปด้วยกลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนและ SME 

จํานวน 33 ผู้ประกอบการ จํานวนสินค้าท้ังหมด 81 รายการ โดยแยกเป็น 3 หมวด ได้แก่ อาหาร 
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เครื่องอุปโภค และของใช้ของที่ระลึก โครงการของขวัญปีใหม่บางส่วนจํานวน 4 รายการ เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์พร้อมท้ังแบบฟอร์มสั่งซ้ือสินค้า ข้าวจากโครงการวิจัย 2 รายการคือข้าวเกิดบุญและ

ข้าวคุณธรรม ผักอินทรีย์จาก บริษัท อดัมส์เอ็นเตอร์ไพร์เซส 8 รายการ 

 จากการออกบู๊ทเป็นเวลา 2 วัน มีผู้เข้าร่วมชมบู๊ท จํานวน 80 ราย มียอดจําหน่ายสินค้า 

เป็นเงิน 1,280 บาท ดังรายการต่อไปนี้ 

1. ข้าวเกิดบุญ 1 กก.  จํานวน 8 ถุง   เป็นเงิน  320 บาท  

2. ขวดทรายสมุนไพร จํานวน 3 ขวด   เป็นเงิน  150 บาท 

3. ผักอินทรีย์  จํานวน 39 รายการ เป็นเงิน  810 บาท 

      รวม                   1,280 บาท  
 

6. ปัญหาอุปสรรค 

- ยอดจําหน่ายตามบัญชีไม่ตรงกับยอดคงเหลือของสินค้าใน Stock  

- วัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดบู๊ทตกหล่นหรือสูญหาย 

- ผู้ประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าใจในรายละเอียดของสินค้า และโครงการเท่าที่ควร 
 

7. ข้อเสนอแนะ 

- การวางโครงสร้าง การวางระบบที่ดีและถกูต้อง เพื่อทําให้การดาํเนินงานเกิดปัญหาหรือ

อุปสรรคน้อยลง 

- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีและถกูต้อง เพื่อทําให้เกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาด

น้อยลง 

- ศึกษารายละเอียดสินค้าให้เข้าใจ เพื่อสามารถท่ีจะประชาสัมพันธ์ หรือบอกข้อสงสัยได้

อย่างชัดเจนและถกูต้อง 
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• เอกสารแนบ : แบบฟอร์มส่ังซื้อสินค้า โครงการของขวัญปีใหม่ 
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ภาพกิจกรรม 
 

  
  

  
  

  
  

  
 



 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 6 

รายงานสรุปการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย 

อินเตอร์เน็ต และหนังสือพิมพ์ 
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ข่าวประชาสมัพันธ ์

ชุดโครงการ “การขบัเคลือ่นการพัฒนาการสหกรณ์และการคา้ที่เป็นธรรม” 

 

 

 

 

 

 

 

งานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ 

ที่มีคุณค่าแห่งปี 2553 

แหล่งที่มา : http://www.fsct.com 

วันที่ 28 กันยายน 2553 

  

 

 

 

 

 

งานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ 

ที่มีคุณค่าแห่งปี 2553 

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์โคออป นิวส์ 

ประจําวันที่ 1-15 กันยายน 2553 

  



6-2 

 

ข่าวประชาสมัพันธ ์

ชุดโครงการ “การขบัเคลือ่นการพัฒนาการสหกรณ์และการคา้ที่เป็นธรรม” 

 

  

 

 

 

งานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ 

ที่มีคุณค่าแห่งปี 2553 

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก 

ประจําวันที่ 11-17 กันยายน 2553 

  

 

 

 

 

ประชาสัมพันธโ์ครงการ “Farmer Shop” 

แหล่งที่มา : สยามรัฐ 

ประจําวันที่ 15 ตุลาคม 2553 

  

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ “ตลาดสุขใจ” 

แหล่งที่มา : ไทยรัฐ 

คอลัมน์ เกษตร 

ประจําวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 
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ข่าวประชาสมัพันธ ์

ชุดโครงการ “การขบัเคลือ่นการพัฒนาการสหกรณ์และการคา้ที่เป็นธรรม” 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ “ตลาดสุขใจ” 

แหล่งที่มา : 

http://www.anywheremagazine.com/?p=1665 

ประจําวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 

  

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ “ตลาดสุขใจ” 

แหล่งที่มา : http://www.prachachat.net 

ประจําวันที่ 2 ธันวาคม 2553 
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ข่าวประชาสมัพันธ ์

ชุดโครงการ “การขบัเคลือ่นการพัฒนาการสหกรณ์และการคา้ที่เป็นธรรม” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธโ์ครงการ “Farmer Shop” 

แหล่งที่มา : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน 

ประจําวันที่ 15 ธันวาคม 2553 

  

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ขา้วแบรนด์ “เกิดบุญ” 

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์โคออป นิวส์ 

ประจําวันที่ 16-31 สิงหาคม 2553 
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ข่าวประชาสมัพันธ ์

ชุดโครงการ “การขบัเคลือ่นการพัฒนาการสหกรณ์และการคา้ที่เป็นธรรม” 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์ผูอํ้านวยการสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ 

: การพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง 

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 

ประจําวันที่ 28 ตุลาคม 2553 

  

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนา 

“ผูน้ําสตรเครดิตยูเนี่ยน” ประจําปี 2553 

แหล่งที่มา : www.cultthai.coop 

ประจําวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 
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ข่าวประชาสมัพันธ ์

ชุดโครงการ “การขบัเคลือ่นการพัฒนาการสหกรณ์และการคา้ที่เป็นธรรม” 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ “ตลาดสุขใจ” 

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

ประจําวันที่ 13 ธันวาคม 2553 

  

 

 

 

 

เว็บไซต์ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

www.cai.ku.ac.th 
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ข่าวประชาสมัพันธ ์

ชุดโครงการ “การขบัเคลือ่นการพัฒนาการสหกรณ์และการคา้ที่เป็นธรรม” 

 

  

 

 

 

 

เว็บไซต์ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

www.cai.ku.ac.th 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 7 

(ร่าง) โครงการหลักสูตร 

“เส้นทางสู่การเป็นผู้จัดการสหกรณ์มืออาชีพ” 
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(ร่าง) 

โครงการหลกัสูตรเรียนรู ้“เส้นทางสูก่ารเป็นผู้จัดการสหกรณ์มืออาชีพ” 

(Success for the Professional Co-op Manager) 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีปณิธาน 

“มุ่งสร้างคน ให้สะท้อนคุณค่าเพื่อการพัฒนาสหกรณ์” ด้วยการศึกษาวิจัยให้ได้นวัตกรรม และชุด

ความรู้ใหม่มาสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ให้มีความพร้อมท่ีจะ

ขับเคล่ือนเพ่ือนําพาสหกรณ์ให้เข้มแข็งและนําประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชน ตามอัตลักษณ์ของ

สหกรณ์ในรูปแบบของการเป็นองค์กรอิสระพึ่งพาตนเอง (Self-help Organization) ซึ่งปัจจุบัน

องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้ปี 2555 เป็นปีสากลแห่งการสหกรณ์ (International Year for                       

Co-operation) โดยมีจุดมุ่งหมายสําคัญท่ีจะผลักดันให้รัฐบาลทุกประเทศร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง

เนื่องในโอกาสดังกล่าว ในส่วนของประเทศไทยนั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริม

สหกรณ์ เมื่อ 9 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทํางานจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง “ปี

สากลแห่งสหกรณ์” เพื่อขานรับประกาศของสมัชชาสหประชาชาติ 

 เนื่องในวโรกาสที่ปี 2554 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญ

พระชนมพรรษา 84 พรรษา สถาบันฯ จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะได้จัดโครงการหลักสูตรเรียนรู ้

“เส้นทางสู่การเป็นผู้จัดการมืออาชีพ” แก่บุคลากรฝ่ายจัดการในระดับหัวหน้าฝ่าย ผู้ช่วยผู้จัดการ 

หรือผู้จัดการสหกรณ์ ซึ่งถือเป็นตัวจักรสําคัญในการบริหารจัดการสหกรณ์ เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์

กลุ่มน้ี มีความสามารถในด้านความคิด การมองการณ์ไกล มีความรู้และทักษะในด้านการบริการ

จัดการสหกรณ์ไปในทิศทางของการพัฒาท่ีย่ังยืน 

 การพัฒนาโครงการเรียนรู้ หลักสูตร “เส้นทางสู่การเป็นผู้จัดการสหกรณ์มืออาชีพ” 

เป็นผู้จัดการมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสหกรณ์ที่อยู่ภายใต้ข่ายงานวิจัยของสถาบัน

ฯ โดยนําชุดความรู้จากการวิจัย ภายใต้กรอบระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม VN&F Platform 

และความรู้ 4 มิติในการพัฒนาผู้นําสหกรณ์ที่มีคุณค่า มาพัฒนาหลักสูตรและมีวิทยากรภายใต้

เครือข่ายคลังสมองของสถาบันฯ มารวมพลังเพื่อผลักดันให้หลักสูตรน้ีเป็นเส้นทางสู่การเป็น

ผู้จัดการสหกรณ์มืออาชีพ ท่ีจะเป็นผู้นําการเปล่ียนแปลงที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ให้

สามารถยืนหยัดภายใต้สถานการณ์การแข่งขันท่ีท้าทายในปัจจุบัน 
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2.  วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสายการจัดการสหกรณ์ท่ีเป็นภาคีเครือข่ายการวิจัยของสถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์ ให้มีสมรรถนะใน 4 มิติ ท้ังด้านปรัชญา / อุดมการณ์สหกรณ์ กระบวนทัศน์ 

หลักการและแนวปฏิบัติ เพื่อนําไปใช้ขับเคล่ือนสหกรณ์ในทิศทางของการเป็นองค์การอิสระพ่ึงพา

ตนเอง (Self-help Organization: SHOs) 

 

3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพิ่มพูนแนวคิด ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ แก่บุคลากรสายการจัดการ

สหกรณ์ ให้มีขีดความสามารถ และมีความพร้อมในการยกระดับความสามารถของสหกรณ์ 

ตามอัตตลักษณ์การเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง และแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 2. ลดอุปสรรค ข้อจํากัด ในการบริหารจัดการสหกรณ์ที่บุคลากรยังขาดการบริหาร

จัดการที่มององค์รวม การทํางานเป็นทีม และการบริหารจัดการใช้อุปทานอย่างบูรณาการ 

 

4.  กรอบการเรียนรู้ภายใต้หลักสูตร 

 กรอบการเรียนรู้ภายใต้หลักสูตร “เส้นทางสู่การเป็นผู้จัดการสหกรณ์มืออาชีพ” แบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วน ได้ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 : การเรียนในมิติ  ปรัชญา/อุดมการณ์สหกรณ์ 

  ส่วนที่ 2 : การเรียนในมิติ  กระบวนทัศน์ 

  ส่วนที่ 3 : การเรียนในมิติ  หลักการ 

  ส่วนที่ 4 : การเรียนในมิติ  แนวทางปฏิบัติ 
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5.  รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย 3 หมวดการเรียนรู้ จํานวน 11 รายวิชา 
 

หมวดที่ / ชื่อวชิา วัตถุประสงค์ จ/น ช่ัวโมงเรียนรู้ 

หมวดที่ 1 : ปรัชญา อุดมการณ์ (9 ช่ัวโมง)  

1. บริบทสหกรณ์ภายใต้ปรัชญา 

   อุดมการณ์หลักและวิธีการสหกรณ์ 

• สร้างจิตสํานึก และความเข้าใจ ในบริบทของสหกรณ์ เพ่ือ

เปรียบเทียบกับองคก์ารธุรกิจอื่นในบริบทโลก 

• เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีจากสหกรณ์ที่ประสบความสําเร็จ 

ทั้งใน-ตา่งประเทศ 

• สามารถวินิจฉัยได้ว่า ภารกิจใด คือ ส่ิงที่ควร / ไม่ควร

ดําเนินการ 

6  ช่ัวโมง 

หมวดที่ 2 : กระบวนทัศน์ (9 ช่ัวโมง)  

1. กรอบการพัฒนาสหัสวรรษ และ 

   ผลกระทบจากโลกาภิวัฒน์ ท่ีมีต่อ 

   สหกรณ์ 

• มีความรู้ ความเข้าใจ ในบริบทของเศรษฐกิจ  สังคม 

ส่ิงแวดล้อมโลก และทิศทางการพัฒนา ตามกรอบแผนทิศ

ทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3  ช่ัวโมง 

2. แผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจและ 

    สังคม 

• มีความรู้ความเข้าใจในบริบทของนโยบายและกรอบแนว

ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

• มองความเช่ือมโยงระหว่างทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ-

สังคม ของประเทศ ของภาคส่วนต่างๆ 

3  ช่ัวโมง 

3. แผนแม่บทการพัฒนาสหกรณ ์ • มีความรู้ ความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ ตาม

ตัวชี้วัดความสําเร็จในการพัฒนาสหกรณ์ 

• สามารถวิเคราะห์และเข้าใจในบริบทของสหกรณ์ในการ

พัฒนาชีวิตความเป็นอยู ่

3  ช่ัวโมง 

หมวดที่ 3 : หลักการ (30 ช่ัวโมง)  

1. ความรู้พ้ืนฐานด้านเศรษฐศาสตร์ • มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน ทฤษฎี

อุปสงค์ อุปทาน การคิดราคา บัญชีรายได้ประชาชาติ 

เศรษฐศาสตร์การผลิต แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

6  ช่ัวโมง 

2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย  

    ข้อบังคับ 

• มีความรู้ ความเข้าใจ ในกลไกของกฎหมาย ข้อบังคับ ใน

การพัฒนาสหกรณ์ 

• มีความเข้าใจในสาระสําคัญของกฎหมายสหกรณ์ กับการ

ดําเนินการสหกรณ์ 

• เข้าใจในบริบทของข้อบังคับที่มีต่อการจัดการสหกรณ์ 

6  ช่ัวโมง 

3. ความรู้พื้นฐานด้านการควบคุม 

   ภายใน – การบริหารความเสี่ยง 

• มีความรู้ ความเข้าใจ ในกลไกของการควบคุมภายใน และ

การบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์ 

• มีความสามารถในการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 

และการบริหารความเส่ียงในสหกรณ์ 

6  ช่ัวโมง 
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หมวดที่ / ชื่อวชิา วัตถุประสงค์ จ/น ช่ัวโมงเรียนรู้ 

4. ความรูเ้ก่ียวกับการวางแผน 

   เชิงกลยุทธ ์

• สร้างความรู ้ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดการ 

เชิงกลยุทธ ์

• พัฒนาทักษะและความสามารถในการมองการบริหาร

จัดการเชิงองค์รวม 

• พัฒนาความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคการบริหาร

จัดการเชิงกลยุทธ ์มาใชใ้นการบริหารจัดการสหกรณ์ เพ่ือ

การบรรลุเป้าหมาย 

6  ช่ัวโมง 

5. ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร 

   จัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ 

• สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการโซ่อุปทาน

อย่างบูรณาการ 

• สามารถมองความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจสหกรณ์ภายใต้

โซ่อุปทาน 

• มีแนวคิดสําหรับการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่าง

เหมาะสม ภายใตโ้ซอุ่ปทาน 

6  ช่ัวโมง 

หมวดที่ 4 : แนวทางปฏิบัติ (48 ช่ัวโมง)  

1. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ • ศึกษาประสบการณ์จากตัวแบบ / แนวปฏิบัติที่ดีของ

สหกรณ์ 

12  ช่ัวโมง 

2. โครงการปัญหาพิเศษ • การฝึกทักษะในโครงการสร้างสรรค์คุณค่าในสหกรณ์ตาม

ความสนใจ 

• การจัดการความรู ้/ การฝึกทักษะ 

36  ช่ัวโมง 

 

6.  เครื่องมือและวิธีการเรียนรู้ 

 -  การบรรยาย 

 -  การอภิปรายกลุ่ม / การจัดการความรู้ 

 -  การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 -  การจัดทําและนําเสนอโครงการปัญหาพิเศษ 

 

7.  คณะวิทยากร 

 ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

 คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

8.  ระยะเวลาการเรียนรู้  (96 ช่ัวโมง / 8 สัปดาห์) 

 -  การเรียนรู้ในช้ันเรียน / การอภิปราย   48   ช่ัวโมง 

 -  การจัดทําโครงการปัญหาพิเศษ / การจัดการความรู้ 36  ช่ัวโมง 

 -  การศึกษาดูงานนอกสถานที่    12   ช่ัวโมง 
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9.  แผนการดําเนินการโครงการเรียนรู้ 
 

รายชือ่วิชา 
เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  บริบทสหกรณ์ภายใต้ปรัชญาอุดมการณ์หลักและวธีิการสหกรณ์         

2.  กรอบการพัฒนาสหัสวรรษ และผลกระทบจากโลกาภิวัฒน์  

    ที่มีต่อสหกรณ์ 

        

3.  แผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม         

4.  แผนแม่บทการพัฒนาสหกรณ์         

5.  ความรูพื้น้ฐานด้านเศรษฐศาสตร ์         

6.  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ         

7.  ความรูพ้ื้นฐานด้านการควบคุมภายใน – การบริหารความเสี่ยง         

8.  ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ ์         

9.  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ         

10. การศกึษาดูงานนอกสถานที่         

11. โครงการปัญหาพิเศษ         

 

 รายชื่อวิทยากร : 

 1.  คุณลดาวัลย์ คําภา 

 2.  ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร 

 3.  อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ 

 4.  คุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง 

 5.  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 

 6.  อาจารย์ไพโรจน์ ล้ิมศรีสกุลวงศ์ 

 

10.  หน่วยงานรับผิดชอบ 

 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

11.  ท่ีปรึกษาประจําหลักสูตร 

 -  รศ.ดร.สาโรช  อังสุมาลิน 

 

12.  ผู้อํานวยการหลักสูตร 

 รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท 
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13.  คุณสมบัติและจํานวนผู้เข้ารับการอบรมและเกียรติบัตรที่ได้รับ 

• ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเรียนรู้ จะต้องเป็นพนักงานสหกรณ์ที่ผ่านกระบวนการ

พิจารณาคุณสมบัติจากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

• ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเรียนรู้ ท่ีมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 90% และจํานวน

เงื่อนไขการจัดทําโครงการปัญหาพิเศษ จะได้รับเกียรติบัตรของสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

14.  ผู้ประสานงานโครงการ 

 คุณสายสุดา  ศรีอุไร 

 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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